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โครงการวิจัยเร่ือง “ปญหาการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศไทย”
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศไทย
เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาที่เกิดข้ึน การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกกับกลุมตัวอยางจาก 4 กลุม คือ 1) กลุม กสทช. 2) กลุมผูประมูลโทรทัศนระบบดิจิทัล
3) กลุมประชาชนผูรับชม 4) กลุมตัวแทนผูลงโฆษณาโทรทัศน ประกอบกับการสืบคน เอกสาร
บทความและงานวิจัยที่เก่ียวของ

ผลการวิจัยพบวาปญหาในมุมมอง กสทช .คือ 1) ปญหาดานศักยภาพและความพรอมของ
ผูเขาประมูล 2) ปญหาดานคุณภาพเน้ือหารายการของผูประกอบการ 3) ปญหาความลาชาของการขยาย
โครงขาย (MUX) 4) ปญหาการแจกกลองรับสัญญาณ ปญหาในมุมมองของผูประกอบการคือ 1)
ปญหาการดําเนินงานของ กสทช. 2) ปญหา Must Carry, ปญหาการเรียงเลขชองที่ไมตรงกัน 3) ปญหา
การรับชมในระบบความคมชัดสูง (HD) 4) ปญหาการวัดเรทต้ิง 5) ปญหาการประชาสัมพันธที่ไร
ประสิทธิภาพ 6) ปญหาเร่ืองกฎ กติกา และความเปนเอกภาพของ กสทช. ปญหาในมุมมองของผูชม
ประชาชน คือ 1) ไมไดรับคูปองจาก กสทช. 2) ไมเห็นถึงความจําเปนที่จะตองเปล่ียนระบบการรับชม
ใหเปนระบบดิจิทัล 3) เกิดความสับสนกับหมายเลขชอง 4) ผิดหวังกับการรับชมชองความคมชัดสูง 5)
ปญหาการประชาสัมพันธไมทั่วถึง ปญหาในมุมมองของผูลงโฆษณาโทรทัศน 1) กสทช. ไมมีความ
เขาใจในตลาดโฆษณาและพฤติกรรมของผูชม 2) ปญหาเร่ืองการประชาสัมพันธ 3) ตําแหนงการเรียง
ชองมีผลตอเรทต้ิงและอัตราคาโฆษณา 4) ปญหาเร่ืองชองความคมชัดสูง 5) ปญหาเร่ืองการจัดทําเรทต้ิง

ผลการวิจัยพบแนวทางการแกปญหา ดังน้ี 1) การบังคับใช Must Carry ใหเปนไปตาม
เกณฑที่ กสทช. เคยใหไวกอนการประมูล 2) ปรับปรุงวิธีการวัดเรทต้ิงใหเหมาะสม 3) ผูประกอบการ
ตองสรางเอกลักษณใหกับชองโทรทัศนระบบดิจิทัลของตนเอง 4) ผูประกอบการตองพัฒนาเน้ือหา
รายการใหตรงกับกลุมผูชมที่เปนกลุมเปาหมาย 5) ผูประกอบการตองมีความอดทนและตองประเมิน
ศักยภาพในการลงทุนเพื่อความอยูรอดในระยะยาว



ข

คํานํา
กิจการโทรทัศนถือไดวาเปนกิจการที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมอยางมาก

เน่ืองจากเปนกิจการที่เปนรากฐานสําคัญของประเทศและมีอิทธิพลอยางสูงตอความคิด พฤติกรรมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะการที่ประชาชนสามารถเขาถึงและรับรูขอมูลขาวสารที่หลากหลายจะ
ทําใหมีโอกาสในการพัฒนาความคิดและความเปนอยู อีกทั้งนํามาซึ่งการมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศชาติ

การออกอากาศระบบโทรทัศนคร้ังแรกของประเทศไทยเกิดข้ึนในป พ.ศ.2498 เปนระบบ
โทรทัศนขาวดําและไดปรับเปล่ียนเปนระบบโทรทัศนสีในป พ.ศ.2510 และมีการขยายโครงขาย
โทรทัศนจนครอบคลุมทั่วประเทศ กิจการโทรทัศนโดยเฉพาะการบริการในระบบภาคพื้นดินถือไดวา
เปนบริการข้ันพื้นฐานที่ควรจะมีความหลากหลายและประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงได ทั้ งน้ีระบบ
โทรทัศนของประเทศไทยที่ผานมาใชระบบการรับสงสัญญาณในระบบอนาล็อก ซึ่งเปนระบบที่ใช
ทรัพยากรคล่ืนความถ่ีวิทยุอยางไมมีประสิทธิภาพ ทําใหมีขอจํากัดอยางมากในการเพิ่มจํานวนชอง
รายการและคุณภาพการใหบริการแกประชาชน

การพัฒนาเทคโนโลยีโทรทัศนระบบดิจิทัลถือไดวาเปนวิวัฒนาการของกิจการโทรทัศน
คร้ังสําคัญ เพราะเปนการพัฒนาประสิทธิภาพการใชคล่ืนความถ่ีวิทยุใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ดวย
ขนาดคล่ืนความถ่ีวิทยุที่เทากัน โทรทัศนระบบอนาล็อกสามารถสงชองรายการไดเพียงชองเดียว แตใน
ระบบดิจิทัลจะสามารถออกอากาศไดมากถึง 8 – 25 ชองรายการ ดวยคุณภาพที่ดีกวาเดิมสามารถลดการ
ใชพลังงานของประเทศ เน่ืองจากระบบสงสัญญาณและเคร่ืองรับโทรทัศนระบบดิจิทัลจะประหยัด
พลังงานไฟฟามากกวาระบบอนาล็อกหลายเทาตัว และประโยชนที่สําคัญที่สุดคือประชาชนจะไดรับ
บริการที่มีความหลากหลายจากจํานวนชองรายการที่เพิ่มข้ึน ทําใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารดวย
คุณภาพที่ดีกวาเดิม อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต สงผลกระทบตอการพัฒนาระบบสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศโดยตรง

ในปจจุบันเทคโนโลยีการรับชมโทรทัศนของประเทศไทยได เปล่ียนผานเขาสูระบบ
โทรทัศนดิจิทัล ในป พ.ศ. 2557 ซึ่งถือวาเปนการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญของอุตสาหกรรมโทรทัศนใน
ประเทศไทย โดยมีกลุมชองสัญญาณที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดแบงประเภทใบอนุญาตการประกอบการ
โทรทัศนดิจิทัลไวทั้งหมด 2 ประเภท คือ ชองสถานีบริการสาธารณะ 12 ชอง ที่จะเปดใหหนวยงานรัฐ
หนวยงานสาธารณะประโยชนบริหารจัดการที่เปนไปเพื่อสาธารณะและสังคม และชองธุรกิจ 24 ชอง
โดยชองธุรกิจแบงใบอนุญาตออกเปน 4 ประเภท ไดแก ชองเด็กและเยาวชนจํานวน 3 ใบอนุญาต, ชอง
ขาวและสาระจํานวน 7 ใบอนุญาต, ชองทั่วไปความคมชัดปกติ (SD) จํานวน 7 ใบอนุญาต และชอง



ทั่วไปความคมชัดสูง (HD) จํานวน 7 ใบอนุญาต โดยมีการออกใบอนุญาตใหแกผูไดรับอนุญาตใหใช
คล่ืนความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศนอยางเปนทางการเม่ือวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2557

เน่ืองจากการเปล่ียนผานระบบรับสงสัญญาณจากระบบอนาล็อกสูระบบดิจิทัลของ
ประเทศไทยในคร้ังน้ี เปนวาระแหงชาติคร้ังสําคัญ เปนเ ร่ืองที่ เ ก่ียวของกับหลายภาคสวนใน
อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศนของประเทศ ไมวาจะเปนหนวยงานกํากับดูแล (กสทช.) ผูใหบริการโครงขาย
ผูประกอบการที่เขารวมประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาต ผูผลิตอุปกรณที่เ ก่ียวของกับการรับชมสื่อ
โทรทัศน เจาของสินคาและตัวแทนผูลงโฆษณา และที่สําคัญที่สุดคือประชาชนผูรับชมสื่อโทรทัศน
จํานวน 22 ลานครัวเรือนทั่วประเทศ ซึ่งการเปล่ียนผานคร้ังน้ีจะสําเร็จตามเปาหมายได ทุกฝายตองมี
ความเขาใจที่ถูกตองและใหความรวมมือ เพื่อชวยใหการเปล่ียนผานคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายที่
ไดวางไว แตสถานการณปจจุบันพบวา การเปล่ียนผานคร้ังน้ี ยังไมสามารถเปนไปตามเปาหมายได
ทําใหประชาชนผูรับชมยังไมไดรับประโยชนอยางเต็มที่ ทั้งในการรับขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและการสรางงานในธุรกิจสื่อ ซึ่งสงผลเสียหายโดยรวมตอสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ

งานวิจัยคร้ังน้ี จึงมุงศึกษาถึงสภาพปญหาที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนผานสูโทรทัศนระบบ
ดิจิทัลในทุกมิติจากผูที่มีสวนเก่ียวของ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงปญหาโดยรวมและแนวทางในการ
แกปญหา โดยผูวิจัยหวังวา ขอมูลที่ไดจากผลการวิจัยคร้ังน้ีจะเปนประโยชนตอการขับเคล่ือนใหการ
เปล่ียนผานในคร้ังน้ี สามารถดําเนินตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน
ในชาติและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลอยางแทจริง

(นางสาวประภาวดี ธานีรนานนท)
นักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
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บทท่ี 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

กิจการโทรทัศนถือไดวาเปนกิจการที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมอยางมาก
เน่ืองจากเปนกิจการที่เปนรากฐานสําคัญของประเทศและมีอิทธิพลอยางสูงตอความคิด พฤติกรรมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะการที่ประชาชนสามารถเขาถึงและรับรูขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
จะทําใหมีโอกาสในการพัฒนาความคิดและความเปนอยู อีกทั้งนํามาซึ่งการมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศชาติ

การออกอากาศระบบโทรทัศนคร้ังแรกของประเทศไทยเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2498 เปนระบบ
โทรทัศนขาวดําและไดปรับเปล่ียนเปนระบบโทรทัศนสีในป พ.ศ. 2510 และมีการขยายโครงขาย
โทรทัศนจนครอบคลุมทั่วประเทศ กิจการโทรทัศนโดยเฉพาะการบริการในระบบภาคพื้นดินถือไดวา
เปนบริการข้ันพื้นฐานที่ควรจะมีความหลากหลายและประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงได ทั้งน้ี ระบบ
โทรทัศนของประเทศไทยที่ผานมา ใชระบบการรับสงสัญญาณในระบบอนาล็อก ซึ่งเปนระบบที่ใช
ทรัพยากรคล่ืนความถ่ีวิทยุอยางไมมีประสิทธิภาพ ทําใหมีขอจํากัดอยางมากในการเพิ่มจํานวนชอง
รายการ และคุณภาพการใหบริการแกประชาชน

การพัฒนาเทคโนโลยีโทรทัศนระบบดิจิทัล ถือไดวาเปนวิวัฒนาการของกิจการโทรทัศน
คร้ังสําคัญ เพราะเปนการพัฒนาประสิทธิภาพการใชคล่ืนความถ่ีวิทยุใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ดวย
ขนาดคล่ืนความถ่ีวิทยุที่เทากัน โทรทัศนระบบอนาล็อกสามารถสงชองรายการไดเพียงชองเดียว แตใน
ระบบดิจิทัลจะสามารถออกอากาศไดมากถึง 8 – 25 ชองรายการ ดวยคุณภาพที่ดีกวาเดิม สามารถลด
การใชพลังงานของประเทศ เน่ืองจากระบบสงสัญญาณและเคร่ืองรับโทรทัศนระบบดิจิทัลจะประหยัด
พลังงานไฟฟามากกวาระบบอนาล็อกหลายเทาตัว และประโยชนที่สําคัญที่สุดคือประชาชนจะไดรับ
การบริการที่มีความหลากหลายจากจํานวนชองรายการที่เพิ่มข้ึน ทําใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร
ดวยคุณภาพที่ดีกวาเดิม อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต สงผลกระทบตอการพัฒนาระบบสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง
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ในปจจุบัน เทคโนโลยีการรับชมโทรทัศนของประเทศไทยไดเปล่ียนผานเขาสูระบบ
โทรทัศนดิจิทัล ในป พ.ศ. 2557 ซึ่งถือวาเปนการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญของอุตสาหกรรมโทรทัศนใน
ประเทศไทย โดยมีกลุมชองสัญญาณที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดแบงประเภทใบอนุญาตการประกอบการ
โทรทัศนดิจิทัลไวทั้งหมด 2 ประเภท คือชองสถานีบริการสาธารณะ 12 ชอง ที่จะเปดใหหนวยงานรัฐ
หนวยงานสาธารณประโยชนบริหารจัดการที่เปนไปเพื่อสาธารณะและสังคม และชองธุรกิจ 24 ชอง
โดยชองธุรกิจแบงใบอนุญาตออกเปน 4 ประเภท ไดแก ชองเด็กและเยาวชนจํานวน 3 ใบอนุญาต ชอง
ขาวและสาระจํานวน 7 ใบอนุญาต ชองทั่วไปความคมชัดปรกติ (SD) จํานวน 7 ใบอนุญาต และชอง
ทั่วไปความคมชัดสูง (HD) จํานวน 7 ใบอนุญาต โดยมีการออกใบอนุญาตใหแกผูไดรับอนุญาตใหใช
คล่ืนความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศนอยางเปนทางการเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2557

เน่ืองจากการเปล่ียนผานระบบรับสงสัญญาณจากระบบอนาล็อกสูระบบดิจิทัลของ
ประเทศไทยในคร้ังน้ี เปนวาระแหงชาติคร้ังสําคัญ เปนเ ร่ืองที่ เ ก่ียวของกับหลายภาคสวนใน
อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศนของประเทศ ไมวาจะเปนหนวยงานกํากับดูแล (กสทช.) ผูใหบริการโครงขาย
ผูประกอบการที่เขารวมประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาต ผูผลิตอุปกรณที่เ ก่ียวของกับการรับชมสื่อ
โทรทัศน เจาของสินคาและตัวแทนผูลงโฆษณา และที่สําคัญที่สุดคือประชาชนผูรับชมสื่อโทรทัศน
จํานวน 22 ลานครัวเรือนทั่วประเทศ ซึ่งการเปล่ียนผานคร้ังน้ี จะสําเร็จตามเปาหมายได ทุกฝายตองมี
ความเขาใจที่ถูกตองและใหความรวมมือเพื่อชวยใหการเปล่ียนผานคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายที่
ไดวางไว แตสถานการณปจจุบันพบวา การเปล่ียนผานคร้ังน้ียังไมเปนไปตามเปาหมาย ทําใหประชาชน
ผูรับชมยังไมไดรับประโยชนอยางเต็มที่ในการรับขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจและการสรางงานในธุรกิจสื่อ ซึ่งสงผลเสียหายโดยรวมตอสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

งานวิจัยคร้ังน้ี จึงมุงศึกษาถึงสภาพปญหาที่เกิดข้ึน จากการเปล่ียนผานสูโทรทัศนระบบ
ดิจิทัล ในทุกมิติจากผูที่มีสวนเก่ียวของ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงปญหาโดยรวม และแนวทางในการ
แกปญหา โดยผูวิจัยหวังวาขอมูลที่ไดจากผลการวิจัยคร้ังน้ี จะเปนประโยชนตอการขับเคล่ือนใหการ
เปล่ียนผานในคร้ังน้ีดําเนินตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลอยาง
แทจริง
วัตถุประสงคการวิจยั

1. เพื่อศึกษาปญหาที่ เ กิดข้ึนจากการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของ
ประเทศไทย

2. เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัล
ของประเทศไทย
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ขอบเขตของการวจิัย

เน้ือหางานวิจัยน้ี มุงศึกษาถึงปญหาที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัล
ของประเทศไทยและศึกษาถึงแนวทางในการแกปญหาดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนในชาติเปนหลัก

ประชากรที่เปนเปาหมายของการศึกษาแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก
1. นักวิชาการ / กสทช. (Regulators)
2. ผูเขาประมูล (Bidders)
3. ผูชม /ประชาชน  (Viewers)
4. กลุมตัวแทนผูลงโฆษณาโทรทัศน (Media Buyer)
ขอบเขตเวลาในการศึกษาเร่ือง “ปญหาการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของ

ประเทศไทย” ทําการศึกษาในชวงเดือนพฤศจิกายน 2557 – มิถุนายน 2558 เก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางในชวงเดือนเมษายน 2558

วิธีดําเนินการวิจัย

โครงการวิจัยดังกลาว ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี

1. ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ศึกษาปญหาที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนผานไปสู
โทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศไทย พรอมทั้งศึกษาแนวทางการแกปญหาดวยการสัมภาษณกลุม
ตัวอยาง โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ไดแก นักวิชาการ กลุมผูประมูล
ดิจิทัลทีวี ประชาชน ผูรับชม และกลุมตัวแทนผูลงโฆษณาโทรทัศน

2. ขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ศึกษาโดยการสืบคนขอมูลจาก หนังสือพิมพ
เอกสาร
บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวของ

ประโยชนที่ไดรบัจากการวจิัย

1. ไดทราบถึงปญหาที่เกิดข้ึน จากการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของ
ประเทศไทย

2. ไดทราบถึงแนวทางที่เหมาะสมในการแกปญหาการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบ
ดิจิทัลของประเทศไทย
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คําจํากัดความ

โทรทัศนระบบดิจิทัล หมายถึง การแพรสัญญาณโทรทัศนในแนวระนาบภาคพื้นดิน (รับสัญญาณ
ดวยเสาหนวดกุงหรือกางปลา) โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช
ทําใหสามารถใชคล่ืนความถ่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดจํานวนชอง
ที่มากข้ึน สัญญาณภาพและเสียงดีกวาเดิม ไมมีสัญญาณรบกวน
(โทรทัศนระบบดิจิทัล, ออนไลน, 2557)



บทท่ี 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

งานวิจัยเร่ือง “ปญหาการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศไทย”
เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่เกี่ยวของกับระบบโทรทัศนดิจิทัล มีแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี

1. แนวคิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

2. พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551
3. แนวคิดการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนดิจิทัลของนานาประเทศ
4. ทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม
5. วิวัฒนาการของสื่อโทรทัศนในประเทศไทย
6. แนวคิดการตลาด
7. แนวคิดการเปดรับสื่อ
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติ  องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ และกํ ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เปนพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ
กับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม การจัดสรรคลื่นความถี่โดยการอนุญาต
ใหสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน หรือสถานีวิทยุคมนาคม ใชความถี่วิทยุหรือชอง
ความถี่วิทยุตามตารางกําหนดคลื่นความถี่ หรือแผนความถี่วิทยุเพื่อใชงาน โดยคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (พระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553, 2553)
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1. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ หรือ กสทช. มีจํานวน 11 คน มีอํานาจหนาที่ที่สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี (พระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553, 2553)

1.1 จัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ จัดสรรคลื่นความถี่ ตารางกําหนด
คลื่นความถี่แหงชาติ แผนแมบทกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม

1.2 พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่และเคร่ืองวิทยุคมนาคม
การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อใหผูใชบริการไดรับ
บริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็วและถูกตอง

1.3 กําหนดประเภทลักษณะการควบรวม การครองสิทธิขามสื่อ การครอบงํา
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่ รวมทั้งโครงสรางอัตราคาธรรมเนียม
หลักเกณฑ วิธีการในการใชหรือเชื่อมตอ และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไขคาธรรมเนียมการ
อนุญาต อัตราคาใชหรือคาเชื่อมตอโครงขาย การใชคลื่นความถี่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน และใหความเปนธรรม

1.4 กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิค เพื่อปองกันไมให
มีการผูกขาดหรือไมเปนธรรม ใหมีการกระจายบริการดานโทรคมนาคมใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน
ในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคมและในกิจการวิทยุ
คมนาคม

1.5 คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไมใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบ
กิจการและคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกัน รวมทั้ง
สงเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน ในการเขาถึงและใชประโยชนคลื่นความถี่

1.6 ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการบริหาร
คลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ รวมทั้งวินิจฉัยและแกไขปญหาการใชคลื่นความถี่ที่
มีการรบกวนซึ่งกันและกัน

1.7 กําหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิขามสื่อ หรือการครอบงํากิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่
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1.8 สงเสริมการรวมกลุมของผูรับใบอนุญาต ผูผลิตรายการและผูประกอบ
วิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศนเปนองคกรในรูปแบบ
ตางๆ

1.9 ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ กสทช. อนุมัติ
งบประมาณรายจายของสํานักงาน เพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน

2. การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
สําหรับผูที่ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตองไดรับใบอนุญาต

และมีการปฏิบัติเพื่อขอใบอนุญาต ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี (พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
2553, 2553)

2.1 การยื่นคําขออนุญาต และการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กสทช. ประกาศกําหนด

2.2 การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน
ตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่น ในดาน
การศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐและประโยชนสาธารณะอ่ืนๆ รวมทั้งการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม

2.3 ให กสทช. กําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตตองจัดเวลาให
รายการเพื่อประโยชนในการสงเสริมรายการวิทยุ และรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสรางสรรคสังคม
หรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน ในชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมาย

2.4 การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน
ใหใชวิธีคัดเลือก โดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น

2.5 การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารวมประมูลคลื่นความถี่ ใหคํานึงถึง
ประโยชนในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา การปองกัน
การผูกขาด การสงเสริมการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม

2.6 การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่
กอใหเกิด หรืออาจเกิดการรบกวนหรือทับซอนกับคลื่นความถี่ที่ไดรับอนุญาตอยูกอนแลว จะ
กระทํามิได

2.7 ให กสทช. มีอํานาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต โดยแยกเปน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งตอง
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ชําระเมื่อไดรับใบอนุญาต และตองชําระเปนรายปในอัตราที่เหมาะสมกับประเภทของใบอนุญาต
ตามกฎหมาย

2.8 คาธรรมเนียมใบอนุญาตซึ่งตองชําระเปนรายปให กสทช. กําหนดโดย
คํานึงถึงรายจายในการกํากับดูแล การใชคลื่นความถี่และการกํากับดูแลการประกอบกิจการอยางมี
ประสิทธิภาพ ในอัตรารวมทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 2 ของรายไดกอนหักคาใชจายของผูรับใบอนุญาต
และใหนําสงเปนรายไดของสํานักงาน กสทช.

2.9 หนวยงานที่ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรค
หน่ึงดวย แต กสทช. จะลดหยอนใหตามที่เห็นสมควรก็ได โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของกิจการของ
หนวยงานน้ัน

2.10 ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศนตองประกอบกิจการดวยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางสวนหรือ
ยินยอมใหบุคคลอ่ืนเปนผูมีอํานาจประกอบกิจการแทนมิได

2.11 ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน ผูใดไมไดประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถี่น้ันภายในระยะเวลาที่ กสทช. กําหนดหรือนํา
คลื่นความถี่ไปใชในกิจการนอกวัตถุประสงคหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการที่ใช
คลื่นความถี่น้ัน ให กสทช. ดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขใหถูกตองหรือมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ใหใชคลื่นความถี่น้ันทั้งหมด หรือบางสวน

3. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ หรือ “สํานักงาน กสทช.” เปนนิติบุคคลอยูภายใตการกํากับดูแลของประธาน
กรรมการ มีอํานาจหนาที่ที่สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี (พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553,
2553)

3.1 รับผิดชอบงานธุรการ การรับและจายเงินรายไดของสํานักงาน กสทช. และ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปเพื่อเสนอ กสทช. อนุมัติ

3.2 ตรวจสอบและติดตามรับและพิจารณาเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการใชคลื่น
ความถี่ การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
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3.3 ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคลื่นความถี่ การใชคลื่นความถี่
การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม

3.4 ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงาน
บุคคล งบประมาณการเงินและทรัพยสิน การแบงสวนงานภายในของสํานักงาน กสทช.

3.5 กําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน คาตอบแทน คาใชจายของเลขาธิการ
พนักงาน ลูกจาง กรรมการและอนุกรรมการของสํานักงาน กสทช.

3.6 การบริหารงานบุคคล การจางและการแตงต้ังบุคคลเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญ
กําหนดเคร่ืองแบบและการแตงกาย การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ รองทุกข การประเมิน
ความรูความสามารถเพื่อประโยชนในการบรรจุ และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน
การตอสัญญาจางและการจายเงินชดเชยกรณีเลิกจาง

3.7 การบริหาร การจัดสวัสดิการ การสงเคราะหอ่ืนๆ และจัดการงบประมาณ
ทรัพยสินและการพัสดุของสํานักงาน กสทช.

4. บทกําหนดโทษ
นอกจากระเบียบ หลักเกณฑดังขางตนแลว พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น

ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
2553 ยังกําหนดให กสทช. กําหนดระยะเวลาที่แนนอนใหแกผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช
คลื่นความถี่น้ัน คืนคลื่นความถี่ดังกลาว เพื่อนําไปจัดสรรใหมหรือปรับปรุงการใชคลื่นความถี่
ตามที่กําหนดไวในแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะและความ
จําเปนของการประกอบกิจการและการใชคลื่นความถี่ หากฝาฝนระเบียบก็มีบทลงโทษ ดังน้ี
(พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553, 2553)

4.1 ผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคม
หากไมปฏิบัติตามระเบียบ ให กสทช. มีอํานาจปรับทางปกครองไมเกิน 5 ลานบาทและปรับอีกวัน
ละไมเกิน 1 แสนบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติตามคําสั่ง

4.2 หากใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการ
โทรคมนาคม โดยไมไดรับอนุญาตจะตองรับโทษตามที่บัญญัติไว

4.3 พนักงานเจาหนาที่ กสทช. หรือผูซึ่งใชอํานาจของ กสทช. มีการใชคลื่น
ความถี่ที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ปหรือปรับไมเกิน
6 หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
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พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.
2551

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551
เกี่ยวของกับเงื่อนไขของผูที่ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน สัดสวนรายการและคาธรรมเนียม ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี

1. การขออนุญาตเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ผูขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ตองเปน

บุคคลสัญชาติไทย และไมอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแลวยัง
ไมครบ 3 ป และมีเงื่อนไขในการขออนุญาตดังน้ี (พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551, 2551)

1.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศนไมสามารถโอน
แกกันได ผูรับใบอนุญาตจะตองประกอบกิจการดวยตนเอง แตสามารถแบงเวลาใหผูอ่ืนดําเนิน
รายการได ตามหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติน้ีกําหนด

1.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่น
ความถี่ มีหลายประเภทคือ

1.2.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่ 1 เพื่อสงเสริม
ความรู การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การเกษตร
และการสงเสริมอาชีพอ่ืนๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.2.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่ 2 เพื่อความ
มั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ

1.2.3 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่ 3 เพื่อการ
กระจายขอมูลขาวสาร สนับสนุนในการเผยแพรและใหการศึกษาแกประชาชน เพื่อสงเสริมความ
เขาใจอันดีระหวางรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนประโยชนตอคนพิการ คนดอยโอกาส

1.2.4 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน เพื่อเปนประโยชนตามความ
ตองการของชุมชนหรือทองถิ่นที่รับบริการ

1.2.5 ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ เพื่อแสวงหากําไรในทางธุรกิจ
แบงเปนใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น

1.3 ผูขอรับใบอนุญาตตองเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย
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1.4 ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่น
ตองเปนนิติบุคคลที่ผูถือหุน ที่เปนทุนหรือที่ผูลงทุนไมนอยกวาหน่ึงในสาม มีภูมิลําเนาอยูในเขต
ภูมิภาค หรือทองถิ่นน้ันๆ มีฐานะทางการเงินมั่นคง มีระบบการตรวจสอบบัญชีและมีลักษณะอ่ืนๆ
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

1.5 ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทอ่ืน ตองเปนรัฐวิสาหกิจหรือ
บริษัทที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน

1.6 การกําหนดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่คุมคากับการ
ลงทุน วัตถุประสงคของการประกอบกิจการ แนวทางการพัฒนากิจการของผูขอรับใบอนุญาต ความ
ตองการของผูบริโภค ความเสมอภาคในการแขงขัน รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพของรายการ

1.7 ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ใหมีอายุไมเกิน 7 ป
1.8 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน ใหมีอายุไมเกิน 15 ป
1.9 ใหผูรับใบอนุญาต แตงต้ังบุคคลที่มีสัญชาติไทยเปนผูอํานวยการสถานี

ประจําแตละสถานี เพื่อควบคุมดูแลใหมีการออกอากาศ เปนไปตามที่ไดรับอนุญาตและตองเปน
ผูรับผิดชอบ ดูแลการจัดรายการ การดําเนินรายการและการออกอากาศของสถานีใหถูกตองตาม
กฎหมาย

1.10 ผูรับใบอนุญาตตองรับผิดชอบในการกระทําของผูอํานวยการสถานีที่ได
กระทําไป ในการควบคุม ดูแลและบริหารกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน

2. รายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
การจัดผังรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ซึ่งสามารถสรุปได

ดังน้ี (พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551, 2551)
2.1 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน ตอง

กําหนดใหมีรายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะ ชุมชนหรือทองถิ่นที่รับ
บริการ ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 70

2.2 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ตองกําหนดใหมีรายการที่เปน
ขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะ ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 25

2.3 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น
ตองมีรายการที่ผลิตเอง ในสัดสวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด รายการที่เปนขาวสารหรือสาระ
ที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
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2.4 ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําผังรายการใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการ
ประกอบกิจการที่ไดรับ

2.5 การออกอากาศรายการบางประเภท ผูรับใบอนุญาตตองเสนอผังรายการให
คณะกรรมการอยางนอย 15 วัน กอนวันเร่ิมใหบริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน

2.6 หากผูรับใบอนุญาตตองการเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบ
แลว ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณากอนทําการเปลี่ยนแปลง ไมนอยกวา 7 วัน

2.7 หามออกอากาศรายการที่มีเน้ือหาสาระที่ทําให เกิดการลมลางการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
ของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะลามกอนาจาร หรือมี
ผลกระทบตอการเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย างรายแรง มิฉะน้ัน
คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณา ตรวจสอบและสามารถสั่งใหระงับการออกอากาศได

2.8 ผูรับใบอนุญาตตองมีการบันทึกรายการที่ไดออกอากาศไปแลว เก็บไวในเทป
หรือวัสดุโทรทัศน หรือดวยวิธีการที่สามารถถายทอดกลับมาเปนรายการน้ันได

3. บทลงโทษ
สําหรับบทลงโทษ ผูที่ฝาฝนตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 สามารถสรุปได ดังน้ี (พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551, 2551)

3.1 ผูใดใชคลื่นความถี่สําหรับการประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการ
โทรทัศน หรือประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน หรือใหบริการนอกเหนือจาก
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน โดยไมไดรับอนุญาตตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ปหรือ
ปรับไมเกิน 5 ลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับวันละไมเกิน 5 หมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝา
ฝน

3.2 ผูรับใบอนุญาตที่ฝาฝนมาตรา 9 หรือประกาศของคณะกรรมการที่ออกตาม
มาตรา 31 หรือมาตรา 32 ตองโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 3 ลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และปรับวันละไมเกิน 3 หมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน

3.3 ผูรับใบอนุญาตที่กระทําใดๆ เพื่อใหเกิดการรบกวนตอการรับสงหรือแพร
สัญญาณ เสียงหรือภาพของผูรับใบอนุญาตรายอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ปหรือปรับไมเกิน
3 ลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับวันละไมเกิน 3 หมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน

3.4 ผูที่ผลิต นําเขา จําหนายหรือมีไว เพื่อจําหนาย หรือรับติดต้ังเคร่ืองรับ
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ เพื่อใหบุคคลอ่ืนนําไปใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ
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กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ตองโทษจําคุกไมเกิน 2 ปหรือปรับไมเกิน 2 ลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

กลาวโดยสรุป พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ. 2551 ไดระบุหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับผูที่จะประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ไวตามลักษณะและประเภทของผูประกอบการไ ดแก ประเภทบริการสาธารณะ ประเภท
ชุมชนและประเภทประกอบกิจการทางธุรกิจ  ซึ่งแตละประเภทก็มีสัดสวนของเน้ือหาสาระ และการ
จัดผังรายการที่แตกตางกันไปดวย หากผูประกอบการใดที่ฝาฝนระเบียบก็ตองถูกลงโทษ ตาม
เงื่อนไขของคณะกรรมการ ทั้งโทษจําคุก โทษปรับ รวมไปถึงการระงับออกอากาศ

แนวคิดการเปลีย่นผานสูโทรทัศนดิจิทัลของนานาประเทศ

ประเทศไทยไดมีแผนเปลี่ยนระบบการสงสัญญาณระบบดิจิทัล  ในวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2557 แตในตางประเทศไดมีการเปลี่ยนระบบการสงสัญญาณเปนระบบดิจิทัลเปนเวลานาน
แลว ซึ่งแตละประเทศก็ใชระบบมาตรฐานของโทรทัศนระบบดิจิทัลที่แตกตางกัน ดังตารางที่ 2-1
ดังน้ี (ฝายเทคนิคและออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5, 2558: ออนไลน)

1. มาตรฐาน ATSC (American Advance Television System) ไดรับการพัฒนาขึ้นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ. 2537 ขอดีคือ ผูชมสามารถรับชมไดสะดวกเพราะใชเพียง
สายอากาศที่ติดต้ังบนหลังคา (Roof-Top) หรือสายอากาศแบบพกพาเคลื่อนยายได (Portable) ก็จะ
สามารถรับสัญญาณไดดี โดยในปจจุบันมีประเทศที่ใชบริการ ATSC จํานวน 10 ประเทศ สวนใหญ
เปนประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง

2. มาตรฐาน DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial ไดรับการพัฒนาขึ้น
ในทวีปยุโรป เมื่อป พ.ศ. 2541 ขอดี คือ ครอบคลุมพื้นที่เขตบริการไดดี ทั้งในบริเวณที่ไมมี
คลื่นวิทยุรบกวนและในบริเวณที่มีคลื่นวิทยุรบกวน มีความทนทานตอสภาพการรับสัญญาณ
ซ้ําซอนจากคลื่นวิทยุที่สะทอนจากภูเขา อาคารหรือสิ่งกอสราง และสามารถรับสัญญาณเดียวกันกับ
ที่สงออกมาจากสถานี สามารถสงหลายๆ สถานีพรอมกันได ปจจุบันมีประเทศที่ใชระบบน้ี
ประมาณ 120 ประเทศทั่วโลก สวนใหญเปนประเทศในทวีปยุโรป เอเชีย แอฟริกาและอเมริกาใต

3. มาตรฐาน ISDB-T (Integrated Service Digital Broadcasting- Terrestrial) ไดรับ
การพัฒนาในประเทศญ่ีปุน เมื่อป ค.ศ.1999 สามารถใหบริการสื่อผสม (Multimedia) อ่ืนๆ เชน การ
กระจายขอมูล (Data Broadcasting) ไดพรอมกัน ปจจุบันมีประเทศญ่ีปุน บราซิล อารเจนตินา เปรู
และปารากวัย ที่ใชระบบน้ี
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4. มาตรฐานดีทีเอ็มบี (DTMB) ไดพัฒนาเมื่อป พ.ศ. 2544 มีเปาหมายในการพัฒนาให
เปนโทรทัศนดิจิทัล ใหบริการภาคพื้นดินทั้งแบบรับอยูกับที่ตามบานเรือนและแบบมือถือที่เคลื่อนที่
ได ปจจุบันประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ใชระบบน้ี

5. มาตรฐาน DVB-T2 (Digital Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial
เปนระบบที่ปรับปรุงมาจากมาตรฐาน DVB-T ในป พ.ศ. 2549 ขอดีคือ สัญญาณมีความคงทน
ยืดหยุนในการใชงาน มีเทคนิคการเขารหัสสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูง ปจจุบันมีประเทศที่ใช
ระบบ DVB-T2 ประมาณ 38 ประเทศทั่วโลก

ตารางท่ี 2-1 แสดงการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนดิจิทัลของนานาประเทศ

ประเทศ มาตรฐานท่ีเลือกใช
เปลี่ยนผานสูระบบโทรทัศนดิจิทัล ยุติระบบ

โทรทัศนอนาล็อก
(ASO: Analogue Switch Off)

ลักเซมเบอรก DVB-T 1 กันยายน พ.ศ.2549
เนเธอรแลนด DVB-T 11 ธันวาคม พ.ศ.2549

ฟนแลนด DVB-T 1กันยายน พ.ศ.2550
แอนดอรา DVB-T 25 กันยายน พ.ศ.2550

สวีเดน DVB-T 15 ตุลาคม พ.ศ.2550
สวิซเซอรแลนด DVB-T 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

เบลเยี่ยม DVB-T 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2551
เยอรมัน DVB-T 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2551

สหรัฐอเมริกา ATSC 12 มิถุนายน พ.ศ.2552
ญ่ีปุน ISDB-T 24 กรกฎาคม พ.ศ.254

ท่ีมา: ฝายเทคนิคและออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 “โทรทัศนระบบดิจิทัล
(Digital Television)”.  (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก
http://www.tv5.co.th/technics/tec_02_digital_tv.html
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การเปลี่ยนระบบโทรทัศนดิจิทัลในกลุมประเทศอาเซียน

สําหรับประเทศที่อยูในกลุมอาเซียน สวนใหญกําลังอยูในขั้นตอนของการเปลี่ยนผาน
และบางสวนอยูในขั้นตอนของการศึกษาหาขอมูลและทดสอบระบบ ดังน้ี (ฝายเทคนิคและ
ออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5, 2558: ออนไลน)

1. ประเทศบรูไน เดิมใหบริการตามมาตรฐาน DVB-T ในป พ.ศ. 2550 ตอมาในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2552 ไดทดลองระบบ HDTV ซึ่งจะครอบคลุมประชากร 95% ในป พ.ศ. 2557

2. ประเทศเมียนมาร เร่ิมดําเนินการใหบริการ SDTV ตามมาตรฐาน DVB-T ในปพ.ศ.
2550

3. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในป พ.ศ. 2550 เร่ิมทดลองใหบริการและ
ไดจัดต้ัง Laos Digital TV ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง Laos National TV และบริษัทจากประเทศ
จีน ขณะที่อยูในระหวางการจัดทําแผนการเปลี่ยนผานโดยมีนโยบายเปดใหตางชาติมาลงทุนและ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบทีวีดิจิทัลอีกดวย

4. ประเทศมาเลเซีย ในป พ.ศ. 2553 เร่ิมใหบริการพาณิชย ระบบ HDTV
5. ประเทศเวียดนาม ในป พ.ศ. 2550 เร่ิมใหบริการ SDTV ตามมาตรฐาน DVB-T

ปจจุบันปรับเปนระบบดิจิทัลแลว 32 จุด (Sites) จากทั้งหมด 55 จุด (Sites)
6. ประเทศสิงคโปรไดทดลอง DVB-T2 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 และปลายป

พ.ศ. 2563 จะยกเลิกการสงสญัญาณอนาล็อกและเปลี่ยนมาเปนระบบดิจิทัล
7. ประเทศอินโดนีเซีย เร่ิมทดลองออกอากาศโทรทัศนดิจิทัล เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ

พ.ศ. 2551 โดยใชระบบ DVB-T และเร่ิมเปลี่ยนใช DVB-T2 ในไตรมาส พ.ศ. 2555 สวนในป พ.ศ.
2561 จะปดระบบอนาล็อกครบทั่วประเทศ

8. ประเทศกัมพูชา อยูระหวางการทดสอบระบบดิจิทัลทีวี
9. ประเทศฟลิปปนส ไดประกาศใชมาตรฐาน ISDB-T แตมีคําสั่งใหทดสอบระบบ

DVB-T เพิ่มเติมและนํามาเปรียบเทียบ
จากทั้งหมดสามารถสรุปไดวา ระบบโทรทัศนดิจิทัลไมใชสิ่งใหม ในตางประเทศไดมี

การเปลี่ยนผานใชระบบดิจิทัลแทนที่ระบบการออกอากาศอนาล็อกมาเปนเวลานานแลว แมใน
ประเทศในกลุมอาเซียนเองก็ตาม ตางก็กําลังอยูในชวงปลี่ยนผานมาใชระบบโทรทัศนแบบดิจิทัล
ทั้งสิ้น ถึงแมมาตรฐานของระบบการออกอากาศจะแตกตางกันออกไป แตทั้งน้ีก็สะทอนใหเห็นถึง
ขอดีของระบบดิจิทัลและผลประโยชนของประชาชนที่จะไดรับชมรายการโทรทัศนในสัญญาณที่
คมชัดและหลากหลายชองมากยิ่งขึ้น
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ทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม

Roger (2003) ไดใหความหมายวา นวัตกรรม คือ ความคิด สิ่งของ การประดิษฐหรือ
การกระทํา ที่ผูคนรับรูวาเปนสิ่งใหม ทั้งยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ชวยใหผูคนมี
ความสะดวกสบายยิ่งขึ้นและเปนสวนชวยใหระบบทางเศรษฐกิจ โครงสรางพื้นฐานไดรับการ
พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอีกดวย

นอกจากน้ี นวัตกรรม ยังสามารถถูกถายทอดหรือเผยแพร (Diffusion)ไปยังคนใน
สังคมเพื่อใหเกิดการรับรู ยอมรับ (Adoption) การใชนวัตกรรมดังกลาว เปนกระบวนที่เกิดขึ้น
ตอเน่ืองไปจากสมาชิกหน่ึงของสังคมไปยังอีกสมาชิกหน่ึง ทายที่สุดก็จะเกิดการยอมรับขึ้นทั้งภาค
สวน ซึ่งกระบวนเหลาน้ีเรียกวา การแพรกระจายนวัตกรรม

1. องคประกอบในการเผยแพรนวัตกรรม
ในการเผยแพรนวัตกรรม มีองคประกอบ 4 สวนดวยกันคือ (Roger, 2003 : 11)
1.1 นวัตกรรม (Innovation) คือ ความคิดใหม การปฏิบัติ หรือสิ่งตางๆ ที่บุคคล

หรือกลุมคนรับรูวาเปนสิ่งใหม จนกระทั่งเกิดการยอมรับความใหมในนวัตกรรม ไมจําเปนตอง
เกี่ยวของกับความรูใหมๆ ซึ่งบางคนอาจมีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมน้ันในบางเวลา แตยังไมเกิด
ทัศนคติพึงพอใจตอนวัตกรรมน้ัน จนเกิดการยอมรับหรือปฏิเสธ ซึ่งความใหมของนวัตกรรมจะถูก
แสดงออกในแงของความรู การชักจูงหรือการตัดสินใจเพื่อยอมรับมัน

1.2 ชองทางการสื่อสาร (Communication Channels) คือ ตัวกลางที่สารถูกนําสง
ยังผูรับสารจากคนหน่ึงไปยังอีกคนหน่ึง ซึ่งในแงของการเผยแพรนวัตกรรม ชองทางการสื่อสารคือ
สิ่งที่นวัตกรรมถูกถายทอดจากคนหน่ึง หรือกลุมคนหน่ึงไปยังอีกก ลุมคนหน่ึงในสังคม ซึ่ง
สื่อมวลชน เชน วิทยุ  หนังสือพิมพ โทรทัศน เปนตน เปนชองทางหน่ึงที่สามารถนําสงนวัตกรรม
หรือขอมูลขาวสารไปยังผูรับสารเปาหมายจํานวนมาก ไดอยางรวดเร็ว ในการสรางความรูหรือการ
ตระหนักรูในนวัตกรรมน้ัน

1.3 เวลา (Time) เกี่ยวของกับกระบวนการเผยแพรนวัตกรรมในแงของระยะเวลา
ของแตละคน ในการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมตางๆ อยางรวดเร็ว กอนหรือหลังผูอ่ืน

1.4 ระบบสังคม (Social System) คือ หนวยที่มีความสัมพันธระหวางการแกไข
ปญหาเพื่อบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งสมาชิกของระบบสังคมคือ บุคคลหรือกลุมคนที่ไมเปนทางการ
องคกร หรือระบบยอยในสังคม นอกจากน้ีโครงสรางสังคมยังมีผลกระทบตอการเผยแพรนวัตกรรม
ดวย เชน บรรทัดฐานของสังคมหรือบทบาทของผูนําทางความคิด เปนตน ระบบทางสังคมยังมีผล
ตอการรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมของคนในสังคม รวมทั้งระยะเวลาในการยอมรับดวย
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2. ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับนวัตกรรม
สิ่งสําคัญในกระบวนการแพรกระจายนวัตกรรมคือ สมาชิกเกิดการยอมรับสิ่ง

ใหมหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งแตละบุคคลก็มีปจจัยที่สงผลใหเกิดการยอมรับนวัตกรรมดังกลาว
ดังน้ี Rogers (2003 : 15)

2.1 ประโยชนของนวัตกรรมที่เกิดจากการเปรียบเทียบ (Relative Advantage)
คือ การที่บุคคลพิจารณาเปรียบเทียบถึงขอดีขอเสียนวัตกรรมตางๆ วามีคุณคาหรือประโยชน
อยางไร และแตกตางจากสิ่งเดิมอยางไร

2.2 ความสอดคลอง (Compatibility) คือ การที่บุคคลพิจารณาวานวัตกรรมน้ันๆ
สอดคลองกับคานิยม ประสบการณของตนหรือความตองการ หรือไม ซึ่งหากมีความสอดคลองกัน
นวัตกรรมเหลาน้ัน จะไดรับการยอมรับอยางสูงและไดรับการเผยแพรอยางรวดเร็วอีกดวย

2.3 ความยุงยากซับซอน (Complexity) คือ การที่บุคคลคิดวานวัตกรรมตางๆ มี
ความยุงยากซับซอนในการใชงานหรือไม หากมีการใชงานยุงยากก็จะมีการเผยแพรนวัตกรรมน้ัน
ไดชากวานวัตกรรมที่ใชงานไดงายและสะดวก

2.4 การทดลองใชนวัตกรรม (Trial Ability) คือ การนํานวัตกรรมไปลองใชงาน
หากนวัตกรรมใด สามารถนําไปทดลองใชงานกอนใชงานจริง ก็จะไดรับการยอมรับและเผยแพรได
รวดเร็วมากขึ้น

2.5 การสังเกตได (Observability) คือ การที่บุคคลสามารถมองเห็น สัมผัสและ
จับตองนวัตกรรมตางๆ ไดอยางชัดเจน เปนรูปธรรม

3. กลุมคนในการยอมรับการแพรกระจายนวัตกรรม
กลุมคนในสังคมที่จะยอมรับการแพรกระจายของนวัตกรรม มี 5 ประเภทดวยกัน

และการยอมรับนวัตกรรม มีอัตราการยอมรับ (Rate of Innovation Adoption) ในแตละกลุมซึ่ง
แตกตางกันออกไป ดังแสดงในแผนภาพที่ 2-1 (Rogers, 2003 : 281)

3.1 กลุมผูนํา (Innovators) ในสังคมจะมีประมาณรอยละ 2.5 กลุมน้ีมีลักษณะ
ชอบเสี่ยง ชอบลองสิ่งใหมๆ กลาไดกลาเสีย มีความรอบรูดานเทคโนโลยี และสามารถเขาใจในสิ่ง
ใหมๆ ที่เขามาไดไมยาก นอกจากน้ี กลุมน้ีมีบทบาทสําคัญในกระบวนการผยแพรนวัตกรรม ซึ่งเปน
การเร่ิมตนความคิดใหมๆ ในระบบสังคม โดยการนํานวัตกรรมมาจากสังคมภายนอก ดังน้ันคนกลุม
น้ี จึงมีบทบาทในการควบคุมการไหลหรือแพรกระจายความคิด หรือสิ่งใหมๆ ในระบบสังคม
น่ันเอง

3.2 กลุมผูยอมรับเร่ิมแรก (Early Adopters) ในสังคมจะมีประมาณรอยละ 13.5
ชอบของใหมๆ เปนผูนํา คนกลุมน้ีมักตรวจสอบหรือหาขอมูลนวัตกรรมเหลาน้ันกอนที่จะใช
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3.3 กลุมสวนใหญที่ยอมรับรวดเร็ว (Early Majority) ในสังคมจะมีประมาณรอย
ละ 34 เปนคนที่อยากมีสิ่งใหมๆ บาง แตมีความรอบคอบ ลักษณะสบายๆ งายๆ คนกลุมน้ี มี
ปฏิกิริยาบอยคร้ังกับคนรอบขาง

3.4 กลุมสวนใหญที่ยอมรับชา (Late Majority) ในสังคมจะมีประมาณรอยละ 34
จะยอมรับนวัตกรรมเมื่อจําเปน ชางสงสัย หัวโบราณ มักถูกชักจูงจากความคิดใหมๆ แตความคิด
ของคนรอบขางก็มีผลตอการยอมรับนวัตกรรม

3.5 กลุมผูลาหลัง (Laggards) เปนกลุมสุดทายที่ยอมรับนวัตกรรม ในสังคมจะมี
ประมาณรอยละ 16 กลุมน้ีมีความคิดวา การมีนวัตกรรมหรือสิ่งใหมๆ เขามาในชีวิต ก็เปนสิ่งที่ดี
เหมือนกัน และมักรับฟงขอมูลจากคนอ่ืนมากกวา

แผนภาพท่ี 2-1 แสดงกลุมคนในการยอมรับการแพรกระจายนวัตกรรม (Rogers, 2003 : 281)

4. การตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม (Innovation Decision Process)
Rogers (2003 : 168) ระบุวา ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมคือ กระบวนการที่บุคคล

พิจารณายอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม โดยพิจารณาจากความรูหรือขอมูลที่มีอยูแลวนํามาเปรียบ
เทียบนวัตกรรมหรือสิ่งเดิมที่มีอยู ซึ่งการตัดสินใจนวัตกรรม มีกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ

4.1 ขั้นการเกิดความรู (Knowledge) คือ การที่บุคคลรับรูวามีนวัตกรรมตางๆ มี
การคนหา หรือมีขอมูล ความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมตางๆ และพยายามเขาใจวิธีการใช

4.2 ขั้นเชิญชวน (Persuasion) คือ ขั้นที่บุคคลรูสึกตอนวัตกรรมตางๆ แตกตางกัน
4.3 ขั้นตัดสินใจ (Decision) คือ การที่บุคคลพิจารณาขอมูล เกิดขึ้นเมื่อแตละคน

เกิดการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม
4.4 ขั้นการใช (Implementation) คือ การที่บุคคลใชนวัตกรรมที่ตนเองยอมรับ



- 19 -

4.5 ขั้นยืนยัน (Confirmation) คือ การที่บุคคลพยายามหาแนวทางหรือบุคคลอ่ืน
เพื่อยืนยันในความคิดของตนที่ยอมรับใชนวัตกรรมน้ัน

จะเห็นไดวา ในการการแพรกระจายนวัตกรรม กวาที่บุคคลจะเกิดการยอมรับสิ่ง
ใหมวาคือ นวัตกรรมน้ัน ก็มีขั้นตอนมากมายและยังมีปจจัยที่สงผลตอการยอมรับนวัตกรรม ในแต
ละคนอีกดวย ซึ่งมีลักษณะและระยะเวลาในการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมตางออกไป ดังน้ัน
นักการตลาดควรคํานึงถึงปจจัย และลักษณะของกลุมคนในสังคมใหมากขึ้น เพื่อจะไดสราง
นวัตกรรมหรือดําเนินกิจกรรมทางการตลาดใหกลุมเปาหมายยอมรับและเลือกนวัตกรรมตางๆ ของ
องคกรตอไป

วิวัฒนาการของสื่อโทรทัศนในประเทศไทยและการผลิตรายการโทรทัศน

สื่อโทรทัศน เปนชองทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นมานานแลวและไดรับความนิยมอยาง
มาก เน่ืองจากมีขอดีตรงที่มีทั้งภาพและเสียงใหรับชม และมีผูรับสารจํานวนมาก ในการผลิตรายการ
โทรทัศนก็มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาโดยตลอด ทั้งน้ีเน่ืองจากพฤติกรรมของผูบริโภคในแต
ละยุคสมัยที่ตางกัน เทคโนโลยีทางการถายทอดสัญญาณไดมีการพัฒนาขึ้น และสงผลดีตอ
ประชาชนผูรับชมดวย

1. วิวัฒนาการสื่อโทรทัศน
ในป ค.ศ. 1884 นายพอล นิพโคว (Paul Nipkow) ชาวเยอรมัน เร่ิมทดลองการ

แพรภาพดวยเทคโนโลยีแบบจักรกล โดยใชวัตถุที่ออกอากาศมาวางไวัหลังจานกลม แลวใช
เคร่ืองจักรทําใหจานน้ันหมุนดวยความเร็วสูงมาก แสงสวางจากดานหลังจานกลมจะสองไปยังวัตถุ
แลวสงภาพของวัตถุผานรูขนาดเล็กที่เจาะบนผิวหนาของจานกลมลอดออกไป นายพอล พิสูจนวา
แสงสวางจากไฟฟากําลังสูง จะถูกแปลงเปนกระแสไฟฟา และเมื่อจานกลมอีกใบที่ทําหนาที่เปน
เคร่ืองรับภาพ จานกลมที่หมุนดวยอัตราเร็วสูงมาก จะแปลงสัญญาณกระแสไฟฟากลายเปนภาพ
ปรากฎลงบนจอเคร่ืองรับอีกคร้ังน่ันเอง (วิภา อุตมฉันท, 2546 : 28)

ตอมา  ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาขึ้น เกิดเปนเทคโนโลยีดิจิทัลในทศวรรษที่ 1990
การกระจายเสียงดวยระบบอนาล็อก (Analog) ที่ใชกันมานาน ไดเปลี่ยนเปนการสงสัญญาณแบบ
ดิจิทัล ทําใหขอมูล เชน ภาพ เสียง กราฟฟก เปนตน สามารถผลิต เก็บบันทึกไวและเปลี่ยนสูกันและ
กัน โดยใชภาษารวมกันคือภาษาคอมพิวเตอร ในสวนการผลิตสื่อตางๆ ก็มีวิธีการเปลี่ยนไปจากเดิม
มาก มีสื่อหลกั 3 สื่อ คือ โทรทัศน โทรศัพทและอินเทอรเน็ต และเมื่อนําไปประยุกตกับการสื่อสาร
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ผานดาวเทียม สายใยนําแกว (Fiber Optic) และอินเทอรเน็ต ก็ถือไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงและ
วิวัฒนาการอยางมากของสื่อโทรคมนาคม  (วิภา อุตมฉันท, 2546 : 44)

1.1 วิวัฒนาการโทรทัศนในประเทศไทย
สําหรับประเทศไทยน้ัน แนวคิดการต้ังสถานีวิทยุโทรทัศนในไทย เกิดขึ้น

หลังจาก BBC ประเทศอังกฤษแพรภาพวิทยุโทรทัศน 1 ป โดยแรกเร่ิมในป พ.ศ. 2473 พระเจาบรม
วงศเธอกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ดําริใหมีโทรทัศนในไทยบาง แตไมทันดําเนินการ ก็เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 ตอมาในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็มีโครงการจัดต้ัง
สถานีวิทยุโทรทัศนเกิดขึ้นอีกคร้ัง (สุมน อยูสิน และยงยุทธ รักษาศรี, อางถึงใน อุษณีย ศิริสุนทร
ไพบูลย, 2552: 47)

1.2 ยุคของการโทรทัศนในประเทศไทย
การโทรทัศนในประเทศไทยแบงเปน 4 ยุค คือ
1.2.1 ยุคแรกของโทรทัศนไทย (พ.ศ. 2495 - 2500)

ในป  พ.ศ. 2493 จอมพล ป. พิบูลสงครามมีแนวคิดจัดต้ัง
สถานีโทรทัศนขึ้นในไทย เพื่อประโยชนแกการศึกษา การแพทยและการสาธารณสุขของประชาชน
โดยมอบใหกรมการโฆษณา จัดการทํางบประมาณ เพื่อเสนอของบประมาณจากสภาผูแทนราษฎร
แตปรากฎวาประชาชนและหนังสือพิมพไมเห็นดวย ( อุษณีย ศิริสุนทรไพบูลย, 2552: 48) จึงทําให
รัฐบาลไดเปลี่ยนวิธีการใหม โดยต้ังออกมาในรูปแบบบริษัท ซึ่งไมตองของบประมาณแผนดิน โดย
จัดต้ังบริษัทไทยโทรทัศน จํากัด ขึ้นในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2495 ใชทุน 20 ลานบาท โดยมีกรม
ประชาสัมพันธถือหุนรอยละ 55 ( สินิทธิ์ สิทธิรักษ, อางถึงในอุษณีย ศิริสุนทรไพบูลย, 2552: 48)
ซึ่งน่ีเองคือจุดเร่ิมตนของ ชอง 4 บางขุนพรหม

นอกจากน้ี รายการโทรทัศนในระยะ 2 ปแรก มีรายการบันเทิงเปน
หลัก เชน ภาพยนตรเร่ืองยาว ภาพยนตรชุดจากตางประเทศ ละครหุนกระบอก การตูน ดนตรี ซึ่งได
สรางความนิยมใหแกรัฐบาลอยางมากในสมัยน้ัน ( อุษณีย ศิริสุนทรไพบูลย, 2552: 51)

1.2.2 ยุคโทรทัศนการคาอุปถัมภเผด็จการทหาร (พ.ศ. 2500 - 2515)
ยุคน้ีเปนชวงที่รัฐบาลใชอํานาจเผด็จการในการปกครองสามารถ

ควบคุมสื่อ ทั้งวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงไดเบ็ดเสร็จ โดยในป พ.ศ. 2500 จอมพลสฤษด์ิ
ธนะรัชต เปนผูบัญชาการทหารบก ไดกอต้ังสถานีโทรทัศนกองทัพบกขึ้นเปนสถานีวิทยุโทรทัศน
แหงที่สอง ในระบบขาวดํา ซึ่งปจจุบันคือสถานีโทรทัศนชอง 5 น่ันเอง (อุษณีย ศิริสุนทรไพบูลย,
2552: 52)
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นอกจากน้ี มีการขยายเครือขายสถานีโทรทัศนออกไปตามตางจังหวัด
ดวย เพื่อใหครอบคลุมทั่วประเทศและใหเอกชนเขามาดําเนินการ โดยกองทัพบกใหบริษัทกรุงเทพ
โทรทัศนวิทยุ จํากัด หรือชอง 7 เขามาดําเนินการ และบริษัทไทยโทรทัศน ไดใหสัมปทานแกบริษัท
บางกอก เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ในรูปแบบบริษัทรวมทุน จัดต้ังสถานีโทรทัศนชอง 3 ขึ้นมา
(อุษณีย ศิริสุนทรไพบูลย, 2552: 52)

1.2.3 ยุคโทรทัศนเอกชนขยายตัว และโทรทัศนของรัฐถดถอย
หลังจากเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 โทรทัศนไมสามารถปรับตัว

ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมที่ เกิดขึ้นได โทรทัศนตองเสนอขาวระมัดระวัง
เพราะระเบียบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2518 กําหนดใหโทรทัศนปลอดการเมือง
และกําหนดใหเสนอโฆษณาไมเกิน 10 นาทีตอชั่วโมง โทรทัศนชวงน้ีจึงถูกจัดระเบียบทั้งทางธุรกิจ
และการเมือง (อุษณีย ศิริสุนทรไพบูลย, 2552: 53)

อยางไรก็ตาม ในเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 สถานีโทรทัศนชอง
9 เปนชองเดียวที่ทําการรายงานการปราบปรามนักศึกษา จึงทําใหสถานีโทรทัศนชอง 9 ถูกยุบและ
ระงับการออกอากาศไป แลวเปลี่ยนเปนสถานีโทรทัศนชอง 9 อสมท. ดําเนินการโดยรูปแบบ
รัฐวิสาหกิจ โดยอางวาเพื่อแกปญหาการขาดทุน และตอมาในยุคน้ี ชองสถานีเอกชนไดนํารายการ
โทรทัศน ภาพยนตรของตางประเทศาฉายมากขึ้น ทําใหไดรับความนิยมมาก จนถือไดวาเปนยุคของ
การขยายตัวของสถานีโทรทัศนเอกชน (อุษณีย ศิริสุนทรไพบูลย, 2552: 53)

1.2.4 ยุคโทรทัศนเฟองฟูทางธุรกิจ (พ.ศ. 2526 -2534)
เมื่อสถานการณทางการเมืองคลี่คลาย ระบบเศรษฐกิจก็เติบโตอยาง

ตอเน่ือง ธุรกิจเลยเขามามีบทบาทมากทําใหสื่อมวลชนมีการเติบโต เน่ืองจากมีรายไดจาการโฆษณา
เขามาทางสถานีมากยิ่งขึ้น สวนผูผลิตเองก็ไดปรับปรุงเน้ือหาใหสนองตอผูรับสารมากขึ้นดวย
(อุษณีย ศิริสุนทรไพบูลย, 2552: 54)

1.2.5 ยุคเปดเสรีอยางจํากัด (พ.ศ.2525 -2545)
ยุคน้ีมีการปลอยดาวเทียมดวงแรกของไทยคือ ดาวเทียมไทยคม ใน

การสงสัญญาณรายการโทรทัศนมายังบานพักอาศัย เรียกวาระบบ Direct to Home หรือ DTH
(อุษณีย ศิริสุนทรไพบูลย, 2552: 55)

2. ลักษณะของวิทยุโทรทัศน
วิทยุโทรทัศน มีลักษณะดังตอไปน้ี (ศุภางค นันตา, 2552 : 25)
2.1 คุณลักษณะทั่วไปคือ เปนสื่อมวลชนที่มีเสียงและภาพสงออกอากาศควบคู

กันไป ซึ่งมีประสิทธิภาพมากและสามารถสงขาวสาร เพื่อใหความรู ความบันเทิงแกประชาชนไดดี
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2.2 คุณลักษณะทางเทคนิคคือ สงและรับภาพเสียงดวยเคร่ืองสงและเคร่ืองรับ
อิเล็กทรอนิกส ออกอากาศดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากเคร่ืองสงไปยังเคร่ืองรับที่หางไกล หรือใช
เทคโนโลยีการสงรับภาพเสียงทางสายเคเบิ้ลหรือสัญญาณดาวเทียม ซึ่งความถี่ของการสงวิทยุ
โทรทัศนในประเทศไทย มียานความถี่สูง (Very High Frequency : VHF) โดยมีความถี่ระหวาง 30 -
380 MHz และยานความถี่สูงยิ่ง (Ultra High Frequency : UHF) โดยมีชวงความถี่ระหวาง 300 –
3,000 MHz

2.3 คุณลักษณะเฉพาะของสื่อ โดยมีความเปนสื่อมวลชนที่เขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดจํานวนมาก หลากหลายกลุม สามารถรับฟงไดทั้งภาพและเสียง มีการทําหนาที่เสนอความจริง
ดวยการรายงานภาพขาวประกอบเสียง เชน การถายทอดสดกีฬา มีความทันเหตุการณหาก
เปรียบเทียบกับสื่ออ่ืนๆ เชน หนังสือพิมพ นอกจากน้ี ยังสามารถโนมนาวใจบุคคลได ในดาน
พฤติกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมได โดยภาพและเสียงที่ปรากฎสามารถโนมนาวให
ผูชมคลอยตาม เลียนแบบหรือแมแตสะทอนสังคมได เปนตน

3. ประเภทของระบบวิทยุโทรทัศน
ระบบวิทยุโทรทัศน สามารถแบงออกโดยใชเกณฑระบบสัญญาณ เปน 2 ระบบ

คือ (อุษณีย ศิริสุนทรไพบูลย, 2552: 179)
3.1 วิทยุโทรทัศนระบบอนาล็อกคือ โทรทัศนในระบบด้ังเดิม สัญญาณเปลี่ยนไป

ตามแรงกระตุนไฟฟา
3.2 วิทยุโทรทัศนระบบดิจิทัลคือ วิทยุโทรทัศนที่สัญญาณภาพและเสียงถูก

เปลี่ยนใหเปนเลขโดดฐานสอง เพื่อใหคอมพิวเตอรอานและจัดการกับขอมูล
กลาวโดยสรุป วิทยุโทรทัศนเปนสื่อที่กําเนิดมาเปนเวลานานและยังคงไดรับความ

นิยมมาจนถึงปจจุบัน เน่ืองจากมีทั้งภาพและเสียง ดึงดูดใจผูชม แตเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น ระบบ
การสงสัญญาณโทรทัศนก็เปลี่ยนไปดวย จากแตเดิมคือระบบอนาล็อก ก็กลายเปนระบบดิจิทัลที่ทํา
ใหภาพและเสียงคมชัดมากยิ่งขึ้น

แนวคิดการตลาด

การตลาดมีบทบาทสําคัญตอการขายสินคาบริการไปยังผูบริโภค เพราะเปนแนวคิดที่
อธิบายถึงการจัดการ วางแผนงานตางๆ เพื่อใหธุรกิจเขาถึงผูบริโภค ตอบสนองตอความตองการ
และทําใหผูบริโภคซื้อสินคาในที่สุด สําหรับความหมายของการตลาด Kotler และ Keller (2009, as
cited in ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2552 : 17) กลาววา การตลาดคือกระบวนการการบริหารที่แต
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ละบุคคลไดรับสิ่งที่ตอบสนองตอความจําเปน และความจําเปนจากสิ่งที่สรางหรือนําเสนอ ที่มี
คุณคากับบุคคลอ่ืนไดอยางเสรี และยังเปนศาสตรที่ชวยเลือกเปาหมาย หาลูกคา รักษาและเพิ่มลูกคา
ผานการสงมอบและการสื่อสารตางๆ อีกดวย

1. แนวคิดในการทําการตลาด
Kotler (as cited in กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย และพรทิพย สัมปตตะวนิช, 2551 : 38)

ระบุวา ในการทําการตลาดสามารถแบงออกปน 5 แนวคิด ไดแก
1.1 ใหความสําคัญกับการผลิต (The Production Concept) เพื่อผลิตสินคาที่ผูผลิต

คิดวาควรจะผลิต และเมื่อสินคาออกมา ก็จะเปนที่ชื่นชอบของผูบริโภค โดยจะทําการผลิตจํานวน
มากตอคร้ัง ขายในราคาตํ่าและจําหนายใหทั่วถึง

1.2 ใหความสําคัญกับสินคา (The Product Concept) เพื่อผลิตสินคาใหมีคุณภาพ
ดี จึงเนนไปยังการพัฒนสินคาใหดีที่สุด เพื่อขายไปยังผูบริโภค

1.3 ใหความสําคัญกับการขายสินคา (The Selling Concept) เนนดานการขาย
สินคาเปนหลัก ทําการสงเสริมการขายและเรงขายสินคาใหมากที่สุด โดยเชื่อวาผูบริโภคชักจูงใหซื้อ
สินคาโดยมีแผนการสงเสริมที่ดี

1.4 ใหความสําคัญกับการตลาด (The Marketing Concept) โดยเชื่อวาองคกรจะ
ประสบความสําเร็จดวยการขายสินคา เมื่อรูความตองการของผูบริโภค ก็ผลิตสินคาเพื่อตอบสนอง
ความตองการดังกลาว ใหเกิดความพอใจมากและเร็วกวาคูแขง

1.5 ใหความสําคัญกับสังคม (The Societal Marketing Concept) การเขาใจความ
ตองการของผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคํานึงถึงการพัฒนาสังคมดวย

2. กระบวนการตลาด
กระบวนการตลาดคือ ขั้นตอนในการวิเคราะหโอกาสทางการตลาด วิจัย เลือก

เปาหมายกําหนดกลยุทธ รวมทั้งวางแผนกิจกรรมการตลาด ซึ่งทั้งหมดเปนการสรางคุณคา และ
สรางสัมพันธกับลูกคา ประกอบดวย 5 ขั้นตอน (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2552 : 17) ดังน้ี

2.1 ขั้นที่ 1 การทําความเขาใจตลาด สามารถทําไดโดยการวิจัยลูกคาและวิจัย
ตลาดที่เปนสถานที่ การบริหารขอมูลตลาดและลูกคา

2.2 ขั้นที่ 2 การออกแบบกลยุทธการตลาดที่มุงสูลูกคาคือ การเลือกลูกคาโดยการ
แบงสวนการตลาดและตลาดเปาหมาย การสรางความแตกตาง และกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ

2.3 ขั้นที่ 3 การสรางโปรแกรมการตลาด ซึ่งสามารถทําไดโดยการออกแบบ
ผลิตภัณฑและบริการเพื่อสรางตราสินคาใหแข็งแรง การต้ังราคา การจัดจําหนาย ตลอดจนการ
สื่อสารการตลาด และสงมอบคุณคาเหลาน้ันใหกับลูกคาที่เหนือกวาคูแขง
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2.4 ขั้นที่ 4 การสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา โดยการบริหารความสัมพันธที่
แข็งแกรงกับลูกคา รวมทั้งหุนสวนตลาด

2.5 ขั้นที่ 5 การสรางคุณคาที่สามารถทํากําไรได  โดยการสรางความพึงพอใจให
ลูกคาภักดี เพิ่มสวนครองตลาด และการมีสวนรวมของลูกคา ซึ่งธุรกิจจะรับผลในสวนของยอดขาย
กําไรและคุณคาจากลูกคาในระยะยาว

3. สิ่งแวดลอมทางการตลาด (Marketing Environment)
สิ่งแวดลอมทางการตลาดคือ แรงผลักดันที่มีผลกระทบตอความสามารถในการ

จัดการดานการตลาดของกิจการที่จะตอบสนองความตองการลูกคาเปาหมาย ซึ่งอาจกอใหเกิดทั้ง
โอกาส อุปสรรคตอการดําเนินการตลาดได สําหรับสิ่งแวดลอมการตลาดประกอบไปดวย
สิ่งแวดลอมภายในและสิ่งแวดลอมภายนอก ดังน้ี (เรนัส เสริมบุญสราง, 2548 : 13)

3.1 สิ่งแวดลอมภายในคือ ปจจัยภายในที่มีผลตอโปรแกรมทางการตลาดของ
บริษัท เปนสิ่งแวดลอมที่สามารถควบคุมได โดยใชการวางแผนรวมกัน การกําหนดนโยบายธุรกิจ
และการสื่อสารภายในองคกร ประกอบดวยสวนประสมการตลาดและสิ่งแวดลอมภายในอ่ืนๆ
(เรนัส เสริมบุญสราง, 2548 : 13)

3.1.1 สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือเรียกวาปจจัยทางการ
ตลาด เปนเคร่ืองมือที่บริษัทสรางขึ้นมาใชกับเปาหมาย เพื่อบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดและ
เปนเคร่ืองมือสรางอิทธิพลตอผูซื้อ (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2552 : 26) ประกอบดวย

3.1.1.1 ผลิตภัณฑ (Product) คือ “สิ่งที่ธุรกิจเสนอขายเพื่อตอบสนอง
ตอความจําเปนหรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ” (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ,
2552 : 22)

นอกจากน้ี ผลิตภัณฑเกิดจากการที่สินคาถูกผลิตออกมากน้ัน ตอง
ตระหนักถึงความตองการของลูกคาดวย อาจเปนสิ่งที่สามารถสัมผัสได หรือเปนการบริการ  ซึ่ง
นักการตลาด ก็ไดกําหนดรูปแบบของ ผลิตภัณฑไว ดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2552 : 22)

1) สินคา (Goods) คือ สิ่งที่ธุรกิจเสนอขายเพื่อตอบสนองตอความ
จําเปนของลูกคา ใหเกิดความพอใจ

2) บริการ (Services) คือ กิจกรรมหรือประโยชนที่สัมผัสไมได โดย
การนําเสนอจากฝายหน่ึงไปยังอีกฝายหน่ึง

3) ประสบการณ (Experience) คือ ประสบการณในอดีตของลูกคาที่
มีสวนสําคัญในการตัดสินใจซื้อ
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4) เหตุการณ (Events) โดยนักการตลาดจะทําการสงเสิรมการขาย
ตามสถานการณ เชน การแขงขันกีฬา งานแสดงสินคา เปนตน

5) บุคคล (Persons) คือ ผูที่มาชวยการบริหารงานหรือเปนที่ปรึกษา
ทางการตลาดของบริษัท

6) กรรมสิทธิ์ (Properties) คือ สิทธิที่แสดงความเปนเจาของ
อสังหาริมทรัพย เชน ที่ดิน

7) องคกร (Organizations) คือ โครงสรางนโยบายบริษัท เปนระบบ
การจัดการเพื่อการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคหรือกลุมคนที่ทํางานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมาย

8) สารสนเทศ (Information) คือ ขอมูลขาวสารตางๆ ที่ นํามา
พิจารณาวาอะไร ควรผลิตหรือทําการตลาด

9) ความคิด (Ideas) คือ ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ธุรกิจมองเห็น
ความเปนไปไดในการนําเสนอเขาสูตลาด

3.1.1.2 ราคา (Price) คือ ราคาที่ผูขายสินคาต้ังขึ้นเพื่อขายสินคา โดย
ต้ังขึ้นจาก คาใชจายในการผลิตและทําการตลาดรวมกับกําไรที่ผูขายคาดวาจะไดรับ ซึ่งราคาถือวา
เปนสิ่งที่ผูบริโภคตีความและรับรูในสินคาตางกัน เชน สินคาราคาแพง ทําใหผูบริโภคมักคิดวา
สินคามีคุณภาพดี เปนตน (กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย และพรทิพย สัมปตตะวนิช, 2551 : 42)

3.1.1.3 การจัดจําหนาย (Place) คือ ชองทางในการนําเสนอ
ผลิตภัณฑหรือการบริการ ไปยังผูซื้อและใช เชน ยานพาหนะเคลื่อนที่นําสินคาไปสง ตัวแทน
จําหนาย ผูคาสง คาปลีก เปนตน นอกจากน้ี นักการตลาดใชชองทางการขาย (Selling Channels) เพื่อ
สรางความประทับใจใหกับลูกคา เชน ตัวแทนจําหนาย ผูคาปลีก ธนาคาร บริษัทประกันภัย  เปนตน
ที่ทําใหการคาสะดวกขึ้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2552 : 25) นอกจากน้ี ในสวนของกลยุทธ
การจัดจําหนายสามารถทําไดโดยการจัดจําหนายแบบพิเศษเฉพาะ โดยอนุญาตใหเพียงตัวแทน
จําหนายรายเดียวมีสิทธิ์ในการขายสินคา หรือการจัดจําหนายที่เพิ่มกระจายรานคาสินคามากขึ้น แต
ยังจําหนายอยูเฉพาะรานคาที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ที่เหมาะสมกับสินคาและการจัดจําหนายที่เพิ่ม
กระจายสินคาไปในรานคาทุกรานที่มีโอกาสขาย เพื่อใหเกิดการครอบคลุม (กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย
และพรทิพย สัมปตตะวนิช, 2551 : 43)

3.1.1.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสื่อสารที่ใชใน
การนําเสนอสินคาภายใตราคาที่กําหนด และมีการจัดจําหนาย ซึ่งไดจัดวางสินคาไวแลว เพื่อให
สินคาเปนที่ตองการ และเกิดการแลกเปลี่ยนกันในที่สุด สําหรับเคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดน้ัน
มีหลายเคร่ืองมือ อันไดแก (กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย และพรทิพย สัมปตตะวนิช, 2551 : 43)
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1. โฆษณา (Advertising) คือ เคร่ืองมือที่สามารถสื่อสารจุดขายหลัก
หรือตําแหนงสินคาไดดี และเขาถึงผูรับสารไดจํานวนมาก

2. พนักงานขาย (Personal Selling) คือ การติดตอสื่อสารแบบ
ระหวางบุคคล โดยการเผชิญหนากับลูกคาเพื่อยอดขาย

3. การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) คือ เคร่ืองมือที่เนนการ
เพิ่มยอดขายสินคาในเวลาสั้น โดยใชสิ่งลอใจพิเศษ เพื่อใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อในเวลา
น้ัน เชน การลดราคา

4. การประชาสัมพันธ (Public Relations) คือ เคร่ืองมือที่ชวยสราง
ภาพลักษณใหองคกร

5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือ การสื่อตรงจากผูผลิตไป
ยังลูกคาโดยไมผานพอคาคนกลาง

6. สื่อโฆษณา ณ จุดซื้อ (Point of Purchase) คือ เคร่ืองมือการสื่อสาร
ที่อยู ณ จุดที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคา

7. เคร่ืองมืออ่ืนๆ เชน การจัดแสดงสินคา การเปนผูอุปถัมปสินคา
หรือการทําสื่อพิเศษ เปนตน

3.1.1.5 สิ่งแวดลอมภายในอ่ืนๆ ไดแก (เรนัส เสริมบุญสราง, 2548 :
15) การผลิต (Production) ผูที่อยูในสวนการผลิตทําหนาที่ในการจัดทําหรือสรางผลิตภัณฑ
(Product) ออกมาเพื่อจําหนาย นอกจากน้ีฝายการผลิตยังทํางานรวมกับการตลาดในการพยากรณการ
ขาย วางแผนกําลังการผลิต กําหนดลักษณะผลิตภัณฑใหตรงกับลูกคาเปาหมาย และคํานวณตนทุน
การผลิต

3.1.1.6 การเงินและบัญชี (Finance and Accounting) เกี่ยวของกับ
การตลาดในการจัดหาเงินทุน วางแผนกําไรและการบริหารการเงิน

3.1.1.7 ทรัพยากรมนุษย (Human Resources) ประกอบดวยการ
จัดการบุคลากรที่มีสวนในการสรางประสิทธิภาพของบริษัท

3.1.1.8 ที่ต้ังบริษัท (Company Location) คือ ทําเลที่ต้ัง ที่เหมาะสม
ของบริษัทเพื่อสรางขอไดเปรียบทางธุรกิจใหการตลาดลุลวงดวยดี และเปนความสะดวกในการ
ติดตอของลูกคารวมถึงผูที่เขามาติดตอกับบริษัทดวย

3.1.1.9 การวิจัยและพัฒนา (Research) เกี่ยวของกับการศึกษาความ
ตองการของผูบริโภคและการออกแบบผลิตภัณฑที่มีความเปนไปไดทางการตลาด
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3.1.1.10 ภาพลักษณบริษัท (Company Image) ภาพลักษณที่ดีจะทํา
ใหเกิดทัศนคติและความเชื่อที่ดีแกสินคา นําไปสูความไววางใจของลูกคาตอบริษัทและสรางกําไร
รายไดในที่สุด

3.1.1.11 ระบบสารสนเทศ (Management Information System) คือ
การเก็บรวบรวม รักษา แยกแยะ วิเคราะหขอมูล เพื่อนํามาใชประโยชนในการวางแผนสนับสนุน
ชวยในการตัดสินใจและควบคุมธุรกิจตางๆ เปนตน

3.2 สิ่งแวดลอมภายนอกคือ ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได (Uncontrollable
Factors) ซึ่งมีผลตอการดําเนินงานทางการตลาด เปนการสรางขอไดเปรียบหรือโอกาสหรือ
อุปสรรคก็ได เชน เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เปนตน (เรนัส เสริมบุญ
สราง, 2548 : 16)

โดยสรุป การตลาดเปนสวนสําคัญอยางมากในการดําเนินธุรกิจ หากมีแผนการ
ตลาดที่ดีและกลยุทธทางการตลาดที่สามารถเขาถึงผูบริโภคได เขาใจสวนประสมทางการตลาด
ตางๆ และนํามาประยุกตใชใหถูกตอง ก็จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ ลูกคาเกิดความพึงพอใจ
และนําไปสูการตัดสินใจซื้อหรือเปดรับ หรือใชสินคาบริการตางๆ ขององคกรและนําไปสู
เปาหมายสุดทายคือกําไรในที่สุด

แนวคิดการเปดรับสื่อ

1. ผูรับสาร
ในการศึกษาเกี่ยวกับโทรทัศนดิจิทัลน้ัน ตองมีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะและ

พฤติกรรมของผูรับสารดวย เน่ืองจากเปนกลุมเปาหมายในการรับชมรายการโทรทัศน ทําใหทราบ
วาใครคือผูรับสารเปาหมาย มีลักษณะ ความตองการ หรือสนใจอะไร สามารถตีความสารออกมาใน
รูปแบบไหน และมีการตอบสนองตอรายการที่รับชมอยางไร นอกจากน้ี ยังชวยใหทางรายการ
สามารถวางแผนลวงหนาไดวา จะออกแบบสารหรือรูปแบบรายการใหตอบสนองและตรงความ
ตองการผูรับชมอยางไรอีกดวย

1.1 ลักษณะประชากรของผูรับสาร (ปรมะ สตะเวทิน, 2533 : 112)
1.1.1 อายุ เปนปจจัยที่ทําใหบุคลมีความคิดพฤติกรรมแตกตางกัน โดยปกติ

คนที่มีอายุนอย มักมีความคิดแบบเสรีนิยมมากวาผูที่มีอายุมาก ซึ่งเปนผูที่มีลักษณะอนุรักษนิยม
นอกจากน้ี อายุยังเปนสิ่งที่กําหนดความแตกตางเร่ืองความยากงายในการชักจูงอีกดวย โดยผูที่มีอายุ
มากขึ้น โอกาสที่คนจะเปลี่ยนใจหรือจูงใจจะนอยลง อีกทั้งความตองการตางๆ ก็แตกตางกันดวย
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เชน ผูสูงอายุจะคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แตคนหนุมสาวจะคํานึงถึงการศึกษา
ความยุติธรรมในสังคม นอกจากน้ี ในดานการรับสื่อ ผูที่มีอายุมาก มักดูรายการโทรทัศนที่เกี่ยวกับ
การศึกษาและขาว ซึ่งตางจากเด็กสมัยใหมที่นิยมความบันเทิงมากกวา

1.1.2 เพศ มีงานวิจัยมากมายที่แสดงใหเห็นวาเพศหญิงและชายมีความ
แตกตางกันอยางมากในเร่ืองของความคิด คานิยม ทัศนคติ เพราะวัฒนธรรมทางสังคมที่ไดกําหนด
บทบาทและกิจกรรมไว เชน ผูหญิง มักออนไหว เจาอารมณ เปนแมศรีเรือน บางคร้ังยังถูกชักจูงได
งายกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายจะใชเหตุผลมากกวาการตัดสินใจ มักโทษอุปสรรคมากกวาตนเอง
เปนตน

1.1.3 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจคือ อาชีพ รายได เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิ
หลังของครอบครัว สถานะทางสังคมเศรษฐกิจทําใหผูคนมีวัฒนธรรม ประสบการณ ทัศนคติที่
ตางกัน เชน ในดานเชื้อชาติ คนจีนอาจคิดวาการมีลูกมากๆ เปนเร่ืองที่ดี เปนตน

1.1.4 การศึกษา คนที่ได รับการศึกษาตางกันในยุคสมัยที่ตางกัน ก็มี
ความรูสึก ความคิด อุดมการณและความตองการตางกัน เชน ผูที่มีการศึกษาสูง มักไดเปรียบในการ
เปนผูรับสารที่ดี หรือมีความรูกวางขวาง และมักไมเชื่ออะไรงายๆ เปนตน

1.1.5 ศาสนา การนับถือศาสนาสงผลตอทัศนคติ คานิยม พฤติกรรมผูรับสาร
เชน บางศาสนา มีความเชื่อวาไมคุมกําเนิด หรือบางศาสนามีการสนับสนุนความคิดเร่ืองทรัพยสิน
สวนบุคคล การคาแบบเสรี เปนตน ในขณะที่บางศาสนาก็สนับสนุนการเมืองอยางเดนชัด

1.2 ประเภทผูรับสาร
ในการพิจารณาผู รับสาร ตองตระหนักเสมอวา แมจะกําหนดผูรับสาร

เปาหมายแลว โอกาสที่สารจะถูกสงไปยังผู รับก็อาจมี อุปสรรคและผิดพลาด โดยเฉพาะ
สื่อสารมวลชนซึ่งไมสามารถควบคุมผูรับสารได ดังน้ันในการพิจารณาเร่ืองผูรับสารจึงแบงผูรับสาร
ออกเปน 2 ประเภทคือ (ปรมะ สตะเวทิน, 2533 : 119)

1.2.1 ผูรับสารเปาหมาย (Intended Receivers) คือผูรับสารที่เห็นเปาหมาย
ของผูสงสาร ผูสงสารตองการทําการสื่อสารหรือสงสารยังบุคคล กลุมๆ หน่ึง ตองการใหบุคคลกลุม
น้ันไดรับสาร ตองมีอิทธิพลตอพวกเขาซึ่งอาจเรียกผูรับสารประเภทน้ีวา กลุมเปาหมาย (Target
Audience) สําหรับในแวดวงสื่อสารมวลชนก็มักมีการกําหนดสารออกเปนสื่อเฉพาะ เพื่อให
เหมาะสมกับผูรับสาร เชน วารสารทางวิชาการ นิตยสารสตรี นิตยสารกีฬา เปนตน

1.2.2 ผูรับสารที่ไมเปนเปาหมาย (Unintended Receivers) คือผูรับสารที่ผูสง
สารไมตองการสงสารออกไปยังบุคคลกลุมน้ี ไมตองการใหสารมีอิทธิพล แตพวกเขาไดรับโดย
บังเอิญหรือรับสารน้ันเอง เชน เด็กบังเอิญต่ืนมาแลวไดดูรายการโทรทัศนตอนดึก เปนตน
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2. การเลือกรับสารของผูรับสาร
เมื่อมีขอมูลขาวสารถูกนําเสนอออกมาผานสื่อตางๆ ผูรับสารจะมีกระบวนการ

คัดเลือกสารตางๆ ดังน้ี (สุรัตน ตรีสุกุล, 2547 : 280)
2.1 การเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention)

คือ แนวโนมที่ผูรับเลือกสนใจหรือเลือกเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนตางๆ ซึ่งขึ้นอยูกับ
ปจจัยมากมาย เชน ทัศนคติของผูรับสาร ภูมิหลัง ประสบการณ ความเชื่อ คานิยม ศาสนา เปนตน
โดยผูคนมักแสวงหาขาวสาร ซึ่งสอดคลองหรือสนับสนุนกับทัศนคติที่มีอยู

2.2 การเลือกรับรูหรือเลือกแปลความหมาย (Selective Perception or Selective
Interpretation) เมื่อผู รับสารเปดรับขอมูลขาวสารตามที่สนใจแลว ขาวสารน้ันๆ ก็จะผาน
กระบวนการที่สองคือ การแปลความหมายของสารที่ไดรับเพื่อใหเขาใจเน้ือหาของแหลงสารน้ัน ซึ่ง
ก็ตองอาศัยความรู ประสบการณ ทัศนคติ ความเชื่อ และปจจัยอ่ืนๆ เชนกัน  (สุรัตน ตรีสุกุล, 2547 :
280) นอกจากน้ีในการเลือกรับรูของผูรับสาร มีรูปแบบดังตอไปน้ี (ชูชัย สมิทธิไกร, 2556 : 124)

2.2.1 การเลือกเปดรับสิ่งเรา (Selective Exposure) คือ การที่ผูรับสารเลือก
เปดรับสิ่งที่ตนสนใจเทาน้ัน โดยสวนใหญผูรับสารมักเปดรับสิ่งที่ทําใหตนรูสึกสบายใจ หลีกเลี่ยง
สิ่งที่เปนทุกขและยังเลือกสิ่งที่ตอกย้ําความมั่นใจของตนดวย

2.2.2 การปองกันตนเอง (Perceptual Defense) คือ การที่ผูบริโภคมีการ
ปองกันสิ่งเราที่คุกคามจิตใจเขามาในการรับรูของตน เชน ผูที่สูบบุหร่ี ไมสนใจคําเตือนหนาซอง
เปนตน

2.2.3 การปดกั้น (Perceptual Blocking) คือ ผูที่ปองกันตนเองจากขอมูล
ขาวสารมากมาย โดยการปดกั้นไมใหขอมูลน้ันเขามาในกระบวนการรับรู การใชรีโมทคอนโทรล
เปลี่ยนชองหรือปดเสียงโทรทัศน เมื่อมีโฆษณา เปนตน

2.3 การเลือกจดจํา (Selective Retention) คือ แนวโนมในการเลือกจดจําขาวสาร
ที่สอดคลองกับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ ความคาดหวัง ดังน้ันสารที่ถูกสงมาจึงไมไดอยู
ในความทรงจําของผูรับสารทั้งหมด

จากทั้งหมดน้ัน การวิเคราะหผูรับสารซึ่งเปนผูชมรายการโทรทัศน เปนสิ่งสําคัญ
เพราะผู รับสารคือ องคประกอบที่สําคัญในการสื่อสาร ผูผลิตรายการควรคํานึงถึงลักษณะ
พฤติกรรม ความสนใจของผูชมดวย กอนที่จะผลิตรายการเพื่อนําเสนอเน้ือหาที่ตรงตามความ
ตองการผูรับสารที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเสมอน่ันเอง
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. รูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูเก่ียวกับตนเองและการรับนวัตกรรม
สินคาแฟช่ันของวัยรุน

อัญชัน สันติชัยกุล (2547 : บทคัดยอ) ศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรู
เกี่ยวกับตนเอง และการรับนวัตกรรมสินคาแฟชั่นของวัยรุนในกรุงเทพมหานครโดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัยกลุมตัวอยางวัยรุนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อายุ 15-19 ป จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตของวัยรุนใน
กรุงเทพมหานคร สามารถแบงออกไดเปน 10 รูปแบบคือ 1) ตามแฟชั่นและกระแสนิยม 2) มุงมั่น
จริงจัง 3) คนดีของสังคม 4) อนุรักษนิยม 5) รักสบายไมสนใจโลก 6) สูชีวิต 7) บันเทิงนิยม 8) ยึด
มั่นในศีลธรรม 9) มีความคิดรอบคอบและชอบเลนเกมส และ10) บานแสนสุข

การรับรูเกี่ยวกับตนเองตามที่เปนจริงและการรับรูเกี่ยวกับตนเองและทางสังคม
ของวัยรุน มีลักษณะสอดคลองกันในทุกคุณลักษณะ และรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบตามแฟชั่น
และกระแสนิยม มีความสัมพันธทางบวกกับการรับนวัตกรรมสินคาแฟชั่น และรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตแบบรักสบายไมสนใจโลก อนุรักษนิยม สูชีวิตรวมทั้งมีความคิดรอบคอบและชอบเลนเกมส มี
ความสัมพันธทางลบกับการรับนวัตกรรมสินคาแฟชั่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ในสวนของการรับรูเกี่ยวกับตนเองและการรับนวัตกรรมสินคาแฟชั่นของวัยรุน
มีความสัมพันธกันทั้งทางบวกและทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

2. การเปดรับและการยอมรับนวัตกรรมของผูบริโภคเจเนอเรช่ันเอ็กซและเจ
เนอเรช่ันวาย

ชานนท ศิริธร (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปดรับและการยอมรับนวัตกรรม
ของผูบริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซและเจเนอเรชั่นวาย โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือ ผลการวิจัยพบวา เจเนอเรชั่นวายเปดรับสื่อมากกวาเจเนอเนชั่นเอ็กซอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ยกเวนดานความถี่ในการเปดรับสื่อโทรทัศน และเจเนอเรชั่นวายยังมีการเปนเจาของ
นวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมและความสนใจนวัตกรรมสวนบุคคลมากกวาเจเนอเรชั่นเอ็กซ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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3. การยอมรับนวัตกรรมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคช่ัน
สําหรับสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

เทิดรัฐ แววศักด์ิ (2556) ศึกษาถึงการยอมรับนวัตกรรมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อแอพพลิเคชั่น สําหรับสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคที่มีเพศ อาชีพ รายไดตอ
เดือนแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชั่น ในดานคาใชจายในการซื้อแอพพลิเคชั่น
โดยเฉลี่ยตอเดือนและดานการใชแอพพลิเคชั่นแตกตางกัน

การยอมรับนวัตกรรมในดานสอดคลองกับความตองการและการยอมรับ
นวัตกรรมในดานสามารถทดลองการใชได โดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
แอพพลิเคชั่น ดานคาใชจายในการซื้อแอพพลิเคชั่นโดยเฉลี่ยตอเดือน การยอมรับนวัตกรรมในดาน
สอดคลองกับความตองการ โดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชั่น ดานการเคย
ซื้อแอพพลิเคชั่นสมารทโฟนโดยเฉลี่ยตอเดือน การยอมรับนวัตกรรมในดานการไดประโยชนมาก
กวาเดิมที่เขามาแทนที่และการยอมรับนวัตกรรม ในดานไมมีความสลับซับซอนมากนัก โดยรวมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชั่น ดานการใชแอพพลิเคชั่นสมารทโฟนเฉลี่ยตอวัน

4. ความรูความเขาใจเก่ียวกับโทรทัศนระบบดิจิทัลของประชาชนในเขต
จังหวัดสงขลา

นิติยา ศรีพูล (2558) ศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทรทัศนระบบดิจิทัลของ
ประชาชนในเขตจังหวัดสงขลา เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทรทัศนระบบดิจิทัล
ของประชาชนในเขตจังหวัดสงขลา จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีความรูความ
เขาใจโทรทัศนระบบดิจิทัล ในระดับตํ่ามีคะแนนเฉลี่ย 8.02 คะแนน ( S.D. = 4.812 ) ขอที่มีผูตอบ
ถูกมากที่สุดสามลําดับคือ การรับชมโทรทัศนดิจิทัลไมตองจายคาบริการรายเดือนเพิ่มเติม มีผูตอบ
ถูก รอยละ 57.75 รองลงมาคือ โทรทัศนระบบดิจิทัลคือ ระบบสงสัญญาณภาคพื้นดินแบบใหมที่จะ
มาแทนที่การสงแบบอนาล็อกที่ใชอยูในปจจุบัน (แบบเกา) มีผูตอบถูก รอยละ 57.25 และโทรทัศน
ระบบดิจิทัลมีคุณภาพสัญญาณภาพและเสียงที่ดีกวาระบบอนาล็อก มีผูตอบถูก รอยละ 55.00 สวน
ขอที่มีผูตอบถูกนอยที่สุดคือ กสทช. กําหนดใหรานคากลอง Set-Top Box มีบริการหลังการขาย 3 ป
มีผูตอบถูกเพียง รอยละ 22.75

ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทรทัศนระบบ ดิจิทัล พบวา
ประชาชนที่มีเพศและชวงอายุตางกัน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทรทัศนระบบดิจิทัลไมแตกตาง
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กันและประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทรทัศนระบบดิจิทัล
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01

เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคูดวยคาสถิติ Scheffe พบวาประชาชนที่สําเร็จ
การศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลายมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทรทัศนระบบดิจิทัล ตํ่ากวา
ประชาชนที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสําเร็จการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .01 2.3 ประชาชนที่มีการรับรูเกี่ยวกับการแพรภาพของโทรทัศนระบบดิจิทัล
ตางกัน มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโทรทัศนระบบดิจิทัลแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01

เมื่อเปรียบเทียบรายคูดวยคาสถิติ Scheffe พบวา ประชาชนที่รับทราบวามีการ
แพรภาพของโทรทัศนระบบดิจิทัล และรับชมเปนประจํามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทรทัศน
ระบบดิจิทัลสูงกวาประชาชนอีก สองกลุมคือรับทราบแตไมสามารถรับชมไดและรับทราบและ
รับชมเปนบางคร้ังที่ระดับนัยสําคัญ ทางสถิติ .01

5. ความรูและความคาดหวังตอโทรทัศนดิจิทัลของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร

ญาฎา ศรีวิฑูรย และ พรทิพย เย็นจะบก (2558) ศึกษาการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
โทรทัศนดิจิทัลที่มีผลตอความรูเกี่ยวกับโทรทัศนดิจิทัลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ศึกษา
ความรูเกี่ยวกับโทรทัศนดิจิทัลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกับความคาดหวัง
ในการรับชมโทรทัศนดิจิทัลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ผลวิจัย
พบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโทรทัศนดิจิทัลอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.71 (S.D.=
0.720) ชวงคะแนน 1 - 5 ระดับของความรูเกี่ยวกับโทรทัศนดิจิทัล มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.40 (S.D.=
2.651) จากคะแนนเต็ม 16 โดยที่การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโทรทัศนดิจิทัลและความรูเกี่ยวกับ
โทรทัศนดิจิทัล มีความสัมพันธระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 00.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
0.210

สรุป

ดังที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา ในการศึกษาปญหาการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศน
ระบบดิจิทัลของประเทศไทยตองอาศัยความรูและขอมูลในหลายสวนมาประกอบกัน เน่ืองจาก
ประเทศไทยเพิ่งจะเปลี่ยนผานจากการแพรโทรทัศนจากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิทัลเมื่อไมนาน
มาน้ี จึงตองอาศัยขอมูลวิวัฒนาการโทรทัศนของประเทศไทยและศึกษาระบบการเปลี่ยนผานของ
ตางประเทศ ทั้งยุโรป อเมริกาและประเทศในกลุมอาเซียนดวย นอกจากน้ีการศึกษาปญหาของการ
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เปลี่ยนผานยังตองคํานึงถึงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 เน่ืองจากเปนกฎหมายที่ออกมาควบคุม
และกํากับสถานีโทรทัศนและผูประกอบการโทรทัศนดิจิทัลโดยตรงและที่สําคัญ ยังตองคํานึงถึง
ผูบริโภคในแงของการยอมรับนวัตกรรม ตามทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม พฤติกรรมการ
เปดรับสื่อของกลุมเปาหมายที่หลากหลาย และแนวคิดการตลาดซึ่งจะเกี่ยวกับการสรางกลยุทธเพื่อ
ดึงดูดกลุมเปาหมาย ทามกลางการแขงขันของสถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัลจํานวนมากใหอยูรอด
ในสถานการณที่การเปลี่ยนผานยังไมน่ิงเหมือนในตางประเทศ

นอกจากน้ี ขอมูลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ความคาดหวังและความรูของ
ประชาชนเกี่ยวกับระบบโทรทัศนดิจิทัล จากนักวิจัยที่เคยศึกษาจะทําใหสามารถอธิบายปญหาการ
เปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศไทยไดอยางดีและมีความนาเชื่อถืออีกดวย



บทท่ี 3
โทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศไทย

ภาพรวมกิจการโทรทัศนในประเทศไทย

กิจการโทรทัศนมีความสําคัญ เพราะเปนสื่อที่สามารถเขาถึงทุกเพศ ทุกวัย ไดจํานวน
มาก อีกทั้งเปนสื่อที่มีทั้งภาพและเสียงสามารถทําใหผูรับชม สามารถเขาใจเน้ือหาสาระไดอยางดี
ในประเทศไทยสามารถรับชมรายการโทรทัศนได ผานระบบภาคพื้นดิน (Terrestrial Telecom)
แบบไมบอกรับสมาชิกหรือฟรีทีวี ซึ่งมีจํานวน 6 ชอง  และมีจํานวนครัวเรือนที่เขาถึงบริการ
โทรทัศนภาคพื้นดิน คิดเปนรอยละ 40 ของครัวเรือนที่มีโทรทัศน และผานระบบเคเบิ้ล (Cable
Television) รวมกับระบบผานดาวเทียม (Satellite Television) ประมาณ 750 ชอง โดยมีจํานวน
ครัวเรือนที่เขาถึงบริการโทรทัศนระบบเคเบิ้ลและดาวเทียมประมาณรอยละ 60 ของครัวเรือนที่มี
โทรทัศน

นอกจากน้ี ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงระบบสัญญาณจากระบบอนาล็อก เปนระบบ
ดิจิทัลเพื่อใหประชาชนสามารถรับชมรายการไดคมชัดมากขึ้นและมีผูประกอบการจํานวนมากที่ได
ชนะการประมูลคลื่นความถี่ผลิตรายการโทรทัศนมากมาย ตามเกณฑของกฎหมายพระราชบัญญัติ
และการกํากับดูแลของหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังจะกลาวในรายละเอียดตอไป

โทรทัศนระบบดิจิทัล

โทรทัศนระบบดิจิทัล คือการสงเสียงและภาพดวยสัญญาณดิจิทัลที่เปนมีคา “0” กับ
“1” มีประสิทธิภาพสูง ภาพคมชัดและเสียงสมจริงมากขึ้น

แผนการเปล่ียนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศน เปนระบบดิจิทัล
หลังจากที่ประเทศไทยไดใชระบบการสงสัญญาณอนาล็อกเปนเวลานานแลว ก็มีแผน

เปลี่ยนระบบการสงสัญญาณระบบดิจิทัล  ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) กําหนดใหมีการทดลอง
ออกอากาศทีวีระบบดิจิทัล ซึ่งการปรับเปลี่ยนการสงสัญญาณดังกลาวตองใชระยะเวลา และมีแผน
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กําหนดในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแผนเปลี่ยนดังกลาวจะเปนแนวทางและกรอบในการดําเนินการ โดย
อางอิงตามสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ โดยมีแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ พ .ศ.
2555 เปนแนวทางใหสอดคลองกับแผนแมบทการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนากิจการโทรทัศนของประเทศใหรองรับความตองการ และความจําเปน
พื้นฐานการรับรูขอมูลขาวสารที่มีคุณภาพ และเปนประโยชนตอ การยกระดับคุณภาพชีวิต
นอกจากน้ีเพื่อสรางกลไกใหเกิดการแขงขันในกิจการโทรทัศนอยางเปนธรรม ใหประชาชนรับรู
ขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึงในระบบดิจิทัล และเพื่อสนับสนุนใหกิจการโทรทัศนของประเทศไทย
เจริญกาวหนาอีกดวย (สรุปขอสนเทศ, 2556)

นอกจากน้ี สําหรับแผนการปลี่ยนระบบการรับสัญญาณดังกลาว ยังเกี่ยวของกับ
นโยบายของรัฐและพันธกรณีระหวางประเทศ ตามที่ในการประชุม AMRI คร้ังที่ 11 ณ ประเทศ
มาเลเซีย ก็มีมติวา ใหกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนใชระบบโทรทัศนดิจิทัล มาตรฐานระบบ Second
Generation Digital Terrestrial Television Broadcasting System (DVB-T2) รวมกันดวย (สรุป
ขอสนเทศ, 2556)

การกํากับดูแลนโยบายที่เกี่ยวของ

1. แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน
แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชน

ไดรับประโยชนจากการอนุญาตใชคลื่นความถี่ และการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนที่ถูกตอง ทั่วถึง เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของเน้ือหารายการที่มีคุณภาพ
หลากหลาย เชื่อถือได และเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  โดยแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไดกําหนดยุทธศาสตรได ดังน้ี (สรุปขอสนเทศ, 2556 : 10)

1. การอนุญาตใชคลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน

2. การกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
3. การคุมครองผูบริโภคในการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
4. การสงเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร
5. การพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ
6. การเปลี่ยนผานไปสูการรับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

ระบดิจิทัล
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7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสูองคกรที่กํากับดูแลอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวทางการสงเสริมการแขงขันอยางเสรี

ในอดีตการสงสัญญาณโทรทัศนระบบ อนาล็อก เปนลักษณะหวงโซการ
ใหบริการแบบกิจกรรม ทุกขั้นตอนดําเนินการโดยสถานีโทรทัศนที่กําหนดผังรายการไปจนถึงพื้นที่
ออกอากาศ ทําใหผูผลิตตองอาศัยสถานีโทรทัศนที่มีจํากัด เพื่อเผยแพรรายการไปยังประชาชน

แตในปจจุบัน เมื่อมีโทรทัศนระบบดิจิทัลเกิดขึ้น ทําใหการเปลี่ยนผานดังกลาว
นอกจากจะเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชคลื่นความถี่ใหรองรับรายการมากขึ้น และคุณภาพ
สัญญาณที่ดีขึ้นแลว ยังทําใหกิจการโทรทัศนมีผูประกอบการเพิ่มขึ้นจํานวนมาก  ดังน้ันการสงเสริม
ใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรมและเสรี จึงเปนสิ่งที่ควรตระหนักจําเปน ตองมีแนวทางการเปด
โอกาสใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม ดวยการลดการผูกขาดจากการกํากับดูแลตามหวงโซ การ
ใหบริการวิทยุโทรทัศน ผูผลิตรายการที่มีทางเลือกในการเขาถึงชองทางที่นําพารายการไปยัง
ประชาชนกวางขวาง และตรงกลุมเปาหมายมากขึ้น

แผนภาพที่ 3-1 แสดงการเปรียบเทียบการใหบริการโทรทัศนระบบอนาล็อกและระบบดิจิทัล
(สรุปขอสนเทศ, 2556 : 13)

ก หวงโซการใหบริการโทรทัศนระบบอนาล็อก
ข หวงโซการใหบริการโทรทัศนระบบดิจิทัล

นอกจากน้ี แนวทางการสงเสริมการแขงขันอยางเสรี ยังจําเปนตองกําหนด
มาตรฐานการรับสงสัญญาณ  แผนความถี่วิทยุโทรทัศน  การอนุญาตใชคลื่นความถี่ การยุติสัญญาณ
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กรอบเวลาการเปลี่ยนผาน ดังจะกลาวในรายละเอียดตอไปน้ี
2.1 การกําหนดมาตรฐานการรับสง

การกําหนดมาตรฐานการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิทัลสําหรับ
กิจการโทรทัศนภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial Television Broadcasting, DTTB) เปนแนวทางหน่ึง
สําหรับแนวทางการสงเสริมการแขงขันอยางเสรี เพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ และทําใหการ
เปลี่ยนผานของระบบมีประสิทธิภาพ ดังน้ี ดวย (สรุปขอสนเทศ, 2556)

2.1.1 มาตรฐานการรับสงสัญญาณในระบบดิจิทัล (Transmission)
กําหนดใหรองรับระบบ DVB-T2 เปนไตรฐานการรับสงสัญญาณวิทยุ

โทรทัศนระบบดิจิทัลในประเทศไทย
2.1.2 มาตรฐานความคมชัดของภาพ (TV Presentation Format)

กําหนดใหมีชองรายการทั้งในมาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard
Definition : SD) และมาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition : HD)

2.1.3 มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพ (Video Compression)
กําหนดใหใชมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศนใน

ระบบดิจิทัลเปน MPEG-4 AVC/H.264 เพื่อใหการใชประโยชนจากคลื่นความถี่ที่มีประสิทธิภาพ
และเปนไปตามมาตรฐานสากล

2.1.4 มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณเสียง (Audio Compression)
กําหนดใหใชมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณเสียงสําหรับกิจการ

โทรทัศนในระบบดิจิทัล โดยมีมาตรฐานขั้นตํ่าเปน MPEG-4 HE AAC v2 และมีมาตรฐานทางเลือก
เปนการบีบอัดสัญญาณเสียงที่รองรับการทํางานแบบ 5.1 ชองเสียง โดยไมกําหนดเทคโนโลยี
เพื่อใหรองรับการพัฒนาคุณภาพการใหบริการที่ดีขึ้น

2.2 การวางแผนความถี่
สําหรับแนวทางการวางแผนความถี่ มีหลักเกณฑในการใชงานคลื่นความถี่

สําหรับกิจการโทรทัศนในระบบดิจิทัล ดังน้ีดวย (สรุปขอสนเทศ, 2556)
2.2.1 กําหนดใหใชคลื่นความถี่สูงยิ่ง (UHF) สําหรับการสงสัญญาณวิทยุ

โทรทัศนในระบบดิจิทัล ซึ่งตองสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่และตารางการ
กําหนดคลื่นความถี่แหงชาติดวย

2.2.2 การวางแผนคลื่นความถี่วิทยุ จะพิจารณาการวางแผนแบบโครงขายความถี่



- 38 -

เดียว (Single Frequency Network ; SFN) และแบบโครงขายหลายความถี่ (Multi Frequency
Network : MFN) ซึ่งตองคํานึงถึงการปองกันการรบกวนซึ่งกันและกัน และประสิทธิภาพ
การใชงานดวย

2.2.3 ตองคํานึงถึงประโยชนจากโครงขาย และสิ่งอํานวยความสะดวกใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

2.2.4 ใหคํานึงการใชคลื่นความถี่ และขอตกลงกับประเทศเพื่อนบาน
2.2.5 ใหบริการไดทั้งระดับชาติ ภูมิภาคและทองถิ่น โดยอิงพื้นที่เชิงเทคนิค

2.3 การอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ การประกอบกิจการ และการยุติการรับสง
สัญญาณ

การอนุญาตใชคลื่นความถี่และการประกอบกิจการประกอบดวย การกําหนดสิทธิ
ในการใชคลื่นความถี่ สิทธิในการประกอบกิจการและสิทธิในการติดต้ัง และการใชอุปกรณที่
ตางกันไปตามลักษณะของกิจการ ซึ่งผูที่ไดรับสิทธิในการใชคลื่นความถี่ ตองประกอบกิจการดวย
ตนเอง แตอาจใหบุคคลอ่ืนเชาเวลาบางชวงได ตามเกณที่กําหนดตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของดวย
(สรุปขอสนเทศ, 2556)

กําหนดใหการใชคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน ตองไดรับ
ใบอนุญาต และสวนของการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ
ใชวิธีการประมูลคลื่นความถี่ ซึ่งใบอนุญาตดังกลาวเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูไดรับใบอนุญาต
ไมสามารถโอนใหกันได หรือจะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางสวน หรือยินยอมใหผูอ่ืน
เปนผูมีอํานาจประกอบกิจการแทน ก็ไมไดเชนกัน

นอกจากน้ี ผูที่ไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรทัศน แตไมได
ประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถี่น้ันภายในระยะเวลาที่ กสทช. กําหนด หรือนําคลื่นความถี่ไปใชใน
กิจการนอกวัตถุประสงค หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข มีการผูกขาดหรือไมเปนธรรมในการแขงขัน
มีการควบรวม การครองสิทธิขามสื่อ การครอบงํากิจการ ซึ่งขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขาวสาร
ก็อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตการใชคลื่นความถี่ได ดวย (สรุปขอสนเทศ, 2556)

ในสวนมาตรการในการสนับสนุนการยุติการรับสงสัญญาณระบบอนาล็อกในมิติ
ตางๆ มาตรการในการสงเสริมสนับสนุนอุปกรณรับสัญญาณในระบบดิจิทัล สําหรับผูมีรายไดนอย
และมาตรการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับระบบดิจิทัลดวย โดยผานกลไกของ
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน
สาธารณะ การพัฒนาฐานการผลิตของประเทศในระยะยาว รวมถึงการจัดทําแผนสื่อสาร
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ประชาสัมพันธและประสานงานในการใหขอมูลขาวสารและสรางความเขาใจกับภาคสวนที่
เกี่ยวของอยางตอเน่ือง ดวย (สรุปขอสนเทศ, 2556)

นอกจากน้ี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ก็ไดกําหนด
กรอบระยะเวลาของการออกใบอนุญาตใหบริการกิจการบริการสาธารณะ ภายในป พ.ศ. 2555 และ
ใบอนุญาตใหบริการกิจการทางธุรกิจและใบอนุญาตใหบริการกิจการบริการชุมชนภายในป
พ.ศ. 2556 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินเปลี่ยนผานไปสูการรับสงสัญญาณ ในระบบดิจิทัลอยาง
ตอเน่ืองที่ชัดเจน ถูกตองและเปนรูปธรรม ดวย (สรุปขอสนเทศ, 2556)

แผนภาพที่ 3-2 แสดงประกาศหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการอนุญาตใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการ
โทรทัศนในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติสําคัญ (สรุปขอสนเทศ, 2556)
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รายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาต

การใหใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิทัล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติดวยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม แหงชาติ
พ.ศ. 2556 ซึ่งรายละเอียดของสวนตางๆ มีดังน้ี (สรุปขอสนเทศ, 2556)

1. คล่ืนความถี่ที่อนุญาต
สําหรับคลื่นความถี่ที่พิจารณาอนุญาตใหใช เพื่อใหบริการโทรทัศนระบบดิจิทัล

ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ คือความถี่ตามแผนความถี่วิทยุ โดยที่ผูรับใบอนุญาตมีสิทธิใช
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คลื่นความถี่รวมกับผูรับใบอนุญาตภายใตเงื่อนไขของ กสทช. ซึ่งแบงหมวดหมูในการใหบริการ
ดังน้ี

1.1 หมวดหมูเด็ก เยาวชนและครอบครัว
คือการใหบริการโทรทัศนที่นําเสนอรายการสงเสริมการเรียนรู การศึกษาใน

วิทยาการสาขาตางๆ รายการสาระที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน สงเสริม
ความสัมพันธอันดีของสมาชิกในครอบครัว โดยที่เน้ือหารายการและเวลาออกอากาศรายการตองมี
ความปลอดภัยเหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชน ไมมีเน้ือหาที่รุนแรง ผิดศีลธ รรม ผิดกฎหมาย
ใชภาษาที่หยาบคายและคํานึงความเทาเทียมในสังคม ทุกกลุม รวมทั้งหลักเกณฑการจัดผังรายการ
เน้ือหา ที่ไมผิดระเบียบที่กําหนดไว

สําหรับหลักเกณฑการประมูลใบอนุญาตของหมวดหมูเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวเปน ดังน้ี

1.1.1 ใบอนุญาตสําหรับหมวดหมูเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีทั้งสิ้น 3
ใบอนุญาต เปนใหบริการแบบความคมชัดปกติ

1.1.2 ราคาขั้นตํ่าในการประมูล เร่ิมตนที่ 140,000,000 บาท
1.1.3 การเสนอเพิ่มราคาใหเสนอเพิ่มขึ้นคร้ังละ 2,000,000 บาท
1.1.4 หลักประกันการประมูล จํานวนรอยละ 10 ของราคาขั้นตํ่า
1.1.5 หมายเลขลําดับการใหบริการ ไดแกหมายเลข 13   14 และ 15

1.2 หมวดขาวสารและสาระ
คือการใหบริการโทรทัศนที่เนนการนําเสนอรายการที่เปนการเผยแพร

ขาวสารสาระ ขอเท็จจริง วิเคราะห ขอคิดเห็นตางๆ ที่มีผลกระทบกับสังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต
และความเทาเทียมกันของประชาชนในสังคม โดยการนําเสนออยางเที่ยงตรง รอบดาน อิสระและ
เปนกลาง โดยตองมีสัดสวนขาวสาร สาระตอสาธารณะไมนอยกวารอยละ 50 รวมทั้งเปนไปตาม
หลักเกณฑเกี่ยวกับผังรายการ เน้ือหารายการ ที่ไมขัดกับกฎหมาย และการนําเสนอรายการขาวสาร
ตองกระจายใหเหมาะสม ซึ่งผูชมสวนใหญสามารถเขาถึงได ไมนอยกวารอยละ 50 หรือตามที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนกําหนด

สําหรับหลักเกณฑการประมูลและการขอรับใบอนุญาตหมวดหมูขาวสาร
สาระ ไดแก

1.2.1 ใบอนุญาตสําหรับหมวดหมูขาวสารและสาระ มีทั้งสิ้น 7 ใบอนุญาต
เปนการใหบริการแบบความคมชัดปกติ

1.2.2 ราคาขั้นตํ่าในการประมูลเร่ิมตนที่ 220,000,000 บาท
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1.2.3 การเสนอเพิ่มราคาใหเสนอเพิ่มขึ้นคร้ังละ 2,000,000 บาท
1.2.4 หลักประกันการประมูล จํานวนรอยละ 10 ของราคาขั้นตํ่า
1.2.5 หมายเลขลําดับการใหบริการไดแกหมายเลข 16 17  18 19 20 21

และ 22
1.3 หมวดหมูรายการท่ัวไป แบบความชัดปกติ

คือการใหบริการโทรทัศนที่นําเสนอรายการเปนไปตามสัดสวนที่กฎหมาย
กําหนด โดยออกอากาศแบบความคมชัดปกติ ซึ่งมีหลักเกณฑตางๆ ดังน้ี

1.3.1 ใบอนุญาตการใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิทัล
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมูชองรายการทั่วไปแบบความคมชัดปกติ มีทั้งสิ้น
7 ใบอนุญาต

1.3.2 ราคาขั้นตํ่าในการประมูลเร่ิมตนที่ 380,000,000 บาท
1.3.3 การเสนอเพิ่มราคาใหเสนอเพิ่มขึ้นคร้ังละ 5,000,000 บาท
1.3.4 หลักประกันการประมูล จํานวนรอยละ 10 ของราคาขั้นตํ่า
1.3.5 หมายเลขลําดับการใหบริการ ไดแก หมายเลข 23 24 25 26 27 28

และ 29
1.4 หมวดหมูรายการท่ัวไปแบบความคมชัดสูง

คือการใหบริการโทรทัศนที่นําเสนอรายการที่เปนไปตามสัดสวนที่กฎหมาย
กําหนด และไมขัดกับกฎหมาย โดยออกอากาศในแบบความคมชัดสูงตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนกําหนด โดยมีหลักเกณฑตางๆ ดังน้ี

1.4.1 ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในหมวดหมูชองรายการทั่วไปแบบความ
คมชัดสูงมีทั้งสิ้น 7 ใบอนุญาต

1.4.2 ราคาขั้นตํ่าในการประมูลเร่ิมตนที่ 1,510,000,000 บาท
1.4.3 การเสนอเพิ่มราคาใหเสนอเพิ่มขึ้นคร้ังละ 10,000,000 บาท
1.4.4 หลักประกันการประมูล จํานวนรอยละ 10 ของราคาขั้นตํ่า
1.4.5 หมายเลขลําดับการใหบริการ ไดแก หมายเลข 30 31 32 33 34 35

และ 36
2. ระยะเวลาการอนุญาต

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และใบอนุญาตประกอบกิจการใหบริการโทรทัศน
ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติมีอายุ 15 ป นับจากวันที่ไดรับอนุญาต ในสวน
ของการสิ้นสุดการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่  นอกจากกรอบกําหนดระยะเวลาขางตนแลว
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ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่อาจสิ้นผล ตามเหตุแหงการสิ้นสุดการอนุญาต ตามที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม แหงชาติ
(สรุปขอสนเทศ, 2556)

2.1 ภาระคาธรรมเนียมใบอนุญาตและเงินรายปเขากองทุน
การชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตการใหใชคลื่นความถี่และคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตประกอบกิจการ โดยที่คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่น้ัน ใหถือวาเงินที่ได
จากการประมูลคลื่นความถี่เปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ซึ่งตองชําระเมื่อไดรับ
ใบอนุญาต และคาธรรมเนียมใบอนุญาต ประกอบการใหชําระเปนรายป (สรุปขอสนเทศ, 2556)

ในสวนของการนําสงเงินรายปเขากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะในอัตรารอยละ 2 ของรายได
กอนหักรายจายที่ไดจากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออม และรายไดอ่ืนที่เกี่ยวเน่ืองกั บการ
ใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต หรือตามอัตรา และระยะเวลาที่ กสทช. กําหนด

2.2 เงื่อนไขและขอบเขตในการอนุญาต
สําหรับเงื่อนไขและขอบเขตในการอนุญาตน้ัน การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่

เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิทัล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ เปนการใหบริการโทรทัศนที่
เปนการทั่วไป ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สรุปขอสนเทศ, 2556)

นอกจากน้ีการเลือกหมายเลขลําดับการใหบริการในแตละหมวดหมู โดยเรียง
ตามลําดับผูชนะการประมูล แตกรณีที่ชนะการประมูลดวยราคาเทากัน ใหใชวิธีการจับสลาก และ
ในสวนของการเลือกใชบริการโครงขายโทรทัศน ใหเลือกโดยผูชนะการประมูลที่มีราคาสูงสุด เรียง
ตามลําดับของทุกหมวดหมูรวมกัน และกรณีที่ชนะการประมูลดวยราคาเทากันก็ใหใชวิธีการจับ
สลากเชนกัน

3. กระบวนการขอรับใบอนุญาต
สําหรับกระบวนการขอรับใบอนุญาต มีขั้นตอนดังน้ี (สรุปขอสนเทศ, 2556)
1. ขั้นตอนที่ 1 คือการเชิญชวนผูที่สนใจเขารวมประมูลคลื่นความถี่ โดยการ

ประกาศ จําหนายเอกสารประมูล รวมทั้งมีการชี้แจงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการขอรับใบอนุญาต
กอนและหลังการจําหนายเอกสารการประมูล

2. ขั้นตอนที่ 2 คือการพิจารณาคุณสมบัติของผูยื่นคําขอ และจะประกาศรายชื่อ
ผูเขารวมการประมูล
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3. ขั้นตอนที่ 3 คือการชี้แจงรายละเอียดการประมูลคลื่นความถี่ มีการประชุม
เพื่อใหขอมูลแกผูเขารวมการประมูล และการประมูลรอบสาธิตดวย

4. ขั้นตอนที่ 4 คือการประมูลคลื่นความถี่ โดยการจัดดําเนินการประมูล ประกาศ
รับรองผลการประมูล และเลือกลําดับหมายเลขบริการ

5. ขั้นตอนที่ 5 คือการดําเนินการตามเงื่อนไขกอนไดรับใบอนุญาต โดยการขอใช
บริการโครงขายโทรทัศน การดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

4. การชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตความถี่
ผูที่ชนะการประมูลการอนุญาตใชคลื่นความถี่ตองชําระคาธรรมเนียมอนุญาตให

ใชคลื่นความถี่เทากับราคาที่ชนะการประมูล ซึ่งตองมีการแยกชําระสองสวนคือ เงินคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในสวนของราคาขั้นตํ่า และเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ในสวนที่เกินกวาราคาขั้นตํ่า ดังรายละเอียดตอไปน้ี (สรุปขอสนเทศ, 2556)

4.1 การชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในสวนของราคาขั้น
ตํ่า ใหแบงชําระ 4 งวด คือ งวดที่ 1 จํานวนรอยละ 50 ของราคาขั้นตํ่า ภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันที่
ไดรับหนังสือแจงการเปนผูชนะการประมูลพรอมวางหนังสือค้ําประกัน งวดที่ 2 รอยละ 30 ภายใน
30 วัน นับแตครบกําหนดระยะเวลา 1 ป ที่ไดรับอนุญาต งวดที่ 3 รอยละ 10 ของราคาขั้นตํ่า ภายใน
30 วันต้ังแตวันครบกําหนดระยะเวลา 2 ป ที่ไดรับอนุญาต และงวดที่ 4 จํานวนรอยละ 10 ของราคา
ขั้นตํ่า ภายใน 30 วัน นับแตครบกําหนดระยะเวลา 3 ป ที่ไดรับอนุญาต

4.2 การชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในสวนที่เกินกวา
ราคาขั้นตํ่า ใหแบงชําระ จํานวน 6 งวด คือ

งวดที่ 1 จํานวนรอยละ 10 ของเงินในสวนที่เกินกวาราคาขั้นตํ่า ภายใน
30 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงการเปนผูชนะการประมูล

งวดที่ 2 จํานวนรอยละ 10 ของเงินในสวนที่เกินกวาราคาขั้นตํ่า ภายใน
30 วัน นับแตครบกําหนดระยะเวลา 1 ปที่ไดรับอนุญาต

งวดที่ 3 จํานวนรอยละ 20 ของเงินในสวนที่เกินกวาราคาขั้นตํ่า ภายใน
30 วัน เมื่อครบกําหนดเวลา 2 ป นับแตวันที่ไดรับอนุญาต

งวดที่ 4 จํานวนรอยละ 20 ของเงินในสวนที่เกินกวาราคาขั้นตํ่า ภายใน
30วัน เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 3 ป นับแตวันไดรับใบอนุญาต

งวดที่ 5 จํานวนรอยละ 20 ของเงินในสวนที่เกินกวาราคาขั้นตํ่า ภายใน
30 วัน เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 4 ป นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
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งวดที่ 6 จํานวนรอยละ 20 ของเงินในสวนที่เกินกวาราคาขั้นตํ่า ภายใน
30 วัน เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต

5. การใหใบอนุญาต
ผูที่ชนะการประมูลที่จะไดรับสิทธิ เปนผู รับใบอนุญาตตองชําระคาธรรม

ใบอนุญาตใชคลื่นความถี่ในงวดที่ 1 ตามเงื่อนไขที่กําหนด ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และตองดําเนินการขอใชบริการ
โครงขายโทรทัศนกับผูรับใบอนุญาตใหบริการโครงขายโทรทัศนในระบบดิจิทัลใหเสร็จภายใน
30 วัน นับต้ังแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการเปนผูชนะการประมูล (สรุปขอสนเทศ, 2556)

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูชนะการประมูลไมดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด
จะถือวาสละสิทธิ์และไมสามารถเรียกคืนคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดจากการขอรับใบอนุญาตได

นอกจากน้ี ทาง กสทช. จะใหใบอนุญาตแกผูชนะการประมูลหลังจากที่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกลาวอยางครบถวนและถูกตองแลว

วิธีการและกฎการประมูล

วิธีการประมูลคลื่นความถี่โทรทัศนดิจิทัล มีดังน้ี (ขอสนเทศ, 2556 : 32)
1. การประมูลจะแยกตามหมวดหมูที่กําหนด ซึ่งการประมูลในแตละหมวดหมู

มีระยะเวลา 60 นาที
2. ในระหวางเวลาการประมูล ผูเขารวมการประมูลมีสิทธิเสนอราคากี่คร้ังก็ได
3. การเสนอราคาคร้ังแรกในการประมูลจะตองเสนอราคาที่สูงกวาราคาเร่ิมตน

การเสนอเพิ่มราคาในแตละคร้ังจะตองเสนอราคาที่สูงกวาราคาที่ตนเองไดเสนอในคร้ังกอนหนา
โดยจะตองเสนอราคาเพิ่มขึ้นเปนลําดับตามที่กําหนด

4. เมื่อเร่ิมการประมูลในแตละหมวดหมู ผูเขารวมการประมูลตองเสนอราคาคร้ัง
แรกภายใน 5 นาทีแรกของเวลาการประมูล ไมเชนน้ันถือวาไมตองการเขารวมการประมูล และถูก
ตัดสิทธิ์เปนผูชนะการประมูล รวมถึงราคาตํ่าสุดของกลุมผูมีสิทธิเปนผูชนะการประมูล

5. ในระหวางเวลาการประมูล ผูเขารวมการประมูลจะทราบสถานะและลําดับ
การมีสิทธิเปนผูชนะการประมูล รวมถึงราคาตํ่าสุดของกลุมผูมีสิทธิเปนผูชนะการประมูล
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6. เมื่อครบกําหนดเวลาการประมูล หากมีผู เขารวมการประมูลเสนอราคาเทากัน
จนทําใหมีจํานวนผูมีสิทธิเปนผูชนะการประมูลเกินกวาจํานวนใบอนุญาตในแตละหมวดหมู ให
ขยายเวลาการประมูลออกไปอีกคร้ังละ 5 นาที

7. เมื่อครบกําหนดเวลาการประมูล หากมีผูเขารวมการประมูลเสนอราคาเทากัน
จนทําใหมีจํานวนผูมีสิทธิเปนผูชนะการประมูลเกินกวาจํานวนใบอนุญาตในแตละหมวดหมู ให
ขยายเวลาการประมูลออกไปอีกคร้ังละ 5 นาที แตในกรณีที่มีการขยายเวลาออกไปแลว ไมมีการ
เสนอราคาเพิ่มขึ้น ใหผูเขารวมการประมูลที่เสนอราคาเทากัน จับสลากเพื่อหาผูชนะการประมูลใหมี
จํานวนเทากับใบอนุญาตในแตละหมวดหมู

8. ใหผูมีสิทธิเปนผูชนะการประมูล ลงนามรับรองราคาสุดทายที่เสนอไว
นอกจากน้ี  ในสวนของการสิ้นสุดการประมูลน้ัน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศนจะประกาศรับรองผลการประมูลภายใน 15 วัน นับต้ังแตสิ้นสุดเวลาการประมูล
ในแตละหมวดหมู และผูชนะการประมูลในหมวดหมูน้ัน ไดลงนามรับรองราคาสุดทายที่ตนเสนอ
แลว และเมื่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนประกาศรับรองผลการประมูล
แลวใหถือวาการประมูลสิ้นสุดลง

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่จําเปนเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ หรือเพื่อประโยชนใน
การบริหารคลื่นความถี่ใหมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนมี
สิทธิปรับเปลี่ยน รูปแบบ กระบวนการ วิธีการและกฎการประมูล รวมถึงการหยุดพัก หรือยกเลิก
การประมูลได

หลักเกณฑการเผยแพรกิจการโทรทัศนที่ใหบริการเปนการทั่วไป

หลักเกณฑการเผยแพรกิจการโทรทัศนที่ใหบริการเปนการทั่วไป อยูในประกาศ
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม มีวัตถุประสงค เพื่อ
สงเสริมใหประชาชนไดรับบริการโทรทัศนขั้นพื้นฐานไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม ซึ่งใน
หลักเกณฑฉบับน้ี ไดใหความหมายของ “การประกอบกิจการโทรทัศน” ไววา คือการใหบริการ
โทรทัศนเพื่อใหบริการการสงขาวสารสาธารณะ หรือรายการไปยังเคร่ืองรับที่สามารถรับชมและ
รับฟงการใหบริการน้ันๆ ได ไมวาจะสงโดยผานระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบ
แมเหล็กไฟฟาหรือระบบอ่ืน ระบบใดระบบหน่ึง หรือหลายระบบรวมกันและคําวา “บริการ
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โทรทัศนที่เปนการทั่วไป” คือบริการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่ที่ผูใชบริการสามารถรับชมไดเปน
การทั่วไป โดยไมกําหนดเงื่อนไขในการไดรับบริการทั้งหมด (ประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ืองหลักเกณฑการเผยแพรกิจการ
โทรทัศนที่ใหบริการเปนการทั่วไป, 2555 : 14)

ในสวนของเน้ือหาที่อยู ในหลัก เกณฑฉบับน้ี สามารถสรุปได ดังน้ี (ประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง
หลักเกณฑการเผยแพรกิจการโทรทัศนที่ใหบริการเปนการทั่วไป, 2555 : 14)

1. การใหบริการโทรทัศนที่เปนการทั่วไป ประกอบดวยบริการโทรทัศนประเภท
บริการสาธารณะบริการโทรทัศน ประเภทกิจการทางธุรกิจหรือบริการโทรทัศน อ่ืนใดที่
คณะกรรมการกําหนด

2. ผูใหบริการโทรทัศน ที่เปนการทั่วไป จะตองใหบริการโทรทัศนตามผัง
รายการโดยมีเน้ือหาเดียวกันทุกชองทาง ทั้งในระบบภาคพื้นดินและระบบผานดาวเทียมอยาง
ตอเน่ือง ไมมีการปดกั้นชองทาง การไดรับบริการทั้งหมดหรือเพียงบางสวน

3. ผูใหบริการเรียกเก็บคาบริการ คาตอบแทน คาดําเนินการหรือคาใชจายอ่ืนใด
จากประชาชน ผูใชบริการไมได

4. ผูใหบริการโครงขายโทรทัศนที่ใหบริการแกผูใหบริการโทรทัศนที่เปนการ
ทั่วไป มีหนาที่ตองใหประชาชนไดรับบริการโทรทัศนที่เปนการทั่วไปไดโดยตรงอยางตอเน่ือง และ
ไมมีการเปลี่ยนแปลง ทําซ้ํา ดัดแปลง ผังรายการหรือเน้ือหารายการ

5. ผูใหบริการโครงขายอาจเรียกเก็บคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขาย
อยางสมเหตุสมผล เปนธรรม และไมเปนการเลือกปฏิบัติหรือตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด

6. ผูใหบริการโครงขายโทรทัศนที่ใหบริการแกผูใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับ
สมาชิก หรือผูใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกที่มีโครงขายเปนของตนเอง มีหนาที่ตองให
สมาชิกไดรับบริการโทรทัศนที่เปนการทั่วไปไดโดยตรงอยางตอเน่ืองและไมมีการเปลี่ยนแปลง
ทําซ้ํา ดัดแปลง ผังรายการหรือเน้ือหารายการ

7. กรณีการใหบริการโทรทัศนที่เปนการทั่วไป ประเภทกิจการทางธุรกิจ
ผูใหบริการ อาจเลือกการใหบริการโทรทัศนที่เปนการทั่วไป ประเภทกิจการทางธุรกิจเพื่อให
ผูใชบริการที่เปนสมาชิก สามารถรับชมในประเภทหรือหมวดหมูรายการใด หรือหลายประเภทหรือ
หลายหมวดหมูรวมกันก็ได แตตองเปนการเลือกตามลําดับ และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
และไมมีการเปลี่ยนแปลง ผังรายการ เน้ือหารายการ และการจัดลําดับชองรายการ
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8. การดําเนินการจะตองเสนอตอคณะกรรมการ เพื่อขอความเห็นชอบกอน
และเมื่อไดรับความเห็นชอบ ใหผูใหบริการ ใหบริการตามที่ไดรับความเห็นชอบอยางนอยหน่ึงป

9. การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือหมวดหมูรายการจะทําได เมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ กอนทําการเปลี่ยนแปลงไมนอยกวา 60 วัน

10. ผูได รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงขายโทรทัศนที่ ใหบริการแก
ผูประกอบกิจการ โทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกหรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน
แบบบอกรับสมาชิก ที่มีโครงขายเปนของตนเองหรือผูทดลองแพรภาพกระจายเสียงที่มีโครงขาย
เปนของตนเอง มีหนาที่ตองดําเนินการใหผูใชบริการที่เปนสมาชิกสามารถรับชมบริการโทรทัศน
ของผูประกอบกิจการโทรทัศน (ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ืองหลักเกณฑการเผยแพรกิจการโทรทัศนที่ใหบริการเปนการทั่วไป,
2555 : 14)

สรุปผูประกอบการที่เขารวมประมูล

ในการเปลี่ยนผานระบบการแพรสัญญาณโทรทัศนจากระบบอนาล็อกมาเปนระบบ
ดิจิทัลน้ัน มีผูที่ประกอบการที่สนใจเขารวมการประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ เพื่อ
ใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติโดยแบงตามหมวดหมู
ใหบริการดังน้ี (ชิงขุมทรัพย'ทีวีดิจิตอล' กสท.ยันประมูลโปรงใส 26-27 ธันวาคมน้ี, 2556 )

1. หมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว
มีผูมีสิทธิเขารวมการประมูลจํานวน 6 ราย ไดแก บริษัท โรสมีเดีย แอนด เอ็น

เตอรเทนเมนท จํากัด, บริษัท ไทยทีวี จํากัด, บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) , บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย
จํากัด, บริษัท เนชั่น คิดส จํากัด และบริษัท ทรู ดีทีที จํากัด

2. หมวดหมูขาวสารและสาระ
มีผูมีสิทธิเขารวมการประมูลจํานวน 10 ราย ไดแก บริษัท วอยซ ทีวี จํากัด, บริษัท

ดีเอ็น บรอดคาสท จํากัด, บริษัท ไอ-สปอรต มีเดีย จํากัด, บริษัท ไทยทีวี จํากัด, บริษัท โพสต ทีวี
จํากัด, บริษัท 3เอ. มารเก็ตต้ิง จํากัด, บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด, บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น
จํากัด, บริษัท ไทย นิวส เน็ตเวิรค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด และบริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จํากัด
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3. หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (ทั่วไป SD)
มีผูมีสิทธิเขารวมการประมูลจํานวน 16 ราย ไดแก บริษัท วอยซ ทีวี จํากัด,

บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด, บริษัท โฟร วัน วัน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด, บริษัท ทริปเปล วี
บรอดคาสท จํากัด, บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จํากัด, บริษัท ไทยทีวี จํากัด, บริษัท ทัช ทีวี จํากัด,
บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด, บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด, บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน),
บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จํากัด, บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด, บริษัท แบงคอก บิสสิเนส
บรอดแคสต้ิง จํากัด, บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสต้ิง จํากัด, บริษัท ทรู ดีทีที จํากัด, และ
บริษัทโมโน บรอดคาซท จํากัด

4. หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดสูง (ทั่วไป HD)
มีผูซื้อเอกสารการประมูลจํานวน 9 ราย ไดแก บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ

จํากัด, บริษัท พีเอ็ม กรุป จํากัด, บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด, บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด
, บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน), บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จํากัด, บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น
จํากัด, บริษัท ทริปเปล วี บรอดคาสท จํากัด และบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสต้ิง จํากัด

สรุปผูชนะการประมูล

หลังจากมีผูประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนใน
ระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติจํานวนมากน้ัน หลังจบการประมูลมีผูชนะการ
ประมูลชองทั้งสิ้น 17 ราย 24 ชอง สรุปไดดังตอไปน้ี (“ชิมลาง 1 เม.ย. ดูทีวีดิจิตอล”, 2557 : 9)

1. ชองประเภทรายการทั่วไป ความคมชัดสูง (HD)
มีทั้งสิ้น จํานวน 7 ใบอนุญาต มีผูเขาประมูลจํานวน 9 ราย ราคาเร่ิมตนประมูล

ของเร่ิมที่ 1,510 ลานบาท ผูชนะการประมูลไดแก บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด (สถานีโทรทัศน
ชอง 3) เสนอราคาสูงสุด 3,530 ลานบาท รองลงมา ไดแก บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสต้ิง
จํากัด เสนอราคา 3,460 ลานบาท บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด (ชอง 7) เสนอราคา 3,370
ลานบาท บริษัท ทริปเปล วี บรอดคาสท จํากัด (ไทยรัฐทีวี) เสนอราคา 3,360 ลานบาท
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 3,340 ลานบาท

นอกจากน้ี ยังมี 2 บริษัทที่เสนอราคาเทากันคือ บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด
และบริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จํากัด เสนอราคาเทากันที่ 3,320 ลานบาท

2. ชองรายการทั่วไป ความคมชัดมาตรฐานปกติ (SD)
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มีใบอนุญาตจํานวน 7 ใบอนุญาต ราคาการประมูลเร่ิมตนที่ 380 ลานบาท ผูชนะ
การประมูลไดแก บริษัทไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด (เวิรคพอยท) เสนอราคาสูงสุด 2,355 ลานบาท
รองลงมา ไดแก บริษัททรู ดีทีที จํากัด เสนอราคา 2,315 ลานบาท บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี
จํากัด เสนอราคา 2,290 ลานบาท บริษัทบีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด (ชอง 3) เสนอราคา 2,275 ลานบาท
บริษัทอารเอส เทเลวิชั่น จํากัด เสนอราคา 2,265 ลานบาท บริษัทโมโน บรอดคาซท จํากัด เสนอ
ราคา 2,250 ลานบาท และบริษัทแบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด (ในเครือหนังสือพิมพ
เดอะเนชั่น) เสนอราคา 2,200 ลานบาท

3. ชองขาว
ราคาประมูลต้ังตน ที่ 220 ลานบาท ผูชนะการประมูลราคาสูงสุดคือบริษัท เอ็นบี

ซี เน็กซ วิชั่น จํากัด (ในเครือเนชั่นกรุป) เสนอราคาสูงสุด 1,338 ลานบาท รองลงมาไดแก บริษัท
วอยซทีวี เสนอราคา 1,330 ลานบาท บริษัท ไทยทีวี จํากัด เครือนิตยสารทีวีพูล เสนอราคา 1,328
ลานบาท บริษัท สปริงนิวส จํากัด เสนอราคา 1,318 ลานบาท บริษัทไทยนิวส เน็ตเวิรค จํากัด (ทีเอ็น
เอ็น) ในเครือทรู วิชั่นส เสนอราคา 1,316 ลานบาท บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท จํากัด หรือเดลินิวสทีวี
เสนอราคา 1,310 ลานบาท และลําดับสุดทาย บริษัท 3 เอ มารเก็ตต้ิง จํากัด เสนอราคา
1,298 ลานบาท

4. ชองเด็ก
ราคาเร่ิมตนการประมูล 140 ลานบาท  ผูชนะการประมูลที่ 1 ไดแก บริษัท บีอีซี-

มัลติมีเดีย จํากัด (ชอง 3) เสนอราคา 666 ลานบาท บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 660
ลานบาท และบริษัท ไทยทีวี จํากัด ในเครือทีวีพูล เสนอราคา 648 ลานบาท

โดยสรุปชอง 3 ไดรับใบอนุญาตไปไดมากที่สุดที่ 3 ชอง ไดแก ชอง HD ชองขาว
และชองเด็ก ซึ่งเปนจํานวนชองเพดานสูงสุดที่ กสทช. กําหนด ใชเงินไปทั้งสิ้น 6,471 ลานบาท
สวนผูประกอบการที่ไดใบอนุญาต 2 ใบ มีทั้งสิ้น 4 ราย ไดแก จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ไดชองHD และ SD
ใชเงินไปสิริรวม 5,610 ลานบาท กลุมทรู ซึ่งประมูลไดชอง SD และขาว ใชเงินไป 3,631 ลานบาท
รองลงมาคือกลุมเนชั่นควาชอง SD และขาวไปในราคารวม 3,538 ลานบาท และกลุมทีวีพูล ควา 2
ชองขาวและเด็ก ในวงเงิน 1,976 ลานบาท ทั้งหมด กสทช.ไดรับเงินจากการประมูลไปทั้งสิ้น
50,862 ลานบาท

แผนภาพที่ 3-3 แสดงสรุปผูชนะการประมูลทีวีดิจิทัล 24 ชอง (“เปดศักราชใหม...จุดเร่ิมตน"
ทีวีดิจิตอล"เมืองไทย,” 2557 : 8)
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สรุป

จากทั้งหมดจะเห็นไดวา ประเทศไทยมีแผนการเปลี่ยนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุ
โทรทัศนเปนระบบดิจิทัล หลังจากที่ประเทศไทยไดใชระบบการสงสัญญาณอนาล็อกเปนเวลานาน
แลว ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 ที่ผานมา ซึ่งถือวาเปนผลดีตอประชาชนที่มีโอกาสไดเลือก
รับชมรายการอยางหลากหลาย อยางไรก็ตามการเปลี่ยนผานดังกลาว สงผลใหมีปญหาเกิดขึ้นใน
หลายๆ สว และมีผลกระทบตอผูประกอบการเชนกัน เน่ืองจากประเทศไทยเพิ่งจะมีการเปลี่ยนผาน
ไมนานนักและมีจํานวนชองสถานีเพิ่มมากขึ้นจากเดิม รวมเปน 24 ชอง ถึงแมจะมีเกณฑของ
กฎหมายพระราชบัญญัติและการกํากับดูแลของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) มาควบคุมดูแลใหการ



- 52 -

เปลี่ยนผานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยก็ตาม ซึ่งประเด็นปญหาจากการเปลี่ยนผานน้ีเปนสิ่งที่
ผูวิจัยตองการศึกษาโดยการสัมภาษณจากกลุมที่ เกี่ยวของและจะสรุปผลการวิจัยใหเห็นถึงปญหา
การเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศไทยตามขอบเขตการวิจัยและขอมูลจากการ
ทบทวนวรณณกรรม ในบทตอไป



บทท่ี 4
ผลการวิจัย

โครงการวิจัยเร่ือง “ปญหาการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศไทย”
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุงศีกษาถึงปญหาที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนผานไปสู
โทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศไทย และศึกษาถึงแนวทางในการแกปญหาดังกลาว ศึกษาโดยการ
สืบคนขอมูลจากหนังสือพิมพ  เอกสาร บทความและงานวิจัยที่เก่ียวของ  และใชวิธีสัมภาษณเชิงลึกกับ
กลุมตัวอยางจากประชากรที่เปนเปาหมายของการศึกษาแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก

1. กสทช. (Regulators) จํานวน 1 ราย
2. ผูประกอบการโทรทัศนระบบดิจิทัล จํานวน 3 ราย
3. ผูชม/ประชาชน  (Viewers) จํานวน 6 ราย
4. ตัวแทนผูลงโฆษณาโทรทัศน (Media Buyer) จํานวน 1 ราย
ขอบเขตเวลาในการศึกษาเร่ือง “ปญหาการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของ

ประเทศไทย” ทําการศึกษาในชวงเดือนพฤศจิกายน 2557 – มิถุนายน 2558   เก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางในชวงเดือนเมษายน 2558  และพบผลการวิจัย ดังน้ี

ปญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัล

กลุมที่ 1 กสทช. (Regulator)
1.1 ปญหาดานศักยภาพและความพรอมของผูเขาประมูล

ปญหาการเปล่ียนผานในมุมมองของ ดร.นที ศุกลรัตน เห็นวา เกิดจากศักยภาพและ
ความพรอมของผูเขาประมูลเอง ที่มีความคาดหวังดานผลประกอบการ และแผนทางธุรกิจที่ไมมี
ความสอดคลองกัน ไมเขาใจวาการเปล่ียนผานตองใชเวลา ไมสามารถเปล่ียนไดในทันที โดยยกตัวอยาง
ชองอนาล็อกเดิม อยางเชน ชอง 3 และชอง 7 ที่เคยผานภาวะการขาดทุนกันมากอน ในชวงเร่ิมตนธุรกิจ
จึงทําใหผูเขาประมูลผิดหวัง เม่ือพบกับสภาพการแขงขันจริง
“ปญหา คือ ความไมเขาใจของผูประกอบการที่เขามา ซึ่งมีหลายๆ คนที่เขามาประมูล ชนะการประมูล
แลวคิดวาตัวเองจะเปนชอง 3  ตัวเองจะเปนชอง 7 ไมเคยไปศึกษาวาชอง 3 ชอง 7 เคาขาดทุนกันมา
อยางไรบาง แลวก็ไมศึกษาวากระบวนการเปล่ียนผาน มันไมสามารถจะไปไดในพริบตา จริงๆตอน
ประมูล ทุกคนพูดทั้งน้ันวา ตองสายปานยาวพอสมควร  คิดวาตองขาดทุนประมาณ 4 ป 5 ป  แตพอ
ขาดทุนปที่ 1 ก็ใจเสียแลว  มันไมสามารถจะเปนชอง 3 ชอง 7 ได เพราะมีทีวี 6 ชอง  พอมีทีวี 24 ชอง
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มันเปนไปไมไดที่จะมีชอง 3 และชอง 7  24 ชอง วันน้ีมีอยางนอย 4-5 ชองที่เคาบอกเคาไดกําไรแลว
อยาง Workpoint เคาบอกวาเคาเร่ิมที่จะไดกําไร  พอมีบางคนบอกวาเร่ิมไดกําไร  ก็แสดงวาที่เหลือก็
ตองปรับปรุง เพื่อที่ตัวเองพอข้ึนมาไดบาง”

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน
ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน

และรองประธานกรรมการ กสทช.
นอกจากน้ีทาง ดร.นที ศุกลรัตน ยังเห็นวาผูเขาประมูลบางรายประเมินศักยภาพของตนเอง

ผิดพลาด ทําใหเกิดปญหาตามมา เน่ืองจากไมสามารถแบกรับภาระที่เกิดข้ึนจริงไดไหว พรอมทั้ง
ยกตัวอยางวา การประมูลไปหลายชอง ในขณะที่ผูเขาประมูลเองไมมีความแข็งแรงพอ ยอมทําให
ประสบปญหาตามมา
“อยางเชนไทยทีวีเปนรายใหม เลือกจํานวน 2 ชอง ความจริงมันก็เหน่ือยครับ บางทีมันก็เหมือนอยาง

บางคน อยางชอง 7 เคามีศักยภาพจะเอา สวน 3 ชอง เคามีคอนเทนตพอดวย เคาเอาชองเดียว ชองที่ 2
พอแขงกันไป มันเกินราคาที่ตองการ เคายอม แต 1 ชองตองเอาแน เพราะเคาเอาชอง 7 มาออกดวย น้ัน
คือวิธีคิดของเคา  ปจจุบันเคาไดเรทต้ิงอันดับ 1 ไดสวนแบงอันดับ 1 สวนชอง 3 ที่เอา 3 ชอง ยังมีแต
ชอง 3 ออริจินัลเทาน้ันที่ข้ึนมา แตก็ยังหางจากชอง 7 พอสมควร ชอง 7 ไมมีหลนเลยจากอันดับ 1
ปจจุบัน เรทต้ิงของเคาแทบไมมีตก  ทั้งน้ีผมเคยพยายามพูดหลายรอบ เร่ืองจํานวนชองวา จะบังคับให
คนละ 1 ชองพอ ความจริงเราไมควรจะบังคับเลยดวยซ้ํา ใครอยากเอา 5 ชอง ก็เอาไป  แตผมเคยต้ัง
คําถามวาคุณลองคิดดูสิ คุณจะเอา 3 ชอง แลวมีคนดูคุณชองละ 5% หรือคุณจะเอาชองเดียวแลวมีคนดู
80% จะเอาแบบไหน  น่ีคือทีวีนะ คุณย่ิงมีหลายชอง ถาทหารเราตองรวมกําลังเพื่อโจมตีจุดที่ออนแอ น่ี
เราขยายพื้นที่การรบมากมายมหาศาล คุณก็แยถาคุณไมแข็งแรงพอ”

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน
ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน

และรองประธานกรรมการ กสทช.
1.2 ปญหาดานคุณภาพเน้ือหารายการของผูประกอบการ
ดร.นที ศุกลรัตน มีความเห็นวา กระบวนการเปล่ียนผานไดดําเนินไปตามเปาหมาย และ

เกินกวาเปาหมายดวยซ้ํา สวนเร่ืองของคุณภาพเน้ือหารายการของชองโทรทัศนดิจิทัลเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญมาก เช่ือวา หากชองใดมีเน้ือหารายการที่มีความนาสนใจเพียงพอ ยอมดึงดูดผูชมใหมา
รับชมได
“ผมวาทุกอยางเปนไปตามเปาหมาย เกินกวาเปาดวย แตวาเราใจรอนไปเพราะวา 1 ปมีคนดู 27% ถือวา
เยอะ 27% น้ีไมรวมชองดิจิทัลที่เปนอนาล็อกเดิม ไมรวมชอง 3-5-7-9 อีก 70% เฉพาะชอง 7 ก็ 40%
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แลว  ทําอยางไรชองดิจิทัลจะสามารถแยงลูกคาจากชอง 3 กับชอง 7 ได ตองเปนฝมือของชองดิจิทัลนะ
ครับไมใชเปนฝมือของ กสทช.”
“ผมขอยกตัวอยางปที่แลว ของชอง ONE พอนําเน้ือหาที่ดีเขามา ตอนน้ีอยูใน TOP 10  แลว และมันก็อยู
ที่เน้ือหาวาโอเคไหม”

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน
ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน

และรองประธานกรรมการ กสทช.
ดร.นที ศุกลรัตน ยังมีความเห็นวา ประชาชนที่เปนผูชมไมไดมีปญหาในการเขาถึง

การรับชมโทรทัศนระบบดิจิทัล โดยมีการยกตัวอยางวา ชวงที่มีการถายทอดรายการที่มีความนาสนใจ
ก็ทําใหมีเรทต้ิงที่พุงสูงข้ึนมากกวาทุกชองไดในทันที จากความเห็นดังกลาว สะทอนใหเห็นวา กสทช.
มีความเช่ือวาปญหาเร่ืองการเปล่ียนผานที่เกิดข้ึนน้ัน ไมไดเกิดจากปญหาในเชิงเทคนิคของการเปล่ียน
ผาน แตปญหาอยูที่ความสามารถในการสราง เน้ือหาที่นาสนใจ เพียงพอที่จะดึงดูดผูชมไดของ
ผูประกอบการเอง
“ถามวาคนมีปญหากับการดูทีวีดิจิทัลไหม  การเขาสูแพลตฟอรมทีวีดิจิทัล มีปญหาไหม คนไมไดมี
ปญหานะครับ  อยางชวงที่ชองไทยรัฐถายทอด AFF ซูซูกิคัพ น้ัน มีเรทต้ิงสูงกวาใครเลย  ก็แสดงวาคน
ไมไดมีปญหากับการดูทีวีดิจิทัล แตมีปญหาวาทีวีดิจิทัลยังไมสามารถเอาเน้ือหาที่ดึงดูดคนใหเขามาดู
ได  สิ่งที่เกิดข้ึนก็คือ หลังจาก 1 ปแลว Top 10 อันดับ 1 อันดับ 2 แนนอนเปน ชอง 3 ชอง 7 อันดับ  4 5
6 7  กลายเปนชองทีวีดิจิทัล อันดับที่ 8 กลายเปน MCOT อันดับที่ 9 กลายเปน ชอง 5 อันดับที่ 10
กลายเปนทีวีดิจิทัล Top 10 ข้ึนมา 6 ชอง เปนทีวีดิจิทัล กวาที่หลายประเทศจะเกิดแบบน้ีได ตองใชเวลา
3 ป 4 ป”

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน
ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน

และรองประธานกรรมการ กสทช.
1.3 ปญหาความลาชาของการขยายโครงขาย (MUX)

กสทช. มีความเห็นวาการขยายตัวของของโครงขายไดดําเนินการไปตามเปาหมายที่
ไดประกาศไวต้ังแตกอนประมูล วาจะคอยๆ ขยายตัวไปตามสัดสวนที่ไดระบุไวในประกาศอยางชัดเจน
แตปญหาเกิดจากผูประกอบการที่ไมไดศึกษาขอมูลน้ีอยางละเอียด ทําใหเกิดความเขาใจและความ
คาดหวังที่คลาดเคล่ือนไป อยางไรก็ตาม กสทช. ยอมรับวา เกิดความลาชาข้ึนจริงในโครงขายชอง 9
เปนระยะเวลา 2 เดือน แตในขณะน้ีการขยายโครงขายของผูใหบริการทุกรายไดดําเนินการไป
ตามแผนแลว
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“สวนเร่ืองความพรอมของโครงขาย มันมีกติกาชัดเจนวา ปที่ 1 จะมีโครงขายครอบคลุมที่ 50%  ปที่2
80%  ตอนน้ีก็ 80% แลว ปหนา 90%  ผมคอนขางม่ันใจ ปโนน 95 % คือเรามี Roadmap ที่ชัดเจน วามัน
จะเปนอยางไร แลวเราก็กํากับ ปญหาคือผูประกอบการหลายๆ ราย เขามาสูกระบวนการประมูล โดยไม
ศึกษา  อันน้ีเปนกติกา เปนประกาศเลยวาโครงขายจะเปนอยางน้ี  ชอง 5 ตองเดินอยางน้ี ชอง 9 ตองเดิน
อยางน้ี  ไทยพีบีเอสตองเดินอยางน้ี  เพราะฉะน้ันสิ่งที่เขาทําคือเขาทําตามกติกา  โครงขายทุกโครงขาย
เปนอยางน้ัน  ในชวงตน  ชอง 9  ชาอยูประมาณ 2 เดือน  แตตอนน้ีทันหมดแลว”

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน
ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน

และรองประธานกรรมการ กสทช.
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แผนภาพที่ 4-1 ขาวแสดงปญหาผูใหบริการโครงขายดําเนินการลาชา
1.4 ปญหาการแจกกลองรับสัญญาณโทรทัศนดิจิทัล

กสทช. ยอมรับวาไดแจกคูปองลาชากวาแผนที่กําหนดไวเปนเวลา 6 เดือน นับแตวัน
เร่ิมตนของการใหใบอนุญาต (ใหใบอนุญาตต้ังแตวันที่ 24 เมษายน 2557 แตประชาชนเร่ิมแลกคูปองได
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557) โดยใหเหตุผลวา หากแจกคูปองใหประชาชนทันทีที่เร่ิมตนใหใบอนุญาต
เกรงวาระบบโครงขายจะยังไมเสถียร การใหเหตุผลในการแจกคูปองลาชาไดสะทอนใหเห็นวายังไมมี
ความพรอมเพราะไมเปนไปตามแผน การเปล่ียนผานที่ กําหนดไว ทั้งน้ีเ ม่ือพิจารณาในมุมของ
ผูประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตแลว ตองรับภาระคาใชจายของคาบริการโครงขายทันทีนับต้ังแตเดือน
แรกของการไดรับใบอนุญาต โดยชอง HD ราคาคาบริการโครงขายตอเดือน ประมาณ 14 ลานบาท ชอง
SD คาบริการโครงขายตอเดือนประมาณ 4.5 ลานบาท
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“สวนเร่ืองการแจกกลอง  ตอนน้ีแจกเหลืออยู 5.1 ลานกลองสุดทาย คือแจกไปแลวประมาณ 10 ลาน
กลอง โอเคเราอาจจะแจกชาไปประมาณ 6 เดือน ไมไดแจกในทันทีที่เราเร่ิมตนใบอนุญาต แตเรา
เร่ิมตนแจกเดือนตุลาคม ซึ่งผมคิดวาสมเหตุสมผล เพราะวาสมมุติเราเร่ิมตนแจกกลองเลยในทันที
โครงขายก็ไมเสถียร  อะไรก็ไมดีซักอยาง  ทีน้ีคนเอากลองไป  ก็ไมใช  พอใชไปก็รับไม ได  ปจจุบัน
ปญหาเร่ืองโครงขายคอนขางนอยมาก คือ ผมคิดวาเร่ืองโครงขายคอนขางเสถียรพอสมควร”

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน
ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน

และรองประธานกรรมการ กสทช.

แผนภาพที่ 4-2 ขาวการแลกกลองดิจิทัลทีวีวันแรก
1.5 ปญหาการรับชมชองความคมชัดสูง (HD) ผานระบบจานดาวเทียม
กสทช. กลาวถึงปญหาเร่ืองคุณภาพการรับชมชองความคมขัดสูง (HD) ผานระบบจาน

ดาวเทียม วาเปนผลสืบเน่ืองมาจากปญหาการแจกคูปอง เม่ือคนไทยไดรับคูปองลาชา หรือไดรับ
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แลวแตไมนําคูปองไปแลกกลองรับสัญญาณระบบดิจิทัลตามเปาหมาย จึงสงผลใหเกิดปญหาในการ
รับชมชองความคมชัดสูงตามมา และเช่ือวาในระยะยาวหลังจาก 5 ปไปแลว ปญหาการรับชมชองความ
คมชัดสูงจะดีข้ึนเองโดยผูชมจะคอยๆ เปล่ียนมาดูภาคพื้นดินมากข้ึน เน่ืองจากดาวเทียมไมสามารถ
รับชมในระบบความคมชัดสูงได
“แตสิ่งหน่ึงที่ผมเสียดาย คือวาระบบดาวเทียมเราไมสามารถรองรับ HD ได อันน้ีเปนเร่ืองสําคัญที่ทําให
ชอง HD ไมสามารถดูคุณภาพแบบ HD ได ซึ่งถาเร่ืองของคูปองมันไมมีปญหา มันก็จะไมมีปญหาน้ี
เหมือนกัน แตวาในระยะยาวหลังจาก 5 ป ผมวาคนดูภาคพื้นดินจะเพิ่มข้ึนเปน 30-50% การที่ดาวเทียม
ไมสามารถดูคุณภาพ HD ไดจะทําใหคนดูดาวเทียมลดลง เพราะวาบานเราพูดงาย ๆ คนเปล่ียนทีวีมา
ใหม เคาก็อยากดูภาพ HD แตมันอาจตองใชเวลานิดนึง คนมันเคยดู HD แลวมาดู SD ไมได”

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน
ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน

และรองประธานกรรมการ กสทช.
กลุมที่ 2 ผูประกอบการโทรทัศนระบบดิจิทัล
กลุมผูประกอบการโทรทัศนระบบดิจิทัล คือกลุมผูชนะการประมูลและไดรับใบอนุญาต

จาก กสทช.ใหมีสิทธ์ิเปนผูประกอบการโทรทัศนระบบดิจิทัลอยางถูกตองตามกฏหมาย โดยมีอายุ
ใบอนุญาต 15 ป นับต้ังแตวันที่ไดรับใบอนุญาตเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2557

ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูประกอบการโทรทัศนระบบดิจิทัล ซึ่งประกอบดวย 3 กลุม
ใหญ โดยเลือกสัมภาษณตัวแทนผูประกอบการของแตละกลุม กลุมละ 1 ราย ดังน้ี

1. ตัวแทนผูประกอบการฟรีทีวีรายเดิม
คุณธนะชัย วงศทองศรี รองกรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

2. ตัวแทนผูประกอบการชองทีวีดาวเทียมเดิม
คุณพยุงศักด์ิ  ชาญดวยวิทย  ผูอํานวยการอาวุโสฝายการตลาด วอยซ ทีวี

3. ตัวแทนผูประกอบการรายใหม
คุณเขมทัตต พลเดช  กรรมการผูอํานวยการใหญ สถานีโทรทัศนพีพีทีวี

จากการศึกษาพบวากลุมผูประกอบการโทรทัศนระบบดิจิทัลประสบปญหาจากการเปล่ียน
ผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัล ดังน้ี

2.1 ปญหาการดําเนินงานของ กสทช. ที่ไมสอดคลองกับพฤติกรรมของผูชม
โทรทัศนระบบดิจิทัลเปนโทรทัศนระบบภาคพื้นดิน โดยรับสัญญาณผานเสาอากาศ

ซึ่งสําหรับทีวีรุนเกาที่ยังไมรองรับทีวีดิจิทัล จะตองใชอุปกรณเพิ่มเติมคือ Set-top box ในการแปลง
สัญญาณเพื่อใหรับชมได จากพฤติกรรมการรับชมทีวีดิจิทัลของคนไทยที่ผานมา คนสวนใหญจะเลือก
รับชมชองดิจิทัลผานทางชองทางอ่ืน เชน เคเบิ้ล ดาวเทียม และมีจํานวนเพียงสวนนอยที่ดูโดยใชเสา
อากาศรับสัญญาณ

แมวาคนไทยเร่ิมรับรูคําวาทีวีดิจิทัลมาแลวหลายป โดยเทคโนโลยีดิจิทัลน้ันเกิดข้ึน
มาแลวประมาณ 20 ป แตดวยเหตุผลหลายประการทําใหโทรทัศนระบบดิจิทัลเกิดข้ึนอยางเปนทางการ
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ในไทยชากวาประเทศอ่ืนมาก (สหรัฐฯ ป 2541, เกาหลีใตป 2544, ญ่ีปุนป 2546, จีนป 2549,
อินโดนีเซียป 2552) ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนทุกฝายตางก็เห็นตรงกันวาจะชาหรือเร็ว “ดิจิทัล” ก็จะเขา
มาแทนที่ “อนาล็อก” อยางแนนอน เพราะเปนวิวัฒนาการของเทคโนโลยี แตปญหาความลาชาในการ
เกิดทีวีดิจิทัลในประเทศไทย ทําใหคูแขงของดิจิทัลทีวีในปจจุบันไมใชชองทีวี “อนาล็อก” อีกตอไป แต
กลายเปน “เคเบิ้ล” และ“ดาวเทียม” แทน

ชวงประมาณ 5 ปที่ผานมา เกิดการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในอุตสาหกรรมทีวีไทย คือ
การพัฒนาของเทคโนโลยีดาวเทียม ซึ่งนําไปสูการเจริญเติบโตของเคเบิ้ ลทีวี โดยเฉพาะเคเบิ้ลทีวี
ทองถ่ิน และทีวีดาวเทียม ทั้งในสวนของผูใหบริการจานดาวเทียมและกลองดาวเทียมตางๆ การเติบโต
ของเทคโนโลยีเหลาน้ี มีผลทําให “ทีวีอนาล็อก” ตายไปนานแลว จากผลการสํารวจของ Media Agency
Association of Thailand เม่ือเดือนกรกฎาคม ป 2556 ที่ผานมา พบวาปจจุบันมีผูรับชมทีวีผานระบบ
ภาคพื้นดินเพียง 32% ที่เหลือเปนทีวีดาวเทียม 49% เคเบิ้ลทีวี 11% และทรูวิชันส 8% ที่ผานมาชองทีวี
อนาล็อกยังอยูก็จริง แตพบวาผูชมสวนใหญนิยมรับชมชองอนาล็อกผานเคเบิ้ลและดาวเทียม

กสทช. มักต้ังคําถามวา จะเลือกอะไรระหวางอนาล็อกที่ดูไดเพียง “6 ชอง” กับดิจิทัล
ที่สามารถดูได “48 ชอง” แนนอนประชาชนนาจะเลือกอยางหลัง แตหากใชตรรกะเดียวกันน้ีถามกลับวา
จะเลือกอะไรระหวางดิจิทัลทีวีที่สามารถดูได “48 ชอง” กับเคเบิ้ลและดาวเทียมที่ดูไดเปน “รอยๆ ชอง”
ผูประกอบการเช่ือวาประชาชนจะตองเลือกชมผานเคเบิ้ลและดาวเทียมแนนอน เพราะนอกจากจะมี
ทางเลือกที่มากกวาแลว ยังไมตองยุงยากกับการเปล่ียนระบบการรับชมอีกดวย

ความไมเขาใจพฤติกรรมของผูชม และการดําเนินงานในลักษณะที่ไมสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงทําใหเกิดความลมเหลว เพราะไมสามารถเขาถึงและไมครอบคลุมกลุมผูชมไดทั่ว
ประเทศอยางที่ กสทช. ไดใหสัญญาไว
“ผมมองวา พฤติกรรมผูบริโภคยังรับชมจากกลองดาวเทียมอยูประมาณ 70 – 80% ของทั้งประเทศ  แต
ปรากฎวาทั้ง 2 ฝง อันแรกไมไดสนใจพฤติกรรมอันน้ี  โดยอางกฎหมายอยางเดียววา เวลาคูปองออก
แลกกลอง ไปแลกกลองดาวเทียมไมได  เพราะวาไมใชคล่ืนความถ่ี คุณตองไปแลกกลองดิจิทัลทีวี
เทาน้ัน  กลองดิจิทัลทีวี MUX ยังขยายไมหมด แลวคุณไปแลกกลอง  เม่ือนําไปแลกก็ติดปญหาวา
จะตองมารับดวยตัวเอง  แลวชาวบานที่อยูตางจังหวัด เคาจะเขามาในเมืองรับเอง รับไดอยางไร ตองเสีย
เงินคาใชจาย 690 บาท บวกอีก 200 คาเดินทางไป-กลับ  ก็เปน 900 กวาบาท บวกกับคาเสาอีก 300 บาท
มันเกินงบแลว เปนแบบน้ีชาวบานก็ทิ้ง  น่ีคือประเด็นของคูปองที่เขาไมเขาใจกลไกตลาด และไมเขาใจ
พฤติกรรมของผูบริโภค  ในเม่ือผูบริโภคเขาดูแบบน้ี  ทําไมคุณไมไปสอดคลองกับเขา เพราะฉะน้ันใน
3 Part น้ี ทําใหการเปล่ียนผานมันไปไมถึงไหน”

คุณเขมทัตต พลเดช
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กรรมการผูอํานวยการใหญ สถานีโทรทัศนพีพีทีวี
“ประมูลมาแลวก็หนัก คือคนดูเขาไมไดดูผานระบบดิจิทัล แตเขา ดูผานดาวเทียม เพราะวา (1)
ความคุนเคยที่เขาใชอยู (2) ไมไดมีความแตกตางกันมากนักในการที่จะดูรายการผานดาวเทียมกับการดู
ผานดิจิทัลทีวี (3) คนยังไมเขาใจการใชอุปกรณ Set-top box ทําใหคนสวนใหญเลือกที่จะไมใชมัน จึง
ทําใหคนรับชมผานระบบดิจิทัลนอยเกินไป แตรับชมผานดาวเทียมมากกวา เลยมีผลกระทบกับชอง
ดิจิทัลโดยตรง”

คุณธนะชัย วงศทองศรี
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

“ผูประกอบการธุรกิจทีวีตองเผชิญกับความเสี่ยงทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวที่มีผลมาจาก
เทคโนโลยีและพฤติกรรมการรับสื่อของผูชมที่เปล่ียนไป ปจจุบันผูชมโทรทัศนกลุมใหญที่สุดคือ
รับชมผานระบบดาวเทียม ซึ่งมีเพียงสวนนอยที่รับชมผานเสาอากาศรับสัญญาณ  นอกจากน้ีกลุมคนรุน
ใหมของประเทศที่มีอายุตํ่ากวา 35 ปลงมา มีแนวโนมรับชมทีวีนอยลงโดยกลุมคนเหลาน้ี หันไปรับ
ขอมูลขาวสารและความบันเทิงผานสื่ออ่ืนๆ ทั้งอินเทอรเน็ต สื่อสังคมออนไลน ทําใหสินคาที่ มี
กลุมเปาหมายเปนคนรุนใหมตองปรับตัวในการใชสื่อเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ สงผลให
งบประมาณโฆษณาในอนาคตของสื่อทีวีจะคอยๆ ลดสัดสวนลง”

คุณพยุงศักด์ิ  ชาญดวยวิทย
ผูอํานวยการอาวุโสฝายการตลาด  วอยซ ทีวี

2.2 ปญหา Must Carry, ปญหาการเรียงเลขชองที่ไมตรงกันในทุกแพลตฟอรม
Must Carry คือ ขอกําหนดของ กสทช. ที่กําหนดใหรายการใน “ฟรีทีวี” ตองสามารถ

ดูไดทุกชองทาง หมายความวาเคเบิ้ลและดาวเทียมตองนําชองฟรีทีวีที่ออกอากาศภาคพื้นดิน ไปออกใน
เคเบิ้ลและดาวเทียมไดดวย แบบหามแกไขดัดแปลง เพื่อใหชองฟรีทีวีสามารถเขาถึงคนไดจํานวนมาก
ข้ึน แตปญหาที่ตามมาคือเคเบิ้ลและดาวเทียม กลับมองวาตองสูญเสียพื้นที่โครงขายตัวเองใหกับการ
ออกอากาศชองดิจิทัล และพื้นที่สําหรับใสชองอ่ืนก็จะมีนอยลง ทางดานชองดิจิทัลเองแมจะได
ประโยชนจากการไดออกอากาศในเคเบิ้ลและดาวเทียมโดยอัตโนมัติ  แตก็ยังคงมีปญหาอีกคือ “การ
เรียงเลขชอง” เพราะในแตละแพลตฟอรมมีการจัดเรียงเลขชองที่ไมเหมือนกัน ทําใหสรางความสับสน
ใหกับผูชม
“ปญหาอีกอยาง คือเร่ืองราคาประมูลสูงเกินกวาที่ควรจะเปน เพราะวาตอนน้ันมีการเรงเราวา ตองสูงๆ
ทีน้ีพอสูง  แตเรายังไมไดของนะ เราไดสูง อยางชอง 3 ไดหมายเลขที่ตองการ  ตอนน้ันที่สูงเพราะทุก
คนอยากไดเลขหมาย เลขชอง แตออกมาปุป ตอนน้ีถามวา เคเบิ้ลทีวี เลขอะไรก็ไมรู คนดูยังสับสน”
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คุณเขมทัตต พลเดช
กรรมการผูอํานวยการใหญ สถานีโทรทัศนพีพีทีวี

“กสทช. ตองปรับกฎ กติกาที่มีอยู ใหมันไปไดดีกวาน้ี เชน เร่ือง กฎ Must Carry , เร่ืองเลขชอง และ
อ่ืนๆ ตองรีบแกไข”

คุณธนะชัย วงศทองศรี
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

“เราคาดหวังใหการเปล่ียนผานจากทีวีอนาล็อกไปสูการเปนทีวีในระบบดิจิทัลเปนไปตามแผนของ
กสทช. ที่ไดใหแนวทางไวต้ังแตกอนการประมูลประกอบดวย 4 เร่ืองดวยกัน คือ 1. ตองการใหมีการ
จัดเรียงเลขชองหมายเลขเดียวกันในทุกแพลตฟอรมการรับชม 2. ตองการใหมีการขยายโครงขายและ
การแจกคูปองเปนไปตามระยะเวลาที่ไดกําหนดไว 3. ตองการใหมีการปรับปรุงระบบการสํารวจความ
นิยมในการรับชมทีวี ( เรทต้ิง ) ใหสอดคลองกับพฤติกรรมการรับชมทีวีที่เปล่ียนไป หลังการเกิดข้ึน
ของทีวีดิจิทัล 4. ตองการใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูและเขาใจของการเกิดข้ึนและวิธีการ
รับชมดิจิทัลทีวี อยางทั่วถึง

คุณพยุงศักด์ิ  ชาญดวยวิทย
ผูอํานวยการอาวุโสฝายการตลาด วอยซ ทีวี
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แผนภาพที่ 4-3 ขาวแสดงปญหาซึ่งเกิดจากชองซึ่งประมูลความชัดระบบ SD ไปออกอากาศแบบ HD
ในระบบดาวเทียม

2.3 ปญหาการรับชมในระบบความคมชัดสูง (HD)
ปญหาที่เกิดข้ึนนอกจากชองดิจิทัลทีวีจะตองแขงขันกับชองดาวเทียมและเคเบิ้ลแลวก็

ยังมีผูประกอบการบางรายที่ประมูลชองระดับความชัดปกติ SD (ที่มีราคาถูกกวาชอง HD) ไป
ออกอากาศในระบบ HD ผานดาวเทียม  ทําใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูที่ประมูลชอง HD มาในราคาที่
สูงกวามาก
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“HD ถามวามีปญหาไหม มีครับ คือ ความคมชัดทําไมสู SD ไมไดซึ่งเขาประมูลตํ่า ใชเทคโนโลยี
สมัยใหมในการ Up Bandwidth ข้ึนมา แลวเร่ืองน้ีทําไม กสทช.ถึงไมกํากับดูแล เหมือนกับเราเชาบาน
นะ  เหมือนเราเชาหองชุดอยางดี แพงมากที่สุด อยูใน Penthouse แตปรากฎวาไมมีทางเดินใหเรา
เพราะมีคนมาขายของอยูปากซอยหนาบานเรา หรือมีสิ่งสกปรกอยางน้ี  ทําไมเขาไมดูแล เราก็มีสิทธ์ิที่
จะไปบอกเขา แตเขาก็ไมสนใจ เขาบอกคุณเชามาละ จายตังคมาทุกเดือนก็แลวกัน  อันน้ีมันผิดไหม  ถึง
ไมไดมีสัญญาทุกอยางนะ เหมือนกับเวลาเราไปเชาคอนโดหรือเชาซื้อ เรามีสัญญาทุกอยาง แต เขาไปทํา
ตามสัญญา ไมมีสวนกลาง ถามวาผิดไหม ผิด น้ีก็เหมือนกัน High def. มันไมเปน High def. น่ีคือผิด
ชัดๆ อยูแลว  คุณจะแกไขอยางไร”

คุณเขมทัตต พลเดช
กรรมการผูอํานวยการใหญ สถานีโทรทัศนพีพีทีวี

แผนภาพที่ 4-4 ขาวแสดงปญหาซึ่งเกิดจาก ชองซึ่งประมูลความชัดระบบ SD ไปออกอากาศแบบ HD
ในระบบดาวเทียม
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2.4 ปญหาการวัดเรทต้ิงระบบเดิมที่อาจไมสะทอนความเปนจริงอีกตอไป
ในระบบเดิมอนาล็อกน้ันมีชองไดจํากัด แตเม่ือเปล่ียนมาเปนระบบดิจิทัล ดวย

เทคโนโลยีดีข้ึนทําใหมีชองเพิ่มข้ึน ซึ่ง กสทช. ไดกําหนดใหมี 48 ชอง แนวคิดของ กสทช. คือ มีชอง
จํานวนมากเพื่อใหเกิดความหลากหลาย แตบางคร้ังการที่มีจํานวนชองมากเกินไป แทนที่จะหลากหลาย
อาจกลายเปนจํากัดแทน ชวงกอนจะออกอากาศ ชองดิจิทัลตางก็คาดหวังวาชองตัวเองจะข้ึนมา
เปนอันดับตนๆ ได แตความเปนจริงอาจไมเหมือนที่ฝนไว เน่ืองจากวงการโฆษณาก็มีเม็ดเงินจํากัด เม่ือ
มีชองมากข้ึน ตัวหารก็มากข้ึน แตละชองลงทุนไปมาก แตไดคืนมานอย ทําใหมีโอกาสอยางมากที่
หลังจากน้ีทีวีไทยก็จะเขาสูยุคการผูกขาดที่มีไมก่ีชองเหมือนเดิม เพราะชองเล็กๆ รายใหมๆ อาจไมมี
เงินทุนมากพอมาหมุนอีกตอไป และตองลมหายตายจาก หรือไมก็ถอยไปสูดาวเทียมเหมือนเดิม แลว
เจตนาของการมีหลายชองเพื่อความหลากหลายอยางที่ กสทช. ต้ังใจก็จะหายไป

ดังน้ันเพื่อความเปนธรรมในการแขงขัน ผูประกอบการจึงมีความเห็นวาควรมีการ
ปรับปรุงระบบการวัดเรทต้ิงใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน โดยตองมีการปรับสัดสวน
ของกลุมตัวอยาง ใหสอดคลองกับวิธีการรับชมทีวีที่เปล่ียนไป
“ดานมุมมองการขายโฆษณายังเปนปญหาคือ 1. 4 ชองหลักอนาล็อกยังคุมตลาดอยู  ถึงแมเรทต้ิงจะตกก็
ตาม  2. คือ Agency เคามองที่เรทต้ิงเปนสําคัญ ผิดถูกไมรู ฉันมองเรทต้ิง ซึ่งระบบเรทต้ิงเปนของระบบ
เกามาก  ยังไมรวมของระบบใหม  ถึงแมจะมีดาวเทียมมา  แตเขาวัดดาวเทียมนิดเดียว ยังคงวัดแบบเกา
อยู  ดานพื้นฐานประชากร Household ของเราเดิมมันเปน Horizontal ตอนน้ีมันเปน Vertical มันข้ึนตึก
สูง เขาไมไดวัดตรงน้ีเลย ในหน่ึงฐานอยางกรุงเทพ  ยังวัดอยูกลุมสลัมรากหญาอยูเลย  ไมไดวัดตรงน้ี
ถาวัดตรงน้ีมันจะเปล่ียนใหม Landscape มันจะเปล่ียนใหมหมดเลย น่ีคือประเด็นสําคัญทําใหการ
โฆษณาตอนน้ี  เม็ดเงิน มันขัดแยงกัน ทางกสทช.บอกวาตอนน้ีเม็ดเงินเปน 10,000 ลานสําหรับดิจิทัล
ทีวี แตมันไมใช  ทางทฤษฎีมันไมใชเพราะขายที 3,000-5,000 อาจจะมีชองดาวเทียม ที่แปลสภาพเปน
ดิจิทัลทีวีขายได 30,000 แลว  แตเม่ือเทียบกับชอง 3 ชอง 7 อนาล็อกเดิม ขายนาทีละ 400,000-500,000
เพราะฉะน้ันเงินที่เจียดมาตรงน้ีมันเปนจากชอง 9 กับชอง 5 ซึ่งชอง 5 เคาแปลสภาพเปนทีวีสาธารณะ
ไปแลว สวนชอง 9 เรทต้ิงผันผวนเพราะการเมือง เพราะฉะน้ันเงินก็มาจาก 2 ชองน้ี ไมไดมาจาก 2 ชอง
ใหญเลย เพราะฉะน้ันตรงน้ี  วิธีการคือจะทําอยางไร เพื่อให SME รายใหมๆ สามารถมาซื้อโฆษณา
ดิจิทัลทีวีได  ปรากฎวาพวก SME รายใหมๆ สวนใหญจะเปนพวกสินคาพวกยา ก็เขาไมไดอีกเพราะ
โดนกฏหมายหามอีก  หามทุกอยาง  พอเขาหนีมาจากดาวเทียม  อันน้ีก็มาหาม ตกลงแลวคือบล็อคทุก
อยาง   มันจะชวยอยางไรได  อันน้ีคือประเด็นสําคัญที่จะบอกวาปน้ี 12 เดือนที่ผานมา  โฆษณาไมได
เพิ่มข้ึน”
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“แลวเร่ืองระบบเรทต้ิงก็ยังไมชัด เขาก็ไมมาดูแล อางวาเอกชนตองไปคุยกันเอง ซึ่งอันน้ีมันไมใช เพราะ
การใชเงินในการที่จะพัฒนาเรทต้ิง มันตองหนวยงานรัฐ Subsidize”

คุณเขมทัตต พลเดช
กรรมการผูอํานวยการใหญ สถานีโทรทัศนพีพีทีวี

“รายไดจากการโฆษณา ก็ลดลงเยอะ เปนธรรมดา ดานเรทต้ิงก็ลดลง เพราะโดนแยงคนดูอยูแลว อันน้ี
เปนธรรมดา เรามีการปรับกลยุทธ ซึ่งอาจจะใชเวลาระยะหน่ึง ตอนน้ีดูงบของแตละรายก็ดูแยไปหมด
ตัวแดงเปนแถว  แตเร่ืองของวิทยุยังดีอยูมาก สุดทายเอาคนนอกวงการโทรทัศนมาคุม อยาง กสทช. น้ี
ไมไหว ไมมีความรูทางดานน้ี ก็ลําบาก มันจึงเกิดปญหาอยางที่เห็น”

คุณธนะชัย วงศทองศรี
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

“ผูลงโฆษณาไมมีความแนใจในกระบวนการวัดผลของดิจิทัลทีวีทําใหเม็ดเงินโฆษณายังไมกระจายตัว
มาสูผูประกอบการรายใหมที่ไดรับใบอนุญาตจากการประมูลดิจิทัลทีวี”
“เราคาดหวังใหการเปล่ียนผานจากทีวีอนาล็อกไปสูการเปนทีวีในระบบดิจิทัลเปนไปตามแผนการณ
ของ กสทช. ที่ไดใหแนวทางไวต้ังแตกอนการประมูล เร่ืองการปรับปรุงระบบการสํารวจความนิยมใน
การรับชมทีวี ( Rating ) ใหสอดคลองกับพฤติกรรมการรับชมทีวีที่เปล่ียนไปหลังการเกิดข้ึนของทีวี
ดิจิทัล”

คุณพยุงศักด์ิ  ชาญดวยวิทย
ผูอํานวยการอาวุโสฝายการตลาด  วอยซ ทีวี

2.5 ปญหาการประชาสัมพันธเก่ียวกับโทรทัศนระบบดิจิทัลที่ไรประสิทธิภาพ
หากเราสอบถามประชาชนทั่วไปเก่ียวกับการรับรู เร่ืองทีวีดิจิทัลแลว คําตอบสวน

ใหญจะเห็นจาก การโฆษณาประชาสัมพันธจากเอกชน ผูประกอบการดิจิทัลทีวี มากกวาการ
ประชาสัมพันธจาก กสทช. สิ่งเหลาน้ีทําใหการรับรูและเขาใจของประชาชนเก่ียวกับการรับชมดิจิทัล
ทีวีมีนอยมาก
“อยางตางประเทศ เชนใน UK สเปน ในยุโรป  เวลาโทรทัศนระบบดิจิทัลเกิด  เขาจะมีการ PR
ประชาสัมพันธ สื่อสารมาลวงหนา อยางนอย 5-10 ป ในไตรมาสแรกของปน้ี  เร่ิมจะเห็นวากลุมของ
ผูประกอบการ 24 ชอง ถมเงินเขาไปอีกในเร่ือง Content ถมเงินในเร่ืองการประชาสัมพันธเขาไป จะ
เห็นวาใน ชอง 7 Hi-Def ถมมากที่สุด  ชอง ONE  PPTV ไทยรัฐ  พวกน้ีใสเขาไปเยอะมาก เยอะกวาเงิน
ที่จะไปให กสทช.ซะอีก  เพราะฉะน้ัน  เราทํางานแทน กสทช.นะ  ในเร่ืองการสื่อสารประชาสัมพันธ”
“จากตางประเทศกับของประเทศไทยเราเปนอยางไร ของเขาใชเวลา 7-10 ปในการที่จะพัฒนาความคิด
สื่อสารความเขาใจ ของเราปคร่ึง แตสื่อสารเฉพาะผูประกอบการ ไมไดสื่อสารกับ Consumer ประชาชน
ทั้งน้ีกฎหมายกับกรรมการกสทช. ที่เปนผูกํากับกฎหมายบอกวาอางสิทธิเร่ืองประชาชน  แตผลตอนน้ี
คือประชาชนยังไมไดสิทธ์ิน้ันเลย เพราะอะไร”
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คุณเขมทัตต พลเดช
กรรมการผูอํานวยการใหญ สถานีโทรทัศนพีพีทีวี

“ผูรับชมทีวีสวนใหญยังไมรับรูและเขาใจถึงประโยชนและความแตกตางของดิจิตัลทีวี ทําใหไมสนใจที่
จะเขารวมในกระบวนการเปล่ียนผาน นับต้ังแตการรับคูปอง การแลกคูปอง การติดตามชมชองดิจิทัล
ทีวีที่เกิดข้ึนใหม”

คุณพยุงศักด์ิ  ชาญดวยวิทย
ผูอํานวยการอาวุโสฝายการตลาด  วอยซ ทีวี

2.6 ปญหาเร่ืองกฎ กติกา และความเปนเอกภาพของ กสทช.
“จริงๆ แลว ชอง 9 เองมี 2 สถานะ คือ 1. เปนผูใหบริการโครงขาย 2. เปนผูใหบริการดานชองรายการ
เราทํา 2 บทบาทในระบบดิจิทัลทีวีในปจจุบัน  เร่ืองของโครงขาย หลักๆ ก็มีปญหา 1. เร่ืองของกฎ
กติกา ของ กสทช. เองที่เปล่ียนไปเปล่ียนมา ไมแนนอน 2. ดวยนโยบายหรือกฎกติกา มันทําให
โครงขายของดิจิทัล คนเขาไป Access นอย ในวันขางหนาธุรกิจโครงขายจะเปนอยางไรก็ไมรู แนนอน
วาจะสงผลกับระบบดิจิทัลทีวี โดยรวมดวยเหมือนกัน”

คุณธนะชัย วงศทองศรี
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

กลุมที่ 3 ผูชม ประชาชน
3.1 ไมไดรับคูปองจาก กสทช.

การแจกคูปองเงินสดสําหรับซื้อกลองรับสัญญาณน้ันถือเปนข้ันตอนที่สําคัญ เพราะ
เปนหนาที่ของ กสทช. ที่ตองนําเงินที่ไดจากการประมูลมาใชเพื่อซื้อกลองดิจิทัลทีวีที่มีคุณภาพระดับ
HD ไปแจกจายใหกับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วทั้งประเทศ เพื่อผลักดันใหโทรทัศนระบบดิจิทัลเปนฟรี
ทีวีแหงชาติ
“ไมไดรับคูปองครับ  ไมรูเหมือนกัน รออยูนานแลวยังไมไดเลย หมดเขตประมาณสิ้นเดือนน้ีม้ังครับ
จนถึงตอนน้ีผมก็ยังไมไดคูปองเลย ไมรูคูปองอยูไหน ถาไมไดคูปอง ผมก็จะเก็บตังคซื้อครับ  ไมรอ
แลว จริงๆ ถามวาซื้อไดไหม  ซื้อได  ราคาแปดเการอยซื้อได แตคูปองอะอยากใหเขาแจกใหมันทั่วถึงสิ
ครับ  อยากบอก กสทช. วา กสทช.ครับ ก็ยังอยากไดคูปองครับ”

ผูชมเพศชาย อายุ 35 ป, พนักงานรักษาความปลอดภัย
“รูจักแความีการแจกคูปอง แตไมรูรายละเอียดอ่ืนๆ”

ผูชมเพศหญิง #1 อายุ 22 ป, นักศึกษา
“ไมเคยไดรับคูปอง ไมทราบรายละเอียด”

ผูชมเพศหญิง #2 อายุ 22 ป, นักศึกษา
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3.2 ไมเห็นถึงความจําเปนที่จะตองเปล่ียนระบบการรับชมโทรทัศนใหเปนระบบดิจิทัล
ทั้งน้ีกลองดิจิทัลทีวีที่ กสทช. แจกใหกับประชาชนน้ัน สามารถนํามาใชไดกับระบบ

ภาคพื้นดิน (Terrestrial) เทาน้ัน ไมสามารถนํามาใชกับระบบเคเบิ้ลและดาวเทียมได กรณีผูชมผาน
ระบบภาคพื้นดิน เม่ือติดต้ังกลองรับสัญญาณ DVB-T2 (ใชคูปองไปแลก) ซึ่งกสทช. แจกแลวจะ
สามารถรับชมชองดิจิทัลได และรับชมในระบบความคมชัดสูงไดในชอง HD

สวนในกรณีผูชมที่รับชมผานดาวเทียมหรือระบบเคเบิ้ล ก็สามารถรับชมชองดิจิทัล
ทีวีไดเชนกัน แตจะมีขอจํากัดในการรับชมชองความคมชัดสูง (HD) หมายถึงประชาชนจะไดรับชมชอง
HD ในแบบความคมชัดปกติ (SD) เทาน้ัน

จากเงื่อนไขขางตน ทําใหประชาชนรูสึกวาไมมีความจําเปนอะไรที่จะตองนําคูปอง
ไปแลกกลองดิจิทัลทีวี ในเม่ือระบบเดิมที่รับชมอยูก็สามารถชมชองดิจิทัลทีวีไดอยูแลว นอกจากน้ีการ
รับชมในระบบเดิมยังมีจํานวนชองใหเลือกชมมากกวา จึงไมมีเหตุผลจูงใจใหเปล่ียนระบบการรับชม
“รูสึกวาการเปล่ียนแปลงระบบทีวีในตอนน้ียังคงไมเสถียร เห็นจากขาวบอยๆวาดิจิทัลทีวี ยังมีปญหาอีก
มากมายที่ตองแกไข แตโดยสวนตัวยังไมเขาใจ และยังสงสัยวา การแจกคูปองใหประชาชนทุกบาน ทุก
ครัวเรือนมันมีความสําคัญอยางไร มีประโยชนอยางไร ทําไมจึงตองเปล่ียนระบบ อยางตอนน้ีที่บานดู
ผานระบบ True Visions ทุกวันน้ียังคงไมไดรับคูปอง ยังไมไดมีการติดต้ังกลองอะไรที่ กสทช. แจก แต
ก็ยังสามารถดูทีวีไดปกติเปนรอยชอง  รวมทั้งชองดิจิทัลทีวีที่เขาประมูลกันมาก็ดูไดดวย แตเร่ืองระบบ
ความชัดของชอง HD ยังไมเห็นความเปล่ียนแปลงอันน้ีก็สงสัยวามัน HD ตรงไหน”

ผูชมเพศหญิง #4 อายุ 28 ป, พนักงานการตลาด บริษัทเอกชน
3.3 เกิดความสับสนกับหมายเลขชองที่เรียงไมตรงกัน

ผูชมรูสึกสับสนและเกิดความยุงยากในการรับชม เน่ืองจากการเรียงชองที่ไม
เหมือนกันในทุกแพลตฟอรม ปญหาน้ีจะไมเกิดกับผูชมที่ชมผานระบบภาคพื้นดินที่ติดต้ังกลอง DVB-
T2 แตปญหาน้ีจะเกิดจากการรับชมผานระบบดาวเทียมและเคเบิ้ลเทาน้ัน ทั้งน้ีผูชมกลุมดาวเทียมและ
เคเบิ้ลถือเปนคนกลุมใหญของประเทศ
“รูสึกไมดีข้ึน (จากการเปล่ียนเปนระบบดิจิทัลทีวี) ถาถามตัวเองเลย รูสึกแยลง เพราะรูสึกวาถึงจะบอก
วามีทางเลือกมากข้ึน แตมันเปนทางเลือกที่เราไมรูวามันคืออะไร เรารูวาเรามีทางเลือกมากข้ึน เราตองรู
วาเรามี 1 2 3 4 5 6 7 8  เรารูแตวาเรามีเยอะข้ึน แตเราไมรูวามันอยูตรงไหน มันหาไมเจอ มันงง ชองที่
เรารู ชองที่เราคิดวาเราเคยดู ชองที่มันเคยอยูในที่ของมันก็ถูกยายไปหมด ของใหมมาก็ไมรูวาไปอยู
ตรงไหน เพราะวาแตละที่ก็ไมเหมือนกัน ไปตางจังหวัดก็หาไมเจอ เม่ือกอนน้ีตอนเปน 3 5 7 9 11
ThaiPBS อะไรทั้งหลาย อยางนอยมันยังเรียงเหมือนกันทั้งประเทศ เพราะฉะน้ันเราจะรูวาถาเราเจอชอง
น้ี   ชองตอไปก็จะอยูถัดกันไปไมมากก็นอย เพราะฉะน้ันตอนน้ี  ไมรูแลวม่ัวไปหมดแลว เม่ือกอนยัง
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เปนแบบ 3 5 7 9 11 แบบน้ีชอบมากกวานะ ก็เคยสงสัยวาเลขคูมันหายไปไหน แตชางมัน  ตอนหลังมา
น่ีเร่ิมมีชอง ITV ยังไมปวดหัว เร่ิมมี ThaiPBS ก็ไมเปนไรยังพอลุน แลวก็เปล่ียนช่ือกันไปเปล่ียนช่ือ
กันมา  จนตอนหลังมาน้ีเร่ิมงงแลว   ชอง 2 ไมอยูชอง 2   ชอง 8  ไมอยูเบอร 8 ชอง ONE ไมไดอยู
เบอร 1   แลวจะต้ังช่ือเปนตัวเลขใหปวดหัวทําไม   ถาไมงั้นก็เรียงตัวเลขไปเลยไหม  หรือยังไงก็ได  แต
ผมคิดวาช่ือยังไมสําคัญเทากับการเรียงที่ทั่วประเทศตองเปนแบบเดียวกัน ถาเปนแบบน้ีก็ไมเห็นมีอะไร
ตางจากการดูเคเบิ้ลหรือ Satellite”

ดร.ภูวนาท คุณผลิน
พีธีกร ดีเจ ผูประกาศขาว

3.4 ผิดหวังกับการรับชมชองความคมชัดสูง (HD)
นอกจากน้ีประชาชนยังขาดความเขาใจเก่ียวกับระบบ SD และ HD ซึ่งมีประชาชน

บางสวนที่พบวาระบบ SD และ HD มีความคมชัดไมแตกตางกัน เพราะอาจจะไมไดดูผานกลองหรือ
โทรทัศนเปนรุนเการับสัญญาณ HD ไมได  หรืออาจยังดูผานระบบดาวเทียมซึ่งทําใหรับสัญญาณ HD
ไดไมเต็ม Bandwidth
“ทราบวามีชอง HD อยางเชนชอง 3 ก็มีทั้งชอง 3 ธรรมดาและชอง 3 HD แตเวลาดูก็ไมคอยเห็นความ
แตกตางชัดเจนเทาไหร”
“พอทราบอยูบางคะวามีชอง HD ไทยทีวีสีชอง 3 / ททบ.5 / ชอง 7 / ไทยรัฐ / จีเอ็มเอ็ม One / PPTV ชม
แลวรูสึกไมไดชัดข้ึนถึงขนาดวาเปน HD จริงๆ”
“ปกติเปนคนชอบดูรายการทางฝงเกาหลีอยูแลว ซึ่งเขาจะเปน HD แบบวาชัดมากๆ จริงๆ เวลาชมผาน
ทีวีที่เกาหลี หรือใน YouTube อยากใหเมืองไทยเปน HD มาตลอดเลย แตทําไมชอง HD บานเราไม
เห็นชัดแบบประเทศอ่ืน”

ผูชมเพศหญิง อายุ 22 ป, นักศึกษา
3.5 ปญหาการประชาสัมพันธเร่ืองโทรทัศนระบบดิจิทัลไมทั่วถึงและไมชัดเจน

ประชาชนมีความเขาใจเก่ียวกับการเปล่ียนผานคร้ังน้ีนอยมาก  และยังไมเขาใจระบบ
ตางๆ ของโทรทัศน  ทําใหประชาชนรูสึกวาเปนเร่ืองยุงยาก และบางสวนก็ไมเขาใจความแตกตาง
นอกจากน้ีการแจกคูปองแลกรับกลองรับสัญญาณก็ยังทําไดไมทั่วถึง จึงทําใหประชาชนสูญเสียโอกาส
ในการรับชม
“เพราะระบบของ กสทช. ครับ ผมวามันเปนที่ระบบของเขา ที่วางพื้นฐานไดไมดีอะครับ การแจกกลอง
ก็เลยยังมาไมถึงเรา สวนที่บานตางจังหวัดของผม ทั้งหมูบานนาจะยังไมไดเลยครับ ที่ขอนแกน ไมมี
ใครบอกวาไดเลยครับ”

ผูชมเพศชาย อายุ 35 ป, พนักงานรักษาความปลอดภัย
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แมแตคนในวงการบันเทิงเองก็ยังรูสึกวา กสทช. มีการประชาสัมพันธที่นอยเกินไป
และปลอยใหหนาที่การประชาสัมพันธเปนของผูประมูลและหนังสือพิมพ
“ผมคิดวาเคยไดยินขาว  แตไมแนใจวาจะเรียกวาเปนการประชาสัมพันธหรือเปลา  สวนใหญจะไดยิน
จากสื่อดวยกัน ออกขาววาประเทศไทยกําลังจะมี  หรือวาอาน หนังสือพิมพแลวเจอ  แลวก็ถามๆ ผูรู
ตางๆ ที่เจอวามันคืออะไร เพราะแตกอนไมเขาใจจริงๆวามันตางจากเคเบิ้ลอยางไร”

ดร.ภูวนาท คุณผลิน
พิธีกร ดีเจ ผูประกาศขาว
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แผนภาพที่ 4-5 สกูปวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนของดิจิทัลทีวี
กลุมที่ 4 ตัวแทนผูลงโฆษณาโทรทัศน (Media Buyer)
สําหรับกลุมตัวแทนผูลงโฆษณาโทรทัศน ไดทําการสัมภาษณ คุณวรรณี รัตนพล นายก

สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแหงประเทศไทย และพบปญหาดังตอไปน้ี
4.1 กสทช. ไมมีความเขาใจในตลาดโฆษณาและพฤติกรรมของผูชม

คุณวรรณี รัตนพล มองวา กสทช. ขาดความเขาใจในตลาดโฆษณาและพฤติกรรม
ของผูชม จึงสงผลใหการออกกฎตางๆ ไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและไมตอบโจทยความ
ตองการของผูชม จึงกอใหเกิดปญหาตางๆตามมา โดยคุณวรรณีกลาวไวดังน้ี
“ในแงของเร่ือง Must Carry ถาหากจะเปล่ียนโดยรอต้ังเสา Mux ทั้งหลาย 10 ปก็ใชเวลา ตลาดมันเปน
แซทเทิลไลท (ระบบดาวเทียม) อยูแลว ทําอยางไรใหอยูบนแซทเทิลไลทดวย มันก็จะทําใหการเปล่ียน
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ผานเร็วข้ึน เขาก็ไปออกกฎ Must Carry แตก็ไมไดนึกถึง 10 ชองแรก ตอนแรกก็คือแลกกัน คือ
ใหแซทเทิลไลท Carry แลวใหเอา 10 ชองแรกไปใหเคาทํามาหากิน มันก็มีปญหาตามมาดวยเบอรชอง
เพราะไปเขียนไววาคนที่ประมูลสูงสุดมีโอกาสเลือกเบอรชอง อยางชอง 3 ก็บนอุบวาอุตสาหกดใหได
เบอร1เพื่อที่จะเลือกชอง แตพอเลือกชองเสร็จ กลายเปนวาแซทเทิลไลท 70-75%  มันไมใชเบอรที่เขา
เลือก Regulator ก็ไมไดมีความเขาใจเก่ียวกับตลาดโฆษณาซักเทาไหร กฎที่ออกมามันเลยเปนอยางที
เห็น”
“แตจริงๆมันผิดมาต้ังแตแรก วาออกมาไดอยางไรต้ัง 24 ชอง ชองมันเยอะเกิน Capacity ของตลาดที่จะ

รองรับได เงินมันมีอยูแคน้ี จํานวนคนดูก็มีอยูแคน้ี ไมไดเปล่ียน การมีชองเยอะข้ึนไมไดหมายความวา
คนดูจะเยอะข้ึน งายๆเลยเอาจํานวนคนดูมาหารจํานวนชอง  จะเหลือแคไหน ถาหากคนดูมันเหลือแคน้ี
Benchmark มันมีตัวเลขอยูแลว ถาอยางน้ันในแง Pricing คุณตองขายเทาไหรคุณถึงจะไดตัวเลขกลับมา
เทาเดิม มันบวกลบคูณหารออกมางายๆ ก็ Spot ละประมาณ 5,000 อยางเกงก็ 10,000 ไมมีใครคิดถึงตรง
น้ี ไมมีใครทําวิจัยที่ กสทช.ไปใชหรือผูประกอบการ ไมเคยมาถามคนซื้อโฆษณาเลยวา
ควรหรือ ไมควร“
“เขาใจไหมวา Scenario ของตลาดเปนอยางไร คือรูวาตลาดเปนตลาดแซทเทิลไลท แลวทําไมคูปองมัน
มีคนมาแลกแค 40% เพราะ 70% มันไปแซทเทิลไลทแลว บานคนที่มีกลองแซทเทิลไลทแลว ยังไงก็ดู
ไดอยูแลวทําไมตองไปแลกมาอีกกลอง ติดบานเยอะแยะเพื่ออะไร”

4.2 ปญหาเร่ืองการประชาสัมพันธ
คุณวรรณี รัตนพล มองวา คนยังไมเขาใจและมีความรูเ ร่ืองดิจิทัลทีวีนอยมาก

เน่ืองจากปญหาดานการประชาสัมพันธของ กสทช.
“กสทช. ทําเร่ืองประชาสัมพันธนอยไป ความเขาใจของผูบริโภคยังนอยมากวาการเปล่ียนผานน้ีเปล่ียน
เพื่ออะไร และเปล่ียนอยางไร บางคนยังไมรูเลยวาแคถอดปล๊ักและเสียบปล๊ักมันก็เปล่ียนแลว แคน้ันเอง
เพราะ Platform เขาทําใหหมด กสทช.ก็เอ้ือนะในแงของ Must Carry แตมันก็สับสนในแงของบางชองก็
อาจจะไมไดตรงน้ี แตเบอรชองน้ีสําหรับพี่ไมซีเรียสเทาไหร เพราะแตละบานเคาก็มีเบอรของเขา แต
สําหรับเจาของชองอาจจะโปรโมทยากหนอย”

4.3 ตําแหนงการเรียงชองมีผลตอเรทต้ิงและอัตราคาโฆษณา
คุณวรรณี รัตนพล กลาววา “หลายคนก็บนเร่ืองราคา มันตองเขาใจวาในการซื้อขาย

มันมี Benchmark อยู คุณจะไปต้ังราคาตามใจคุณมันก็เปนไปไมได ถึงอยางไรมันไมมีทางเกิด สําหรับ
สวนของเจาของสินคา เขาก็เลือก มันอยูที่ Offer และคนดู อางอิงจาก Cumulative Monthly หมายความ
วา % ของคนเคยเขามาดูในหน่ึงเดือน จะเห็นลําดับของชองตางๆ ไลลงมา ชอง 3 กับ ชอง 7 นํา  ถัดมา
เปนชอง5 ชอง9  ถัดมาเปน Workpoint, ไทยรัฐ, True, PPTV แตถาดูเปน Weekly มันจะลงมาอีกเยอะ
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มาก เชน ตอนน้ี ชอง Workpoint อยูที่ประมาณ60 -70 หมายความวาอีก 30% ของคนดูไมมีโอกาสเขา
ไปดู และจะเห็นวาชองอ่ืนๆถัดลงมา  80% ของผูบริโภคไมเคยเขามาดู จะถามวาเพราะอะไร มันอาจไม
มีความสนใจ แตมันก็เปนไปไดอยาง ถาหาก Workpoint เขาอยูชอง 1 ของ PSI แลวแซทเทิลไลทกิน
แชรประมาณ70-75% ก็เปนไปไดวาพวกที่อยูอนาล็อกไมเห็น แตอยางชองที่ข้ึนอยูตนๆ มันเปนชอง
Top Ten ของแซทเทิลไลทและ True Visions เคสอยาง PPTV เคาเปนชองสุดทายของ HD พอเคา
Move เขามาใน 1 ชองแรกของ PSI Audience ดีข้ึน ดังน้ันอยูที่การทํา Marketing ประมูลได SD มาแต
ไปลงเปนชอง 1 ของ PSI โอกาสของการเห็นมันมีเยอะ”

4.4 ปญหาเร่ืองชองความคมชัดสูง HD
คุณวรรณี รัตนพล กลาววา “อีกเร่ืองคือ อยางเร่ืองความคมชัด HD ยังไมเปน HD

เลย มันเปนปญหาเร่ืองเทคนิคอล คือแซทเทิลไลทมันไมสามารถ Effort ไดมันก็ประมาณน้ัน ก็ดูแบบ
มัวเหมือนเดิม”

4.5 ปญหาเร่ืองการจัดทํา Rating
คุณวรรณี รัตนพล กลาววา “อีกเร่ืองที่เขาไปคุย คือ เร่ืองการทํา Rating วาจะทํา

อยางไรถึงจะชวย Support ได เน่ืองจากคณะกรรมการไมไดอยูยาว ดังน้ันคงจะ Support ในชวงแรก
และที่เหลือผูประกอบการก็ตองชวยตัวเอง เราเขาไป Update อยูตลอดเวลา เราก็มีการจัดต้ัง Media
Research Bureau และ Update ใหทางกสทช.รับทราบ กสทช.ก็สนับสนุนและยินดีที่จะ Support แต
อยางอ่ืนเราก็ไมมีบทบาทอะไร เราไดแต Comment”

แนวทางการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัล

จากการศึกษาเก่ียวกับปญหาการเปล่ียนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศไทย จากผู
ที่เก่ียวของทั้ง 4 กลุม ไดแก  ตัวแทน กสทช. (Regulators), ตัวแทนผูประกอบการโทรทัศนระบบ
ดิจิทัล  จํานวน 3 ราย, ตัวแทนผูชม /ประชาชน  (Viewers) จํานวน 6 ราย และตัวแทนผูลงโฆษณา
โทรทัศน (Media Buyer) จํานวน 1 ราย พรอมทั้งสืบคนขอมูลจาก หนังสือพิมพ  เอกสาร บทความและ
งานวิจัยที่เก่ียวของทําใหทราบถึงประเด็นปญหาที่เกิดข้ึน รวมถึงแนวทางการแกปญหาที่เกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศไทย ดังน้ี

แนวทางการแกปญหาของ กสทช.
1. การบังคับใช Must Carry ใหเปนไปตามเกณฑที่ กสทช. เคยใหไวกอนการประมูล คือ

1.1  Must Carry ชองดิจิทัลทีวีครบทุกชองในทุกแพลตฟอรม ทั้งเคเบิ้ลและดาวเทียม
1.2 Must Carry แบบเรียงชอง โดยเรียงชองตรงตามหมายเลขชองของผูประกอบการ

ที่ประมูลมาได
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1.3 Must Carry ตามคุณภาพสัญญาณที่แตละชองประมูลมาได หมายถึง ชอง HD
จะตองรับชมในคุณภาพแบบ HD ไดในทุกแพลตฟอรม

ปญหาเร่ือง Must Carry เปนปญหาที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน เน่ืองจากเปน
ปจจัยสําคัญที่มีผลอยางย่ิงตอการรับชมชองดิจิทัลทีวีของผูชม  หาก กสทช. บังคับใชกฎ Must Carry ได
อยางมีประสิทธิภาพ ผูที่ไดรับประโยชนอยางเต็มที่คือประชาชน เพราะสามารถเขาถึงชองดิจิทัลทีวีได
อยางครบถวนในทุกระบบการรับชม  รวมถึงการเรียงเลขชองก็เปนแบบเดียวกันไมวาจะดูผานระบบใด
ทําใหลดปญหาความสับสนของผูชมลงได และเร่ืองคุณภาพการรับชมจะไดตรงตามคุณภาพของชองที่
ประมูลมาคือ เม่ือผูชมรับชมชอง HD ก็ควรไดเห็นความคมชัดสูงแบบ HD จริงๆในทุกแพลตฟอรม
“เราคาดหวังใหการเปล่ียนผานจากทีวีอนาล็อกไปสูการเปนทีวีในระบบดิจิทัลเปนไปตามแผนของ
กสทช. ที่ไดใหแนวทางไวต้ังแตกอนการประมูลประกอบดวย 4 เร่ืองดวยกันคือ 1. ตองการใหมีการ
จัดเรียงเลขชองหมายเลขเดียวกันในทุก Platform การรับชม 2. ตองการใหมีการขยายโครงขายและการ
แจกคูปองเปนไปตามระยะเวลาที่ไดกําหนดไว 3. ตองการใหมีการปรับปรุงระบบการสํารวจความนิยม
ในการรับชมทีวี ( Rating ) ใหสอดคลองกับพฤติกรรมการรับชมทีวีที่เปล่ียนไปหลังการเกิดข้ึนของทีวี
ดิจิทัล 4. ตองการใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูและเขาใจอยางทั่วถึงของการเกิดข้ึนและ
วิธีการรับชมดิจิทัลทีวี

คุณพยุงศักด์ิ  ชาญดวยวิทย
ผูอํานวยการอาวุโสฝายการตลาด  วอยซ ทีวี

“อยางแรกตองพยายามใหคนเขามาอยูในระบบทีวีดิจิทัลมากข้ึนและใหเร็วข้ึน 2. ตองทําความเขาใจ
เร่ืองการสื่อสารประชาสัมพันธใหประชาชนใหเขาเร่ืองการรับชมดิจิทัลทีวีใหดีกวาน้ีเยอะๆ  อันน้ียัง
ขาดการทําความเขาใจที่ดีอีกเยอะมาก 3. ตองปรับกฎกติกาที่มีอยูใหมันไปไดดีกวาน้ี เชน เร่ือง กฎ
Must Carry , เร่ืองเลขชอง และอ่ืนๆตองรีบแกไข”

คุณธนะชัย วงศทองศรี
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

2. ปรับปรุงวิธีการวัด Rating ใหเหมาะสมและสะทอนความเปนจริง
กสทช. ควรสนับสนุนคาใชจายในการจัดต้ังระบบการวัดเรทต้ิงใหม โดยตองมีการ

ปรับสัดสวนของกลุมตัวอยางและวิธีการวัดเรทต้ิง ใหสอดคลองกับวิธีการรับชมทีวีที่เปล่ียนไป เพื่อ
สนับสนุนการเปล่ียนผานในคร้ังน้ีดวย โดย กสทช. ควรทํางานรวมกับสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจ
สื่อแหงประเทศไทย ในเร่ืองของการปรับปรุงคุณภาพการวัดเรทต้ิง เน่ืองจากทางสมาคมมีเดียฯ มี
บทบาทโดยตรงในการเปนผูซื้อโฆษณา ซึ่งเม็ดเงินโฆษณาถือเปนหัวใจสําคัญของการอยูรอดของ
อุตสาหกรรมน้ี
“Agency เคามองที่เรทต้ิงเปนสําคัญ ผิดถูกไมรู ฉันมองเรทต้ิง ซึ่งระบบเรทต้ิงเปนของระบบเกามาก  ยัง
ไมรวมของระบบใหม  ถึงแมจะมีดาวเทียมมา  แตเคาวัดดาวเทียมนิดเดียว  เคายังวัดแบบเกาอยู  ดาน
พื้นฐานประชากร Household ของเราเดิมมันเปน Horizontal ตอนน้ีมันเปน Vertical มันข้ึนตึกสูง เคา
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ไมไดวัดตรงน้ีเลย ในหน่ึงฐานอยางกรุงเทพ  ยังวัดอยูกลุมสลัมรากหญาอยูเลย  ไมไดวัดตรงน้ี  ถาวัด
ตรงน้ีมันจะเปล่ียนใหม Landscape มันจะเปล่ียนใหมหมดเลย น่ีคือประเด็นสําคัญทําใหการโฆษณา
ตอนน้ี  เม็ดเงิน  มันขัดแยงกันทางกสทช.บอกวาตอนน้ีเม็ดเงินเปน 10,000 ลานสําหรับดิจิทัลทีวี   มัน
ไมใช  ทางทฤษฎีมันไมใช   เพราะขายที 3,000-5,000 อาจจะมีชองดาวเทียม ที่แปลสภาพเปนดิจิทัลทีวี
ขายได 30,000 แลว  แตเม่ือเทียบกับชอง 3 ชอง 7 อนาล็อกเดิม ขายนาทีละ 400,000-500,000
เพราะฉะน้ันเงินที่เจียดมาตรงน้ีมันเปนจากชอง 9 กับชอง 5  ชอง 5 เคาแปลสภาพเปนทีวีสาธารณะไป
แลว สวนชอง 9 เรทต้ิงผันผวนเพราะการเมือง เพราะฉะน้ันเงินก็มาจาก 2 ชองน้ี ไมไดมาจาก 2 ชอง
ใหญเลย  เพราะฉะน้ันตรงน้ีวิธีการคือวาจะทํายังใงให SME รายใหมๆ สามารถมาซื้อโฆษณาดิจิทัลทีวี
ได  ปรากฎวาพวก SME รายใหมๆ สวนใหญจะเปนพวกสินคาพวกยา ก็เขาไมไดอีกเพราะโดน
กฏหมายหามอีก  หามทุกอยาง  พอเขาหนีมาจากดาวเทียม  อันน้ีก็มาหาม ตกลงแลวคือบล็อคทุกอยาง
มันจะชวยอยางไรได  อันน้ีคือประเด็นสําคัญที่จะบอกวาปน้ี 12 เดือนที่ผานมา  โฆษณาไมไดเพิ่มข้ึน”
“แลวเร่ืองระบบเรทต้ิงก็ยังไมชัด เขาก็ไมมาดูแล เขาอางวาเอกชนตองไปคุยกันเอง ซึ่งอันน้ีมันไมใช
เพราะการใชเงินในการที่จะพัฒนาเรทต้ิง มันตองหนวยงานรัฐ Subsidize”

คุณเขมทัตต พลเดช
กรรมการผูอํานวยการใหญ สถานีโทรทัศนพีพีทีวี

“อีกเร่ืองที่เขาไปคุย คือ เร่ืองการทํา Rating วาจะทําอยางไรถึงจะชวย Support ได เน่ืองจาก
คณะกรรมการไมไดอยูยาว ดังน้ันคงจะ Support ในชวงแรก และที่เหลือผูประกอบการก็ตองชวยตัวเอง
เราเขาไป Update อยูตลอดเวลา เราก็มีการจัดต้ัง Media Research Bureau และUpdate ใหทางกสทช.
รับทราบ กสทช.ก็สนับสนุนและยินดีที่จะ support แตอยางอ่ืนเราก็ไมมีบทบาทอะไร เราไดแต
comment”
“จริงๆแลว กสทช. นาจะทํางานกับทางสมาคมฯ ใหมากข้ึนเพราะวาเราเปนผูซื้อโฆษณา แต กสทช. ไม
เคยมาถามเลย”

คุณวรรณี รัตนพล
นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแหงประเทศไทย

3. สรางกลไกทางการตลาดเพื่อใหประชาชนนําคูปองมาแลก เพื่อดึงใหคนเขามาอยูใน
ระบบดิจิทัลทีวีใหมากข้ึน

4. กสทช. ตองมีมาตรการกํากับดูแลผูใหบริการโครงขาย (MUX) ใหมีระบบการ
ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณที่ไดมาตรฐาน และออกมาตรการเยียวยาผูประกอบการ ในกรณีที่เกิดความ
บกพรองในการใหบริการของผูใหบริการโครงขาย เน่ืองจากความบกพรองของการใหบริการโครงขาย
กอใหเกิดการเสียโอกาสในการเขาถึงผูชม ซึ่งปญหาน้ีสงผลกระทบกับแผนธุรกิจของผูประกอบการ

5. กสทช. ควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อนํามาใชในการวิจัยและรวมพัฒนาคุณภาพรายการ
ของดิจิทัลทีวี
“กสทช. ควรจัดสรรงบประมาณในการวิจัยพฤติกรรมการรับชมทีวีของผูชม เพื่อใหผูประกอบการมี
แนวทางในการพัฒนาเน้ือหารายการที่สอดคลองกับความตองการของผูชม ซึ่งจะนําไปสูการไดรับ
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ความนิยมจากการรับชมในระยะยาว เน่ืองจากทาง กสทช. มีการเก็บเงินสวนแบงรายไดจาก
ผูประกอบการทุกปเพื่อนําไปเขา "กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ" (เรียกกันสั้นๆ วากองทุน USO) ซึ่งมีรายไดมาจาก
คาธรรมเนียม และสวนแบงรายไดของบริษัทโทรคมนาคมวิทยุ โทรทัศนตางๆ แลว กสทช. จะนําเงิน
ในกองทุนน้ีไปจัดบริการโทรคมนาคม วิทยุโทรทัศนในพื้นที่ที่ขาดแคลน หรือนําไปพัฒนาวงการใน
ดานตางๆ”

คุณพยุงศักด์ิ  ชาญดวยวิทย
ผูอํานวยการอาวุโสฝายการตลาด  วอยซ ทีวี

“ขอเสนอแนะให กสทช. ทําเร่ืองของชองเด็กดวย เพราะชองเด็กน้ีทํายากมาก กสทช. นาจะเปนคน
Subsidize ใหเลย เพราะวาสินคามันหามโฆษณาเยอะ แลวจะไปขายใคร แลวชองเด็กตอนน้ีมันยังเปน
วาไรต้ีอยู ยังไมใชชองเด็กจริงๆไมไดเหมือนกับตางประเทศที่มีรายการ Sesame Street ที่เขาถึงเด็กเล็ก
มันก็ตองดูชวงเวลา เด็กอยูบาน เด็กโตไปโรงเรียน มันเปนรายการที่ Sing Along สอนเลข สอน ABC
รองเพลง ดูซ้ําแลวซ้ําอีกก็ไมเบื่อ มันเปนรายการที่เด็กดูได แตเมืองไทยไมมีแบบน้ี เพราะเคาตอ งอยู
รอด จึงเอารายการแบบก่ึงครอบครัว มา  เพื่อที่วาจะขายได”

คุณวรรณี รัตนพล
นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแหงประเทศไทย

6. กสทช. ตองทําการประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจใหประชาชน
เน่ืองจากโทรทัศนระบบดิจิทัลถือเปนนวัตกรรมใหม  ซึ่งตองใชเวลาในการทําความ

เขาใจและยอมรับ  การที่ประชาชนเขาใจนวัตกรรมน้ีแลวก็อาจเปนไปไดที่จะไมยอมรับและไมเลือกใช
แตอยางไรก็ตามควรใหขอมูลที่ครบถวนกับประชาชนกอน

Rogers (2003 : 168) ระบุวา ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม คือ กระบวนการที่บุคคล
พิจารณายอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม โดยพิจารณาจากความรู หรือขอมูลที่มีอยูแลวนํามาเปรียบเทียบ
นวตักรรมหรือสิ่งเดิมที่มีอยู ซึ่งการตัดสินใจนวัตกรรม มีกระบวนการประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ

1. ข้ันตอนการเกิดความรู (Knowledge) คือการที่บุคคลรับรูวามีนวัตกรรมตางๆ มี
การคนหา หรือมีขอมูลความรูเก่ียวกับนวัตกรรมตางๆ และพยายามเขาใจวิธีการใช กสทช. ตองพยายาม
ประชาสัมพันธขอมูลที่จําเปนไปยังภาคประชาชน

2. ข้ันเชิญชวน (Persuasion) คือการที่บุคคลมีความรูสึกตอนวัตกรรมตางๆ ที่แตกตาง
กัน จึงตองมีการเชิญชวนและดึงดูดใหผูชมหันมาชมโทรทัศนระบบดิจิทัล

3. ข้ันตัดสินใจ (Decision) คือการที่บุคคลพิจารณาขอมูลที่เกิดข้ึน และเม่ือแตละคน
เกิดการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมแลว ซึ่งข้ันตอนน้ีก็ควรมีชองทางใหประชาชนสามารถสอบถาม
ไดตลอดเวลา

4. ข้ันการใช (Implementation) คือการที่บุคคลใชนวัตกรรมที่ตนเองยอมรับ คือ
ข้ันตอนที่ประชาชนรับชมโทรทัศนระบบดิจิทัล

5. ข้ันยืนยัน (Confirmation) คือการที่บุคคลพยายามหาแนวทาง หรือบุคคลอ่ืนยืนยัน
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ในความคิดของตน ที่ยอมรับใชนวัตกรรมน้ัน เม่ือรับชมแลวดี ภาพเสียงคมชัด ก็จะเกิดการบอกๆ กัน
ตอไปในวงกวาง

แนวทางการแกปญหาของผูประกอบการ

1. สรางเอกลักษณใหกับชองดิจิทัลทีวีของตนเอง
“พฤติกรรมของคนมันเปล่ียน เขาเลือกในสิ่งที่เขาอยากจะดู เขาไมจําเปนที่จะตองมารอดูรายการน้ี เวลา
น้ี เพราะวาทางเลือกมีเยอะ ไปดูผาน App ก็ได  ดูออนไลนก็ได ดังน้ันชองตางๆ จะตองมี Targeting ที่
ชัดเจน แบบชองตางประเทศ HBO เรารูวาคืออะไร Box Movie คืออะไร Divas คืออะไร Discovery คือ
อะไร Cartoon Network คืออะไร ในแงของโปรไฟลของชองมันชัดเจน Content ของชองก็ชัดเจน
ดังน้ันผูบริโภคจะเลือกวาชองน้ีคือชองของฉัน มันตองเปดใหกับผูบริโภค แตถาเราติดกับ Format ชอง
3 ชอง 7 เราก็จะลําบาก เพราะวาคนไมสามารถรู ไมมีเวลาจําวาชองใครอยูเบอรอะไร ขนาดเราทํางาน
อยูตรงน้ีบางทีเรายังจําเบอรชองไมไดเลย ปจจุบันคนทําชองมันตองอิง Lifestyle ของคนดู”

คุณวรรณี รัตนพล
นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแหงประเทศไทย

“ทายที่สุดใครหามุมไหนได เชน ชอง MONO เคาเลนไปซื้อ Content อยางเดียวเลย เขาอยูใน 5 เบอร
แรก ซื้อ Content ตางประเทศมาหมดเลย แตบางคนเปดแชชองน้ีเลย  เพราะไดดูหนังยาว  เขากลายเปน
ชองที่คนไทย Switching Rate ที่แชอยูนานย่ิงกวาชอง 3 ชอง 7 ดวยซ้ํา ดูยาว 2-3 ช่ัวโมง การเปล่ียนชอง
นอยกวาอันอ่ืนๆ พอเปนลักษณะอยางน้ัน  24 ชอง แตละคนตองหามุมของตัวเองใหเจอ ทายที่สุด จะ
เจอมุมตัวเอง ใครไมเจอ จะ Suffer ตองมีชองบางชอง มุงที่จะให Content กับคนแก บางชองมุงให
Content กับผูหญิง มันถึงจะสามารถเรียก Rating และแฟนประจําได แตปจจุบันน้ี  มันอยูชวงปแรก
มันอยูบนความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา”

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน
ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน

และรองประธานกรรมการ กสทช.
ในสภาพของการแขงขันที่ดุเดือดของกลุมผูประกอบการ ประกอบกับกลุมผูชมปจจุบัน ที่

มีพฤติกรรมการรับสื่อที่เปล่ียนแปลงไป ชองดิจิทัลทีวีที่จะอยูรอดได ตองมีจุดเดนหรือเอกลักษณที่ตรง
กับความตองการของผูชมเปาหมาย ดังน้ันผูประกอบการควรใชกระบวนการทางการตลาดมาเปน
แนวทางในการกําหนดกลยุทธ ซึ่งคือข้ันตอนในการวิเคราะหโอกาสทางการตลาด วิจัย เลือกเปาหมาย
กําหนดกลยุทธ รวมทั้งวางแผนกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งทั้งหมดเปนการสรางคุณคา และสรางสัมพันธ
กับลูกคา ประกอบดวย 5 ข้ันตอน (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2552 : 17) ดังน้ี
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ข้ันที่ 1 การทําความเขาใจตลาด สามารถทําไดโดยการวิจัยความตองการของ
กลุมผูชม

ข้ันที่ 2 การออกแบบกลยุทธการตลาดที่มุงสูลูกคา คือทําการแบงสวนการตลาดและ
กําหนดกลุมผูชมเปาหมาย การสรางความแตกตางใหตอบโจทยกับกลุมเปาหมาย

ข้ันที่ 3 การสรางโปรแกรมการตลาด 4Ps ใหสอดคลองกัน เพื่อสรางใหแบรนด
(ชองดิจิทัลทีวี) มีความแข็งแกรง และสงมอบคุณคาเหลาน้ันใหกับกลุมผูชมที่เหนือกวาคูแขง

ข้ันที่ 4 การสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา โดยการบริหารความสัมพันธที่
แข็งแกรงกับกลุมผูชมรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ

ข้ันที่ 5 การสรางคุณคาที่สามารถทํากําไรได  โดยการสรางความพึงพอใจให ผูชม
เกิดความภักดี (เปนแฟนประจําของชอง) เพิ่มสวนครองตลาดและการมีสวนรวมของผูชม ซึ่งธุรกิจจะ
รับผลในสวนของยอดขายกําไร และคุณคาจากผูชมในระยะยาว

2. พัฒนาเน้ือหารายการใหตรงกับกลุมผูชมที่เปนกลุมเปาหมาย
“ผมวาทุกอยางเปนไปตามเปาหมาย เกินกวาเปาหมายดวย แตวาเราใจรอนไปนิดนึง เพราะวา 1 ปมีคนดู
27% ถือวาเยอะ 27% น้ีไมรวมชองดิจิทัลที่เปนอนาล็อกเดิม ไมรวมชอง 3-5-7-9   อีก 70% เฉพาะชอง
7 ก็ 40% แลว  ทําอยางไรชองดิจิทัลจะสามารถแยงลูกคาจากชอง 3 กับชอง 7 ได ตองเปนฝมือของชอง
ดิจิทัลนะครับไมใชเปนฝมือของ กสทช.”
“ผมขอยกตัวอยางปที่แลวชอง ONE เดือนเมษายนปที่แลว จนถึงพฤศจิกายน อยูอันดับโหลตลอดเลย
พอนําคอนเทนตที่ดีเขามา ตอนน้ีอยูใน TOP 10  แลว กําลังไลอารเอสดวยซ้ําไป  มันก็อยูที่คอนเทนตวา
โอเคไหม”

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน
ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน

และรองประธานกรรมการ กสทช.
“ขอเสนอแนะดานผูประกอบการ คืออยากบอกวาความคาดหวังจาก 1 ปผานไปสูดิจิทัลทีวี ไมเก่ียวเลย
วาชองจะมีใหดูเยอะข้ึน มันอยูที่เศรษฐกิจ ผูบริโภคไมไดสนใจวามันจะอยูบนอนาล็อก อยูบนแซทเทิล
ไลทหรือเคเบิ้ล  ขอใหเปนรายการที่ดีที่เขาชอบดู เขาก็ดู เน้ือหารายการตองมากอน”

คุณวรรณี รัตนพล
นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแหงประเทศไทย

“แตผูประกอบการธุรกิจทีวีตองเผชิญกับความเสี่ยงทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวที่มีผลมาจาก
เทคโนโลยีและพฤติกรรมการรับสื่อของผูชมที่เปล่ียนไป ปจจุบันผูชมโทรทัศนกลุมใหญที่สุดคือ
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รับชมผานระบบดาวเทียม มีเพียงสวนนอยที่รับชมผานเสาอากาศรับสัญญาณ  นอกจากน้ีกลุมคนรุน
ใหมของประเทศที่มีอายุตํ่ากวา 35 ปลงมามีแนวโนมรับชมทีวีนอยลง โดยกลุมคนเหลาน้ีหันไปรับ
ขอมูลขาวสารและความบันเทิงผานสื่ออ่ืนๆทั้งอินเทอรเน็ต สื่อสังคมออนไลน ทําใหสินคาที่ มี
กลุมเปาหมายเปนคนรุนใหมตองปรับตัวในการใชสื่อเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ สงผลให
งบประมาณโฆษณาในอนาคตของสื่อทีวีจะคอยๆลดสัดสวนลง ดังน้ันผูประกอบการธุรกิจทีวีตอง
ปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผูรับชมดวยการเปล่ียนจุดยืนใน
การทําธุรกิจจากการเปนผูประกอบการทีวี ไปเปนผูผลิตเน้ือหาที่สงผานสื่อใหมทุกรูปแบบเพื่อให
เขาถึงกลุมคนรุนใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ”

คุณพยุงศักด์ิ  ชาญดวยวิทย
ผูอํานวยการอาวุโสฝายการตลาด  วอยซ ทีวี

3. ผูประกอบการตองมีความอดทน และตองประเมินศักยภาพในการลงทุนเพื่อความอยู
รอดในระยะยาว

ผูประกอบการตองมีความเขาใจวากระบวนการเปล่ียนผานตองใชเวลา และตองมี
ความพยายามในการสรางสรรคเ น้ือหาใหมๆ ที่ตรงใจผูชม พรอมทั้งใหคุณคาแกสังคม และ
ประเทศชาติไปพรอมๆกัน ในขณะเดียวกันผูประกอบการตองประเมินศักยภาพของตนเองในการลงทุน
เพื่อความอยูรอดของธุรกิจในระยะยาวดวย

สรุป

ปญหาการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศไทย เกิดข้ึนจากปจจัยหลัก
คือ ปจจัยทางดานบุคคล  ไดแก กสทช. ที่ยังมีการทํางานไมสอดคลองกับยุคสมัยในปจจุบัน ทั้งในการ
ประชาสัมพันธ การดูแลจัดการ การวัดเรทต้ิงซึ่งสงผลตอการขายเวลาโฆษณา การบังคับใช Must
Carry การเรียงเลขชองใหตรงกันทุกแพลตฟอรม ไมวาจะเปนระบบโทรทัศนสัญญาณภาคพื้นดิน
เคเบิ้ลทีวีหรือทีวีดาวเทียม และมีการบริหารจัดการที่ไมทันการในการแจกคูปอง  นอกจากน้ีก็เกิดข้ึน
เพราะผูประมูลบางสวนยังไมมีความพรอมพอที่จะผลิตเน้ือหาที่ดึงดูดผูชมได และปญหาก็ยังเกิดจาก
ประชาชนที่ยังขาดความเขาใจ เน่ืองจากยังไมไดรับขาวสารเพียงพอ

ปจจัยที่สําคัญอีกอยางหน่ึงคือ ปจจัยดานความพรอมทางเทคนิค  เน่ืองจากโทรทัศนระบบ
ดิจิทัลตองใชการวางสัญญาณโครงขาย (MUX) รวมทั้งการไมสามารถรับชมเน้ือหาคุณภาพ HD หาก
รับชมผานดาวเทียมหรือเคเบิ้ลทองถ่ิน

การแกไขปญหาดังกลาวสามารถทําได โดยความรวมมือระหวางผูประกอบการกับ
กสทช. โดยบังคับใช Must Carry ใหเปนไปตามเกณฑที่ กสทช. เคยใหไวกอนการประมูล ดูแลกํากับ
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การวางโครงขายใหไดมาตรฐาน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทั้งระบบเครือขาย เน้ือหา และการวัดเรท
ต้ิงของโทรทัศนระบบดิจิทัล ประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจแกประชาชน  ขณะที่ผูประกอบการ
เองก็ตองหาเอกลักษณและพัฒนาเน้ือหาเพื่อดึงความสนใจจากผูชม โดยทั้งผูประกอบการและ กสทช.
ตองมีการพูดคุยและทํางานรวมกันมากข้ึน ปญหาดังกลาวก็สามารถแกไขไดดวยความรวมมือรวมใจ
เพื่อสรางสรรคสิ่งที่ดีที่สุดแกประชาชน



บทท่ี 5
สรุปและขอเสนอแนะ

โครงการวิจัยเร่ือง “ปญหาการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศไทย”
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของ
ประเทศไทย และเพื่อหาแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบ
ดิจิทัลของประเทศไทย ภายใตแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของคือ

1. วิวัฒนาการของสื่อโทรทัศนในประเทศไทย
2. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารและการพัฒนาของสื่อดิจิทัลในประเทศ

ไทย
3. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
4. ทฤษฏีการแพรกระจายนวัตกรรม
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทําการศึกษาโดยการสืบคนขอมูลจากหนังสือพิมพ  เอกสาร บทความและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ซึ่งใชวิธีสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางจากประชากรที่เปนเปาหมายของการศึกษา โดย
แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก

1. กสทช. (Regulators) จํานวน 1 ราย
2. ผูประกอบการโทรทัศนระบบดิจิทัล  จํานวน 3 ราย แบงเปน ตัวแทผูประกอบการ

ฟรีทีวีรายเดิม ตัวแทนผูประกอบการชองทีวีดาวเทียมเดิม และตัวแทนผูประกอบการรายใหม
3. ผูชม /ประชาชน (Viewers) จํานวน 6 ราย
4. ตัวแทนผูลงโฆษณาโทรทัศน (Media Buyer) จํานวน 1 ราย

สรุป

การศึกษาเร่ือง “ปญหาการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศไทย”
ทําการศึกษาในชวงเดือนพฤศจิกายน 2557 – มิถุนายน 2558 เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางในชวงเดือนเมษายน 2558 และพบผลการวิจัยดังน้ี
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ปญหาที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัล
1. ปญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัลในมุมมองของ กสทช.

(Regulator)
จากการศึกษาพบวาปญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัล

ของประเทศไทยในมุมมองของ กสทช. มีดังน้ี
1.1 ปญหาดานศักยภาพและความพรอมของผูเขาประมูล

เกิดจากศักยภาพและความพรอมของผูเขาประมูลที่มีความคาดหวังดานผล
ประกอบการและแผนทางธุรกิจที่ไมมีความสอดคลองกัน ไมเขาใจวาการเปลี่ยนผานตองใชเวลา
ไมสามารถเปลี่ยนไดในทันที ผูเขาประมูลบางรายประเมินศักยภาพของตนเองผิดพลาดทําใหเกิด
ปญหาตามมา เน่ืองจากไมสามารถแบกรับภาระที่เกิดขึ้นจริงไดไหว

1.2 ปญหาดานคุณภาพเน้ือหารายการของผูประกอบการ
คุณภาพเน้ือหารายการของชองโทรทัศนดิจิทัลเปนปจจัยที่มีความสําคัญมาก

เชื่อวาหากชองใดมีเน้ือหารายการที่มีความนาสนใจเพียงพอ ยอมดึงดูดผูชมใหมารับชมได และ
ประชาชนที่เปนผูชมไมไดมีปญหาในการเขาถึงการรับชมโทรทัศนระบบดิจิทัล เพราะชวงที่มี
การถายทอดรายการที่มีความนาสนใจ ก็ทําใหมีเรทต้ิงที่พุงสูงขึ้นมากกวาทุกชองไดในทันที

1.3 ปญหาความลาชาของการขยายโครงขาย (MUX)
กสทช. มีความเห็นวาการขยายตัวของของโครงขายไดดําเนินการไปตาม

เปาหมายที่ไดประกาศไวต้ังแตกอนประมูล วาจะคอยๆขยายตัวไปตามสัดสวนที่ไดระบุไว
ในประกาศอยางชัดเจน แตปญหาเกิดจากผูประกอบการที่ไมไดศึกษาขอมูลน้ีอยางละเอียด ทําให
เกิดความเขาใจและความคาดหวังที่คลาดเคลื่อนไป อยางไรก็ตาม กสทช. ยอมรับวาเกิดความลาชา
ขึ้นจริง แตในขณะน้ีการขยายโครงขายของผูใหบริการทุกรายไดดําเนินการไปตามแผนแลว

1.4 ปญหาการแจกกลองรับสัญญาณโทรทัศนดิจิทัล
กสทช. ยอมรับวาไดแจกคูปองลาชากวาแผนที่กําหนดไว เปนเวลา 6 เดือน

นับต้ังแตวันเร่ิมตนของการใหใบอนุญาต เพราะหากแจกคูปองใหประชาชนในทันที ที่เร่ิมตนให
ใบอนุญาต เกรงวาระบบโครงขายจะยังไมเสถียร สะทอนใหเห็นวายังไมมีความพรอมเพราะ
ไมเปนไปตามแผนการเปลี่ยนผานที่กําหนดไว ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาในมุม มองของผูประกอบการ
ที่ไดรับใบอนุญาตแลว ยังตองรับภาระคาใชจายของคาบริการโครงขายทันที นับต้ังแตเดือนแรกของ
การไดรับใบอนุญาต
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1.5 ปญหาการรับชมชองความคมชัดสูง (HD) ผานระบบจานดาวเทียม
กสทช. กลาวถึงปญหาเร่ืองคุณภาพการรับชมชองความคมขัดสูง (HD) ผาน

ระบบจานดาวเทียม วาเปนผลสืบเน่ืองมาจากปญหาการแจกคูปอง เมื่อคนไทยไดรับคูปองลาชา
หรือไดรับแลวแตไมนําคูปองไปแลกกลองรับสัญญาณระบบดิจิทัลตามเปาหมาย จึงสงผลใหเกิด
ปญหาในการรับชมชองความคมชัดสูงตามมาและเชื่อวาในระยะยาวหลังจาก 5 ปไปแลว ปญหาการ
รับชมชองความคมชัดสูงจะดีขึ้นเองโดยผูชมจะคอยๆเปลี่ยนมาดูภาคพื้นดินมากขึ้น เน่ืองจาก
ดาวเทียมไมสามารถรับชมในระบบความคมชัดสูงได

2. ปญหาที่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัลในมุมมองของ
ผูประกอบการโทรทัศนระบบดิจิทัล

จากการศึกษาพบวากลุมผูประกอบการโทรทัศนระบบดิจิทัลประสบปญหาจาก
การเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัล ดังน้ี

2.1 ปญหาการดําเนินงานของ กสทช. ที่ไมสอดคลองกับพฤติกรรมของผูชม
โทรทัศนระบบดิจิทัลเปนโทรทัศนระบบภาคพื้นดิน โดยรับสัญญาณผานเสา

อากาศ ซึ่งสําหรับทีวีรุนเกาที่ยังไมรองรับทีวีดิจิทัล จะตองใชอุปกรณเพิ่มเติมคือ Set-top Box
ในการแปลงสัญญาณเพื่อใหรับชมได จากพฤติกรรมการรับชมทีวีดิจิทัลของคนไทยที่ผานมา
คนสวนใหญจะเลือกรับชมชองดิจิทัลผานทางชองทางอ่ืน เชน เคเบิ้ล ดาวเทียม และมีจํานวนเพียง
สวนนอยที่ดูโดยใชเสาอากาศรับสัญญาณ

จากผลการสํารวจของ Media Agency Association of Thailand เมื่อเดือน
กรกฎาคม ป 2556 ที่ผานมา พบวาปจจุบันมีผูรับชมทีวีผานระบบภาคพื้นดินเพียง 32% ที่เหลือเปน
ทีวีดาวเทียม 49% เคเบิ้ลทีวี 11% และทรูวิชั่นส 8% ที่ผานมาชองทีวีอนาล็อกยังอยูก็จริง แตผูชม
สวนใหญหันไปรับชมชองอนาล็อกผานเคเบิ้ล และดาวเทียมเปนสวนใหญ

2.2 ปญหา Must Carry, ปญหาการเรียงเลขชองที่ไมตรงกันในทุกแพลตฟอรม
Must Carry คือขอกําหนดของ กสทช. ที่กําหนดใหรายการใน “ฟรีทีวี” ตอง

สามารถดูไดทุกชองทาง หมายความวา เคเบิ้ ลและดาวเทียม ตองนําชองฟรีทีวีที่ออกอากาศ
ภาคพื้นดิน ไปออกในเคเบิ้ลและดาวเทียมดวย ปญหาที่ตามมาคือ ในมุมมองของเคเบิ้ลและ
ดาวเทียมมองวา พวกเขาตองสูญเสียพื้นที่โครงขายตัวเองใหกับการออกอากาศชองดิจิทัล พื้นที่ที่จะ
ใสชองอ่ืนก็จะมีนอยลง ดานชองดิจิทัลเองแมจะไดประโยชนจากการไดออกอากาศในเคเบิ้ ลและ
ดาวเทียมโดยอัตโนมัติ  แตก็มีปญหาอีกเร่ืองคือ “การเรียงเลขชอง” เพราะในแตละแพลตฟอรมมี
การจัดเรียงเลขชองที่ไมเหมือนกัน
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2.3 ปญหาการรับชมในระบบความคมชัดสูง (HD)
ปญหาที่เกิดขึ้นนอกจากชองโทรทัศนระบบดิจิทัลจะตองแขงขันกับชอง

ดาวเทียมและเคเบิ้ลแลวก็ยังมีผูประกอบการบางรายที่ประมูลชองระดับความชัดปกติ SD (ที่มีราคา
ถูกกวาชอง HD) ไปออกอากาศในระบบ HD ผานดาวเทียม  ทําใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูที่
ประมูลชอง HD มาในราคาที่สูงกวามาก

2.4 ปญหาการวัดเรทต้ิงระบบเดิมที่อาจไมสะทอนความเปนจริงอีกตอไป
เพื่อความเปนธรรมในการแขงขัน ผูประกอบการจึงมีความเห็นวาควรมีการ

ปรับปรุงระบบการวัดเรทต้ิงใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน โดยตองมีการปรับ
สัดสวนของกลุมตัวอยาง ใหสอดคลองกับวิธีการรับชมทีวีที่เปลี่ยนไป

2.5 ปญหาการประชาสัมพันธเกี่ยวกับโทรทัศนระบบดิจิทัลที่ไรประสิทธิภาพ
การโฆษณาประชาสัมพันธจากเอกชนผูประกอบการดิจิทัลทีวีมีมากกวาการ

ประชาสัมพันธจาก กสทช. ซึ่งควรจะเปนตัวหลักในการนําเงินที่ไดจากการประมูลมาลงทุน
ประชาสัมพันธ ผูรับชมทีวีสวนใหญยังไมรับรูและเขาใจถึงประโยชน และความแตกตางของ
ดิจิตทัลทีวี ทําใหไมสนใจที่จะเขารวมในกระบวนการเปลี่ยนผานนับต้ังแตการรับคูปอง การแลก
คูปอง การติดตามชมชองดิจิทัลทีวีที่เกิดขึ้นใหม

2.6 ปญหาเร่ืองกฎ กติกา และความเปนเอกภาพของ กสทช.
นโยบายหรือกฎกติกาของ กสทช. ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมา ไมน่ิง จะสงผล

เสียกับระบบดิจิทัลทีวีโดยรวม
3. ปญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัลในมุมมองของ ผูชม

ประชาชน
จากการศึกษาพบวาผูชม ประชาชนประสบปญหาจากการเปลี่ยนผานสูโทรทัศน

ระบบดิจิทัล ดังน้ี
3.1 ไมไดรับคูปองจาก กสทช.

การแจกคูปองเงินสดสําหรับซื้อกลองรับสัญญาณน้ัน ถือเปนขั้นตอนที่
สําคัญ เพราะเปนหนาที่ของ กสทช. ที่ตองนําเงินที่ไดจากการประมูลมาใช เพื่อซื้อกลอง โทรทัศน
ระบบดิจิทัลที่มีคุณภาพระดับ HD ไปแจกจายใหกับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วทั้งประเทศ เพื่อ
ผลักดันใหโทรทัศนระบบดิจิทัลเปนฟรีทีวีแหงชาติ แตกลับมีประชาชนบางสวนที่ยังไมไดรับคูปอง

3.2 ไมเห็นถึงความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนระบบการรับชมโทรทัศนใหเปนระบบ
ดิจิทัล
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กลองโทรทัศนระบบดิจิทัลที่ กสทช. แจกใหกับประชาชนน้ัน สามารถ
นํามาใชไดกับระบบภาคพื้นดิน(Terrestrial) เทาน้ัน ไมสามารถนํามาใชกับระบบเคเบิ้ ล
และดาวเทียมได กรณีผูชมติดต้ังกลองรับสัญญาณ จะสามารถรับชมชองดิจิทัลได และรับชมใน
ระบบความคมชัดสูงไดในชอง HD แตในกรณีผูชมที่ รับชมผานดาวเทียม หรือระบบเคเบิ้ ล
ก็สามารถรับชมชองโทรทัศนระบบดิจิทัลไดเชนกัน แตจะมีขอจํากัดในการรับชมชองความคมชัด
สูง (HD) ซึ่งหมายถึงประชาชนจะไดรับชมชอง HD ในแบบความคมชัดปกติ (SD) เทาน้ัน
จากเงื่อนไขขางตนทําใหประชาชนรูสึกวาไมมีความจําเปนอะไรที่จะตองนําคูปองไปแลกกลอง
โทรทัศนระบบดิจิทัล ในเมื่อระบบเดิมที่รับชมอยูก็สามารถชมชองโทรทัศนระบบดิจิทัลไดอยูแลว
นอกจากน้ี การรับชมในระบบเดิมยังมีจํานวนชองใหเลือกชมมากกวา

3.3 เกิดความสับสนกับหมายเลขชองที่เรียงไมตรงกัน
ผูชมรูสึกยุงยากในการรับชม เน่ืองจากการเรียงชองที่ ไมเหมือนกันใน

ทุกแพลตฟอรม ปญหาน้ีจะไมเกิดกับผูชมที่ชมผานระบบภาคพื้นดิน ที่ติดต้ังกลอง DVB-T2
แตปญหาน้ีจะเกิดจากการรับชมผานระบบดาวเทียมและเคเบิ้ลซึ่งเปนคนกลุมใหญของประเทศ

3.4 ผิดหวังกับการรับชมชองความคมชัดสูง (HD)
นอกจากน้ีประชาชนยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับระบบ SD และ HD ซึ่งมี

ประชาชนบางสวนที่พบวาระบบ SD และ HD มีความคมชัดไมตางกัน เพราะอาจจะไมไดดูผาน
กลอง หรือโทรทัศนเปนรุนเการับสัญญาณ HD ไมได  หรืออาจยังดูผานระบบดาวเทียม ซึ่งทําให
รับสัญญาณ HD ไดไมเต็ม Bandwidth

3.5 ปญหาการประชาสัมพันธเร่ืองโทรทัศนระบบดิจิทัลไมทั่วถึงและไมชัดเจน
ประชาชนมีความเขาใจเกี่ยวกับเปลี่ยนผานคร้ังน้ีนอยมาก  และยังไมเขาใจ

ระบบตางๆ ของโทรทัศน  ทําใหประชาชนรูสึกวาเปนเร่ืองยุงยาก และบางสวนก็ไมเขาใจความ
แตกตาง  นอกจากน้ีการแจกคูปองแลกรับกลองรับสัญญาณก็ยังทําไดไมทั่วถึง จึงทําใหประชาชน
สูญเสียโอกาสการรับชม

4. ปญหาที่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัลในมุมมองของ
ผูลงโฆษณาโทรทัศน

จากการศึกษาพบวาผูลงโฆษณาโทรทัศน ประสบปญหาจากการเปลี่ยนผานสู
โทรทัศนระบบดิจิทัล ดังน้ี

4.1 กสทช. ไมมีความเขาใจในตลาดโฆษณาและพฤติกรรมของผูชม
กสทช. ขาดความเขาใจในตลาดโฆษณา และพฤติกรรมของผูชมจึงสงผลให

การออกกฎตางๆไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและไมตอบโจทยความตองการของผูชม จึง
กอใหเกิดปญหาตางๆตามมา
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4.2 ปญหาเร่ืองการประชาสัมพันธ
ผูลงโฆษณาโทรทัศนมองวาประชาชนยังไม เขาใจและมีความรู เ ร่ือง

โทรทัศนระบบดิจิทัลนอยมาก เน่ืองจากปญหาดานการประชาสัมพันธของ กสทช.
4.3 ตําแหนงการเรียงชองมีผลตอเรทต้ิงและอัตราคาโฆษณา

เน่ืองจาก กสทช. ไมสามารถบังคับใช Must Carry ใหเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดไว วาชองทีวีดิจิทัลตองมีหมายเลขเดียวกันในทุกแพลตฟอรม (ไมวาจะชมผานกลองดิจิทัล
ทีวี ดาวทียม หรือเคเบิ้ล ) ทําใหผูประกอบการตองหาวิธีการใหชองของตนเองเขาไปอยูในตําแหนง
ที่ผูชมเขาถึงไดงายในระบบอ่ืน เพื่อหวังผลดานเรทต้ิง

4.4 ปญหาเร่ืองชองความคมชัดสูง HD
ผูลงโฆษณาโทรทัศนมีความเห็นวายังมีปญหาเร่ืองการรับชมในระบบความ

คมชัดสูง HD เน่ืองจากปญหาทางเทคนิคทําใหประชาชนที่รับชมชอง HD ผานดาวเทียมยังคงเห็น
เปนระบบความคมชัดแบบปกติ SD

4.5 ปญหาเร่ืองการจัดทํา Rating
กสทช. ขาดการประสานงานกับผูที่มีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมทีวี อยาง

สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแหงประเทศไทย ซึ่งเปนตัวแทนการใชงบโฆษณาผานสื่อ
โทรทัศนของสินคาและบริการทั้งประเทศ ทําใหขาดความเขาใจในกลไกการตัดสินใจซื้อสื่อ

แนวทางการแกปญหาที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัล

จากการศึกษาเกี่ยวกับปญหาการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศไทย
จากผูที่เกี่ยวของทั้ง 4 กลุม ไดแก  ตัวแทน กสทช. (Regulators) ตัวแทนผูประกอบการโทรทัศน
ระบบดิจิทัล  ตัวแทนผูชม /ประชาชน  (Viewers) และตัวแทนผูลงโฆษณาโทรทัศน (Media Buyer)
พรอมทั้งสืบคนขอมูลจากหนังสือพิมพ  เอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบแนวทางการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศไทย ดังน้ี

1. แนวทางการแกปญหาของ กสทช.
1.1 การบังคับใช Must Carry ใหเปนไปตามเกณฑที่ กสทช. เคยใหไวกอนการ

ประมูล คือ
1.1.1 Must Carry ชองโทรทัศนระบบดิจิทัลครบทุกชองในทุกแพลตฟอรม

ทั้งเคเบิ้ลและดาวเทียม
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1.1.2 Must Carry แบบเรียงชอง โดยเรียงชองตรงตามหมายเลขชองของ
ผูประกอบการที่ประมูลมาได

1.1.3 Must Carry ตามคุณภาพสัญญาณที่แตละชองประมูลมาได หมายถึง
ชอง HD จะตองรับชมในคุณภาพแบบ HD ไดในทุกแพลตฟอรม

1.2 ปรับปรุงวิธีการวัด Rating ใหเหมาะสมและสะทอนความเปนจริง
กสทช. ควรสนับสนุนคาใชจายในการจัดต้ังระบบการวัดเรทต้ิงใหม โดย

ตองมีการปรับสัดสวนของกลุมตัวอยาง และวิธีการวัดเรทต้ิงใหสอดคลองกับวิธีการรับชมทีวีที่
เปลี่ยนไป เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผานในคร้ังน้ีดวย โดย กสทช. ควรทํางานรวมกับสมาคมมีเดียเอ
เยนซี่ และธุรกิจสื่อแหงประเทศไทย ในเร่ืองของการปรับปรุงคุณภาพการวัดเรทต้ิง

1.3 สรางกลไกทางการตลาดเพื่อใหประชาชนนําคูปองมาแลก เพื่อดึงใหคนเขา
มาอยูในระบบโทรทัศนระบบดิจิทัลใหมากขึ้น

1.4 กสทช. ตองมีมาตรการกํากับดูแลผูใหบริการโครงขาย (MUX) ใหมีระบบ
การตรวจสอบคุณภาพสัญญาณที่ไดมาตรฐานและออกมาตรการเยียวยาผูประกอบการ ในกรณีที่เกิด
ความบกพรองในการใหบริการของผูใหบริการโครงขาย

1.5 กสทช. ควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อนํามาใชในการวิจัยและรวมพัฒนา
คุณภาพรายการของโทรทัศนระบบดิจิทัล

1.6 กสทช. ตองทําการประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจใหประชาชน
เน่ืองจากโทรทัศนระบบดิจิทัลถือเปนนวัตกรรมใหม  ซึ่งตองใชเวลาในการ

เขาใจและยอมรับ  การที่ประชาชนเขาใจนวัตกรรมน้ีแลว ก็อาจเปนไปไดที่จะไมยอมรับและไม
เลือกใช แตอยางไรก็ตาม ควรใหขอมูลที่ครบถวนกับประชาชนกอน

2. แนวทางการแกปญหาของผูประกอบการ
2.1 สรางเอกลักษณ ใหกับชองโทรทัศนระบบดิจิทัลของตนเอง

ชองโทรทัศนระบบดิจิทัลน้ันตองแขงขันกันเองและแขงขันกับโทรทัศน
ระบบอ่ืนๆ  จึงควรมีจุดขายที่โดดเดนและปรับปรุงเน้ือหาเพื่อดึงคนดูใหได

2.2 พัฒนาเน้ือหารายการใหตรงกับกลุมผูชมที่เปนกลุมเปาหมาย
โดยควรวิเคราะหกลุมเปาหมาย และสรางสรรครายการใหสอดคลองกับ

ความตองการของกลุมเปาหมาย
2.3 ผูประกอบการตองมีความอดทน และตองประเมินศักยภาพในการลงทุนเพื่อ

ความอยูรอดในระยะยาว ผูประกอบการตองมีความเขาใจวาการเปลี่ยนผานตองใชเวลา และ
อยาหมดความพยายามที่จะสรางสรรคเน้ือหาใหมๆ ใหกับวงการโทรทัศน
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ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะหลักของการวิจัยคร้ังนี้
1. กสทช. ควรดําเนินการแกปญหาที่เกิดขึ้นอยางเร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบและความ

เสียหายที่เกิดขึ้นตอทุกฝาย
2. ควรมีการปรับแกกฎระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับทีวีดิจิทัล ใหสอดคลองกับ

สภาพการณในปจจุบัน โดยตองใหผูที่อยูในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลไดเขาไปมีสวนรวมดวย
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป
1. เน่ืองจากงานวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเทาน้ัน ดังน้ันใน

คร้ังตอไป ควรมีการใชการวิจัยเชิงปริมาณเพิ่มเติมเพื่อใหไดผลการวิจัยที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุมผูชมที่มีความหลากหลายของลักษณะประชากร

2. ควรมีการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญสื่อ เพื่อหาแนวทางแกปญหาและสัมภาษณเพื่อหา
วิธีการสรางสรรครายการที่ชัดเจนมากขึ้น

3. ควรศึกษาการเปลี่ยนผานของประเทศอ่ืนๆ เพื่อนํามาเทียบเคียงและหาทาง
แกปญหาเพิ่มเติม

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. ในงานวิจัยน้ีเปนการศึกษาจากหลากหลายมุมมองของผูที่เกี่ยวของ ดังน้ัน

ผูเกี่ยวของจึงควรรับฟงความเห็นของทุกฝาย เพื่อทําความเขาใจกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
2. ผูประกอบการตองคํานึงถึงลักษณะทางประชากรของกลุมเปาหมาย และ

สรางสรรครายการใหผูชมนิยมเปดรับ ควรใชสื่อตางๆ ประชาสัมพันธใหมากที่สุด เพื่อสรางการ
รับรูและจดจํา

3. ควรใชงานวิจัยชิ้นน้ีเปนจุดเร่ิม เพื่อเสนอแนวทางแกไข ที่เปนรูปธรรมจากทุกฝาย
โดย กสทช. ควรรับฟงและเปนตัวกลางในการประสานความรวมมือในการแกปญหาอยางรวดเร็ว
ผลักดันใหการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัลในคร้ังน้ีประสบความสําเร็จ เพื่อผลประโยชน
สูงสุดของประชาชนในชาติ
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ภาคผนวก



ผนวก  ก
ถอดเทปบทสัมภาษณ

สัมภาษณ พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน
ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน
และรองประธานกรรมการกจิการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกจิการโทรคมนาคม
แหงชาติ

วัตถุประสงคของการประมูลทีวีดิจิทัลคืออะไร

“ประการแรก คือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไป เปนเร่ืองปกติวาพอมีอะไรที่ ดีกวา คนก็ตอง
เปลี่ยนไปสูสิ่งที่ดีกวา บังเอิญวาสิ่งที่ดีกวาน้ัน ทําใหคุณภาพชีวิตของคนมันเปลี่ยนแปลงไปในแงของ
เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ทีวีก็เปลี่ยนไป จะเห็นไดวา Patternทีวีของเรา เปลี่ยนจากทีวีขาวดํา เปน
ทีวีสี ใชความถี่เทากัน แตอีกอันสงสีไปดวย คนก็จะไดดูทีวีสี  แทนที่จะดูขาวดํา หลังจากการเปลี่ยนจาก
ระบบทีวีขาวดํา มาเปนทีวีสี  ตอมาเปลี่ยนแปลงอีกคร้ังจากทีวีระบบอนาล็อก มาเปนเทคโนโลยีดิจิทัล
เรียกวาเปนการเปลี่ยนทุกอูของเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งหมด เปลี่ยนแพลตฟอรมของอนาล็อกมาสูดิจิทัล

คําวา ดิจิทัล คืออะไร? การที่เราสงทุกอยางแทนที่เราจะสงของจริงไป เราจะมีการเขารหัสกอน
รหัสเปน ดิจิหรือเปนหมายเลข เปนตัวเลข มันเลยเปนดิจิทัล เพราะฉะน้ันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ทั้งตนทางและ
ปลายทางจะรูอยูเสมอวาสิ่งที่สงไปคืออะไร เพราะวาเราตกลงกันแลวทั้งตนทางและปลายทางวาสิ่งที่เรา
สงไปจะเปนหมายเลข 0 กับ 1 เทาน้ัน  มันเปนรหัสดิจิทัล เวลาที่เราจะสงภาพไปซักหน่ึงภาพ มันก็จะเปน
เลข 0 เลข 1 รหัสที่แตกตางกัน  เพราะฉะน้ันปลายทางเมื่อรับแลว จะไปไมเปนอย างอ่ืน จะเปน 0 กับ 1
เทาน้ัน เพราะฉะน้ันรับมาแลว คุณภาพมันก็มีโอกาสเหมือนตนทาง หรืออาจจะตรงกันขามเลย คือไมรูวามัน
คืออะไร ถารับไมได  ในขณะที่ระบบอนาล็อก เราสงไป ตนทางเปนอะไรเราก็ไมรู ปลายทางก็ไมรูวามันคือ
อะไร  เวลาเราดูทีวีขาวดําหรืออนาล็อก เราจะเห็นวาของจะไมเคยเหมือนของเดิมเลย  มันจะโดนรบกวน
หรือเรามองไมเห็นบางสวน  ซึ่งปลายทางจะไมรู

เมื่อเปนอยางน้ี ทุกคนตกลงกันวาเปนเทคโนโลยีดิจิทัล เราสามารถเขารหัสได เสียงก็สามารถ
เขารหัสได  ภาพก็เขารหัสได เพราะฉะน้ันอณูเล็กที่สุดของ Information ที่สงไป มันถูกเขารหัสแบบเดียวกัน
เสมอ  หมายความวาพื้นฐานที่สําคัญที่สุด ถูกเปลี่ยนเปนหมายเลข
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ถามวาสิ่งที่สงไปเปนหมายเลขทั้งหมด ตอจากน้ีไปตอบไมได  วามันเปนเสียงเปนภาพ เปนทีวี เปน
วิทยุกระจายเสียงหรือมันเปนโทรศัพท   ก็จะเขาสูกรณีที่วาการเปลี่ยนเทคโนโลยีโทรทัศนไปสูระบบดิจิทัล
มันคือการเปลี่ยนที่พื้นฐานของสิ่งน้ัน ก็คือเปลี่ยนใหเขาไปสูเทคโนโลยีหลักของ การสื่อสาร ที่เกิดขึ้นของ
โลกน้ี

ถามวาถาเราไมเปลี่ยนทีวีอนาล็อกมาสูดิจิทัล  เราอยูไมไดเพราะทุกคนเปลี่ยนหมดแลว วันน้ี
เขาไมทําแบบเดิมอีกแลว เราจึงตองเปลี่ยนไปดวยเพราะเปนสิ่งที่เปน Requirement ที่ทั่วโลกเขาทํา  กอนที่
เราจะเร่ิม มี 167 ประเทศเร่ิมกอนเรา  เพราะฉะน้ันถามวาวัตถุประสงคอะไรในการที่เราจะเปลี่ยนทีวีไปสู
ระบบดิจิทัล เราไมตองมีวัตถุประสงคครับ เราถูกบังคับ เทคโนโลยีมันเปนสิ่งที่ไมมีใครสามารถฝนได เวน
แตวาเราจะอยูกันอยางประเทศที่ไมพัฒนา หรือถาเราจะดูทีวีสีแบบน้ีตอไปอีกยาวนานไดมั๊ย  ก็คงไดอีกซัก
ระยะ  เพราะอนาคตคงไมมีใครผลิตอะไหลใหอีกแลว  กลองทุกกลองในสตูดิโอ กลายเปนระบบความคมชัด
สูง High Definition เปนกลองดิจิทัลกันหมดแลว สิ่งที่คุณตองทําคือ กําลังถายทําเปนระบบดิจิทัล แลวแปลง
กลับมาเปนอนาล็อก เพื่อสงกลับไปอีก  ซึ่งมันเปนไปไมไดในโลกน้ี เหมือนระบบโทรศัพท ทั่วโลกก็
เปลี่ยนไปเปน3G เราไมเปลี่ยนไดมั๊ย เราไมเปลี่ยนก็ได แตเรากําลังใชของที่แพงกวา ในขณะที่คุณภาพดอย
กวามันเปนการเสียโอกาสของประชาชน  เชน แทนที่ปจจุบันถาเราโทรผาน Line ประชาชนไมตองจายตังค
ในเมื่อประเทศคุณทําไมได  ประชาชนก็ตองจายตังคกันตอไป  มันเปนสิ่งที่ฝนไมได  ในเร่ืองของเทคโนโลยี
เปนสิ่งที่ประเทศใดประเทศหน่ึงฝนไมได

วัตถุประสงคของการประมูล มันจะเปนแบบน้ี คือตอบในแงของเทคโนโลยี แตถาตอบในอีก
แงหน่ึงคือคลื่นความถี่เปนทรัพยากร เหมือนนํ้ามัน ที่มันใชไมหมด เราก็มีคลื่นความถี่อยูจํานวนหน่ึง
ประเทศหน่ึงใชมันแลวมีผลออกมา 10,000 ลาน เราใชแลวมันออกมา 100 ลาน เราก็โงกวาประเทศอ่ืน
เพราะประเทศน้ันเขาใชแลวออกมามีคุณภาพมากกวา  เราใชโทรทัศนระบบอนาล็อก ใชได 1 ชอง แตพอ
เปนดิจิทัลใชได 12 ชอง  ดวยคุณภาพเดียวกัน  เพราะฉะน้ันเราใชทรัพยากรเทากัน คนหน่ึงใชมี
ประสิทธิภาพ อีกคนใชไมมีประสิทธิภาพ  เราเปลี่ยนไปสูดิจิทัล ซึ่งทุกคนรูวาเปน Pattern เปนอยูทั่วโลก
ถึงขนาด พรบ.จัดสรรคลื่นความถี่เขียนไวในกฎหมายวา เราจะตองดําเนินกระบวนการเปลี่ยนผานโทรทัศน
ไปสูดิจิทัล  เปนกฎหมายเลย  กสทช. เขามาเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกโดยสภา เราไมไดเปนคน
Implement เอง แตในกฎหมายเขียนไววาใหดําเนินกระบวนการเปลี่ยนผานไปสูระบบดิจิทัล เพื่อที่จะมี
ความถี่ใหกับประชาชนไดใชงาน เพราะฉะน้ันกระบวนการทั้งหลายมันถูกสรางขึ้นมา และนอกจากน้ีแลว
เร่ืองของวิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม เรามี 2 อยางเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อก ไปสู
ระบบดิจิทัลของประเทศไทย มันถูกทําใหเปลี่ยน 2 อยาง 1.คือเปลี่ยนในเชิงเทคโนโลยี และ 2.คือ การเปลี่ยน
การครอบครอง คือ เดิมทีวีทุกชองเปนของรัฐ แมแตเอกชนที่เขามาทําก็ตองสัมปทานจากรัฐ ชอง 3 ชอง 7 ก็
เหมือนกัน สัมปทานจากรัฐ เปนคูสัญญาของรัฐ   คุณทําในนามของรัฐ แบงเงินกับรัฐ
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แตพอเปลี่ยนเปนดิจิทัล หนาที่ของ กสทช. คือ เราตองลมระบบสัมปทาน และตองกระจาย
โอกาสจากเดิมเปนของภาครัฐมาสูภาคเอกชน เพื่อใหเกิดคุณภาพ เพื่อใหเกิดการแขงขันและทายที่สุด
ผลประโยชนน้ันจะตกอยูกับประชาชน จากเดิมเรามี 6 ชอง ไปสูดิจิทัล เราจะมี 48 ชอง  ณ วันน้ีเรามี
ประมาณ 30 ชอง 48 ชองคือเพิ่มขึ้นประมาณ 8 เทา สิ่งที่ กสทช. พยายามทําคือภาครัฐยังอยูเหมือนเดิม ไดอยู
เหมือนเดิม ดีอยูเหมือนเดิม  แตสวนที่มันเกินมาน้ี  ทํายังไงจะไปสู เอกชนไดเอามาทําธุรกิจ แขงขันกัน ทํา
ยังไงประชาชนจะไดมีโอกาสที่จะไดใชคลื่นความถี่ เพื่อที่จะทําโทรทัศน  ไมเกิดความเละเทะเหมือนตอน
วิทยุที่ประชาชนฉกชิงวิ่งราว ทายที่สุดก็ทํากัน 6,000-7,000 สถานี  ควบคุมกันลําบาก เพราะฉะน้ันการที่เรา
ทําใหมันเปนระบบทายที่สุดแลว เราจะสามารถกํากับดูแลได ผมคิดวาโทรทัศนมีความสําคัญอยางนอย
ประมาณ 10 เทาของวิทยุ  เรายังโชคดีอยูที่เราสามารถคอนโทรลใหสิ่งเหลาน้ีมันเกิดขึ้นได”

ตนแบบของการประมลูทีวีดิจิทัล เราอิงโมเดลการประมูลจากประเทศไหน

การเปลี่ยนไปสูระบบดิจิทัล  มีคนทํากอนเรา 167 ประเทศ และทุกประเทศก็ใหความสําคัญกับ
มันมาก มันเปนการทําโดยรัฐบาลทั้งสิ้น  เปนรัฐบาล เปนกระทรวงหน่ึงกระทรวง เพื่อที่จะดําเนินการเร่ืองน้ี
แตเร่ืองน้ีมาอยูในมือของ กสทช. ในประเทศไทย เราก็ทําดีที่สุดของเรา และผมคิดวาไปพูดไปคุยที่ไหน ทุก
คนก็ยอมรับวาสิ่งที่เราทํา มีประสิทธิภาพ ประเทศอเมริกาใชเวลา 12 ป ญ่ีปุนใชเวลา 12 ป อังกฤษใชเวลา 10
ป ประเทศเราอยางมากก็ใชเวลา 3-4 ป ไมเกินน้ัน ในการเปลี่ยนผาน  และการเปลี่ยนผานน้ีในหลายๆ
ประเทศ มันคือการเปลี่ยนผานโดยไมมีโอกาสสําหรับคนใหม อังกฤษเกิดอะไรขึ้นมี BBC 1 2 3 4 เกิดขึ้น
ญ่ีปุนก็มี NHK แทบไมมีคนใหมเลย ประเทศเราถาทําแบบไมตองคิดอะไรมากเลย ก็มี ชอง 5/1 ทับ2 ทับ3
ทับ4  อันน้ันเปนวิธีงาย ไมมีความเสี่ยงอะไรเลยทั้งสิ้น แตมีโอกาสสําหรับคนใหมไหม? ก็ยาก เพราะฉะน้ัน
สิ่งที่ กสทช. ทํานําไปสูเร่ืองการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมและทําใหประชาชนไดประโยชน วันน้ีแขง
ฟุตบอลทุกนัด นัดเล็กนัดนอย ก็ออกทีวีกันหมด คนไดดู มันเกิดการแขงขันกันเกิดขึ้น  ทีวีดิจิทัลหลังจาก 1
ป  คนดูทีวีดิจิทัลเกือบ 30% เปนสิ่งที่คอนขางที่จะรวดเร็วกวาหลายประเทศ

หลังจากที่จัดการประมูลไปแลว ในวันนี้เปนไปตามเปาหมายหรือไม
3.1 อะไรบางที่สําเร็จตามเปาหมาย

“ผมวาทุกอยางตามเปาหมาย เกินกวาเปาหมายดวย แตวาเราใจรอนไปนิดนึง เพราะวา 1 ป
มีคนดู 27% ถือวาเยอะ 27% น้ีไมรวมชองดิจิทัลที่เปนอนาล็อกเดิม ไมรวมชอง 3-5-7-9 อีก 70% เฉพาะชอง
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7 ก็ 40% แลว  ทําอยางไรชองดิจิทัลจะสามารถแยงลูกคาจากชอง 3 กับชอง 7 ได ตองเปนฝมือของชองดิจิทัล
นะครับไมใชเปนฝมือของ กสทช.

เราพยายามที่จะสรางแพลตฟอรม สิ่งที่สําคัญที่สุดคือสรางแพลตฟอรมอยางไรใหทุกคน
แขงขันกันได แตไมใชสรางแพลตฟอรมใหคนใดคนหน่ึงชนะ ซึ่งมันก็เปนไปไมได  ทายที่สุดเกิดอะไรขึ้น
คนที่แข็งแรงนอยก็ตองหาคนที่แข็งแรงมาเปนพวก คนที่แข็งแรงทายที่สุดก็จะชนะ

ผมยกตัวอยางปที่แลวชอง ONE พอนํา Content ที่ดีเขามา ตอนน้ีอยูใน TOP 10 แลว มันก็
อยูที่ Content วาโอเคไหม แตสิ่งหน่ึงที่ผมเสียดายอยูนิดนึงวาระบบดาวเทียมเราไมสามารถรองรับ HD ได
อันน้ีเปนเร่ืองสําคัญที่ทําใหชอง HD ไมไดดูคุณภาพแบบ HD ซึ่งถาเร่ืองของคูปองมันไมมีปญหามันก็จะไม
มีปญหาน้ีเหมือนกัน แตวาในระยะยาวหลังจาก 5 ป ผมวาคนดูภาคพื้นดินจะเพิ่มขึ้นเปน 30-50% การที่
ดาวเทียมไมสามารถดูคุณภาพ HD ไดจะทําใหคนดูดาวเทียมลดลง เพราะวาบานเราพูดงาย ๆ คนเปลี่ยนทีวี
มาใหม เขาก็อยากดูภาพ HD แตมันอาจตองใชเวลานิดนึง คนมันเคยดู HD แลวมาดู SD ไมได

ในแงของการเปลี่ยนผานไปสูทีวีดิจิทัล ประโยชนที่ประเทศชาติจะไดรับ ผมวามัน Win-
Win ประเทศเราคนใชเวลาดูทีวีมากกวาเรียนหนังสือ เด็กใชเวลาดูทีวีมากกวาการเรียนหนังสือที่โรงเรียน
ดวยซ้ํา การที่บางชองเปดสารคดีตลอด ผมวามันเปนสิ่งที่ดี มีต้ัง 24-25 ชอง ผมจําไดตอนผมเด็กๆ ถาติด
การตูนญ่ีปุน  ดูอาทิตยน้ีตองรออีกต้ังหน่ึงอาทิตยถึงจะไดดูตอนตอไป เด๋ียวน้ีดูตอนไหนก็ดูได ขาวมีทุกนาที
ทุกชั่วโมง เปดตอนไหนก็ไดดู  เปนสิ่งที่ดี

เราจะทําใหทีวีดิจิทัลใหเปนทีวีหลักที่คนสวนใหญดู ทีวีดาวเทียมถาคุณมีเวลาวาง คุณมี
เงิน อยากดู ตองมีคุณภาพมากกวาภาคพื้นดิน คุณจายตังคไปแตไมทําใหมันเปน Mass อันน้ีสําคัญ และสราง
กลไกที่สามารถจะปดชองดาวเทียมที่เปนแบบน้ีได  ถาเมื่อไหรก็ตามประชาชนดูชอง หลักเปนชองดิจิทัล
หมายความวาชองที่เหลือไมใชชอง Mass ถาคุณทําอะไรที่มันผิดปกติ ปดก็เปนเร่ืองธรรมดา อานิสงคมัน
มหาศาล  ผูประกอบการก็เหมือนกัน ถามองระยะยาว เราใช Area น้ีเพื่อเปน Area การไปสูดิจิทัล เรากําลังจะ
ไปสู Digital Economy เราขยายไดจาก Broadcast เรา Convergence ขยายไปสูโทรคมนาคม เอา Content
ของเรารุกไปสูโทรคมนาคม ทายที่สุดไปสูพวก Retail ไปสูพวก Ecommerce อะไรทั้งหลาย อันน้ีคือ
แพลตฟอรมที่สําคัญ เพียงแตในชวงแรกๆ ตองระหกระเหินมาก เน่ืองจากวามันอยูในชวงเปลี่ยน  ทุกคร้ัง
ใครก็ตามที่เปนองคกรที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดนดาตลอด เหน่ือย แตวาเราตองแข็งแรงพอ เราตองยืน
อยูในลมหนาว เราจับดาวเทียมทั้งหมดมาเซ็น MOU เพราะเราคิดวาเราฟูมฟกดิจิทัลทําใหเปนชองทางหลัก
ของประชาชนใหได เอาฟุตบอลโลกมาไวในทีดิจิทัล เอาเอเชียนเกมส โอลิมปคมาไวในทีวีดิจิทัล เพราะวา
เราคิดวาเปนชองทางหลัก เปนสื่อที่ประชาชนใชรับขอมูลขาวสาร  ที่สําคัญที่สุดทุกคนตองดูไดทุกคน ตอง
สามารถที่จะไดประโยชนจากทีวีดิจิทัลคือสิ่งที่สําคัญ”
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3.2 อะไรบางที่ยงัไมเปนไปตามเปาหมาย เพราะเหตุใด
“ปญหา คือความไมเขาใจของผูประกอบการที่เขามา คือวา เรามีหลายๆ คนที่เขามาประมูล

ชนะการประมูล แลวคิดวาตัวเองจะเปนชอง 3  ตัวเองจะเปนชอง 7 ไมเคยไปศึกษาวาชอง 3 ชอง 7 เขา
ขาดทุนกันมาอยางไรบาง แลวก็ไมศึกษาวากระบวนการเปลี่ยนผานมันไมสามารถจะไปไดในพริบตา จริงๆ
ตอนประมูล ทุกคนพูดทั้งน้ันวา ตองสายปานยาวพอสมควร  คิดวาตองขาดทุนประมาณ 4 ป 5 ป  แตพอ
ขาดทุนปที่ 1 ก็ใจเสียแลว  มันไมสามารถจะเปนชอง 3 ชอง 7 ได เพราะมีทีวี 6 ชอง  พอมีทีวี 24 ชอง มัน
เปนไปไมไดที่จะมีชอง 3 และชอง 7  24 ชอง วันน้ีมีอยางนอย 4-5 ชองที่เขาบอกเขาไดกําไรแลว  อยาง
Workpoint , RS เขาบอกวาเขาเร่ิมที่จะไดกําไร  พอมีบางคนบอกวาเร่ิมไดกําไร  ก็แสดงวาที่เหลือก็ตอง
ปรับปรุง  เพื่อที่ตัวเองพอขึ้นมาไดบาง

ถามวาคนมีปญหากับการดูทีวีดิจิทัลมั้ย  การ Access เขาสูแพลตฟอรมทีวีดิจิทัล มีปญหา
ไหม คนไมไดมีปญหานะครับ  ชองไทยรัฐวันที่ถายทอด AFF ซูซูกิคัพ Rating สูงกวาใครเลย  ก็แสดงวาคน
ไมไดมีปญหากับการดูทีวีดิจิทัล แตมีปญหาวา ทีวีดิจิทัลยังไมสามารถเอา Content ที่ดึงดูดคนใหเขามาดูได
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ หลังจาก 1 ปแลว Top 10 อันดับ 1 2 แนนอนเปน ชอง 3 ชอง 7 อันดับ  4 5 6 7 กลายเปน
ทีวีดิจิทัล อันดับที่ 8 กลายเปน MCOT อันดับที่ 9 กลายเปน ชอง 5 อันดับที่ 10 กลายเปนทีวีดิจิทัล Top 10
ขึ้นมา 6 ชองเปนทีวีดิจิทัล กวาที่หลายประเทศจะเกิดแบบน้ีได ตองใชเวลา 3 ป 4 ป

ในฐานะ กสทช. เราก็เขาใจคนที่สายปานสั้นหนอย โดยเฉพาะบริษัทที่ไมไดอยูในตลาด
หลักทรัพย  บริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพยทั้งหลาย เขามีสายปานคอนขางยาว  มีการวางแผนดี หลายคนที่
เขามาแลวคาดหวังอยางที่บอก คิดวาการสัมปทานมันจะเปนเหมือนการขุดทอง คนไทยไมเขาใจ Concept
ของคําวาสัมปทานและใบอนุญาต  สัมปทานคือการที่เราไดมีโอกาสทําสัญญากับรัฐ และทําไมตองทําสัญญา
กับรัฐ เพราะคุณทําเองไมได ทํากับรัฐแลว รัฐอํานวยการผูกขาดใหกับคุณ

ชอง 5 ใหชอง 7 ทําเพราะอะไร เพราะเปนหนาที่ของชอง 5 ที่ตองใหบริการโทรทัศน ผม
ใหบริการ 2 ชองไมได ผมก็ใหสัมปทานชอง 7 ไป 1 ชอง ใหคุณทําแทนผมนะ แตคุณทําแลวเอารายไดมา
แบงกับผม ชอง 9 ก็เหมือนกัน ผมทํา 2 ชองไมไหว ผมก็ใหชอง 3 ไปทํา 1ชอง ถามวาชอง 9 ใหชอง 3 ไปทํา
ชองที่ 2 ไดไหม ไมไดเพราะอะไร เพราะวาในสัญญาตองผูกขาดใหกับชอง 3 นะ  ชอง 5 ก็เหมือนกันใน
สัญญาก็ตองผูกขาดใหกับชอง 7 นะ น่ีคือ Concept ของสัมปทาน คุณทําหนาที่แทนภาครัฐ แบงเงินกัน ผม
ขอสิทธิ์การผูกขาดนะ แตพอถึงระบบใบอนุญาต มันมาพรอมกับคําวาแขงขันโดยมีเสรีอยางเปนธรรม ก็คือ
ตองใหผูประกอบการเขามาเยอะพอสมควร เพื่อแขงขันกัน  เพราะฉะน้ันถาสัมปทาน มันก็มีโอกาสที่คุณจะ
ลงทุน 10 บาท แลวไดกําไร 100 บาท แตพอระบบใบอนุญาตมันเปนไปไมได เพราะถาเมื่อไหรก็ตาม ที่คุณ
ลงทุน10บาท ทุกคนลงทุน 10 บาท คุณก็ตองแขงกันที่ประสิทธิภาพ ถาตางคนลงทุน 10 บาท ตางคนตางได
รายรับมา 15 บาท แตเผอิญตนทุนของผม ใชไปแค 12 บาท อีกคนใชไป13 บาท  ผมมีประสิทธิภาพมากกวา
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ผมก็ไดกําไรมากกวา น้ันคือ Concept ของระบบใบอนุญาต แตเร่ืองของทีวีมันเปนเร่ือง Art พอสมควร
ทายที่สุดใครหามุมไหนได เชน ชอง MONO ไมคอย Creativity เทาไหร เขาเลนไปซื้อ Content อยางเดียว
เลย เขาอยูใน 5 เบอรแรก ซื้อ Content ตางประเทศมาหมดเลย แตบางคนเปดแชชองน้ีเลย  เพราะไดดูหนัง
ยาว เขากลายเปนชองที่คนไทย Switching Rate ที่แชอยูนานยิ่งกวาชอง 3 ชอง 7 ดวยซ้ํา ดูยาว 2-3 ชั่วโมง
การเปลี่ยนชองนอยกวาอันอ่ืนๆ พอเปนลักษณะอยางน้ัน  24 ชอง แตละคนตองหามุมของตัวเองใหเจอ
ทายที่สุด จะเจอมุมตัวเอง ใครไมเจอ จะ Suffer ตองมีชองบางชอง มุงที่จะให Content กับคนแก บางชองมุง
ให Content กับผูหญิง มันถึงจะสามารถเรียก Rating และแฟนประจําได แตปจจุบันน้ี  มันอยูชวงปแรก  มัน
อยูบนความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สวนเร่ืองความพรอมของโครงขาย มันมีกติกาชัดเจนวา ปที่ 1 จะมีโครงขายครอบคลุมที่ 50 %
ปที่2 80% ตอนน้ีก็ 80% แลว ปหนา 90% ผมคอนขางมั่นใจ ปโนน 95 % คือเรามี Roadmap ที่ชัดเจน วามัน
จะเปนอยางไร แลวเราก็กํากับ ปญหา คือผูประกอบการหลายๆ ราย เขามาสูกระบวนการประมูล โดยไม
ศึกษา  อันน้ีเปนกติกาเปนประกาศเลย  วาโครงขายจะเปนอยางน้ี  ชอง 5 ตอง เดินอยางน้ี ชอง 9 ตองเดิน
อยางน้ี  ไทยพีบีเอสตองเดินอยางน้ี  เพราะฉะน้ันสิ่งที่ เขาทําคือเขาทําตามกติกา  โครงขายทุกโครงขายเปน
อยางน้ัน  ในชวงตน  ชอง 9  ชาอยูประมาณ 2 เดือน  แตตอนน้ีทันหมดแลว

สิ่งที่ทุกคนตองศึกษา คือกติกามันเปนอยางน้ี มันก็มีกติกาอีกสวนหน่ึง ที่ทุกคนทราบเร่ือง
ประกาศ มัส แคร่ี ที่แพลตฟอรมอ่ืนๆ ก็จะสามารถรับได ดาวเทียม เคเบิ้ล สถานการณก็คือ ต้ังแตวันที่
ประมูล ดาวเทียม Cover ไป 60% เรามีกติกาบังคับใหดาวเทียมตอง Carry ชองเหลาน้ีไปดวย   แตผมคิดวา
ระยะยาว ทายที่สุดแลว แพลตฟอรมภาคพื้นดิน จะเปนแพลตฟอรมหลัก จะกลับมาเพราะวาเราโชคดีที่วา
แพลตฟอรมดาวเทียมไมวาอยางไรก็ตาม ก็เปนแพลตฟอรมแคคุณภาพธรรมดา เปน Standard Definition
เทาน้ัน แตถาเปนแพลตฟอรมภาคพื้นดิน คนสามารถดู High Definitionไดเปน 10 ชอง เพราะฉะน้ัน
หลังจากผานเอเชี่ยนเกมส  ฟุตบอลโลก โอลิมปก สัก 2-3 รอบ คนก็จะเร่ิมเห็นแลววา จริงๆแลวดูแลว
คุณภาพมันดีกวาน้ีต้ังเยอะ ทําไมตองดูดาวเทียมอยู  พอสักพักเวลาที่ฝนตก ทําไมภาพตองลม ทําไมขางบาน
ภาพไมลม น่ีคือคุณภาพของทีวีดิจิทัลที่ดีกวา แลวบังเอิญวาประเทศเราชอบดู Free TV คือดูแบบไมจายตังค
คนไทยไมมีนิสัยดูทีวีแลวจายคาเคเบิ้ล  เพราะฉะน้ันโครงขายดาวเทียมทั้งหลาย ในเมื่อไมมีรายไดหลักจาก
คาสมาชิก มันก็พัฒนาลําบาก แลวทีวีทุกเคร่ืองในทองตลาด ตามหาง Central / Tesco Lotus ทุกเคร่ืองเปน
ดิจิทัลรีเซบชั่น บิลทอิน  มันงายมากที่จะ ควรจะเปลี่ยนแลวอีกหนอย เขาติดเสาอากาศที่หนาบานนิดเดียวเขา
ก็สามารถดูภาพพื้นดินได

เร่ืองปญหาเกี่ยวกับโครงขาย  ในทางเทคนิคอล ความถี่ทุกความถี่มันไมเหมือนกัน สมมุติวา
ความถี่ของชอง 5 ไปได 10 กิโลเมตร ความถี่ของชอง 9 ก็อาจจะไปได 9.9 หรือ 10.1 แตมันไมไดหมายความ
วา ชอง 9 จะไปได 15 ไมเปนอยางน้ัน เพราะฉะน้ันถามันจะเกิดปญหาตรงน้ันบาง  มันก็จะเกิดตรงขอบๆ ซึ่ง
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มันจะมีการวางสถานีเสริมในปที่ 3  และ ปที่ 4 ตอนน้ีเราปที่1 และปที่ 2 / ปที่1 คือสถานีหลัก  / ปที่ 2 คือ
สถานีเสริม ระดับที่1 / ปที่ 3 คือสถานีเสริม ระดับที่ 2 / สวนปที่ 4 คือสถานีเสริม ระดับที่ 3  เพราะฉะน้ันสิ่ง
ที่พูดวาไมเสถียรน้ัน  ความจริงมันไมใชไมเสถียร  มันเกิดที่ขอบๆของมัน  มันเปนจุดบอดที่เกิดขึ้นในยุค
อนาล็อกก็มีจุดบอด  ทําไมชอง 7ถึงไดดัง  และมีคนดูเยอะมากกวาชองอ่ืนต้ังแตยุคอดีต เพราะวาเขาวาง
โครงขายไดแนนกวาคนอ่ืน แตการวางโครงขายตองคอยๆขยายจากเมืองใหญ ไปเปนเมืองรอง เมืองรองไป
เปนเมืองเล็ก ซึ่งทุกคนตองเขาใจวาสถานการณมันจะเปนแบบน้ัน

ผูประกอบการมาประมูลราคา 3,000-5,000 ลาน ทานยิ่งศึกษามากกวาเราอีก เราออกกติกาทุก
อยางออกในราชกิจจานุเบกษา  ใหทานอานศึกษา  เราก็อธิบายเพราะทุกคนก็รู  ผมจําไดวากอนที่จะประมูลมี
บางคนบอกโมเดลของประเทศฝร่ังเศสเปนอยางน้ี ขาดทุนมา 4-5ป  ถึงปที่ 5 จึงจะสามารถแยงจาก In-
commitment มาไดประมาณ 50% น่ีคือโมเดลของฝร่ังเศส  ซึ่งใกลเคียงกับประเทศไทยที่สุด และมีคนนํามา
แชรวาจะเปนแบบน้ี

ประเทศไทยผมคอนขางมั่นใจวาเราจะเร็วกวาฝร่ังเศส ใชเวลาประมาณ 4 ปถึงทําใหรายใหม
สามารถแยงเวลาโฆษณาจากรายเดิมไดประมาณ 40-50% มันไมงายนะ   คือเราตองคิดแบบน้ี รายใหมของ
ทีวีดิจิทัลประเทศไทยวันน้ี  แตผมวามีนอยรายมากที่ลงทุนมากกวา 1,000 ลานตอป ทีวี เขาเรียกอุปสรรคการ
เปลี่ยนคนดูจากคนหน่ึงไปเปนอีกคนหน่ึงอยูแค รีโมท ถาเปนมือถือสมัยกอนตองเปลี่ยนตัวมือถือ  เด๋ียวน้ี
เปลี่ยนซิม  เปลี่ยนซิมก็เปลี่ยนเบอรดวย  ตองแจงทุกคนที่เปนเพื่อนเลยวา ผมเปลี่ยนเบอรแลวนะ  แตวาทีวี
ไมใช  ตอจากน้ีไปมันเปนเร่ืองของการที่เราจะสามารถที่จะเอาคนติดตามเรามาดูไดมั๊ย  เพราะวาวันน้ี ผมวา
คนที่นาเห็นใจที่สุดคือชอง 5 ก็แยเพราะวารายการออกจากชอง 5  คนก็ตามรายการไป  รายการออกจากชอง
9 คนก็ตามรายการไป  ถามวาวันน้ีทําไม Workpoint วันน้ีมาที่ 1 เพราะเขามีรายการเยอะแยะเลยที่ออกจาก
ชอง 5 ชอง 9 ไปอยูที่ Workpoint มันก็เกิดเหตุการณอีกหน่ึงเหตุการณก็คือ สิ่งที่ยังไมลงตัวกันวันน้ีคือการที่
ผมเปนทีวีดิจิทัล  ผมเรตต้ิงดีอยางเวิรคพอยท  แทนที่ผมจะบอกวานาทีโฆษณานาทีละ 50,000 กลายเปน ผม
ขอ 20,000 พอ  พวกที่เหลือก็ตายเรียบ  เปนเพราะอะไร? เปนเพราะวาแตละชอง ถาผมเปนเวิรคพอยททํา
แบบน้ีไปนาน ๆ ก็ไมได ผมก็ตองตอบคนที่ถือหุนผมเหมือนกัน อาจจะตองใชเวลามันมีการปรับจูนความคิด
ตรงน้ีวาเรามาประกอบธุรกิจไมไดมาเพื่อฆากันเอง

ในเร่ืองราคาประมูล  ราคาขึ้นไปสูง  บางสวน 3 เทาของราคาต้ังตนการประมูล ทําไม? อยางที่
บอกเพราะวาผูประกอบการที่ประมูลคิดวาถาประมูลชนะแลวตัวเองจะกลายเปนชอง 3 น่ีคือปญหา ทั้งๆ ที่มี
7 ใบอนุญาต มีคนเขาประมูล 9 คนเองนะ  ก็เคาะกันไปจน ยอมแพกันไมได  แตจริง ๆ ผมมองวา 15 ปมัน
โอเคนะ 1.สําหรับสัมปทานอนุญาต 15 ป   2. การอยูใน Area น้ี 15 ป หวงตอไปก็ยังตอเวลาไดอีกนะ
เพราะฉะน้ัน ระบบไดใบอนุญาตมันดีเสมอสําหรับคนที่สามารถแขงขันได แตมันจะเปนเร่ืองที่โหดราย
สําหรับคนที่ไมสามารถแขงขันได  เพราะวาระบบใบอนุญาตมันเปลี่ยนจากการผูกขาดมาสูการแขงขัน  คนที่
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แข็งแรงจะไปไดเสมอ เพราะวากติกามันเร่ิมตนวิ่ง 100 เมตรเทากัน มันไมใชการวิ่งเอาเหรียญทอง แตใหวิ่ง
คนเดียว มันไมเปนอยางน้ัน  เพราะฉะน้ันคนแข็งแรงไมมีปญหา เขาไปได  คนที่นาเปนหวงคือคนที่แข็งแรง
ไมพอ  แตวาจริงๆแลว ในกลุมที่ชนะการประมูลสวนใหญผมวามี 3 4 5  ชอง เทาน้ันเองที่ไม ไดแข็งแรง
เพียงพอ  แตวาทายที่สุด มีกลไกการตลาดที่ตองหาคนมาชวย เพราะสิ่งที่สําคัญของกิจการโทรทัศนมันคือ
Art มันคือศิลปะ  มันคือสิ่งที่ไมเหมือนกับกิจการโดยทั่วไป  ทายที่สุดแลวทั้งโทรคมนาคม  โทรทัศน  เปน
กิจการที่ไดกําไรนอย กิจการที่ไดกําไรมากคือคอนเทนส พอทุกแพลตฟอรมมัน OK มันจะเปนอยางน้ัน
สมมุติวาถนนเพียงพอนะครับ  ทุกคนจะแขงขันกันประกอบอาชีพอะไรก็แลวแต  คนที่ดีกวาก็ชนะ แตถา
เมื่อไหรก็ตามมีถนนบางเสนสะดวกที่สุด   สั้นที่สุด  บังเอิญมีคนเปนเจาของถนนอันน้ี คนอ่ืนแขงขันไมได
คนน้ีก็จะประกอบธุรกิจยิ่งใหญกวาคนอ่ืน แตการเขาสูระบบใบอนุญาตคือการทําใหทุกคนอยูบน
แพลตฟอรมเดียวกัน คนที่มีคอนเทนสจะยั่งยืนเพราะจะสามารถหาวิธีการตอๆไปสูอันอ่ืนได  การมีชอง ผม
ไปดูเกาหลี คนที่ทําอีคอมเมิรซไดเร่ิมจากการมีชอง  น่ีคือดิจิทัลอีโคโนมี่  ทําใหสิ่งที่ตัวเองมี  มันเพิ่มมูลคา
มากกวาเดิม แทนที่จะเปนใหตลาดทีวีอยางเดียวกลายเปนควบคุมตลาดรีเทลดวย  เพราะวาขายผานชอปปง
แชนแนล  ขายผาน Ecommerce มันบวกขึ้นไปไดเร่ือยๆ การที่มีชองชอปปงชาแนล  เขาไมตองการใหคนซื้อ
ของจากการที่ดูในทีวีเลย  แตเปนการแนะนําใหคนไปหาตอในอินเตอรเน็ตและซื้อจากอินเตอรเน็ต

ผมคิดวาการมีทีวี จะทําใหคนคนน้ันเขาไปสูดิจิทัลอีโคโนมี่ในที่สุด  มันมี 2 อยางคือมี 1. มันมี
Portal 2. มันมีคอนเทนส  ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในยุคดิจิทัล  ผมวาการมีชอง  การมีโครงขาย มันคือการมี
ถนน  ถนนน้ันไมมีความหมายถาไมมีรถวิ่ง  ไมมีคอนเทนทที่ดี

การประเมินราคาการประมูล เราศึกษา 3 สถาบัน  จาก ยูโร , จุฬา , TDRI ศึกษาและมาสรุป
ราคาใกลเคียงกัน  ซึ่งราคาจริงๆประมาณ 1 ใน 3 ของราคาสุดทายของการประมูล ซึ่งการประมูลเราพยายาม
ออกแบบนะครับ ไมไดออกแบบใหการประมูลน้ัน ตองต้ังราคามากกวาน้ัน  ถาเราออกแบบเพื่อใหคนทํา
ราคาใหสูงตองออกแบบอีกแบบหน่ึง ทายที่สุดแลวชอง HD มี 7 ชอง อันดับ 1 ถึงอันดับ 7 ที่ชนะ ราคา
ตางกันแคประมาณ 1-3 % เทาน้ันเอง  เปนลักษณะของการเกาะกลุม สมมุติมี 9 คนเขาแขง แลวเอา 7 ชอง ถา
เมื่อไหรก็ตามที่ คนที่ 9 กับ คนที่ 8 ยอมแพก็จบ ทายที่สุดคนที่ 8 -9 ยอมที่ 3,000 ลาน กลายเปนวาคนที่
ชนะเลิศ ไดที่ 3,200 ลาน 3,300 ลาน

สวนเร่ืองการแจกกลอง  ตอนน้ีแจกเหลืออยู 5.1 ลานกลองสุดทาย คือแจกไปแลวประมาณ 10
ลานกลอง Ok เราอาจจะแจกชาไปประมาณ 6 เดือน เราเร่ิมตนใบอนุญาตปุป เราเร่ิมตนแจกเดือนตุลาคม ซึ่ง
ผมคิดวาสมเหตุสมผล เพราะวาสมมุติเราเร่ิมตนปุปเราแจกกลองเลย  โครงขายก็ไมเสถียร  อะไรก็ไมดีซัก
อยาง  ทีน้ีคนเอากลองไป ก็ไมใช  พอใชไปก็รับไมได  ปจจุบันปญหาเร่ืองโครงขายคอนขางนอยมาก คือ
ผมคิดวาเร่ืองโครงขายคอนขางเสถียรพอสมควร
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เร่ืองของการเรียงชอง จริงๆเราพยายามเหมือนกัน  อันน้ีก็เปนปญหาตอนที่ ถาแจก Set-top box
ไมมีปญหา  ทุกแพลตฟอรมจะเหมือนกัน ดาวเทียมดู HD ก็จะเปน HD แตบังเอิญวาหลังจากที่อนุญาต
ประมูลกันเสร็จแลว  มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เร่ือง Set-top box เลยจาก กสท. ขึ้นไป มีเร่ืองเชิง
นโยบาย พูดงายๆ วา กสท. ควบคุมไมได แตเราก็ยังแจกคูปอง แตไมไดเปนคูปองอยางที่ กสท. อยากใหเปน
มันกลับไปสู Original One ตามประกาศตอนที่ประมูล เราบอกจะแจกคูปองที่มูลคา 690 บาท แตเราไมบอก
วาจะแจกอยางไรบาง สิ่งที่เราวางแผนไวเราจะแจกเกิน 690 คือ 1,000  เพื่อใหประชาชนไดรับของที่ดี แลก
กลองดาวเทียมไดดวย แลกกลองเคเบิ้ลไดดวย เพื่อใหการจัดเรียงชองทุกระบบเหมือนกัน  แตหลังจากมีการ
เปลี่ยนวาใหแลกไดของภาคพื้นดิน 690 บาท แลกกลองดาวเทียมก็ไมได ซึ่งอันน้ีมันเกินขีดความสามารถ
ของ กสท.ไปคัดคาน เร่ืองน้ีเปนเร่ืองเดียวที่เราทําไมไดอยางที่มุงหวัง แตมันสงผลกระทบกับประชาชนใน
แงที่ประชาชนไดรับของในคุณภาพที่เราไมอยากใหเปน การใชคูปองไมเปนไปตามที่เราตองการ การ
ปรับเปลี่ยนเร่ืองของดาวเทียม เคเบิ้ลก็เปนไปไมได

ประการที่ 2 คือ ตองการไปกันกลองทีวีดาวเทียม ตัวเองกลัววาทีวีดาวเทียมจะมาแขงกับตัวเอง
ทั้งๆ ที่มันไมมีวันมาแขงได เพราะมัน Ship ลงมาเหมือนกัน ชอง HD ก็ไดดูเปนHD  / ชอง SD ก็ไดดูเปน SD
วันน้ีพิสูจนแลววาไมถูกตอง  น่ีคือจ๊ิกซอวตัวสําคัญที่เกิดความผิดพลาดที่ทําใหมีปญหา ถา Set-top box ไมมี
ปญหา การจัดเรียงชองก็จะไมมีปญหา ก็จะแขงขันกันบนความเปนธรรม ชอง HD ก็จะไดดูเปน HD
เพราะวาถาคูปองน้ันแลกกลองดาวเทียมได ประชาชนแคเอากลองดาวเทียมไปเปลี่ยนกลองดาวเทียมเดิม ก็
จะดูเปน HD ทันทีเลย อันน้ีเปนเร่ืองงาย ผมพยายามอธิบายวาเราอยาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน คน
อยากทําอะไรก็ใหเขาทําอยางน้ัน ขอใหเขาทําแลวมาไดประโยชนกับเราก็พอ เขาอยากดูผานดาวเทียมก็ไม
เปนไร แตขอใหดูชองดิจิทัลของเราดวยแคน้ัน”

แนวทางการแกไขของเร่ืองที่ยังไมบรรลุเปาหมาย มีแนวทางอยางไรบาง

“เราเปนองคกรกํากับดูแล ในขณะที่เศรษฐกิจมันดาวน อยากจะใหทุกคนไปดวยกันได แตพอมี
คน 50% มาจายปบ เอะสิ่งที่ผมพูดมันไม Valid น่ีหวา ตกลงคุณจะเลื่อนใหเพราะต้ังใจจะชวยเอกชน ตายเลย
ทีน้ี เลนพูดแบบน้ี เสียผลประโยชนของรัฐ  ผมยังคิดวาถาเปนผม การที่ยืดเวลาใหเอกชนยิ่งมาก ณ  วันน้ี
เปนสิ่งที่เขาตองทํา เขาตองไปลงทุนในคอนเทนส เขาตองแขงกัน เขามีเทาไหร เขาตองทุมหมด คนที่ได
ประโยชนคือประชาชน องคกรใหญอยาง กสทช. ควรจะเขาใจอุตสาหกรรมใหมันมาก แตเราเปนองคกรที่
ถูกตรวจสอบเปนพิเศษเสมอ มีทั้ง ปปช. สตง. กรรมการตรวจสอบ ยังมีกรรมการตรวจสอบประเมินผล อีก
4-5 องคกรทุกคนอยากตรวจสอบเขมแข็งทั้งน้ัน อยางอัมรินทรเขาเปนรายใหม เขาขึ้นมาเลนพรีเมียรลีก ก็
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แยสิ เขาคร้ังแรกก็ HD เลย แทนที่จะ Standard Def หรือ ชองขาวกอน น่ันคืออัมรินทร แตปจจุบันเขาก็ทําได
ดีพอสมควร เร่ิมตีต้ืนขึ้นมา

อยางไทยทีวีเปนรายใหมเอาต้ัง 2 ชอง ความจริงมันก็เหน่ือยครับ บางทีมันก็เหมือนอยางบาง
คน อยางชอง 7 เขามีศักยภาพจะเอา 3 ชอง เขามีคอนเทนสพอดวย เขาเอาชองเดียว ชองที่ 2 พอแขงกันไป
มันเกินราคาที่ตองการ เขายอม แต 1 ชองตองเอาแน เพราะเขาเอาชอง 7 มาออกดวย น้ันคือวิธีคิดของเขา
ปจจุบันเขาไดเรทต้ิงอันดับ 1 ไดสวนแบงอันดับ 1

ชอง 3 เอา 3 ชอง มีแตชอง 3 ออริจินอลที่ขึ้นมาแตก็ยังหางจากชอง 7 พอสมควร ชอง 7 ไมมี
หลนเลยจากอันดับ 1 ปจจุบัน Curve Rating ของเขาแทบไมมีตก  / ชอง 3 ตก ทั้งน้ีผมเคยพยายามพูดหลาย
รอบ เร่ืองจํานวนชองวา จะบังคับใหคนละ 1 ชองพอ ความจริงเราไมควรจะบังคับเลยดวยซ้ําใครอยากเอา 5
ชอง ก็เอาไป แตผมเคยต้ังคําถามวาคุณลองคิดดูสิ คุณจะเอา 3 ชอง แลวมีคนดูคุณชองละ 5% 3 ชอง หรือ
คุณจะเอาชองเดียวแลวมีคนดู 80% จะเอาแบบไหน น่ีคือทีวีนะ คุณยิ่งมีหลายชอง ถาทหารเราตองรวมกําลัง
เพื่อโจมตีจุดที่ออนแอ น่ีเราขยายพื้นที่การรบมากมายมหาศาล คุณก็แยถาคุณไมแข็งแรงพอ

อยางชอง 3 อาจจะแข็งแรง ชองที่ 2 ก็เอาคอนเทนสเกาๆมารันก็พอไปได อยางบางคนไมเคยมี
ฐานเลยมาเอา 2 ชอง ดังน้ันคนที่คิดวาเอาไปแลวทําไดดีที่สุดตามลําดับก็เปนผูชนะการประมูล ถาออกแบบ
ใหมันแยกวาน้ัน เชน จะเสนอเทาไหรก็ไดไมมีใครรูกันวาเสนอเทาไหร คนแรกอาจจะ 6,000 ลาน , คนที่ 2
อาจจะ 3,000 ลาน  , คนที่ 3 อาจจะ 2,000 ลาน แตน่ีตอนที่กําลังเคาะเราเห็นคนอ่ืนหมดเลยนะ คนที่ชนะเรา
รู เราอยูลําดับที่เทาไหรเรารู เพื่อที่จะไมใหมันเกิน Value ที่ควรจะเปน สมมุติเราคิดมาจากบานวา 10 บาท
พอมันถึง 10 บาท เราก็ตองหยุด แมกระทั่งการเลือกจํานวนชอง เราก็ดูวา ชอง HD 7 ชอง  เราก็นับวา ควรมี 7
หรือ 8 แตมันมีคนที่ 9 เขามาครับ คนที่เราไมคาดวาเขาจะเขาแขงดวย เขามาแขง ผมไมเคยคิดเลย

ไทยรัฐก็อยูใน TOP 10 เหมือนกัน ของหมอประเสริฐ PPTV เขาก็ขึ้นมาประมาณ 15 นะครับ
คืออยางน้ี ไทยรัฐเขามีมุม เขาหามุมเขาเจอ ตอนน้ีเขาล็อคทีมฟุตบอลไทยทุกนัด ถายทอดทีมชาติไทยทุกนัด
ขาวเขาก็ดี เขาตองแขงในมุมที่เขาแข็งแรง ทายสุดโทรทัศนเขาจะเหมือนหนังสือพิมพ เพียงแตมันอยูบน
แพลตฟอรมของทีวี แตละคนก็ตองหามุมของตัวเอง มีทั้งขาวและบันเทิง

ปญหาตองมอง 2 อยางวา ปญหาในเชิงยุทธศาสตร หรือ ปญหาในเชิงยุทธวิธี  ในเชิง
ยุทธศาสตรคิดวาไมมีปญหา  เราเดินถูกทางละ เราสามารถกํากับทีวีไดสรางความมั่นคงใหกับประเทศทําให
เกิด Stability ถาเกิดในอนาคตเรากํากับดูแลทีวีไมได ทายที่สุดเราเกิดสงครามกลางเมืองแน แตวาถาเรากํากับ
ทีวีได มันก็จะไปอยางที่ผมวา  แตในเชิงยุทธวิธีทายที่สุดถาไมไหว ก็ตองหาวิธีการที่ทําใหไหว

ผมก็เห็นใจผูประกอบการ เราพยายามออกแบบทุกอยางใหราคาตํ่าไมใชราคาสูง  น่ีคือการวิ่ง
900 เมตร ประมูลแขง 7 ชอง มีคนแขง กัน 9 คน จะชนะไดตองอยู 1 ใน 7 ตองเกาะกลุมคนที่ 7 ไว ถาคนที่ 8
คนที่ 9 ยอมเมื่อไหรคุณก็จะชนะ แตน่ีคนที่ 8 กับ 9 ไมยอมไง สมมุติวาจาย 3,000 ลาน  15 ปก็ปละ 200 ลาน
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เทียบกับลงทุนคอนเทนสสมมุติวาลงทุน Content 1,000 ลานไดออก SD กับไดออก HD ถามวาคา Content
ลดลงมั๊ย ไมลดลงนะเทากันนะ จากจาย 150 ลาน เปน 200 ลาน แลวตัวเองไดออกเปนชอง HD นะ จะไปรู
ไ ด ไ ง  มี อี ก  3  ป  ที วี ทุ ก เ ค ร่ื อ ง เ ป น HD แ ล ว ค น ไ ม อ ย า ก ดู HD ล ะ ”
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สัมภาษณ คุณธนะชัย วงศทองศรี
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

ในฐานะผูประกอบการ ทานมองธุรกิจสื่อทีวีของประเทศไทยอยางไร

“ถาพูดโดยรวม ปญหาใหญของทีวีดิจิทัล คือเราเปลี่ยนตอนที่ “เรายังไมพรอม” เทาที่
ดูรากของปญหาคือ “ความเรงรีบ” ที่จะทําใหมันเร็ว น่ันคือปญหาใหญ พอเราเรงรีบดวยความไม
พรอมในหลายๆดาน  สงผลถึงปญหามากมาย เหลาน้ีเปนปญหาของวงการโทรทัศนในปจจุบัน”

สาเหตุในการเขารวมการประมูลทีวีดิจิทัล  ทําไมจึงเขาประมูล

“เน่ืองจาก เราทําธุรกิจน้ีอยูแลว เราเห็นวานาจะเปนธุรกิจยังไปไดดีอยู จึงเขารวม
ประมูล และอีกอยางคือ ระบบอนาล็อกก็จะเลิกแลว อยางไรก็ตองทําระบบดิจิทัลแทน”

ความคาดหวังของทานจากการเขาประมูลทีวีดิจิทัล

“ในตอนแรกเราเขาใจวามันจะไปไดดีกวาน้ี  ไมไดนึกเลยวาสภาพจะเปนแบบน้ี คิดวา
ผูเขาประมูลทุกคนก็คิดแบบน้ี ไมงั้นคงไมประมูลแขงกันขนาดน้ีหรอก คิดวาสภาพไมนาจะรายแรง
เหมือนที่เปนอยูในขณะน้ี นาจะไปไดดีกวาน้ี ถึงไดไปประมูล 2 ชอง”

หลังจากที่ประมูลมาแลว อะไรที่สมหวัง อะไรที่ผิดหวัง อยางไร

“ประมูลมาแลวก็หนักคือคนดูเขาไมไดดูผานระบบดิจิทัล เขาดูผานดาวเทียม เพราะวา
(1) ความคุนเคยที่เขาใชอยู (2) ไมไดมีความแตกตางกันมากนักในการที่จะดูรายการผานดาวเทียม
กับการดูผานทีวีดิจิทัล (3) คนยังไมเขาใจการใชอุปกรณ Set-top box ทําใหคนไมใชมัน ทําใหคน
รับชมผานระบบดิจิทัลนอยเกินไป แตรับชมผานดาวเทียมมากกวา เลยมีผลกระทบกับชองดิจิทัล
โดยตรง
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เจอปญหาหลายอยาง จริงๆแลว ชอง 9 เองมี 2 สถานะ คือ 1. เปนผูใหบริการโครงขาย
2. เปนผูใหบริการดานชองรายการ  เราทํา 2 บทบาทในระบบทีวีดิจิทัลในปจจุบัน

เร่ืองของโครงขายหลักๆก็มีปญหา 1. เร่ืองของกฎ กติกา ของ กสทช. เอง ที่เปลี่ยนไป
เปลี่ยนมา ไมแนนอน 2. ดวยนโยบายหรือกฎกติกา มันทําใหโครงขายของดิจิทัล คนเขาถึงนอย วัน
ขางหนาธุรกิจโครงขายจะเปนอยางไรก็ไมรู แนนอนวาจะสงผลกับระบบทีวีดิจิทัล โดยรวมดวย
เหมือนกัน  สวนเร่ืองการใหบริการดานชองรายการ มีเพียบอยูแลว คนดูก็กลุมเทาเดิม งบในกลุม
อุตสาหกรรม ก็ลดลงดวยซ้ํา

นอกจากน้ี ในการเปลี่ยนผานจังหวะไมดี เร่ืองของเศรษฐกิจโดยรวม รวมั้งปญหาของ
อุตสาหกรรมเอง ทําใหผูประกอบการในยุคทีวีดิจิทัลลมลุกคลุกคลานกันเปนแถว สวนชอง 9 เองก็มี
ผลกระทบ เพราะวามีการแชรลูกคาไป เพราะวาจํานวนชองที่เกิดขึ้นมันเยอะมาก เพราะจากเดิมแค
4-5 รายเทาน้ัน แลวมาเพิ่มเปน 24 เยอะมาก

รายไดจากการโฆษณา ก็ลดลงเยอะ เปนธรรมดา ดานเรทต้ิงก็ลดลง เพราะโดนแยงคน
ดูอยูแลว อันน้ีเปนธรรมดา เรามีการปรับกลยุทธ ซึ่งอาจจะใชเวลาระยะหน่ึง ตอนน้ีดูงบของแตละ
รายก็ดูแยไปหมด ขาดทุนกันหมด อีกปญหาหน่ึงคือการที่เอาคนนอกวงการทีวีมาคุม อยาง กสทช.
น้ีไมไหว ไมมีความรูทางดานน้ีก็ลําบาก มันจึงเกิดปญหาอยางที่เห็น”

เร่ืองที่ทานตองการใหผูจัดการประมูล หรือ กสทช. ดําเนินการ มีอะไรบาง และ
ดําเนินการอยางไรบาง

“อยางแรกตองพยายามใหคนเขามาอยูในระบบทีวีดิจิทัลมากขึ้นและใหเร็วขึ้น 2. ตอง
ทําความเขาใจ เร่ืองการสื่อสารประชาสัมพันธใหประชาชนใหเขาเร่ืองการรับชมทีวีดิจิทัลใหดีกวา
น้ีเยอะๆ  อันน้ียังขาดการทําความเขาใจที่ดีอีกเยอะมาก 3. ตองปรับกฎกติกาที่มีอยู ใหมันไปได
ดีกวาน้ี เชน เร่ือง กฎ Must Carry , เร่ืองเลขชอง , การเรียงชอง ฯลฯ ตองรีบแกไข และเร่ืองจํานวน
ผูประกอบการก็มีเยอะเกินไป อุตสาหกรรมรองรับไดไมทั้งหมด มันไมเกี่ยวกับวาใครเขามาประมูล
บาง มันเกี่ยวตรงที่ กสทช. เร่ิมตน เขากําหนด 24 ชอง เพราะวา Scale มันไมได มันเยอะเกินไป
กสทช. เปนคนกําหนดวา ประเภทธุรกิจมี 24 ชอง มันเร่ิมตนมาจาก กสทช.”
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สัมภาษณ คุณเขมทัตต พลเดช
กรรมการผูอํานวยการใหญ สถานีโทรทัศนพีพีทีวี

ในฐานะผูประกอบการ ทานมองธุรกิจสื่อทีวีของประเทศไทยอยางไร  (ในแง
ของโอกาส , การลงทุน , เม็ดเงินโฆษณา , สภาพการแขงขัน , เทคโนโลยี ฯลฯ)

“ธุรกิจทีวีที่กําลังเปลี่ยนผานไปสูยุคทีวีดิจิทัล จริงๆ แลวมันอยูในชวงที่เรากําลังต้ังไข
แตวามันมีปจจัยอยูหลายๆ อันเหมือนกันก็คือ อยางตางประเทศ เชนใน UK สเปน ในยุโรป  เวลาทีวี
ดิจิทัลเกิด เขาจะมีการประชาสัมพันธสื่อสารมาลวงหนา อยางนอย 5-10 ป และพอเปดตัว มันจะมี
ประเด็นที่เกิดขึ้นคือ งบโฆษณาของทุกสถานี จะตก 3 ป  สมมติวาจากเดิมมีเจาตลาดอยู 3 -4 ชอง
พอทีวีดิจิทัลเกิดซึ่งอาจจะมากกวาหรือเทากัน  รายที่เขามาทีหลังก็ตองทําราคา พอราคาตํ่า งบ
โฆษณาจะโดนดึงทันที  จึงทําใหภาพรวมตกลงมา  พอตกลงมาน้ัน เน่ืองจากวาเดิม สมมติวาคา
โฆษณา 400,000 หรือ 500,000 ตอนาที  พอตัวใหมเขามาอาจจะเหลือคร่ึงหน่ึงหรืออาจจะตํ่ากวาน้ัน
คือวา ใน 3 ปที่จะตองตกไป มันปรับฐาน แตลูกคารายใหม ฐานจะเยอะขึ้น พ วก SME ในอเมริกา
เขาเรียกวา SMB ; Small Business ของไทยเราเรียกวา Small Enterprise SME ก็จะเขามาไดเยอะ
เดิมจะเจอฐานลูกคาใหญซึ่งมีสตางค แลวพอฐานลูกคามาก  คือขายนอยๆ แตไดยาวๆ  เพราะฐาน
เยอะขึ้น พอหลังจากน้ันปที่ 4 ปที่ 5 มันจะเร่ิมปรับขึ้น ซึ่งมันจะสอดคลองกับเศรษฐกิจของโลก

ธรรมดาเศรษฐกิจของโลก เวลาชวง Curve ประมาณ 3-5 ป  เมื่อเศรษฐกิจตกแลวขึ้น
ใหม  ขึ้นใหมก็ประมาณ 3 ถึง 5 ถึง 7 แลวลงมาใหม  เพราะฉะน้ันทีวีดิจิทัล ถาเกิดวาเวลาเปลี่ยน
ผาน เปนจังหวะชวงที่เศรษฐกิจดี  มันจะไปไดเร็ว  แตถาชวงที่เศรษฐกิจแยแบบไทย  มันก็จะตก
ทองชางแบบน้ี เปนตน

เมืองไทยมีการรางกฎหมายพรบ. มาต้ังแตประมาณป 2550  ชวงน้ันคนรางกฎหมาย
เปนคนซึ่ง 1. เอ็นจีโอ(NGO)  2.เปนคนที่กลัวบทเรียนของสถานีไอทีวี ซึ่งมีคนมาประมูลไปแลว
ไปเปลี่ยนผังรายการ  แลวก็ทําไมไดตองโดนยึดคืนมาตอนน้ัน แลวก็กลายมาเปนไทยพีบีเอส ใน
ปจจุบัน การเขียนกฎหมายคือไมไดดูจากความเปนจริงของกลไกตลาดเลย  ถึงแมจะไปดูงานตางๆก็
ตาม แตคนเขียนกฎหมายคร่ึงนึงมาจากความกลัว อีกคร่ึงนึงมาจากปกปองไมให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในตัวสถานีน้ันเวลาประมูล เพราะฉะน้ันการเขียนมันจะล็อคทุกอยาง  กฎหมายน้ีไม
สามารถทําใหธุรกิจโทรทัศนดิจิทัลเติบโตไดเหมือนในยุโรป  หรือในญ่ีปุนแนนอน  แตสิ่งที่
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ผูประกอบการไทย 24 ชองเขาไปลง  เพราะวามีการใหเซ็นสัญญาวาทุกอยางจะพรอม ซึ่งจะเห็นได
วาพอมีการออกกฎหมาย ซึ่งไวมากประมาณปกวาเอง  พอออกใบราชกิจจา พรบ. ออกปุป ใน 1 ป
ก็เร่ิมประมูล  เร่ิมประชาสัมพันธผลก็คือทุกคนอยาก  สังคมก็ผลักดันบอกวา เบื่อแลว 4 ชองหลัก
ไมมีทางเลือก  40 ป ก็มีแค 4 ชองหลัก ทําอยางไรจึงจะมีทางเลือก  ทางผูประกอบการเองซึ่งไมไดมี
การเปดมา 40 ป ก็อยากจะเขาไปทํา  แบงคพาณิชยก็อยากเขาไปชวยสนับสนุน ประชาชนก็เห็นดี
ดวยทั้งหมด  ก็เขาไป  โดยถามองมันเหมือนกับแมงเมาบินเขากองไฟนิดๆ  แตจริงๆแลวมันควรจะ
เปนแสงไฟเย็นที่สองสวาง  ไมใชแสงไฟรอนที่ทําลายอุตสาหกรรม  ผมเลาเปรียบเปรยใหฟงวา
จากตางประเทศกับของประเทศไทยเราเปนอยางไร ของเขาใชเวลา 7 -10 ป ในการที่จะพัฒนา
ความคิด สื่อสารความเขาใจของคน ของเราปคร่ึง แตสื่อสารเฉพาะผูประกอบการ ไมไดสื่อสารกับ
ผูบริโภค , ประชาชน ทั้งน้ีกฎหมายกับกรรมการ กสทช. ที่เปนผูกํากับกฎหมายบอกวาอางสิทธิเร่ือง
ประชาชน  แตผลตอนน้ีคือประชาชนยังไมไดสิทธิ์น้ันเลย เพราะอะไร ? ต้ังเปนคําถามไว  น่ีคือสวน
แรก ที่ผมบอกวา การทําเร่ืองของธุรกิจดิจิทัล มันจึงกระทอนกระแทนมาก

ดานมุมมองการขายโฆษณายังเปนปญหา 1. 4 ชองหลักอนาล็อค ยังคุมตลาดอยู  ถึงแม
เรทต้ิงจะตกก็ตาม  2. เอเยนซี่เขามองที่เรทต้ิงเปนสําคัญ ผิดถูกไมรู ซึ่งระบบเรทต้ิงเปนของระบบ
เกามาก  ยังไมรวมของระบบใหม  ถึงแมจะมีดาวเทียมมา  แตเขาวัดดาวเทียมนิดเดียว  เขายังวัดแบบ
เกาอยู  ดานพื้นฐานประชากรของเราเดิมมันเปนแนวนอน ตอนน้ีมันเปนแนวต้ัง มันขึ้นตึกสูง เขา
ไมไดวัดตรงน้ีเลย ในหน่ึงฐานอยางกรุงเทพ  ยังวัดอยูกลุมสลัมรากหญาอยูเลย  ไมไดวัดตรงน้ี  ถา
วัดตรงน้ี มันจะเปลี่ยนใหมหมดเลย น่ีคือประเด็นสําคัญทําใหการโฆษณาตอนน้ี  เม็ดเงิน  มัน
ขัดแยงกัน  ทางกสทช.บอกวาตอนน้ีเม็ดเงินเปน 10,000 ลานสําหรับทีวีดิจิทัล  ทางทฤษฎีมันไมใช
เพราะขายที 3,000 - 5,000 อาจจะมีชองดาวเทียม ที่แปลสภาพเปนทีวีดิจิทัลขายได 30,000 แลว  แต
เมื่อเทียบกับชอง 3 ชอง 7 อนาล็อกเดิม ขายนาทีละ 400,000 - 500,000  เพราะฉะน้ันเงินที่เจียดมา
ตรงน้ีมันเปนจากชอง 9 กับชอง 5  ชอง 5 เขาแปลสภาพเปนทีวีสาธารณะไปแลว ชอง 9 เรทต้ิงผัน
ผวนเพราะการเมือง เพราะฉะน้ันเงินก็มาจาก 2 ชองน้ี ไมไดมาจาก 2 ชองใหญเลย  เพราะฉะน้ัน
ตรงน้ี  วิธีการคือวาจะทําอยางไรให SME รายใหมๆสามารถมาซื้อโฆษณาทีวีดิจิทัลได  ปรากฎวา
พวก SME รายใหมๆ สวนใหญจะเปนพวกสินคาพวกยา ก็เขาไมไดอีกเพราะโดนกฏหมายหามอีก
หามทุกอยาง  พอเขาหนีมาจากดาวเทียม  อันน้ีก็มาหาม ตกลงแลวคือบล็อคทุกอยาง   มันจะชวย
อยางไรได  อันน้ีคือประเด็นสําคัญที่จะบอกวาปน้ี 12 เดือนที่ผานมา  โฆษณาไมไดเพิ่มขึ้น  แตใน
ไตรมาสแรกของปน้ี  เร่ิมจะเห็น เพราะวากลุมของผูประกอบการ 24 ชอง ถมเงินเขาไปอีกในเร่ือง
เน้ือหารายการ ถมเงินในเร่ืองการประชาสัมพันธเขาไป จะเห็นวาใน 7 ชองระบบความคมชัดสูง
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(Hi-Def) ถมมากที่สุด  ชอง ONE , ชอง พีวีทีวี ,  ชองไทยรัฐ  พวกน้ีใสเขาไปเยอะมาก เยอะกวาเงิน
ที่จะไปให กสทช.อีก  เพราะฉะน้ัน  เราทํางานแทน กสทช.นะ  ในเร่ืองการสื่อสารประชาสัมพันธ
ดังน้ันการโฆษณาก็คงจะทรงๆ ตํ่าไปอีกซัก 2 ป  ก็คลายๆ กับที่เลาใหฟงตอนยุโรป  3 ป   ของเรา
อาจจะยาวนานกวาน้ันก็ไดนะ  ก็ไมรูวาใครจะอยูรอด”

สาเหตุในการเขารวมการประมูลทีวีดิจิทัล

“ทานประธานของเรา คือ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ  อยากทําทีวีมานานเปน
10 ปแลว แตรัฐไมไดเปด  ดังน้ันทานก็เลยลองทําเล็กๆ อยางเชน ชอง IN Channel อยูในเคเบิ้ล ซึ่ง
เปนภาคภาษาอังกฤษทั้งหมด  แตวาตอนน้ันเขาก็ทําแบบ ยังไมชัดเจน เปนการประชาสัมพันธ
สําหรับธุรกิจสายการบินมากกวา  พอเขามาประมูลตรงน้ี  ก็มองวานาจะทําชองที่มันมีคาแรคเตอรที่
ชัดเจน ก็เลยทําขึ้นมา  อยางที่คุณนที กสทช. บอก คือทําไมทุกชองตองเหมือนกัน  เรามองแลววา
ถึงแมจะมีเงินเยอะ  เรารับหลักการอยูแลวที่ตองจายเงินทั้งหมดแมกระทั่งการค้ําประกันก็ทําอยูแลว
ไมไดหนีไปไหน  เพราะฉะน้ันสิ่งที่เอ็นจีโอบางคนบอกวาการเลื่อนชําระหน้ีงวดที่สองไปคือการ
เบี้ยว มันไมใช  อันน้ีคือชัดเจน  ฉะน้ันการที่ กสทช. บอกวาคุณเบี้ยวกรณีของพี่ต๋ิมก็เหมือนกัน
ทําไมคุณบอกวาไมเบี้ยว แตยึดเงินค้ําประกันเทน ก็เหมือนกันไง เพราะ เขาจายหมดแลว เขาจาย
ต้ังแตวันแรก หมดแลว  เพราะฉะน้ันคุณจะบอกวาเขาเบี้ยวแลวคิด 7.5 เปอรเซ็น น่ันมันเกินไป  มัน
ไมใช

อยาง พีวีทีวี ตอนน้ีเราลงเงินไปกับเน้ือหามากที่สุด เพราะเรามาที่หลัง ไมเคยมี
พื้นฐานดาวเทียม หรืออะไรมากอนเลย  เพราะฉะน้ันเราจัดเต็มหมด ที่วางตําแหนงไวเปน Premium
mass ระดับ Premium เลย   ไมใชละครอยางเดียว  ไมใชขาวอยางเดียว มันจะอยูตรงกลางๆ
เพราะฉะน้ันเรามีอยู 4 หลักที่จะไป 1. คือซีรียที่เปนอาเซียน ซึ่งตอนน้ีปเดียว เราก็มีฐานลูกคาเกาหลี
แลว  คือเราไมมีดารา ไมเหมือน Grammy, RS , ชอง 3 ไมมีดาราแลวทําอยางไร  ก็ตองซื้อกอน  เรา
มองวาจีน เกาหลี  ญ่ีปุน  อันไหนแข็งแรงสุด  เราเลือกเกาหลี  ใน 12 เดือน ถาเปนบางชองอาจจะไม
มีฐานคนดูชัดเจน แตเรามีฐานเกาหลี  ถึงแมจะไมบาเทาละครไทย  แตก็มีฐานชัดเจน  2. เราเร่ิม
พัฒนารายการขาว อันน้ีเปนนโยบายเลยนะ เพราะขาวถึงแมจะไมมีรายได  แตมันเปน ภาพลักษณ
ซึ่งเปนนโยบายจากบอรดวาตองทําขาวใหดี  ก็เลยมีทีมขาวมือดีมาทั้งจากไอทีวี จาก ไทยพีบีเอส
จากเนชั่น รวมไวที่น่ี 3. เปนรายการละครไทย ซึ่งเราเพิ่งมีเร่ืองแรกเร่ืองเดียวเอง แตก็เปนเร่ือง
เดียวที่สั่นสะเทือน   แตในอนาคตคงตองเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ  และสุดทาย 4. เร่ืองกีฬา จากการสํารวจ คน
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ดูกีฬา คอนขางจะสูงพอๆกับละครไทย แตกีฬาของทั้งไทยและตางประเทศ มันไมไดมาทุกวัน
แบบละครได  มันเปนฤดูกาลครับ  4 อยางน้ีเราจะยึดไว ทั้ง 4 อยางเปนพรีเมี่ยมหมด  กีฬาตอนน้ี
ต้ังแตเดือนมิถุนายนน้ีเราจะมีชุดใหญเลย เปนกีฬาระดับโลก ฟุตบอลทั้งหมดเลย ซึ่งแข็งมาก คิดวา
เร่ืองกีฬาต้ังแตมิถุนายนไปเราก็นองๆซีทีเอช กับ ทรู ซึ่งเราซื้อมา มีลิขสิทธิ์เรียบรอย คุยกับฝร่ัง
เรียบรอย  เพราะฉะน้ันถาคุณชอบความบันเทิงรูปแบบใหม  เกาหลีซึ่งเขียนบท  อะไรดังอยูที่เรา
หมด  อันที่สองก็เปนขาวที่เปนแคภาพลักษณ แตก็เร่ิมมีฐานคนดูขาวแลว  อยางกลุมดูเกาหลี ผูหญิง
เปนสวนใหญ เด็กวัยรุน จนถึงอายุ 40-50  สวนขาวจะเปนผูชาย ละครไทยก็จะเปนทั้งชายและหญิง
ไดหมด  สวนกีฬาก็ผูชาย ฉะน้ันฐานเราจะคนดูจะ 12 เดือนที่ผานมาก็เร่ิมมี  ไตรมาสแรกก็เร่ิมขยับ
ขึ้นแลว เร่ิมขึ้นไปอยางชาๆ เราอาจจะไมหวือหวาแบบชองอ่ืน  อยางละครเราก็ไมไดถมเต็มเพราะ
มันแพง  ดาราเราก็ไมมี แตเราก็พิสูจนแลววา อยางละครเพลิงดาว ที่ออกอากาศอยู ไมไดมีดาราชั้น
นํานะแตเรามาเขี้ยวในเร่ืองของบท  ปรากฏวาคนก็ดู ทําไมชองอ่ืนที่มาพรอมๆกัน  คนไมดู อันน้ีไม
รวมชอง ONE , ชองแกรมมี่ซึ่งอยูในตลาดเหมือนเดิม  เรามีวิธีการวางกลยุทธแบบน้ี สวนใหญ
เน้ือหาก็จะอยูไมหนีหมวดพวกน้ี ถาหากจะเอาละครไทยเพิ่มก็ตองแขงกันเยอะหนอย ใชพลังเยอะ
หนอย จะสู อนาล็อคเดิมไดไหม จะสูชองดาวเทียมเดิมไดไหม  เกาหลีจะยอมทิ้งไหม  เพราะฉะน้ัน
ก็ตองบอกคนขางในของเราใหเขาใจวาเปนเร่ืองของกลยุทธทางการตลาด แตถาหากคุณมีความ
แข็งแรง อยางชอง GMM 25 รายไดของ Club Friday อันเดียว ที่เหลือยังไมรู  แตอยางจีทีเอชหยอด
ไดทั้งชอง ตนทุนตํ่ากวาเพราะเปนดาวเทียม แตมีฐานคนดูชัดเจน  เพราะฉะน้ันเราตองศึกษาและ
มองคูแขง  คูแขงบางรายวิ่งเร็วกวาเรา  เพราะเขามีของในมือ  เตเราไมมีของ เราตองสรางใหม”

หลังจากที่ประมูลมาแลว อะไรที่สมหวัง อะไรที่ผิดหวัง อยางไร

“ชอง พีวีทีวี ไมไดประสบอะไรเลยนะ  คือ เราอยูใน 7 ชองความคมชัดสูง ( HD-High
Def) ทั้ง 7 น้ีมีสตางคสายปานยาว  แตจะบอกวากลุมที่เหลือ SD พวกน้ัน จะมีปญหา  ซึ่งเขาก็เร่ิมมี
ปญหาแลว HD ถามวามีปญหาไหม มีครับ คือ ความคมชัดทําไมสู SD ไมไดซึ่งเขาประมูลตํ่า ใช
เทคโนโลยีสมัยใหมในการพัฒนาคลื่นความถี่ (Bandwidth) ขึ้นมา  แลวเร่ืองน้ีทําไม กสทช.ถึงไม
กํากับดูแล เหมือนกับเราเชาบาน  เหมือนเราเชาหองชุดอยางดี แพงมากที่สุด แตปรากฎวาไมมี
ทางเดินใหเรา  เพราะมีคนมาขายของอยูปากซอยหนาบานเรา หรือสิ่งสกปรกอยางน้ี  ทําไมเขาไม
ดูแล เราก็มีสิทธิ์ที่จะไปบอกเขา แตเขาก็ไมสนใจ เขาบอกคุณเชามาแลว จายเงินมาทุกเดือนก็แลว
กัน  อันน้ีมันผิดไหม
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ถึงไมไดมีสัญญาทุกอยางนะ เหมือนกับเวลาเราไปเชาคอนโดหรือเชาซื้อ เรามีสัญญา
ทุกอยาง แตเขาไปทําตามสัญญา ไมมีสวนกลาง  ถามวาผิดไหม ผิด  น้ีก็เหมือนกัน HD มันไมเปน
HD น่ีคือผิดชัดๆ อยูแลว  คุณจะแกไขอยางไร  พอขึ้นมาปุป แลวเร่ืองระบบเรทต้ิงก็ยังไมชัด เขาก็
ไมมาดูแล เขาอางวาเอกชนตองไปคุยกันเอง ซึ่งอันน้ีมันไมใช เพราะการใชเงินในการที่จะพัฒนา
เรทต้ิง มันตองหนวยงานรัฐชวยดวย

เงิน 50,000 ลานของเราที่จายไป  เอาไปทําอะไร  ตอบไมไดซักคน ถาเปนแบบน้ี ถาม
วาผูประกอบการ 24 ชอง บางชองก็ดี แตผูประกอบการ 24 ชอง จริงๆแลวก็ไมไดอยูในระดับ
พรีเมียรลีกเหมือนกันนะ  อนาล็อกยังมีอายุถึงพ.ศ. 2563  กินยาว  กลุมที่ 2 คือกลุมดาวเทียมเดิม เชน
แกรมมี่ , เนชั่น , เวิรคพอยท , อารเอส ซึ่งอยูกันมาเปน 10 ป ฐานคนดูมีแนนอน เขาก็แคเปลี่ยนเปน
ดิจิทัล  ตนทุนไมไดเพิ่มมาก  แตกลุมที่ 3 หนักหนอย หมายความวาตองเหน่ือย เชน   อมรินทร ,
พีวีทีวี แตจริงๆ พีวีทีวี เปนเจาเดียวที่ไมเคยทําธุรกิจน้ีเลย อมรินทรเคยทําสื่อ , ไบรททีวีเคยทําชอง
5 เปนตน  แตเราก็ถึงขนาดน้ี 12 เดือนทุกคนก็บอกวา พีวีทีวี ไมไหวหรอก จริงหรอ? น่ีคือไมมีอะไร
มาเลยนะ จะเห็นวา 3 กลุมน้ี   มันมีถนนเดินไมเทากัน พอระบบเรทต้ิงออก   ปรากฎวา SD เรทต้ิ
งสูงกวา HD มันเปนไปไดอยางไร ทั้งที่คุณภาพรายการแนน  ชอง One กับชอง GMM 25 ก็ตางกัน
GMM 25 เคยเปนดาวเทียม ชอง One ก็เคยเปนมาแลว พอเปลี่ยนมา ชอง One มีแตละคร GMM 25
ตองทําของเพิ่มเรทต้ิงก็ตางกันแลว  เพราะฉะน้ันอีกอยางหน่ึง คือ เคร่ืองวัดเรทต้ิงก็คือ มาจาก
เทคโนโลยีในการวัดน่ันแหละ ใน 4 ประเด็นปจจัยสําคัญ  ที่จะทําใหมันไมไปไหนได”

เร่ืองที่ผิดหวัง ที่ทานตองการใหผูจัดการประมูล หรือ กสทช. ดําเนินการ มี
อะไรบาง และดําเนินการอยางไรบาง

“คิดวาเร่ืองน้ีมันเปนเร่ืองของรัฐบาลเปนวาระแหงชาติ และคลื่นความถี่เปนสินทรัพย
ของแผนดิน ในแงของกระทรวงการคลัง เขาตองทําใหมีมูลคา แตตอนน้ียังทําไมได ซึ่งใบอนุญาต
หน่ึงใบควรจะมีมูลคาไดเยอะ โอเคมันอาจจะตองใชเวลาก็จริง  แตถาพฤติกรรมมันสอเจตนาวาไม
สนับสนุน มันไปไมถึงหรอก เพราะฉะน้ันถาแกปญหาจริงๆ 1. ตองแกกฏหมายใหม   2. แก
โครงสรางสํานักงานใหม  คือถาไมทําก็จะเปนอยางน้ี จะมีผูที่คืนใบอนุญาตไปเร่ือยๆ ก็จะเหลือแต
ชองเดิม ซึ่งชองเดิมก็ไมไดพัฒนาเน้ือหาอยางจริงจัง  ของเราก็เปนแบบน้ีคือมีกฏหมายแตไป
ควบคุมในบางเร่ือง ไมควบคุมบางเร่ือง
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อยางของเกาหลี ออกกฏนะ หามสถานีโทรทัศนชองใดชองหน่ึงกวาดศิลปนมาในชอง
เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวาสถานีโทรทัศนที่มีอยู 5-6 สถานี  ซึ่งรวมถึงดิจิทัลใหมที่เกิดขึ้นของเขา
ดาราสามารถไปเลนไดทุกชอง พอดาราสามารถไปเลนไดทุกชอง  คนที่เปนเจาของดาราคือโปรดิ ว
เซอร หรือผูจัดการดารา งานเขาจะเยอะ และเปนการยกระดับของสถานีโทรทัศนใหทัดเทียมกัน
ตอนน้ีสมมุติทีวีดิจิทัล 24 ชองมีอันหายไปคร่ึงนึง  ถามวาผูผลิต , โปรดักชั่นเฮาส ตายไปดวยนะ
เพราะงานไมมี ตอนน้ี กสทช. ยังไมมองถึงผลกระทบตรงน้ีที่มีมูลคามหาศาลอีกต้ังเยอะ

วิเคราะหสถานการณปจจุบันในเร่ืองของทีวีดิจิทัล  ปญหาที่เกิดขึ้น มีอยู  4 อยาง
1. กฎหมาย อันน้ีชัดเจน  การเขียนกฎหมายไมไดดูถึงกลไกตลาดหรือความไปได  หรือแมกระทั่ง
การเขียนวาสงเสริม กฎหมายทุกฉบับในเมืองไทยที่เกิดขึ้นมา  สวนใหญจะเปนการเขียนเพื่อที่จะ
เปนกรอบรวม กับอีกอยางคือเปนกรอบใหคนเดินตาม อยูในกรอบของระเบียบ  อีกสวนหน่ึงของ
กฎหมายทุกฉบับ ก็คือวาจะมีบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิด น่ีคือกฎหมายโดยรวม แตกฎหมายของ
กสทช. พรบ.ประกอบกิจการเปนกฎหมายที่ล็อคทุกอยางไมใหขยับเขยื้อน  ซึ่ งตางจากฝงเทเลคอม
นะ ฝงเทเลคอมเปนกฎหมายรวมคราวๆ เปด3G ก็ไมไดมีผูประกอบการเพิ่ม เปนผูประกอบการเดิม
แถมกรรมการไมไดลงไปวุนวาย ปลอยใหกลไกตลาดเขาแขงเร่ืองการตลาดกันเอง  ประมูลก็ตํ่ากวา
ประมูลแค 15,000 ลาน สวนทีวีดิจิทัลของเราประมูล 50,000 ลาน  ไมมีทางประมูลมากกวาแตยัง
ไมไดผลประโยชนกลับมาจากหนวยงานกํากับ น่ีคือกฎหมายชัดเจน  แลวในกฎหมายมันจะยังมีบาง
ขอที่ยังถกเถียงกันอยู ซึ่งผมคุยเร่ืองน้ีต้ังแตป สองปที่แลววาเปนไปไดอยางไร รับใบอนุญาต 15 ป
แตถาไปตอไมได คุณตองริบเงินประกันทั้งหมด  และแถมยังไมใหสิทธิ์เขาในการที่จะไปทําอยาง
อ่ืน น่ีริดรอนสิทธิ์มาก ผมวากฎหมายสําคัญ

อีกเร่ือง คือเร่ืองคาธรรมเนียม 2% บวกอีก 2% เขากองทุนกอนหักคาใชจาย มันโอ
เวอรมากนะ แลวตนทุนอันแรก ใบอนุญาตแพงกวาอนาล็อคเดิมประมาณ 4 เทา แตของเราเจาใหม
ทุกเจาตองโดนบังคับวา 1.คุณตองเสียภายใน 4 ป ปแรกกอนไดรับอนุญาต  ปแรกหลังจากไดรับ
ใบอนุญาตแลว ยังไมไดประกอบการเลย คุณตองเสีย 50% คือคร่ึงนึง  คร่ึงนึงน่ีคือเงินกินเปลา
ผูประกอบการเอาเงินมาโยนให กินเปลา เปนพันๆลาน งวดที่ 2 คือปน้ี 30% อยางนอย 700-800
ลาน บางชองประมูล 3 ชองก็เอาไป 1,000 ลาน ปตอไปก็รวมกัน 2 ปก็ 80% หรือ 70% เหลืออีก 2 ป
หรือ 3ป ตองจายใหหมด  นับจํานวนดูวาคุณจายเงินไปแลวลวงหนา  แลวที่เหลือยังไมรูวาจะทํา
แผนตลาดขนาดไหนตองตอสูอีก 15 ป โอเคถามองในแงดี  หมดเร่ืองภาระแลวใน 4ปแรกนะครับ
ที่เหลืออีก10กวาปอาจจะโอเค แตใครจะไปทราบไดวาเทคโนโลยีเปลี่ยน  ไมตองมีกลองแบบน้ี
หรอก ใชมั้ยครับ น่ีคือประเด็นแรก
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ประเด็นที่ 2 คือตัวรายได 2 + 2% กอนหักคาใชจาย แลวในกฎหมายบอกวาไมเกิน 2%
แตกรรมการ กทช. ไมเคยกําหนดเลยวาใน 5 ปแรกมันควรจะสัก 1% ไหม 0.5% ไหม แลวปที่ 6 ถึง
ปที่ 10 เทาไหร ปที่ 11 ถึงปที่ 15 เทาไหร  ควรจะกําหนด  น่ีคือเนน 2% ซึ่งผมก็บอกวา เขาก็ไมผิด
ไมเกิน 2% แตถาทําอยางน้ัน  คุณจะไดรายไดนิดเดียว เพราะ 5-6 ปแรก เงินหมดแลว  แถม
ผูประกอบการยังตองเอาเงินมาทําเน้ือหารายการอีก อันน้ีคือสําคัญมาก

ประเด็นที่ 3 คือ ในเร่ืองของการสัญญากับประชาคมวา คุณเกิดมากอน โครงสราง
เครือขายไมเกิดไมเปนไรเด๋ียวตามหลังได  ก็จะเกิดเร่ืองของกลองเร่ืองของโครงขายสัญญาณ (Mux)
สมัยกอน เวลาเราจะดูทีวี 525 เสนเปนขาวดํา พอเปน 625 เสนไมตองมีกลอง  ระบบมันดีขึ้นไป
เปน 625 เสน  คนไทยขวนขวายอยากดูทีวีสี  ก็เปลี่ยนจอทีวีก็ดูไดเลย  แตอันน้ีทําไมตองมีกลอง
มันเงื่อนงําอะไรถึงตองมีกลอง  ทําไมคุณไมคุยกับสภาอุตสาหกรรม  แลวคุยกับผูผลิตจอทีวีทั้งหมด
ซึ่งเขาเปน Tank ใหญมากจริงมั้ย แลวติด Tuner ในตัว ไมตองติดกลอง คนจะเปลี่ยนทีวีทีเดียว
เพราะฉะน้ันระบบมันจะเปลี่ยนไดเร็ว เพราะทีวีในตางจังหวัดยังเปนทีวีกลองใหญๆอยูเลย  ตอให
คุณเอากลองทีวีดิจิทัลไปใสมันก็ไมชัด HD ก็ไมเปน HD น่ีคือจุดที่ 3 ที่ 4 ที่เขาไมมอง เหตุผล
ทําไมเขาไมมอง  น่ีคือฝายกฎหมายนะ คณะกรรมการเขาอางกฏหมายอยางเดียว  เปนหนวยงาน
เดียว  ณ ตอนน้ีที่ผูประกอบการที่เปนคูสัญญาไมอยากจะไปประชุมดวย เพราะประชุมแลวไมได
เกิดประโยชนอะไรขึ้นมาเลย  ไมมีความกาวหนาของงาน  ซึ่งเราก็จะบอกวา  ควรหันหนาเขามาคุย
กัน  ในเร่ืองของการประชาสัมพันธ   คุณอางวาคุณใหเงินเอกชนไมได ทําไมคุณเปด TOR ที่จะจา
งบริษัทเอเจนซี่โฆษณาไปทําพีอาร สื่อสารใหกับ กสทช. คุณก็เอาเม็ดเงินตรงน้ันมาเปด TOR
สําหรับ 24 ชอง หรือไมตองเปด TOR ก็ยังไดเลย เพราะมีอํานาจอยูในมือ จัดสรรเลย ทุกชองมีดารา
ในมือ มีชองทาง มีพิธีกรพรอมอยูแลว  แลวก็ครอบคลุมทั้งหมด 90 % ของประเทศไทยอยูเลว อันน้ี
ผิดไหม มันเอ้ืออยางไรกันแน มันเอียงไง ดังน้ันก็ตองแก ถาจะแกตองแกต้ังแตกฏหมาย  ตองแก
แนนอน เพราะถาไมแกเราเดินตอไมได ก็จะมีคนคืนคลื่นมา   ถามวารายใหมที่จะเขามา ยากแลว

สวนที่ 2 เปนฝงสํานักงาน สํานักงานจะตางกับฝงกฎหมาย เพราะฝายกฎหมาย
กรรมการ กสทช. ดูแล  แตฝงสํานักงาน จะมีกรรมการ กสทช. 11 คน แลวก็มีสํานักงานกฎหมาย
ฯลฯ ในกรรมการ 11 คนก็ไมเปนเอกภาพ ในสํานักงานก็ไมเขาใจบริบทของกลไกทางการตลาด
หรือธุรกิจอุตสาหกรรมน้ี เพราะฉะน้ันก็เลยขัดแยงกัน

กลุมที่ 3 ผมมองวาผูบริโภค พฤติกรรมผูบริโภคยังรับชมจากกลองดาวเทียมอยู
ประมาณ 70 – 80% ของทั้งประเทศ  แตปรากฎวาทั้ง 2 ฝง อันแรกไมไดสนใจพฤติกรรมอันน้ี  โดย
อางกฎหมายอยางเดียววา เวลาคูปองออก แลกกลอง ไปแลกกลองดาวเทียมไมได  เพราะวาไมใช
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คลื่นความถี่ คุณตองไปแลกกลองทีวีดิจิทัลเทาน้ัน  กลองทีวีดิจิทัล Mux ยังขยายไมหมด แลวคุณไป
แลกกลอง  เมื่อนําไปแลกก็ติดปญหาวาจะตองมารับดวยตัวเอง  แลวชาวบานที่อยูตางจังหวัด เขาจะ
เขามาในเมืองรับเอง รับไดอยางไร ตองเสียเงินคาใชจาย 690 บาท บวกอีก 200 ไป-กลับ  ก็เปน 900
กวาบาท บวกกับเสาอีก 300 มันเกินงบแลว เปนแบบน้ีชาวบานก็ทิ้ง  น่ีคือประเด็นของคูปองที่เขา
ไมเขาใจกลไกตลาด และไมเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค  ในเมื่อผูบริโภคเขาดูแบบน้ี  ทําไมคุณไมไป
สอดคลองกับเขา เพราะฉะน้ันใน 3 สวนน้ี ทําใหการเปลี่ยนผานมันไปไมถึงไหน

สวนที่ 4 คือเร่ืองของเทคโนโลยี บางสวนที่เปนตลาดเล็กๆ ที่วาเปนตางจังหวัดเขายัง
เปนเทคโนโลยีเกาอยู  เพราะฉะน้ันเขาดูเคเบิ้ลทองถิ่น  เคเบิ้ลทองถิ่นมันไมพอ  เมื่อไมพอแลวจะดู
ทีวีดิจิทัล 24 ชอง  มันเปนไปไมได  ก็ตองเลือกดูบางชอง  แลวถาดูบางชองทําไมกสทช ไมไปศึกษา
ใหเขาเขาใจ  ทําไมไมสนับสนุนบางอยาง  อีกเร่ืองหน่ึง เทคโนโลยีที่เปลี่ยน คือ กลองดิจิทัล กลอง
ดาวเทียม กลองดาวเทียมเด๋ียวน้ี  สามารถดูดิจิทัลไดดวย สามารถอัพเกรดเปน T2 ได เปน S2 ได
ถามวาทําไม กทสช. ไมรวมพวกน้ีเขามาเปนเซ็นเตอรรวมกัน เพื่อใหคนเขาถึง   เจตนารมยของ
กฎหมายตองการใหประชาชนเขาถึงทีวีดิจิทัล  แตต้ังแตกฎหมาย , สํานักงาน , พฤติกรรม
ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง  ไมมองเลย  มาถึงเทคโนโลยี ก็ไมมองอีก 4 อยางน้ีจบเลยนะ 4 อยางน้ีคือ
การทําใหการเปลี่ยนผานไปสูทีวีดิจิทัล มันไมเกิด น่ีคือจุดเร่ิมตนที่เกิดปญหา  ที่จะเปนวิบากกรรม
ของผูประกอบการ

ปญหาอีกอยาง คือเร่ืองราคาประมูลสูงเกินกวาที่ควรจะเปน  เพราะวาตอนน้ันมีการเรง
เราวา ตองสูงๆ ทีน้ีพอสูง  แตเรายังไมไดของนะ เราไดสูง อยางชอง 3 ไดหมายเลขที่ตองการ  ตอน
น้ันที่สูงเพราะทุกคนอยากไดเลขหมาย เลขชอง แตออกมาปุป ตอนน้ีถามวา เคเบิ้ลทีวี เลขอะไรก็ไม
รู คนดูยังสับสน ก็คุณไมสื่อสาร  โครงขายเรารับรูอยูแลว  เราไมไดวาโครงขายเลยนะ  แตเราวา
กลอง กลองเปนคนทํา  ทําใหเกิดความเสียหายกับกลอง เพราะกลองเดิมมันจะมีพูดถึงไมกี่ราย
บอกวาถามันเปดเสรี เสรีคือบางทีกอนจะผลิตกลองเพิ่งต้ังบริษัทเอง  แลวพอต้ังบริษัทปุป  ก็เปน
พวกกลุม NGO ทั้งสิ้น  พอถึงเวลาที่จะมานับเร่ือง Manual พวกน้ีตายหมดแลว ยังไมเห็นมีใคร
ออกมารับผิดชอบเลย  คือถาเรามาประมวล  4-5 ประเด็นที่เขาตองทํา ยังไมไดทําเลย  ซึ่งจะตางกับ
ทางตางประเทศ ตางประเทศโครงสรางเครือขายลงกอน ลงเสร็จแลว เขาไมไดเก็บหยุมหยิมแบบน้ี
เขาจัดหาให เขารวมสงเสริมให ถาไปดูตัวกฎหมายกับพฤติกรรมของคนบังคับกฎหมาย  ยังไมเคย
ทําแบบน้ีเลยนะ  กํากับอยางเดียว  ดูแลก็ไมดูแล  สงเสริมก็ไมสงเสริม

กสทช. เหมือนคนทํา Auction Build ทุกอยาง ตองมารวมประมูลกัน ถาพลาดตรงน้ี
ไมเปดสัมปทานใหอีก 15 ป  แตตอนน้ีพอมีชองบางชอง 2 ชอง อยากจะคืนใบอนุญาต  เขายังไมคืน
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เลย  ดันพูดไปแลววาจะเอาใบอนุญาตไปเปดประมูลใหม  มันก็ผิด Ethics แลวนะแลวเปดประมูล
ใหม  ถามวาชองเดิมชองเกาเสียเปรียบไหม เพราะชองใหมก็ประมูลตํ่ากวาจริงไหม ตํ่ากวาตนทุน
ตํ่ากวาคร่ึงนึง  ถึงแมเขาจะเดินชากวา 2-3 ป ก็อาจจะมาเร็วก็ได เพราะตนทุนเขาตํ่ากวา ใครจะ
ประมูลสูงแบบน้ีละ อันน้ีถือวาผิดไหม

แนวทางที่มันควรจะเปน คือเอาเร่ืองกลไกตลาดกอน ในธรรมชาติของธุรกิจ ผมคิดวา
ปน้ีเห็นละ 1 – 2 ราย  ปหนาตองมีอีก ในแงของธรรมชาติของการแขงขัน  มันตองมีลมหายตายจาก
ไป  การลมหายตายจากถึงแมวาจะไมทําแลว โดนริบเงินประกันทั้งหมด  ซึ่งแปลกมาก เวลาเรา
ประมูลหนวยงานรัฐทุกที่ เวลาทําใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรม เขาแคริบใบอนุญาตแตเขาไมได
ริบเงินทั้งหมดนะ แตน่ีเอาทั้งหมดแบบถอนรากถอนโคนเลย

กลับไปขอแรก กฎหมายที่คุณเอ้ือ หรือคุณไมเอ้ือเลย หรือคุณฆาอุตสาหกรรม แลว
ตอไปน้ีใครจะมา ใชไหมครับ มันตองไปแกที่กฎหมาย กลับมาที่กลไกธรรมชาติ  มันตองหายไป
คร่ึงนึง มันก็จะเหลือคร่ึงๆ ซึ่งตอสู พอตอสูมันอาจจะผานพนไปได ตอนน้ีมันสัก 24 มันต้ังกี่เทาตัว
จาก 4 ถึง 24 ไมรูกี่เทาตัวนะ  ถามันหายไปคร่ึงนึงมันก็จะเหลือประมาณสัก 10 กวาชอง 12 ชอง มัน
ยังโอเคนะ 12 ชองเปน High Def จะ 7 หรือ 5 ก็ไมรูนะ SD อาจจะมีบางชอง  แตทีน้ีชองขาว  คุณ
จะเจอกับชอง HD ซึ่งเปนชองวาไรต้ีที่มีขาวเหมือนกันดวยนะ  ขาวดีกวาชองขาว  ชองขาวจะอยู
รอดไหม เรทต้ิงก็ตํ่ากวา ชองเด็กยิ่งแลวใหญ  ชอง SD เราเร่ิมเห็นแลว เพราะความคมชัดก็ไมใช
เพราะฉะน้ันกลุมพวกน้ีแหละจะโดน  ใน 15 ป License มันจะแบงเปน 5 5 5 ตอนน้ีแคใน 5 ปแรก
แคปแรกของ 1 ใน 5 มันหายไปแลวนะ ปที่ 2 ของปที่ 5 ปที่ 3 ของปที่ 5 พอปที่ 5 มันเปนปที่เปลี่ยน
ผาน เพราะวามันจะหมดระบบอนาล็อกป 2563  คราวน้ีปที่ 6 ถึงปที่ 10  มันจะสูกันดวยใครแข็งแรง
เทากันโอเค  มันจะเสียเปรียบบางเพราะวาอนาล็อกอยูมานาน   สวนในปที่ 11ถึง 15 ไมรู จาหรือหมู
ตอนน้ีกลยุทธตองดูสั้น มันระยะยาวแตกลยุทธตองดูสั้นๆ ไมงั้นไปไมรอด เพราะงั้นถามองแลว
ฟนธงคือชองที่คิดวาไมไหว ตองยอม Cut Loss เพราะไมงั้นเลือดไหลออกทุกวัน คือยอมโดนริบ
เงินไป  ชางมัน  เพราะไมงั้นตองโดนอีก 2% บวก 2% แลวโดนนูนโดนน่ีอีก

นอกจากกฏหมาย  ผมวาเราก็ตองมาทํา คณะกรรมการสํานักงานจะตองต้ังเปน
คณะทํางานรวมเหมือน กรอ. อยางภาคอุสาหกรรม ใชไหมครับ คณะทํางานรวมภาครัฐกับเอกชน
แลวก็ทําแผนยุทธศาสตรเหมือนเปนวาระแหงชาติและขับเคลื่อนไป มันเหลือเวลาอีก 15 ป จริงๆ
เหลือเวลาอีกแค 5 ป อนาล็อกจะหมดแลว คุณจะทําอยางไรที่เขาถึง  ทําแผนยุทธศาสตรเร่ือง
เทคโนโลยี  ทําแผนยุทศาสตรเร่ืองการสื่อสาร ทําแผนในเร่ืองของการเปลี่ยนผานเคร่ืองรับโทรทัศน
ซึ่งตอนน้ีสภาอุสาหกรรมณเขารออยู  ทําไมคุณไมมาคุย  เขาไดบีโอไอ (BOI) อยูแลว ทําไมไมมาคุย
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แคคุยแลว คนเปลี่ยนทั้งหมด ทีวีดิจิทัลก็จะไมตองเหน่ือยที่จะเอาเงินไปทําเร่ืองของกลอง  เพราะวา
ตัวของอุตสาหกรรมทีวีเขารองรับอยูแลว ผลิตอยูแลว อันน้ีจะประหยัดเงินไปไดเยอะเพราะฉะน้ัน
เงินที่เราเสียไป  มันจะกลับมาดวยอะไรซักอยางสําหรับของรัฐ ผมวามันก็โอเค”
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สัมภาษณ คุณพยุงศักดิ์  ชาญดวยวิทย
ผูอํานวยการอาวุโสฝายการตลาด วอยซ ทีวี

ในฐานะผูประกอบการ ทานมองธุรกิจสื่อทีวีของประเทศไทยอยางไร  (ในแงของ
โอกาส, การลงทุน,เม็ดเงินโฆษณา, สภาพการแขงขัน, เทคโนโลยี ฯลฯ)

“ผมคิดวาธุรกิจสื่อทีวีของประเทศไทยในปจจุบันมีทั้งโอกาส และความเสี่ยงอยูในเวลา
เดียวกันในแงของโอกาสทางธุรกิจสําหรับประเทศไทย สื่อทีวียังคงเปนสื่อหลักของประชากรกลุมที่
ใหญที่สุดในประเทศ คือประชากรที่มีอายุต้ังแต 35 ปขึ้นไป ซึ่งมีประมาณ 60% ของประชากรทั้ง
ประเทศ การสื่อสารและการโฆษณาสินคาประเภท Mass Product ที่ตองการเขาถึงผูบริโภคกลุมใหญ
ยังคงตองใชสื่อทีวีเปนสื่อหลักในการเขาหาผูบริโภคกลุมน้ี เม็ดเงินโฆษณาในปจจุบันสื่อทีวียังคงมี
สวนแบงมากที่สุดมากกวา 60% ของงบโฆษณาทั้งหมด ดังน้ันธุรกิจสื่อทีวียังคงมีโอกาสที่ดีในการ
ลงทุนในปจจุบัน

แตผูประกอบการธุรกิจทีวีตองเผชิญกับความเสี่ยงทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวที่มีผลมา
จากเทคโนโลยีและพฤติกรรมการรับสื่อของผูชมที่เปลี่ยนไป ปจจุบันผูชมโทรทัศนกลุมใหญที่สุดคือ
รับชมผานระบบดาวเทียม มีเพียงสวนนอยที่รับชมผานเสาอากาศรับสัญญาณ  นอกจากน้ีกลุมคนรุน
ใหมของประเทศที่มีอายุตํ่ากวา 35 ปลงมามีแนวโนมรับชมทีวีนอยลง โดยกลุมคนเหลาน้ีหันไปรับ
ขอมูลขาวสารและความบันเทิงผานสื่ออ่ืนๆทั้งอินเทอรเน็ต สื่อสังคมออนไลน ทําใหสินคาที่มี
กลุมเปาหมายเปนคนรุนใหมตองปรับตัวในการใชสื่อเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ สงผลให
งบประมาณโฆษณาในอนาคตของสื่อทีวีจะคอยๆลดสัดสวนลง

ดังน้ันผูประกอบการธุรกิจทีวีตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมของผูรับชมดวยการเปลี่ยนจุดยืนในการทําธุรกิจจากการเปนผูประกอบการทีวีไปเปนผูผลิต
เน้ือหาที่สงผานสื่อใหมทุกรูปแบบเพื่อใหเขาถึงกลุมคนรุนใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ”
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สาเหตุในการเขารวมการประมูลทีวีดิจิทัล  ทําไมจึงเขาประมูล

“วอยซทีวีตัดสินใจเขารวมการประมูลทีวีดิจิทัลดวยเหตุผล 3 ประการคือ
1.  Reach การเปนทีวีดิจิทัลทําใหวอยซทีวีไดรับใบอนุญาตใหเปนฟรีทีวีที่สามารถเขาถึง

ผูชมทั่วประเทศไดในทุกอุปกรณการรับชม
2.  Business Scale การไดเปนทีวีดิจิทัลทําใหบริษัทมีโอกาสในการขยายขนาดของธุรกิจ

ไดระยะยาว เพราะถือวาไดรับใบอนุญาตใหเปนสื่อหลักของประเทศเปนระยะเวลา 15 ป
3.  Quality Content ดวยการเขาถึงผูชมทั้งประเทศและขนาดของธุรกิจที่ใหญขึ้น ทําใหเรา

มีศักยภาพที่จะผลิตเน้ือหารายการที่มีคุณภาพและมีคุณคาใหกับสังคม สอดคลองกับปรัขญาการทํา
ธุรกิจของวอยซทีวีคือ Smart Voice ฉลาดคิด ฉลาดใชชีวิต”

ความคาดหวังของทานจากการเขาประมูลทีวีดิจิทัล

“เราคาดหวังใหการเปลี่ยนผานจากทีวีอนาล็อกไปสูการเปนทีวีในระบบดิจิทัลเปนไปตาม
แผนการณของ กสทช. ที่ไดใหแนวทางไวต้ังแตกอนการประมูล ประกอบดวย 4 เร่ืองดวยกันคือ

1. ตองการใหมีการจัดเรียงเลขชองหมายเลขเดียวกันในทุก Platform การรับชม
2. ตองการใหมีการขยายโครงขาย และการแจกคูปองเปนไปตามระยะเวลาที่ไดกําหนดไว
3. ตองการใหมีการปรับปรุงระบบการสํารวจความนิยมในการรับชมทีวี ( Rating ) ให

สอดคลองกับพฤติกรรมการรับชมทีวีที่เปลี่ยนไปหลังการเกิดขึ้นของทีวีดิจิทัล
4. ตองการใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูและเขาใจอยางทั่วถึงของการเกิดขึ้น

และวิธีการรับชมทีวีดิจิทัล”

หลังจากที่ไดประมูลมาแลว อะไรที่สมหวัง อะไรที่ผิดหวัง อยางไร
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“สิ่งที่ผิดหวังคือ กสทช. ยังไมสามารถทําใหการเปลี่ยนผานไปสูทีวีดิจิทัลเปนไปตาม
แผนงานซึ่งสงผลกระทบในทางลบในทุกดาน ผูรับชมทีวีสวนใหญยังไมรับรูและเขาใจถึงประโยชน
และความแตกตางของทีวีดิจิทัล ทําใหไมสนใจที่จะเขารวมในกระบวนการเปลี่ยนผานนับต้ังแตการรับ
คูปอง การแลกคูปอง การติดตามชมชองทีวีดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม ผูประกอบการไมสามารถวางแผน
ธุรกิจและตัดสินใจการลงทุนไดอยางถูกตองเน่ืองมาจากความไมชัดเจนในเร่ืองตางๆที่เกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนผานคร้ังน้ี ผูลงโฆษณาไมมีความแนใจในกระบวนการวัดผลของทีวีดิจิทัลทําใหเม็ดเงินโฆษณา
ยังไมกระจายตัวมาสูผูประกอบการรายใหมที่ไดรับใบอนุญาตจากการประมูลทีวีดิจิทัล”

เร่ืองที่ผิดหวัง ที่ทานตองกรใหผูจัดการประมูล หรือ กสทช. ดําเนินการ มีอะไรบาง
และดําเนินการอยางไรบาง

“เร่ืองที่ตองดําเนินการอยางเรงดวน 2 เร่ืองสําคัญคือ
1. การจัดเรียงเลขชองหมายเลขเดียวกันตามกฎ Must Carry
2. การขยายโครงขายและกระบวนการตรวจวัดสัญญาณใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
เร่ืองที่ตองดําเนินการในระยะยาว
กสทช. ควรจัดสรรงบประมาณในการวิจัยพฤติกรรมการรับชมทีวีของผูชม เพื่อให

ผูประกอบการมีแนวทางในการพัฒนาเน้ือหารายการที่สอดคลองกับความตองการของผูชม ซึ่งจะ
นําไปสูการไดรับความนิยมจากการรับชมในระยะยาว เน่ืองจากทาง กสทช. มีการเก็บเงินสวนแบง
รายไดจากผูประกอบการทุกปเพื่อนําไปเขา "กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ" (เรียกกันสั้นๆ วากองทุน USO) ซึ่งมีราย
ไดมาจากคาธรรมเนียม และสวนแบงรายไดของบริษัทโทรคมนาคม-วิทยุ-โทรทัศนตางๆ แลว กสทช.
จะนําเงินในกองทุนน้ีไปจัดบริการโทรคมนาคม-วิทยุ-โทรทัศนในพื้นที่ขาดแคลน หรือนําไปพัฒนา
วงการในดานตางๆ”
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สัมภาษณ ผูชมรายที่ 1
คุณรักติบูล สิทธิลภ อายุ 22 ป
นักศึกษาช้ันปที่ 3 นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปจจุบันรับชมสื่อทีวีรูปแบบไหน ผานอุปกรณอะไร

“ปจจุบันรับชมสื่อทีวีดิจิทัลผานกลอง GMMZ”

ดูทีวีชองไหนเปนประจํา ใชเวลาดูนานแคไหน และดูชวงเวลาไหน

“ปกติดูทีวีชอง 3 ชวง 8 โมงเชา ดูจนรายการเร่ืองเลาเชาน้ีจบ และชอง GTH On Air ดู
ละครวันเสารชวง 4 ทุม ถึงเที่ยงคืน”

รูจัก หรือ มีความเขาใจเร่ืองทีวีดิจิทัลอยางไร

“ทีวีดิจิทัลเปนรูปแบบการสงสัญญาณโทรทัศนแบบใหม เปลี่ยนจากระบบอนาล็อก
แบบเดิม โดยจะมีความคมชัดมากขึ้น และมีชองรายการมากขึ้น การเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไป
เปนระบบดิจิทัลทําใหตองมีการปรับชองรายการและประมูลชองรายการใหม เน่ืองจากชองรายการ
ที่มากขึ้น ทําใหมีหลายบริษัทเปดชองรายการของตัวเอง และแยงกันประมูลชองรายการ เมื่อบริษัท
มีชองรายการเปนของตัวเอง ก็จะสามารถออกอากาศรายการในชองของตัวเองไดเลย ลดตนทุนใน
การผลิตรายการไปใหชองอ่ืนๆ ออกอากาศ”

ถารูจักทีวีดิจิทัล รูไหมวา

“1. มีการแจกคูปอง ชองทางไหน อยางไร เมื่อไร แลวไดรับคูปองไหม
2. ไดรับมาแลวตองทําอยางไร แลกที่ไหน ไปแลกแลวจะไดรับอะไรบาง ความ

สะดวกในการแลก
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3. พื้นที่ๆอยูสามารถรับชมทีวีดิจิทัลไดไหมรูจักแความีการแจ กคูปอง แตไมรู
รายละเอียดอ่ืนๆ”

ทานไดรับคูปองทีวีดิจิทัลหรือไม

“ไมไดรับ”

ทราบหรือไมวามีชองความคมชัดสูง HD / ชองไหน / รับชมแลวมีความ
แตกตางไหม

“ทราบวามีชอง HD อยางเชนชอง 3 ก็มีทั้งชอง 3 ธรรมดาและชอง 3 HD แตเวลาดูก็
ไมคอยเห็นความแตกตางชัดเจนเทาไหร”

สนใจรับชมชองทีวีดิจิทัลที่เกิดข้ึนใหมหรือไม

“สนใจรับชมทีวีดิจิทัลชองใหมที่มีเน้ือหาตรงกับความตองการของตัวเอง เพราะเราจะ
สามารถดูรายการเกี่ยวกับสิ่งที่ เราชอบไดตลอดเวลา  โดยที่ไมมีรายการอยางอ่ืนมาแทรก แตบาง
ชองที่มีเน้ือหาตรงกับที่ตองการ แตรูปแบบการนําเสนอไมนาสนใจก็จะเปลี่ยนชองผานไป ไมสนใจ
จะดู”
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สัมภาษณ ผูชมรายที่ 2
คุณสรวิชญ คดดี อายุ 22 ป
นักศึกษาช้ันปที่ 3 นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปจจุบันรับชมสื่อทีวีรูปแบบไหน  ผานอุปกรณอะไร

“รับชมในรูปแบบดิจิทัล ผานกลอง LEO TECH”

ดูทีวีชองไหนเปนประจํา ใชเวลาดูนานแคไหน และดูชวงเวลาไหน

“ชอง MONO 29 ใชเวลาในการชมประมาณ 1.30 – 2 ชั่วโมง ในชวงเวลาประมาณ 4
ทุมเปนตนไป”

รูจัก หรือมีความเขาใจเร่ืองทีวดีิจิทัลอยางไร

“เขาใจวาเปนระบบแพรภาพระบบใหม ที่มีความหลากหลายทั้งทางชองโทรทัศน
รูปแบบรายการและวิธีการรับชม อีกทั้งยังมีการพัฒนาคุณภาพของชองใหมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นอีก
ดวย”

ถารูจักทีวดีิจิทัล รูไหมวา
มีการแจกคูปอง ชองทางไหน อยางไร เมื่อไร แลวไดรับคูปองไหม

“รูวามีการแจกคูปอง แตไมทราบระยะเวลาของการแจก ปจจุบันไดรับคูปองแลว”



- 121 -

ไดรับมาแลวตองทําอยาไร แลกที่ไหน ไปแลกแลวจะไดรับอะไรบาง ความ
สะดวกในการแลก

“สามารถนําไปแลกไดตามรานคาที่รวมโครงการตางๆ อาทิ 7-11”

พ้ืนที่ๆอยูสามารถรับชมทีวดีิจิทัลไดไหม

“พื้นที่ๆ อาศัยอยูสามารถรับชมได”

ทราบหรือไมวามีชองความคมชัดสูง HD / ชองไหน / รับชมแลวมีความ
แตกตางไหม

“ทราบ มี ชอง 3  รูสึกถึงความแตกตาง เพราะมีคุณภาพที่ดีขึ้น”

สนใจรับชมชองทีวดีิจิทัลที่เกิดข้ึนใหมหรือไม

“สนใจรับชมเพราะจะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น”
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ผูชมรายที่ 3
คุณณิชนันทน เลิศทรัพยถาวร อายุ 22 ป
นักศึกษาช้ันปที่ 3 นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปจจุบันรับชมสื่อทีวีรูปแบบไหน  ผานอุปกรณอะไร

“ติดต้ังกลองสัญญาน True Visions รับสัญญานผานจานดาวเทียมรวมของคอนโด”

ดูทีวีชองไหนเปนประจํา ใชเวลาดูนานแคไหน และดูชวงเวลาไหน

“ดูชอง KBS HD/ KM HD / HBO HD ชวงวันเสาร-อาทิตย เวลาชวงบายจนถึงดึก  / ดู
ชอง 3 อยูเปนประจําโดยมักชมรายการขาว เชน รายการเร่ืองเลาเชาน้ี เร่ืองเดนเย็นน้ี เปนตน / ดูชอง
PPTV ชวงเวลากลางคืน ประมาณ สองทุมถึงสี่ทุม แตไมบอย”

รูจัก หรือ มีความเขาใจเร่ืองทีวีดิจิทัลอยางไร

“รูจัก ทีวีดิจิทัลเปนระบบทีวีแบบใหม ที่เปลี่ยนจากระบบอนาล็อกที่เราใชกันอยาง
แพรหลายในปจจุบัน โดยระบบทีวีดิจิทัลจะมีสัญญานภาพและเสียงที่ดีกวา ภาพคมชัดกวามาก
นอกจากน้ียังมีจํานวนชองที่เพิ่มมากขึ้นดวย”

ถารูจักทีวีดิจิทัล รูไหมวา..มีการแจกคูปอง ชองทางไหน อยางไร เมื่อไร แลวไดรับ
คูปองไหม / ไดรับมาแลวตองทําอยาไร แลกท่ีไหน ไปแลกแลวจะไดรับอะไรบาง /
ความสะดวกในการแลก พื้นท่ีๆอยูสามารถรับชมทีวีดิจิทัลไดไหม

“ไมทราบคะ”
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ทราบหรือไมวามีชองความคมชัดสูง HD / ชองไหน / รับชมแลวมีความ
แตกตางไหม

“พอทราบอยูบางคะ ไทยทีวีสีชอง 3 / ททบ.5 / ชอง 7 / ไทยรัฐ / จีเอ็มเอ็ม One / PPTV
ชมแลวรูสึกไมไดชัดขึ้นถึงขนาดวาเปน HD จริงๆ”

สนใจรับชมชองทีวีดิจิทัลที่เกิดข้ึนใหมหรือไม

“สนใจ ปกติเปนคนชอบดูรายการทางฝงเกาหลีอยูแลว ซึ่งเขาจะเปน HD แบบวาชัด
มากๆจริงๆเวลาชมผานทีวีที่เกาหลี หรือใน YouTube อยากใหเมืองไทยเปน HD มาตลอดเลย แต
ทําไมชอง HD บานเราไมเห็นชัดแบบประเทศอ่ืน”
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สัมภาษณ ผูชมรายที่ 4
คุณนุชนันทน อรัณยะนาค อายุ 28 ป
อาชีพ พนักงานการตลาด บริษัทเอกชน

ปจจุบันรับชมสื่อทีวีรูปแบบไหน ผานอุปกรณอะไร

“ปจจุบันรับชมทีวีผาน ทั้งจานดาวเทียม และสัญญาณทีวีตามคอนโด”

ดูทีวีชองไหนเปนประจํา ใชเวลาดูนานแคไหน และดูชวงเวลาไหน

“ปจจุบันถามีกลอง True จะเลือกเปดดูชองหนัง เชน HBO ฯลฯ ถาเจอหนังถูกใจจะดู
เปนเวลานาน แตถาไมมีกลองจะดูชอง 3 เปนประจํา สวนมากดูเวลาเชาและตอนกลางคืน”

รูจัก หรือ มีความเขาใจเร่ืองดิจิทัลทีวีอยางไร

“รูจัก ทีวีดิจิทัลคือ ระบบสัญญาณทีวีรูปแบบใหม ที่ออกอากาศในรูปแบบดิจิทัล
ไมใชรูปแบบอนาล็อก”

ถารูจักดิจิทัลทีวี รูไหมวา..
“1. มีการแจกคูปอง ชองทางไหน อยางไร เมื่อไร แลวไดรับคูปองไหม

2. ไดรับมาแลวตองทําอยางไร แลกที่ไหน ไปแลกแลวจะไดรับอะไรบาง ความ
สะดวกในการแลก

3. พื้นที่ๆอยูสามารถรับชมดิจิทัลทีวีไดไหม “เคยไดยินขาวมาบางแตไมบอย ยังไม
คอยเขาใจ เคยไดยินจากโฆษณาในทีวี แตไมเยอะ ไดยินผานๆ”

ทานไดรับคูปองดิจิทัลทีวีหรือไม



- 125 -

“ไมไดรับ”
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบทีวี

“รูสึกวาการเปลี่ยนระบบทีวีตอนน้ียังไมไดเสถียรภาพ เห็นจากขาวบอยๆวาดิจิทัลทีวี
ยังมีปญหาอีกมากมายที่ตองแกไข แตโดยสวนตัวยังไมเขาใจ และยังสงสัยวา การแจกคูปองให
ประชาชนทุกบาน ทุกครัวเรือนมันมีความสําคัญอยางไร มีประโยชนอยางไร ทําไมจึงตองเปลี่ยน
ระบบ อยางตอนน้ีที่บานดูผานระบบ True Visions ทุกวันน้ียังไมไดรับคูปอง ยังไมไดมีการติดต้ัง
กลองอะไรที่ กสทช. แจก แตก็ยังสามารถดูทีวีไดปกติเปนรอยชอง  รวมทั้งชองดิจิทัลทีวีที่เขา
ประมูลกันมาก็ดูไดดวย แตเร่ืองระบบความชัดของชอง HD ยังไมเห็นความเปลี่ยนแปลง ก็เลยรูสึก
งงวาทําไมตองเปลี่ยนระบบ ทําไมตองติดกลองของ กสทช.”

ปญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับทีวีดิจิทัล เกิดจากอะไร

“การประชาสัมพันธเร่ืองทีวีดิจิทัลยังไมดีและไมทั่วถึง เน่ืองจากคนสวนใหญยังไม
คอยรูวาระบบทีวีเดิมกับทีวีดิจิทัลตางกันอยางไร ระบบภาพความคมชัดก็ไมไดแตกตาง แถมยัง
สัญญาณไมดี และยังมีเร่ืองการติดต้ังทีวีดิจิทัล ที่ประชาชนยังไมไดรับความสะดวกตองผาน
กระบวนการที่คอนขางยุงยากสําหรับประชาชนที่ไมคอยมีเวลา อาจเกิดจากประชาชนยัง ไมเห็นถึง
ความสําคัญในการเปลี่ยนระบบทีวีขนาด เพราะถึงแมไมมีทีวีดิจิทัลก็ยังสามารถดูทีวีระบบเดิมไดอยู
และดีกวาดวย”

พ้ืนที่ที่อยูสามารถรับชมทีวีดิจิทัลไดมั้ย ทราบหรือมั้ย วามีชอง HD

“รับไมคอยได แตพอทราบวามีชอง HD แตไมทราบวาชองไหน รับชมแลวไมมีความ
แตกตาง”

ทานสนใจรับชมชองดิจิทัลทีวีหรือไม



- 126 -

“สนใจ ถาเกิดมีการปรับปรุงสัญญาณใหดีขึ้นได และไมตองยุงยากในการติดต้ังกลอง
รับสัญญาณทีวีดิจิทัล”



- 126 -

สัมภาษณ ผูชมรายที่ 5
ดร.ภูวนาท คุณผลิน อายุ 37 ป
อาชีพ พีธีกร ดีเจ ผูประกาศขาว

ปจจุบันรับชมสื่อทีวีรูปแบบไหน ผานอุปกรณอะไร

“ทรู วิชั่นส ครับ”

ทานรูจักทีวีดิจิทัลหรือไม อยางไร

“ก็คิดวารูจักนะครับ มันก็คงจะเปนระบบทีวีที่ทุกคนควรจะสามารถเขาถึงได  แลวก็
สามารถดูไดพรอมๆ กันทั่วประเทศดวยความคมชัด เปนฟรีทีวีที่ทุกคน สามารถดูได โดยไมตอง
เสียเงินเพิ่ม  แลวใชกลองอะไรก็นาจะตองดูไดทั้งหมดเหมือนกันทั้งประเทศ  รูแคน้ี  เร่ืองของ
สัญญาณวามันจะเปนดิจิทัล อนาล็อก แตกตางกันอยางไรผมไมรู  แตคิดวาเมื่อกดปุมไป ทุกบาน
ตองไดดูเหมือนกัน”

เคยไดยินขาวการประชาสัมพันธเร่ืองทีวีดิจิทัลบางหรือไม

“ผมคิดวาเคยไดยินขาว  แตไมแนใจวาจะเรียกวาเปนการประชาสัมพันธหรือเปลา
สวนใหญจะไดยินจากสื่อดวยกัน  ออกขาววาประเทศไทยกําลังจะมี  หรือวาอานหนังสือพิมพแลว
เจอ  แตถาหากวาเปนการโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ หรือการใหความรูโดยตรงจากทาง
รัฐบาล  อันน้ันไมแนใจ  วาใชหรือเปลา แตคิดวาเปนขาว  แลวก็ถามๆผูรูตางๆที่เจอวามันคืออะไร
เพราะแตกอนไมเขาใจจริงๆวามันตางจากเคเบิ้ลอยางไร”
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ทานไดรับขาวสารเร่ืองทีวีดิจิทัลจากชองทางใด

“จากทางขาวของทีวีชองอ่ืนๆ หรือวาจากหนังสือพิมพ สวนใหญรูจากทาง
หนังสือพิมพวาเด๋ียวจะมีดิจิทัล  เด๋ียวจะเปดประมูล ผมคิดวาทีวีดิจิทัลที่ทําใหเรารูจักมากที่สุดจาก
การเปดประมูลที่ไดเงินจํานวนเยอะๆน่ันแหลครับ”

ทานไดรับคูปองดิจิทัลหรือไม

“ยังไมไดครับ   เคยไดยินวาจะแจกนานแลว แลวก็คิดวาแจกไปแลว แตที่ผมไมไดรับ
คูปอง ก็ไมรูวา  มันตกคาง  มันไมถึง  หรือวามันยังไมถึงเวลาของเรา ก็งง พอเราไมไดรับ  เราก็
ไมไดไปทวงถาม เพราะวาที่บานมีทีวีดูอยูแลว  มีกลองอยูแลว  คือเราไมรูวา Benefit ของคูปอง มัน
คืออะไร ตอนน้ีก็ดูทีวีเยอะอยูแลว  ที่บานเองใชกลองทรูทุกจอ ก็งงนะวา ถาเปนแบบน้ี แลวเราจะ
เอาของทรูทิ้งเหรอ ไม เราก็คงดูทรูเหมือนเดิม”

แลวเราทราบไหมคะวาการใชคูปองทีวีดิจิทัล  เขาใชกันอยางไร

“ก็นาจะเอาไปแลกกลองแทนเงินสดได  สวนตางก็จายไป  แตไมรูขอแมวากลองไหน
แลกได  กลองไหนแลกไมได  เพราะวามันมีกลองแบบสาระพัด เยอะมาก Hybrid ไม Hybrid คือ
เราก็งงวามันคืออะไร งงมาก  ถาเปนรถยนตเรารูวามันประหยัดพลังงาน  แตพอมันมาเปนกลอง  ผม
พูดจริงๆวาผมไมรูวากลอง Hybrid กับกลองไม Hybrid มันตางกันอยางไร  คือมีกลองอะไรไมรูเต็ม
ไปหมดเลย   ผมไมรูความแตกตาง  ผมสนใจแควา  มันจะดูไดไหม มันใชงาย  มันใชยากหรือเปลา”

ทราบหรือไมวาจะนําคูปองดิจิทัลไปแลกที่ไหน?

“แตคิดวานาจะที่ไหนก็ไดที่ขาย  เดาวาที่ไหนมีขาย  เขาก็นาจะตองรับ  เพราะวามัน
นาจะแทนเงินสด แลวก็เดาวาคนที่รับไป  ก็นาจะเอาคูปองไปขึ้นเงินสด”
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ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการเปลี่ยนระบบทีวีเดิมเปนระบบดิจิทัล อยางไร

“รูสึกไมดีขึ้น   ถาถามตัวเองเลยรูสึกแยลง เพราะรูสึกวา ถึงจะบอกวามีทางเลือกมาก
ขึ้น แตมันเปนทางเลือกที่เราไมรูวามันคืออะไร  เรารูวาเรามีทางเลือกมากขึ้น เราตองรูวาเรามี 1 2 3
4 5 6 7 8  เรารูแตวาเรามีเยอะขึ้น   แตเราไมรูวามันอยูตรงไหน   มันหาไมเจอ   มันงง    ชองที่เรารู
ชองที่เราคิดวาเราเคยดู   ชองที่มันเคยอยูในที่ของมันก็ถูกยายไปหมด    ของใหมมาก็ไมรูวาไปอยู
ตรงไหน   เพราะวาแตละที่ไมเหมือนกัน ไปตางจังหวัดก็หาไมเจอ   เมื่อกอนน้ีตอนเปน 3 5 7 9 11
Thai PBS อะไรทั้งหลาย   อยางนอยมันยังเรียงเหมือนกันทั้งประเทศ   เพราะฉะน้ันเราจะรูวาถาเรา
เจอชองน้ี   ชองตอไปก็จะอยูถัดกันไปไมมากก็นอย เพราะฉะน้ันตอนน้ี  ไมรูแลวมั่วไปหมดแลว
เมื่อกอนยังเปนแบบ 3 5 7 9 11 แบบน้ีชอบมากกวานะ ก็เคยสงสัยวาเลขคูมันหายไปไหน  แตชั่งมัน
ตอนหลังมาน่ีเร่ิมมีชอง ITV ยังไมปวดหัว เร่ิมมี ThaiPBS ก็ไมเปนไรยังพอลุน แลวก็เปลี่ยนชื่อกัน
ไปเปลี่ยนชื่อกันมา  จนตอนหลังมาน้ีเร่ิมงงแลว   ชอง 2 ไมอยูชอง 2   ชอง 8  ไมอยูเบอร 8  ชอง
ONE ไมไดอยูเบอร 1   แลวจะต้ังชื่อเปนตัวเลขใหปวดหัวทําไม   ถาไมงั้นก็เรียงตัวเลขไปเลยไหม
หรือยังไงก็ได  แตผมคิดวาชื่อยังไมสําคัญเทากับการเรียงที่ทั่วประเทศตองเปนแบบเดียวกัน ถาไม
เปนแบบน้ีก็ไมเห็นมีอะไรตางจากการดูเคเบิ้ลหรือ Satellite”

ทานคิดวาปญหาตางๆเกี่ยวกับทีวีดิจิทัล เกิดข้ึนเพราะอะไร?

“ผมคิดวาเกิดขึ้นเพราะ กสทช. งง   ไมรูวาใช กสทช.   หรือเปลา   ถาไมใชก็ กสท.
หรืออะไรซักอยางหน่ึง เขางง  คืองงแลวก็ไมแกไขอะไร   ซึ่งผมไมรูหรอกวาทําไมถึงแกไม ได
ทั้งๆ ที่อยูในชวงที่เปนผูมีอํานาจในการจัดการทั้งหมดในเร่ืองน้ี ทําไมจึงทําใหเขาใจไมได”
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สัมภาษณ ผูชมรายที่ 6
คุณสงา เสร็จสิ้น อายุ 35 ป
อาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัทเอกชน

ปจจุบันรับชมสื่อทีวีรูปแบบไหน  ผานอุปกรณอะไร

“บานผมดูหนวดกุงอยูครับ เสากางปลา”

ดูทีวีชองไหนเปนประจํา ใชเวลาดูนานแคไหน และดูชวงเวลาไหน

“สวนมากจะดูขาว  ละครไมดูครับ  จะดูขาวครับ ดูชอง Modern 9  เวลา 4 ทุมครับ
ชองเดียว เวลาเดียว”

รูจัก หรือ มีความเขาใจเร่ืองทีวีดิจิทัลอยางไร

“รูครับผม มันเปนทีวีระบบไหม ออกอากาศผานดาวเทียม ไมใชอนาล็อก”

ถารูจักทีวีดิจิทัล รูไหมวา มีการแจกคูปอง ชองทางไหน อยางไร เมื่อไร แลว
ไดรับคูปองไหม

“รูครับ รูจากที่รัฐบาลประกาศ แลวติดตามขาวจากหนังสือพิมพ จากโทรทัศน”

ไดรับมาแลวตองทําอยางไร แลกที่ไหน ไปแลกแลวจะไดรับอะไรบาง ความ
สะดวกในการแลก
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“ไมไดรับคูปองครับ  ไมรูเหมือนกัน รออยูนานแลวยังไมไดเลย หมดเขตประมาณสิ้น
เดือนน้ีมั้งครับ จนถึงตอนน้ีผมก็ยังไมไดคูปองเลย ไมรูคูปองอยูไหน ถาไมไดคูปอง ผมก็จะเก็บตังค
ซื้อครับ ไมรอแลว จริงๆ ถามวาซื้อไดไหม  ซื้อได  ราคาแปดเการอยซื้อได แตคูปองก็อยากใหเขา
แจกใหมันทั่วถึงสิครับ  อยากบอก กสทช. วา กสทช. ครับ ยังไงก็อยากไดคูปองอะครับ”

ทราบหรือไมวามีชองความคมชัดสูง HD / ชองไหน / รับชมแลวมีความ
แตกตางไหม

“ก็พอทราบครับวามี แตผมไมเห็นวาแตกตาง”

สนใจรับชมชองทีวีดิจิทัลที่เกิดข้ึนใหมหรือไม

“สนใจครับ อยากชมภาพชัดๆ แบบ HD อยากรูวามันจะชัดแคไหน”
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สัมภาษณ คุณวรรณี รัตนพล
นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี และธุรกิจสื่อแหงประเทศไทย
____________________________________________________________
___
มุมมองและความเห็นตอการเปลี่ยนผานสูดิจิทัลทีวีเปนอยางไร

“สําหรับคนดู ก็ไมไดมีอะไรที่ต่ืนเตน คือมันเปนสิ่งที่จะตองเกิดอยูแลว เพราะ
อนาล็อก อยางไรก็ตองตายจากไป ถาถามวาปจจุบันอะนาล็อกมีไหม หรือวาเราไปดิจิทัลแลว คือ
อนาล็อกตอนน้ีมันเหลือนอยมากแลว ทุกคนก็ไปรับแซทเทิลไลท เคเบิ้ล  อยูที่เคร่ืองสงกับ
เคร่ืองรับ ถาหากวาสงเปนดิจิทัลแตถาเปนร่ืองรับเปนอนาล็อกมันก็ตองมี Set-top box แตถาสง
เปนดิจิทัล แลวเคร่ืองรับเปนดิจิทัล มันก็รับไดเลย ตรงการเปลี่ยนผาน เราไมติดใจอะไรเพราะ
อยางไรโลกก็ไปอยูดี เราจะอยูกับแคอนาล็อกก็เปนไปไมได เพราะอีกหนอยเทคโนโลยีมันไม
Support อยูดี”

ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับผูชมเปนอยางไรบาง

“ตลาดเราเปนตลาดแซทเทิลไลทเราตองเขาใจ ผูประกอบการก็ตองเขาใจ
Regulator ก็ตองเขาใจวาตลาดเราเปนตลาดแซทเทิลไลทซึ่งหมายความวาคนดูสามารถรับชม
เปน 100 ชองขึ้นไป จริงๆมาอีก 24 ชอง หรือ 36 ชอง บอกตรงๆวาไมมีความหมายอะไร การที่
อยูบนแซทเทิลไลท มันก็เหมือนกับตางประเทศวาชองตองเปน Format Channel จะเอาชอง 3
ชอง 7 มาอิงมันยาก เพราะตัวเลือกมันเยอะ แลวพฤติกรรมของคนมันเปลี่ยน เขาเลือกในสิ่งที่เขา
อยากจะดู เขาไมจําเปนที่จะตองมารอดูรายการน้ีเวลาน้ี เพราะวาทางเลือกมีเยอะ ไปดูผาน App ก็
ได ดูอออนไลนก็ได ดังน้ันชอง จะตองมีกลุมเปาหมายที่ชัดเจน แบบชองตางประเทศ HBO เรา
รูวาคืออะไร Box Movie คืออะไร Divas คืออะไร Discovery คืออะไร Cartoon Network คือ
อะไร ในแงของโปรไฟลของชองมันชัดเจน เน้ือหาของชองก็ชัดเจน ดังน้ันผูบริโภคจะเลือกวา
ชองน้ีคือชองของชั้น มันตองเปดใหกับผูบริโภค แตถาเราติดกับ Format ชอง 3 ชอง 7 เราก็จะ
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ลําบาก เพราะวาคนไมสามารถรู ไมมีเวลาจําวาชองใครอยูเบอรอะไร ขนาดเราทํางานอยูตรงน้ี
บางทีเรายังจําเบอรชองไมไดเลย ปจจุบันคนทําชองมันตองอิง Lifestyle ของคนดู”

ผลกระทบในสวนของผูลงโฆษณา (เจาของสินคา / เอเจนซ่ีโฆษณา)

“เหมือนกันกับสวนของผูชมคะ เพราะสิ่งที่เราซื้อเราซื้อคนดู  ไมมีคนดูเราก็ไมซื้อ
หลายคนก็บนเร่ืองราคา มันตองเขาใจวาในการซื้อขายมันมี Benchmark อยู คุณจะไปต้ังราคา
ตามใจคุณมันก็เปนไปไมได ถึงอยางไรมันไมมีทางเกิด สําหรับสวนของเจาของสินคา เคาก็เลือก
มันอยูที่ Offer และคนดู อางอิงจาก Cumulative Monthly หมายความวาเปอรเซ็นตของคนเคยเขา
มาดูในหน่ึงเดือน จะเห็นลําดับของชองตางๆ ไลลงมา ชอง 3 กับ ชอง 7 นํา  ถัดมา เปนชอง 5
ชอง 9 ถัดมาเปน เวิรคพอยท ,                   อารเอส , ไทยรัฐ , ทรู , PPTV แตถาดูเปนราย
สัปดาหมันจะลงมาอีกเยอะมาก เชน ตอนน้ี ชองเวิรคพอยท อยูที่ประมาณ 60 -70
หมายความวาอีก 30% ของคนดูไมมีโอกาสเขาไปดู และจะเห็นวาชองอ่ืนๆถัดลงมา 80% ของ
ผูบริโภคไมเคยเขามาดู จะถามวาเพราะอะไร มันอาจไมมีความสนใจ แตมันก็เปนไปไดอยางถา
หาก Workpoint เขาอยูชอง 1 ของ PSI แลวแซทเทิลไลทกินแชรประมาณ 70-75% ก็เปนไปไดวา
พวกที่อยูอนาล็อกไมเห็น แตอยางชองที่ขึ้นอยูตนๆมันเปนชอง Top 10 ของแซทเทิลไลทและ
True Visions

แลวกรณีอยาง PPTV เคาเปนชองสุดทายของ HD พอเขายายเขามาใน 1 ชองแรก
ของ PSI ผูชมเยอะขึ้น อยูที่การทําตลาด คือรูวาตลาดเปนตลาดแซทเทิลไลท แลวทําไมคูปองมัน
แลกแค 40% เพราะ 70% มันไปแซทเทิลไลทแลว บานคนที่มีกลองแซทเทิลไลทแลว ยังไงก็ดูได
อยูแลวทําไมตองไปแลกมาอีกกลอง ติดบานเยอะแยะเพื่ออะไร ดังน้ันอยูที่การทําตลาด ประมูล
ได SD มาแตไปลงเปนชอง 1 ของ PSI โอกาสของการเห็นมันมีเยอะ ชองเคาก็ชัดเจนเปนวาไรต้ี
เอ็นเตอรเทนเมนท ที่คนสามารถจอดดูได เปดมาเจอดูแลวเออตลกก็ดูตอ เปนชองที่มันมีโอกาส
อันน้ีมันเปนแค Cumulative rate แตอีกตัวที่เราดูคือ Average Rating ทําไมเงินมันยังกองอยูที่
ชอง 3 ชอง 7 เพราะ Rating สูงกวา ดังน้ัน2ตัวน้ีเปน History ของตลาด ดังน้ันในตลาดจะมีซื้อ
ขายตัวเลขอยูตัวนึง เรียกวา CPRP ราคาต้ังหารดวย Rating Point มันคือ Cost per Rating Point
ออกมาชอง 7 อยูที่ 93,000 แตจริงๆไมถึงน้ี อันน้ีเราหาคาเฉลี่ยมากๆ ชองอ่ืนๆก็ไมเปนแบบน้ี
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ถามวาถาหากราคาอยางน้ีเงินจะไหลมั้ย ยกเวนแตวาคุณต้ังราคาที่นาสนใจ ถาหากมันมี
Flexibility ใหกับลูกคา และถาหากตัวเลขตํ่ากวา 2 ตัวน้ีเราก็ซื้อ

ถามวาผูประกอบการเขาใจ Concept อะไรแบบน้ีมากนอยแคไหน พี่ก็เชื่อวาระดับ
เจานายก็ไมมีความรูหรอก คุณน่ังทํารายการอยางเดียวเลย รายการฉันจะตองเอาโนนน่ีน่ัน ตอง
ไปซื้อกีฬาแพงๆมา Cost มันก็แพง ถึงเวลาลูกคาไมซื้อ ขายไมไดอีกมันก็ขาดทุน เหตุผลที่เรา
ตองกดราคาเพราะเราตองใหถูกกวาตัว Benchmark คือชอง 3ชอง7 ตราบใดที่คุณยังไมมีคนดู จะ
ไปเรียกราคาเทาชอง 3 ชอง 7 ไมได มันอยูที่คนดู แตถามวามันเร่ิมเหวี่ยงไหม มันเร่ิมขึ้นมาแลว
และก็แซงชอง 5 กับชอง 9 แตบอกตรงๆวา ถา กสทช. เปลี่ยนนโยบายอีก ทุกชองก็จะกลับไป
เหมือนเดิม จะเด้ียง เพราะ กสทช. เคาออกกฎใหม 10 ชองแรกไมใหดิจิตทัลขึ้น”

โอกาสและอุปสรรคของการเปลี่ยนผานจากอนาล็อกไปสูทีวีดิจิทัลในคร้ังนี้

“เร่ืองที่ 1 กสทช. ทําเร่ืองประชาสัมพันธนอยไป ความเขาใจของผูบริโภคยังนอย
มากวาการเปลี่ยนผานน้ีเปลี่ยนเพื่ออะไร และเปลี่ยนอยางไร บางคนยังไมรูเลยวาแคถอดปลั๊ก
และเสียบปลั๊กมันก็เปลี่ยนแลวแคน้ันเอง เพราะแพลตฟอรมเคาทําใหหมด กสทช. ก็เอ้ือนะในแง
ของ Must Carry แตมันก็สับสนในแงของบางชอง ก็อาจจะไมไดตรงน้ี แตเบอรชองน้ีสําหรับพี่
ไมซีเรียสเทาไหร เพราะแตละบานเขาก็มีเบอรของเขา แตสําหรับเจาของชอง อาจจะโปรโมท
ยากหนอย

เร่ืองที่ 2 นโยบายของ กสทช. ที่เปลี่ยนอยูตลอดเวลา ความไมน่ิงมันมีเยอะ แต
จริงๆมันผิดมาต้ังแตแรกวาออกมาไดอยางไรต้ัง 24 ชอง ชองมันเยอะเกิน Capacity ของตลาดที่
จะรองรับได เงินมันมีอยูแคน้ี จํานวนคนดูก็มีอยูแคน้ีไมไดเปลี่ยน การมีชองเยอะขึ้นไมได
หมายความวาคนดูจะเยอะขึ้น งายๆ เลยเอาจํานวนคนดูมาหารจํานวนชอง จะเหลือแคไหน ถา
หากคนดูมันเหลือแคน้ี Benchmark มันมีตัวเลขอยูแลว ถาอยางน้ันในแง Pricing คุณตองขาย
เทาไหรคุณถึงจะไดตัวเลขกลับมาเทาเดิม มันบวกลบคูณหารออกมางายๆ ก็ Spot ละประมาณ
5,000 อยางเกงก็ 10,000 ไมมีใครคิดถึงตรงน้ี ไมมีใครทําวิจัยที่ กสทช. ไปใช หรือผูประกอบการ
ไมเคยมาถามคนซื้อโฆษณาเลยวาควรหรือไมควร  จริงๆพี่ก็บอกไปหลายคนนะวาคุณจะไป
ประมูลทําไม คุณอยูบนแซทเทิลไลทก็ดีอยูแลวไมตองเสียคาสัมปทาน พี่ไมคิดวามันจะเปลี่ยน
อะไรมากมาย อยางที่บอกแซทเทิลไลทมาแลว มันมีชองเปน 200 – 300 ชองอยูแลว จะมาเพิ่มอีก
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24 ชองแลวยังไง ไมไดแตกตาง ถาหากวาคุณไมโดดเดนจริงๆ ชนะมูลไปก็เหมือนไดแซทเทิล
ไลท

อีกเร่ืองคือ อยางเร่ืองความคมชัด HD ยังไมเปน HD เลย มันเปนปญหาเร่ืองเทคนิค
อล คือแซทเทิลไลทมันไมสามารถ Effort ไดมันก็ประมาณน้ัน ก็ดูแบบมัวเหมือนเดิม”

บทบาทของสมาคมฯ ที่มีตอการเปลี่ยนผานสูดิจิทัลทีวี

“มันอยูที่ Regulator วาเขาจะใหเรา Involve มากนอยแคไหน แตจริงๆ ก็เขาไปคุย
เยอะอยูเหมือนกัน ในแงของเร่ือง Must Carry ถาหากจะเปลี่ยนโดยรอต้ังเสา MUX ทั้งหลาย 10
ปก็ใชเวลา ตลาดมันเปนแซทเทิลไลทอยูแลว ทําอยางไรใหอยูบนแซทเทิลไลทดวย มันก็จะทํา
ใหการเปลี่ยนผานเร็วขึ้น เขาก็ไปออกกฎ Must Carry แตก็ไมไดนึกถึง 10 ชองแรก ตอนแรกก็
คือแลกกัน คือใหแซทเทิลไลท Carry แลวใหเอา 10 ชองแรกไปใหเคาทํามาหากิน มันก็มีปญหา
ตามมาดวยเบอรชอง เพราะไปเขียนไววาคนที่ประมูลสูงสุดมีโอกาสเลือกเบอรชอง อยางชอง 3
ก็บนอุบวาอุตสาหกดใหไดเบอรหน่ึงเพื่อที่จะเลือกชอง แตพอเลือกชองเสร็จ กลายเปนวาแซท
เทิลไลท 70-75% มันไมใชเบอรที่เขาเลือก Regulator ก็ไมไดมีความเขาใจเกี่ยวกับตลาดโฆษณา
ซักเทาไหร กฎที่ออกมามันเลยเปนอยางทีเห็น

อีกเร่ืองที่เขาไปคุย คือ เร่ืองการทํา Rating วาจะทําอยางไรถึงจะชวย Support ได
เน่ืองจากคณะกรรมการไมไดอยูยาว ดังน้ันคงจะ Support ในชวงแรก และที่เหลือผูประกอบการ
ก็ตองชวยตัวเอง เราเขาไป Update อยูตลอดเวลา เราก็มีการจัดต้ัง Media Research Bureau และ
Update ใหทาง กสทช.รับทราบ กสทช.ก็สนับสนุนและยินดีที่จะ Support แตอยางอ่ืนเราก็ไมมี
บทบาทอะไร เราไดแต Comment”

ขอเสนอแนะที่ฝากถึง กสทช. และผูประกอบการ

“จํานวนชองมีเยอะเกินไป แตนโยบายของ กสทช. อาจจะใหใครที่ไมไหวจริงๆ
เขาคืนแลวปรับเปน SD จํานวนชองมันก็อาจจะลดลง แตตอนน้ีก็เห็นออกกฎใหม วาจะให
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สามารถโอนสิทธิ์ได จํานวนชองก็จะเทาเดิม ถาหากเทาเดิม ผูประกอบการก็ตองวาง Positioning
ของชองใหชัดเจนมากขึ้น จริงๆแลว กสทช. นาจะทํางานกับทางสมาคมฯ ใหมากขึ้นเพราะวาเรา
เปนผูซื้อโฆษณา แต กสทช. ไมเคยมาถามเลย มันอยูที่วาแตละชองสามารถไป Drive คนดูได
มากนอยแคไหน ถาคุณ Drive ได คุณก็มีสิทธเทาเขาหรือแซงเขา อยางอนาล็อกถาหากแลกกลอง
ครบแลวสามารถดูพวกน้ีได จริงๆตรงน้ีเราดูตามกราฟมันก็บอกนะ เพราะ Curve ของกราฟ
แสดงใหเห็นวาชวงแรกที่เร่ิมแจกคูปอง และหลังจากแจกแลว กราฟของจํานวน Audience ก็
เพิ่มขึ้นตามลําดับ ก็คิดวามีผล

ขอเสนอแนะดานผูประกอบการ คือ อยากบอกวาความคาดหวังจาก 1 ปผานไปสู
ดิจิทัลทีวี ไมเกี่ยวเลยวาชองจะมีใหดูเยอะขึ้น มันอยูที่เศรษฐกิจ ผูบริโภคไมไดสนใจวามันจะอยู
บนอนาล็อก อยูบนแซทเทิลไลทหรือเคเบิ้ล  ขอใหเปนรายการที่ดีที่เขาชอบดู เขาก็ดู เน้ือหา
รายการตองมากอน

และขอเสนอแนะให กสทช. ทําเร่ืองของชองเด็กดวย เพราะชองเด็กน้ีทํายากมาก
กสทช.นาจะเปนคน Subsidize ใหเลย เพราะวาสินคามันหามโฆษณาเยอะ แลวจะไปขายใคร
แลวชองเด็กตอนน้ีมันยังเปนวาไรต้ีอยู ยังไมใชชองเด็กจริงๆไมไดเหมือนกับตางประเทศที่ มี
รายการ Sesame Street ที่เขาเด็กเล็ก มันก็ตองดูชวงเวลา เด็กอยูบาน เด็กโตไปโรงเรียน มันเปน
รายการที่ Sing Along สอนเลข สอน ABC รองเพลง ดูซ้ําแลวซ้ําอีกก็ไมเบื่อ มันเปนรายการที่
เด็กดูได แตเมืองไทยไมมีแบบน้ี เพราะเขาตองอยูรอด จึงเอารายการแบบกึ่ง Family มา  เพื่อที่วา
จะขายได”
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ผนวก  ข
ขาว กสทช
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อและนามสกุล นางสาวประภาวดี ธานีรนานนท
วัน เดือน ปเกิด 24   พฤศจิกายน  2508
การศึกษา พ.ศ. 2531 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
พ.ศ. 2541 สําเร็จการศึกษาปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)
สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2532 – ปจจุบัน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูอํานวยการฝายสื่อสารองคกร

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)



สรุปยอ

ลกัษณะวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เร่ือง ปญหาการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทลัของประเทศไทย
ผูวิจัย นางสาวประภาวดี ธานีรนานนท หลกัสูตร วปอ. รุนที่ 57
ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูอํานวยการฝายสื่อสารองคกร

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

การพัฒนาเทคโนโลยีโทรทัศนระบบดิจิทัลถือไดวาเปนวิวัฒนาการของกิจการโทรทัศน
คร้ังสําคัญ เพราะเปนการพัฒนาประสิทธิภาพการใชคล่ืนความถ่ีวิทยุใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ดวย
ขนาดคล่ืนความถ่ีวิทยุที่เทากัน โทรทัศนระบบอนาล็อกสามารถสงชองรายการไดเพียงชองเดียว แตใน
ระบบดิจิทัลจะสามารถออกอากาศไดมากถึง 8 – 25 ชองรายการ ดวยคุณภาพที่ดีกวาเดิม สามารถลด
การใชพลังงานของประเทศ เน่ืองจากระบบสงสัญญาณและเคร่ืองรับโทรทัศนระบบดิจิทัลจะประหยัด
พลังงานไฟฟามากกวาระบบอนาล็อกหลายเทาตัว และประโยชนที่สําคัญที่สุดคือประชาชนจะไดรับ
บริการที่มีความหลากหลาย จากจํานวนชองรายการที่เพิ่มข้ึน ทําใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารดวย
คุณภาพที่ดีกวาเดิม อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต สงผลกระทบตอการพัฒนาระบบสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศโดยตรง

ในปจจุบันเทคโนโลยีการรับชมโทรทัศนของประเทศไทยไดเปล่ียนผานเขาสูระบบ
โทรทัศนดิจิทัล ในป พ.ศ. 2557 ซึ่งถือวาเปนการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญของอุตสาหกรรมโทรทัศนใน
ประเทศไทย โดยมีการออกใบอนุญาตใหแก ผูไดรับอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทัศนอยางเปนทางการเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2557

เน่ืองจากการเปล่ียนผานระบบรับสงสัญญาณจากระบบอนาล็อกสู ระบบดิจิทัลของ
ประเทศไทยในคร้ังน้ี เปนวาระแหงชาติคร้ังสําคัญ เปนเร่ืองที่เก่ียวของกับหลายภาคสวน ไมวาจะเปน
หนวยงานกํากับดูแล (กสทช.) ผูใหบริการโครงขาย ผูประกอบการที่ เขารวมประมูลเพื่อขอรับ
ใบอนุญาต ผูผลิตอุปกรณที่เก่ียวของกับการรับชมสื่อโทรทัศน เจาของสินคาและตัวแทนผูลงโฆษณา
และที่สําคัญที่สุดคือประชาชนผูรับชมสื่อโทรทัศน จํานวน 22 ลานครัวเรือนทั่วประเทศ ซึ่งการเปล่ียน
ผานคร้ังน้ีจะสําเร็จตามเปาหมายได ทุกฝายตองมีความเขาใจที่ถูกตองและใหความรวมมือ เพื่อชวยให
การเปล่ียนผานคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายที่ไดวางไว แตสถานการณปจจุบันพบวา การเปล่ียน
ผานคร้ังน้ียังไมเปนไปตามเปาหมาย ทําใหประชาชนผูรับชมยังไมไดรับประโยชนอ ยางเต็มที่
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ในการรับขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและการสรางงานในธุรกิจ
สื่อซึ่งสงผลเสียหายโดยรวมตอสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

งานวิจัยคร้ังน้ีจึงมุงศึกษาถึงสภาพปญหาที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนผานสูโทรทัศนระบบ
ดิจิทัลในทุกมิติจากผูที่มีสวนเก่ียวของ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงปญหาโดยรวมและแนวทางในการ
แกปญหา โดยผูวิจัยหวังวาขอมูลที่ไดจากผลการวิจัยคร้ังน้ี จะเปนประโยชนตอการขับเคล่ือนใหการ
เปล่ียนผานในคร้ังน้ีดําเนินตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลอยาง
แทจริง

วัตถุประสงคการวิจยั

1. เพื่อศึกษาปญหาที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศ
ไทย

2. เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัล
ของประเทศไทย

ขอบเขตของการวจิัย

เน้ือหางานวิจัยน้ีมุงศีกษาถึงปญหาที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัล
ของประเทศไทย และศึกษาถึงแนวทางในการแกปญหาดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนในชาติเปนหลัก

ประชากรที่เปนเปาหมายของการศึกษาแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก
1. กสทช. (Regulators)
2. ผูเขาประมูล (Bidders)
3. ผูชม /ประชาชน  (Viewers)
4. กลุมตัวแทนผูลงโฆษณาโทรทัศน (Media Buyer)
ขอบเขตเวลาในการศึกษาเร่ือง “ปญหาการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของ

ประเทศไทย” ทําการศึกษาในชวงเดือนพฤศจิกายน 2557 – มิถุนายน 2558 เก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางในชวงเดือนเมษายน 2558
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วิธีดําเนินการวิจัย

โครงการวิจัยดังกลาว ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาปญหาที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศน
ระบบดิจิทัลของประเทศไทย พรอมทั้งศึกษาแนวทางการแกปญหา ดวยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง โดย
ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ไดแก นักวิชาการ กลุมผูประมูลทีวีดิจิทัล และ
ประชาชน ผูรับชม

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาโดยการสืบคนขอมูลจาก หนังสือพิมพ เอกสาร

บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวของ

ผลการวิจยั

ปญหาที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัล
1. ปญหาในมุมมองของ กสทช.

1.1 ปญหาดานศักยภาพและความพรอมของผูเขาประมูล
1.2 ปญหาดานคุณภาพเน้ือหารายการของผูประกอบการ
1.3 ปญหาความลาชาของการขยายโครงขาย (MUX)
1.4 ปญหาการแจกกลองรับสัญญาณโทรทัศนดิจิทัล
1.5 ปญหาการรับชมชองความคมชัดสูง (HD) ผานระบบจานดาวเทียม

2. ปญหาในมุมมองของผูประกอบการโทรทัศนระบบดิจิทัล
2.1 ปญหาการดําเนินงานของ กสทช. ที่ไมสอดคลองกับพฤติกรรมของผูชม
2.2 ปญหา Must Carry ปญหาการเรียงเลขชองที่ไมตรงกันในทุกแพลตฟอรม
2.3 ปญหาการรับชมในระบบความคมชัดสูง (HD)
2.4 ปญหาการวัดเรทต้ิงระบบเดิมที่อาจไมสะทอนความเปนจริงอีกตอไป
2.5 ปญหาการประชาสัมพันธเก่ียวกับโทรทัศนระบบดิจิทัลที่ไรประสิทธิภาพ
2.6 ปญหาเร่ืองกฎ กติกา และความเปนเอกภาพของ กสทช.

3. ปญหาในมุมมองของผูชม ประชาชน
3.1 ไมไดรับคูปองจาก กสทช.
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3.2 ไมเห็นถึงความจําเปนที่ตองเปล่ียนการรับชมโทรทัศนใหเปนระบบดิจิทัล
3.3 เกิดความสับสนกับหมายเลขชองที่เรียงไมตรงกันในทุกแพลตฟอรม
3.4 ผิดหวังกับการรับชมชองความคมชัดสูง (HD)
3.5 ปญหาการประชาสัมพันธเร่ืองโทรทัศนระบบดิจิทัลไมทั่วถึงและไมชัดเจน

4. ปญหาในมุมมองของผูลงโฆษณา
4.1 กสทช. ไมมีความเขาใจในตลาดโฆษณาและพฤติกรรมของผูชม
4.2 ปญหาเร่ืองการประชาสัมพันธ
4.3 ตําแหนงการเรียงชองมีผลตอเรทต้ิงและอัตราคาโฆษณา
4.4 ปญหาเร่ืองชองความคมชัดสูง HD
4.5 ปญหาเร่ืองการจัดทําเรทต้ิง

แนวทางการแกปญหาที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัล
1. แนวทางการแกปญหาของ กสทช.

1.1 การบังคับใช Must Carry ใหเปนไปตามเกณฑที่ กสทช. เคยใหไวกอนการประมูล
1.2 ปรับปรุงวิธีการวัดเรทต้ิงใหเหมาะสมและสะทอนความเปนจริง
1.3 สรางกลไกทางการตลาดเพื่อใหประชาชนนําคูปองมาแลก เพื่อดึงใหคนเขามาอยู

ในระบบโทรทัศนดิจิทัลใหมากข้ึน
1.4 กสทช. ตองมีมาตรการกํากับดูแลผูใหบริการโครงขาย (MUX) ใหมีระบบการ

ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณที่ไดมาตรฐาน และออกมาตรการเยียวยาผูประกอบการ ในกรณีที่เกิดความ
บกพรองในการใหบริการของผูใหบริการโครงขาย

1.5 กสทช. ควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อนํามาใชในการวิจัยและรวมพัฒนาคุณภาพ
รายการของโทรทัศนระบบดิจิทัล

1.6 กสทช. ตองทําการประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจใหประชาชน

2. แนวทางการแกปญหาของผูประกอบการ
2.1 สรางเอกลักษณใหกับชองโทรทัศนระบบดิจิทัลของคนเอง
2.2 พัฒนาเน้ือหารายการใหตรงกับกลุมผูชมที่เปนกลุมเปาหมาย
2.3 ผูประกอบการตองมีความอดทน และตองประเมินศักยภาพในการลงทุนเพื่อความ

อยูรอดในระยะยาว
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ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะหลักของการวิจัยคร้ังน้ี
1. กสทช. ควรดําเนินการแกปญหาที่เกิดข้ึนอยางเร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบและความ

เสียหายที่เกิดข้ึนตอทุกฝาย
2. ควรมีการปรับแกกฎระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวกับทีวีดิจิทัลใหสอดคลองกับ

สภาพการณในปจจุบัน โดยตองใหผูที่อยูในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลไดเขาไปมีสวน
รวมดวย

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป
1. เน่ืองจากงานวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเทาน้ัน ดังน้ันใน

การศึกษาคร้ังตอไปควรมีการใชการวิจัยเชิงปริมาณเพิ่มเติม เพื่อใหไดผลการวิจัยที่ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน
โดยเฉพาะกับกลุมผูชมที่มีความหลากหลายของลักษณะประชากร

2. ควรมีการสัมภาษณผูเช่ียวชาญสื่อเพื่อหาแนวทางแกปญหา และสัมภาษณเพื่อหาวิธีการ
สรางสรรครายการที่ชัดเจนมากข้ึน

3. ควรศึกษาการเปล่ียนผานของประเทศอ่ืนๆ เพื่อนํามาเทียบเคียงและหาทางแกปญหา
เพิ่มเติม

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. ในงานวิจัยน้ีเปนการศึกษาจากหลากหลายมุมมองของผูที่เก่ียวของ ดังน้ันผู เก่ียวของจึง

ควรรับฟงความเห็นของทุกฝายเพื่อทําความเขาใจกับสภาพปญหาที่เกิดข้ึน
2. ผูประกอบการตองคํานึงถึงลักษณะทางประชากรของกลุมเปาหมายและสรางสรรค

รายการใหผูชมนิยมเปดรับ ควรใชสื่อตางๆ ประชาสัมพันธใหมากที่สุดเพื่อสรางการรับรูและจดจํา
3. ควรใชงานวิจัยช้ินน้ีเปนจุดเร่ิมเพื่อเสนอแนวทางแกไขเปนที่เปนรูปธรรมจากทุกฝาย

โดย กสทช. ควรรับฟงและเปนตัวกลางในการประสานความรวมมือในการแกปญหา ผลักดันใหการ
เปล่ียนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัลในคร้ังน้ีประสบความสําเร็จ เพื่อผลประโยชนสูงสุดของประชาชน
ในชาติ


